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Norska frárennslis- og holræsa-
fyrirtækið Hias býður nú norskum 
bændum upp á hreinsaðan 
næringarríkan mannasaur til að 
bera á tún sín og segja menn að 
um gull fyrir jarðveginn sé að 
ræða. 

Hver og ein manneskja lætur svo 
mikinn saur eftir sig á lífsleiðinni 
að sá hinn sami getur útvegað 
áburð fyrir sína eigin neyslu og er 
það markmið forsvarsmanna Hias-
fyrirtækisins að fólk geti brauðfætt 
sig sjálft með hundrað prósent 
endurvinnslu á áburðargjafa.

„Niðurstöður frá hreinsunarferli 
fyrirtækisins er mikill hluti af seyru 
sem þarf að meðhöndla á ábyrgan 
hátt og þess vegna verða gæði vör-
unnar mikilvæg. Við vinnum að 
því að öll hin verðmætu næringar-
efni sem eru í vörunni komi inn í 
hringrásina aftur. Lausnin hjá okkur 
varð hin svokallaða Cambi-aðferð 
sem byrjað var að vinna eftir fyrir 
rúmlega 20 árum,“ útskýrir Hans 
Emil Glestad, efnaverkfræðingur 

hjá Hias. Fyrirtækið var stofnað 
árið 1974 til að hreinsa holræsi í 
nokkrum bæjarfélögum sem fjárfest 
höfðu í fyrirtækinu. 

Hreinsa seyru án nokkurra efna

Hias er eina hreinsunarstöðin í 
Noregi sem notar þessa aðferð við 
að hreinsa seyru.

„Með Cambi-aðferðinni mölum 
við seyruna og hitum upp í 160 
gráður með því að blása inn gufu 
þannig að lífrænir hlutar seyrunnar 
eru brotnir upp. Þannig gerum við 
góðan jarðveg til að míkrólífverur 
í rotnunartönkunum brjóti niður 
seyruna og breyti henni í hauggas. 
Á sama tíma hafa 20 mínúturnar í 
vatnsrofsskiljunni þá þýðingu að 
allar sjúkdómsvaldandi bakteríur og 
plöntusjúkdómar drepast. Í lok fer-
ilsins nýtist um 38% af seyrunni úr 
vatninu áður en það er keyrt út sem 
áburður á lönd bænda. Niðurstaðan 
úr þessu er að við fáum mjög áhuga-
vert og gott viðbótarbætiefni fyrir 
jörðina sem í gegnum allt ferlið 
hefur verið fullkomlega sótthreins-
að. Þetta náum við að gera án þess 
að nota nokkur efni í vinnslunni og 
með þessari aðferð verður fosfórinn 

eftir í mannasaurnum,“ segir Hans 
Emil og bætir við:

„Saur úr mönnum inniheldur 
sömu næringarefni og í öðrum 
áburði en vegna þessa ferils sem 
efnið er búið að fara í gegnum 
verður samsetningin í lífmassanum 
nokkuð lík því sem finnst í áburði 
sem keyptur er. Það sem seyran 
hefur fram yfir er að hið líffræðilega 
innihald hefur mjög svo bætandi 
áhrif á jörðina.“

Gull fyrir jörðina

Nú er svo komið að norskir bændur 
bíða í röð eftir að geta keypt 

hreinsaðan mannasaur af fyrirtækinu 
til að dreifa á tún sín og akra.

„Enn sem komið er eru það 
eingöngu bændur hér í kring sem 
geta keypt vöruna af okkur, það 
er að segja frá þeim bæjarfélögum 
sem eiga hlut í fyrirtækinu. Vegna 
sótthreinsiaðferðarinnar sem við 
notum er hægt að dreifa lífmassanum 
á allar tegundir landbúnaðarlands 
svo lengi sem hann fer fljótt niður í 
moldina eftir dreifingu. Núna erum 
við að framleiða um þrjú þúsund 
tonn af hreinsuðum mannasaur 
yfir árið og það eykst með hverju 
ári,“ útskýrir Hans Emil og segir 
jafnframt:

„Okkur finnst mikilvægt að við 
nýtum þær náttúruauðlindir sem 
við höfum og færum þær aftur til 
baka til jarðarinnar. Mannasaur er 
næringarríkari en kúamykja og því 
ekki að nota hann líka? Við segjum 
hér hjá Hias að þetta sé eins og gull 
fyrir jörðina og tilvalið fyrir fleiri 
bæjarfélög og lönd að nýta sér þetta 
líka.“ /ehg

 – Sjá nánar á bls. 7 Mynd / Margrét Hugadóttir

Norskir bændur bíða í röðum 
eftir mannasaur á túnin sín

sé næringarríkari áburður en kúa
mykja.  Mynd /ehg

Vegna sótthreinsiaðferðarinnar sem 

saurinn er hægt að dreifa honum 
á allar tegundir landbúnaðar lands.

Nýjar búfjártölur MAST:

Nautgripir 
aldrei fleiri
Samkvæmt nýjum búfjártölum 
Búnaðarstofu Matvælastofnunar 
2016–2017, þá telst búfé 
landsmanna nú vera 665.386 
gripir auk 358.979 alifugla. 
Það eru samtals 1.024.365 
ferfætlingar og fiðurfénaður.

Af þessum fjölda eru 80.024 
nautgripir á 645 búum. Þar af eru  
26.347 þúsund mjólkurkýr og 
2.176 holdakýr. Hafa nautgripir 
aldrei verið eins margir í landinu 
og nú. 

Sauðfé á fóðrum telst vera 
475.893 skepnur á 2.481 býli. 

Samkvæmt nýjustu tölum 
Búnaðarstofu Matvælastofnunar, 
sem líka má sjá á vefsíðu Data 
Market, voru hross frá hausti 2016 
til vors 2017 talin vera 67.186 á 
2.470 búum. Árið 2012 voru þau 
hins vegar talin 77.380 en voru 
flest 80.582 árið 1996.

Svín eru 3.510 talsins á 19 búum 
og þá er aðeins verið að tala um 
fullorðnar gyltur og gelti, en ekki 
grísi. Síðan eru 38.773 loðdýr, 
þ.e. fullorðnir högnar og læður, á 
39 loðdýrabúum. Að auki teljast 
alifuglar landsmanna  vera 358.979 
á 469 búum og þá eru 1.188 geitur 
í landinu.  /HKr.

 – Sjá nánar á bls. 2 og 4
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Mjög sveiflukennd tölfræði í alifuglaræktinni
Átak hefur verið í gangi hjá 
Búnaðarstofu Matvælastofnunar 
til að ná fram áreiðanlegri tölfræði 
í alifuglarækt landsmanna. Þar 
hefur tölfræðin í gegnum tíðina 
einkennst af miklum sveiflum sem 
erfitt hefur verið að sannreyna. 

Nokkur vandi er á höndum í 
skráningu á alifuglum m.a. vegna 
örrar umsetningar og skamms 
líftíma t.d. í eldi kjúklinga til 
slátrunar. Tímasetningar samantektar 
tölfræðigagna skipta því öllu máli þar 
sem líftími fuglanna er fremur talinn 
í vikum en mánuðum. Afföll sem 
oft geta orðið í eldi geta líka ruglað 
þessa mynd. Áreiðanlegustu tölurnar 
varðandi kjúklingaframleiðsluna 
sjálfa er þó án efa að finna hjá 
sláturhúsunum. Þar er hægt að greina 
daglegar rauntölur um þá kjúklinga 
sem fara í vinnslu og á markað 

hverju sinni Það eru líka tölurnar sem 
endanlega skipta máli í samantekt á 
hagtölum Íslands. 

358.979 alifuglar á landinu öllu

Samkvæmt tölum MAST um 
alifuglaeign landsmanna 2016–2017, 
þá voru þeir samtals 358.979. Þar af 
voru varphænsni eldri en 5 mánaða 
samtals 196.206 á 301 búi. Þá voru 
holdahænsni eldri en 5 mánaða  
50.590 á 9 búum. Lífungar yngri en 
5 mánaða voru 92.807 á 45 búum. 
Þegar talað er um lífunga eru það 
ungar sem verið er að ala upp í 
sláturstærð sem kjúklinga. 

Talnaskráning á lífungum hófst 
ekki fyrr en 1992 þegar þeir voru 
sagðir vera 24.020. Árið 1999 var 
talan komin í 154.183 unga en hafði 
hrapaði í 41.031 árið 2002. Þá rauk 

talan aftur upp og var komin í 200 
þúsund árið 2005 og fór mest í 
258.543 árið 2007. 

Engu er líkara en hrun hafi orðið 
í lífungaeldinu á sama tíma og 
efnahagshrunið varð 2008, en þá 
fór talan niður í 75.964 fugla. Hvort 
einhverjir þeirra nær 200 þúsund 
lífungar sem fækkunin nam hafi 
verið sendir í skyndi til Tortóla skal 
ekki fjölyrt um. Í dag eru lífungar 
skráðir 92.807 og flestir í Vogum, 
eða 25.003.

Landsmenn áttu einnig 971 aliönd 
á 75 búum og 183 gæsir á 17 búum. 

Fullorðnir kalkúnar töldust vera 
1.113 á 3 búum, þar af 1.110 í 
Fljótsdalshreppi og 3 í Dalabyggð. 
Þá voru 17.005 eldiskalkúnar 
á 8 búum. Þar af voru  6.002 í 
Dalabyggð, 6.000 í Ölfusi, 5.000 í 
Hrunamannahreppi, 2 í Hornafirði 

og 1 kalkúnn var skráður til heimilis 
í Vopnafjarðarhreppi. 

Af öðrum óskilgreindum 
tegundum alifugla voru skráðir 104 
fuglar á 11 búum. 

Miklar sveiflur í 
varphænsnatölum

Árið 1981 voru skráð 270.695 
varphænsni í landinu. Flest voru 
þau skráð 322.880 árið 1985. Síðan 
fækkaði þeim jafnt og þétt samkvæmt 
skráningu til 1997 þegar þau voru 
154.884. Nokkuð flökt hefur verið 
í tölunum síðan og flest urðu 
varphænsnin á ný 221.167 árið 2011. 
Síðan hafa verið gríðarlegar sveiflur 
í skráningunni og munar t.d. um 100 
þúsund varphænsni á milli áranna 
2014 og 2015, en það ár fór talan 
niður í 119.811. Nú eru varphænsnin 

talin vera 196.206. Mestur fjöldinn, 
eða 63.025 varphænsni, eru skráð í 
Reykjavík (á Kjalarnesi) og 60.013 
í Vogum á Vatnsleysuströnd. Þar á 
eftir kemur Flóahreppur með 23.117 
varphænur. 

Tölur um holdahænsni hafa 
sveiflast frá 8–290 þúsund 

Mjög sveiflukenndar tölur eru líka 
á holdahænsnum síðastliðin 35 ár. 
Þar voru skráðir 144.721 fugl árið 
1981. Fór fjöldinn hæst árið 1990 
í 291.190 fugla, en var talinn tveim 
árum seinna vera 44. 065 fuglar. Frá 
þeim tíma hafa tölurnar sveiflast frá 
20–90 þúsund fugla en fóru lægst í 
8.397 holdahænsni árið 2013. Í dag 
eru holdahænsnin skráð 50.590 og 
flest í Ásahreppi, eða 21.161, og 
15.100 í Ölfusi.   /HKr. 

FRÉTTIR

Fjöldi hrossa á Íslandi hefur 
nánast verið sá sami og fjöldi 
nautgripa fram undir 2012. Hefur 
þróunin haldist nokkurn veginn í 
hendur með litlum frávikum lengst 
af frá 1981. 

Samkvæmt nýjustu tölum 
Búnaðarstofu Matvælastofnunar, 
sem líka má sjá á vefsíðu Data 
Market, voru hross frá hausti 2016 til 
vors 2017 talin vera 67.186 á 2.470 
búum. Árið 2012 voru þau hins vegar 
talin 77.380 en voru flest 80.582 árið 
1996.

Athyglisverð er fylgni í 
stærð hrossastofnsins við stærð 
nautgripastofnsins í landinu. Það 
er að segja allt fram til 2012. Þá 
varð greinilega einhver misbrestur 
í talnaöflun sem líklega skýrir það 
að árið 2013 voru einungis skráð 
53.021 hross. 

Við eftirgrennslan Bændablaðsins 
á þeim tíma þótti ljóst að ekki hafði 
verið slátrað eða flutt út ríflega 24 
þúsund hross á einu ári. Frá þeim 
tíma hefur verið gert mikið átak í 
að efla skráningu á hrossum og fá 

hestaeigendur til að skrá og 
skila skýrslum um hrossa-
eign sína. Erfiðast virðist 
hafa verið að fá þéttbýl-
isbúa til að gefa upp tölur 
um hrossaeign, en starfs-
fólk Búnaðarstofu MAST 
hefur lagt mikla áherslu 
á að koma skikk á þessa 
tölfræði.   

Rétt skráning mikilvæg 

Líkt og með skráningu á 
hrossaeign landsmanna, 
þá skipta allar búfjártöl-
ur miklu máli í hagtölum 
landsins. Þá er það líka 
hreint og klárt fjárhags-
spursmál fyrir bændur að 
þeir skili inn skýrslum um búfjár-
eign sína ella detta þeir út úr kerf-
inu og missa tilkall til stuðnings-
greiðslna þar sem það á við. 

Flest hross í Skagafirði

Þegar skoðaður er fjöldi hrossa sem 

skráður er í einstökum sveitarfé-
lögum, þá skera þrjú sveitarfé-
lög sig algjörlega úr. Þar trónir 
Skagafjörður efst með 6.836 hross. 
Næst kemur Rangárþing eystra 
með 6.251 hross og í þriðja sæti 
er Borgarbyggð með 5.249 hross. 

Áberandi mikil hrossaeign 

er líka í Húnavatnshreppi, eða 
4.166, Húnaþingi vestra þar sem 
hrossin eru 4.032, Flóahreppi 
sem er með 2.862 hross og 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi, 
þar sem hrossin eru 2.011. Þar 
á eftir kemur Bláskógabyggð 
með 1.893 hross, Sveitarfélagið 

Árborg með 1.627 hross, 
Hrunamannahreppur með 
1.450 hross, Ásahreppur 
með 1.320 hross, Dalabyggð 
með 1.279 hross og Akureyri 
með 1.278 hross, en önnur 
sveitarfélög eru með færri.

Í Reykjavík eru síðan 
skráð 700 hross og 466 
í Kópavogi. Samt mætti 
ætla að þau væru þar enn 
fleiri miðað við umfangið í 
kringum þessa grein á höf-
uðborgarsvæðinu.

Ekkert hross lengur í 
Árneshreppi 

Ef skoðuð eru sveitarfélög 
sem hafa fæst skráð hross 

þá er ekkert hross skráð leng-
ur í Árneshreppi á Ströndum, 
en 12 í Vestmannaeyjum 
líkt og í Vesturbyggð og í 
Tálknafjarðarhreppi. Þá kemur 
Sandgerði með 17 hross og 
Kaldrananes hreppur með 20 hross. 
 /HKr.

Suðurnes; 449; 1%

Suðurland frá Ölfusi 
að Hornafirði; 
26.762; 40%

Höfuðborgarsvæðið; 
3.447; 5%

Vesturland; 10.450; 15% Vestfirðir; 834; 1%

Norðurland;
23.235; 35%

Austfirðir;
2.009; 3%

Heimild: Búnaðarstofa MAST Bændablaðið / HKr.

Samkvæmt nýjum búfjártölum 
Búnaðarstofu Matvælastofnunar 
2016–2017, þá telst búfé lands-
manna nú vera 665.386 gripir auk 
358.979 alifugla. Það er samtals 
1.024.365 ferfætlingar og fiður-
fénaður.

Af þessum fjölda eru 80.024 
nautgripir á 645 búum. Þar af eru  
26.347  þúsund mjólkurkýr og 2.176 
holdakýr.

 Sauðfé á fóðrum telst vera 
475.893 skepnur á 2.481 býli. Þá eru 
67.186 hross í landinu sem skráð eru 
á 2.470 bú. Svín eru 3.510 talsins á 
19 búum og þá er aðeins verið að 
tala um fullorðnar gyltur og gelti, 
en ekki grísi. Síðan eru 38.773 loð-
dýr, þ.e. fullorðnir högnar og læður 
á 39 loðdýrabúum. Að auki teljast 
alifuglar landsmanna  vera 358.979 
á 469 búum og þá eru 1.188 geitur 
í landinu. 

Nautgripabændur hafa verið að 
svara ákalli um aukna mjólkur- og 
nauta kjötsframleiðslu á liðnum 
árum, m.a vegna aukins ferðamanna-
straums. Eftir fækkun í stofninum 
í þrjú ár í röð frá 2010 hófst kröft-
ug fjölgun gripa á árinu 2013. Það 
er þó ekki hrist fram úr erminni að 
auka mjólk- og kjötframleiðsluna. 

Meðgöngutími hjá  íslensk-
um kúm er að meðaltali í 
kringum 286 dagar. Kvíga 
fer ekki að mjólka fyrr en 
eftir fyrsta burð, eða um 
tveggja til tveggja og hálfs 
árs aldur. Þá tekur 18 til 24 
mánuði að ala naut upp í 
sláturstærð. 

Kúastofninn aldrei stærri 

Eigi að síður hefur verið að 
fjölga nokkuð ört í stofnin-
um síðan 2013 sem hefur þá 
þýtt um leið að færri grip-
ir hafa farið til slátrunar. 
Þannig fjölgaði úr 68.776 
gripum 2013 í 80.024 2016, 
eða um 11.248 gripi. Hafa 
nautgripir aldrei verið eins 
margir í landinu og nú. 

4,2 íbúar um hvern nautgrip

Sem dæmi þá voru þeir 52.998 árið 
1981. Á árinu 1981 voru 4,3 íbúar 
um hvern nautgrip, en þá voru íbúar 
landsins samtals 229.327. Þann 1. 
janúar 2017, þegar landsmenn voru 
orðnir 338.349, voru 4,2 íbúar um 
hvern grip. Þannig að miðað við 

íbúaþróun stendur nautgripastofninn 
hlutfallslega nánast í stað en þó með 
örlítilli stækkun. 

Gríðarleg fækkun sauðfjár

Töluvert aðra sögu er að segja af 
sauðfjárstofni landsmanna. Á árinu 
1981 voru 794.097 vetrarfóðraðar 
kindur í landinu, eða um 3,5 sauð-
kindur á hvern einasta landsmann. 

Á árinu 2016 var sauðfjárstofninn 
kominn í 475.893 skepnur, eða um 
1,4 kindur á hvern íbúa. Ljóst er að 
sauðfé hefur því fækkað gríðarlega 
á undanförnum áratugum eða um 
hartnær helming að höfðatölu fjárins 
og enn meira sem hlutfall af íbúa-
fjölda. Frá 1995 hefur sauðfé aldrei 
farið yfir 500 þúsund vetrarfóðraðar 
skepnur.  

Eftir nokkurn stöðugleika í 

sauðfjárstofninum frá 2003 
til 2008 fór stofninn nokkuð 
að vaxa á nýjan leik. Var 
hann kominn í 487 þúsund 
fjár árið 2014. Þá varð 
fækkun um 14.540 fjár til 
2015. Vetrarfóðruðu sauðfé 
fjölgaði síðan aðeins á milli 
áranna 2015 og 2016, eða úr 
472.461 í 475.893. Það er 
fjölgun upp á 3.432 skepnur 
sem virðist samt vera meira 
en markaðurinn tekur við. 

Rætt um niðurskurðarþörf 

Vegna birgðasöfnunar á 
dilkakjöti í vetur hefur verið 
rætt um þörf á töluverðum 
niðurskurði. Binda menn þó 
vonir við að yfirstandandi 
átak í markaðssókn kunni að 

bæta stöðuna umtalsvert.
Talið er að umtalsverðir sóknar-

möguleikar geti m.a. falist í að 
kynna dilkakjöt betur fyrir erlend-
um ferðamönnum og virðist þar hafa 
náðst töluverður árangur á síðustu 
mánuðum. Fjöldi veitingastaða er 
nú farinn að leggja aukna áherslu  á 
margvíslega matreitt íslenskt dilka-
kjöt á sínum matseðlum.        /HKr. 

Suðurnes; 0; 0%

Suðurland frá Ölfusi 
að Hornafirði; 
32.416; 41%

Höfuðborgarsvæðið; 
1.279; 2%

Vesturland; 
11.829; 15%

Vestfirðir;
2.483; 3%

Norðurland; 
27.186; 35%

Austfirðir;
3.454; 4%

Heimild: Búnaðarstofa MAST Bændablaðið / HKr.

Búfé landsmanna telst vera rúmlega milljón dýr, bæði ferfætlingar og fiðurfé, samkvæmt nýjustu tölum MAST: 

Nautgripir hafa aldrei verið fleiri en nú 
– Hefur fjölgað nánast alveg í takt við fjölgun landsmanna frá 1981 en sauðfé hefur fækkað um nær helming á 35 árum

Hross landsmanna teljast nú vera 67.186
– Fjöldi hrossa í landinu hefur verið nær alveg samhliða nautgripafjöldanum frá 1981 með örlitlum frávikum
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Opið:
Virka daga frá 9:00 til 18:00
Laugardag frá 12:00 til 16:00 

Reykjavík
Tangarhöfða 8 
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9 
Sími: 420 3330

Bílaríki, Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Verið velkomin í reynsluakstur!                                                 benni.is. 

Byggður á grind
Millikassi

með læsingu og
lágu drifi

Hlaðinn búnaði

7 manna

Fjórhjóladrifinn

2,6 t dráttargeta

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

GERÐU SAMANBURÐ 
Á VERÐI OG BÚNAÐI

Á BENNI.IS

VERÐ FRÁ:   4.990.000 KR.

REXTON – ALVÖRU JEPPI!
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Í nýjum tölum Búnaðar-
stofu Matvæla stofnunar 
kemur fram að ásett 
sauðfé í landinu á síð-
astliðnum vetri var 
475.893 skepnur. Er 
þetta örlítil fjölgun 
frá fyrra ári en sýnir 
samt gríðarlega fækk-
un sauðfjárstofnsins á 
síðustu 35 árum. 

Á árinu 1981 var 
sauðfé í landinu 794.097 
skepnur, en fór síðan ört 
fækkandi fram til 1992 
þegar talan var komin 
niður í 487.545. Þá varð 
lítils háttar aukning og 
fjölgaði sauðfé á tveim 
árum, eða til ársloka 1994 
í 499.335 skepnur. Það 
er jafnframt mesti fjöldi 
sauðfjár í landinu allar götur 

síðan. Aðeins tvisvar sinnum 
hefur stofninn náð því að komast 

í 490.000 síðan 1994, en það var 
1998 og 1999. 

Í dag telst sauðféð í 
landinu eins og fyrr segir 
vera 475.893 skepnur. Þar 
af eru 377.861 ær. Hrútar 
og sauðir (geldir hrútar) eru 
11.939. Þá eru lambgimbrar 
77.636 talsins og lambhrútar 
eru 8.457. 

Mesta sauðfjáreldið er á 
Norðurlandi

Langflest sauðfé er á 
Norðurlandi, eða 183.775 
fjár og þar af er drjúgur hluti 
fjárins í Húnavatnssýslum. 
Þar á eftir kemur Suður- 
og Suðausturland, þ.e. frá 
Ölfusi og austur að Höfn í 
Hornafirði með 96.956 fjár. 
Vesturland fylgir þar fast á 
hælana með 91.703  skepnur. 

Sauðfé hefur fækkað mikið á 

Vestfjörðum en þar eru nú sam-
kvæmt tölum MAST 44.737 kind-
ur. Á Austfjörðum hefur fækkun 
sauðfjár líka orðið mikil og eru 
þar nú 54.932 skepnur. Fæst er 
sauðfé þó á  höfuðborgarsvæðinu 
þar sem einungis eru 2.989 fjár. 

Aðeins 1,4 skepnur á íbúa

Á árinu 1981 voru 794.097 vetr-
arfóðraðar kindur í landinu, eða 
um 3,5 sauðkindur á hvern ein-
asta landsmann. Á árinu 2016 
var sauðfjárstofninn kominn 
í 475.893 skepnur, eða um 1,4 
kindur á hvern íbúa.

Ljóst er að sauðfé hefur því 
fækkað gríðarlega á undanförnum 
áratugum eða um hartnær helm-
ing að höfðatölu fjárins og enn 
meira sem hlutfall af íbúafjölda. 
 /HKr. 

Svínastofninn á Íslandi 
var í árslok 2016 samtals 
3.510 dýr, þar af 3.451 gylta 
og 59 geltir. Það er ríflega 
tvöfalt stærri stofn en var 
hér á landi fyrir 35 árum. 
Afraksturinn í kjötfram-
leiðslu á hverja gyltu er þó 
án efa mun meiri í dag árið 
1981. 

Á árinu 1981 voru á 
Íslandi 1.494 svín sam-
kvæmt tölum MAST og Data 
Market. Svínunum fjölgaði 
hægt og rólega upp í 3.315 
dýr árið 1991. 

Mikið misræmisstökk í 
tölfræðinni

Frá 1991 varð risastökk í tölfræðinni 
og árið 1992 voru svínin talin vera 
21.518 talsins. Nokkuð öruggt má 
telja að þar hafi menn verið að slá 
tölu á allan stofninn með gyltum, 
göltum, eldisgrísum og smágrísum, 
en ekki bara gyltum og göltum eins 
og nú er gert.   

Eigi að síður átti þessi tala eftir að 
hækka mjög og fór í 29.519 dýr árið 
1996. Þá kom dýfa og árið 1967 var 

svínafjöldinn sagðir 20.241. Þá kom 
aftur mikil fjölgun og fór talan upp í 
27.881 á árinu 1988. 

Talnagögnin færð í fyrra horf

Frá 1988 til 1999 mætti svo ætla að 
hrun hafi orðið í stofninum, því að á 
árinu 1999 segja tölur að stofninn hafi 
einungis talið 3.926 dýr. Sennilegasta 
skýringin er að þá hafi menn farið 
að nota sömu stofnastærðarviðmið 

og gert er nú líkt og tíðkað er varð-
andi sauðfjárstofninn. Það er að 
telja einungis gyltur og gelti og fé á 
fóðrum. Samkvæmt þeirri mælingu 
reis svínastofninn á Íslandi hæst í 
4.561 dýr á árinu 2001. Mikill slag-
ur var á markaðnum í framhaldinu 
og fækkaði skepnunum þá í 3.553 
svín árið 2004. Fór stofninn þá aftur 
að vaxa og komst í 4.265 dýr árið 
2008. Síðan fór heldur að halla undan 
fæti í svínaræktinni og fór stofninn 

lægst í 2.531 dýr árið 2013. 
Náði hann sér svo nokkuð 
á strik og komst í 3.518 dýr 
árið 2015, en var miðað við 
síðustu áramót 3.510 svín. 

Erfiður samanburður á 
fjölda grísa

Auk fullorðnu svínanna 
þá eru eldisgrísir í fyrra 
taldir vera 25.791 og smá-
grísir 8.715. Miðað við 
tölfræðina sem iðkuð var 
á árunum 1991 til 1999 þá 
væri svínastofninn í dag 
metinn í heild 41.526 dýr. 
Það er stærri svínastofn en 
nokkru sinni hafa sést tölur 

um á Íslandi, en setja verður ýmsa 
varnagla á slíkri gagnaframsetningu.  

Í þessari tölfræði er ljóst að 
starfsfólki MAST er þar sami vandi 
á höndum og í alifuglatalningunni. 
Hröð velta í grísaeldinu gerir það að 
verkum að erfitt er að halda utan um 
fjöldann og getur þá skipt sköpum 
hvenær talan er skráð. Er því mikil 
hætta á misræmi á milli ára. Auk 
þess er frjósemin hjá gyltum í dag 
mun meiri en áður. Það er því ekki 

hægt að bera saman fjölda þeirra árið 
1981 og 2017 og áætla fjölda grísa á 
hverja gyltu samkvæmt afkomunni 
í dag. Því væri mun nærtækara að 
taka samantekt sláturhúsa um hver 
áramót til að sjá heildarframleiðslu á 
grísum fyrir markaðinn. Þar er þegar 
notast við öfluga gagnasöfnun alla 
daga sem sýnir rauntölur fyrir það 
sem er að gerast á kjötmarkaðnum 
og skiptir máli fyrir hagtölusaman-
tekt. 

Forðagæslueftirlitið hentaði illa 
við mat á svínastofninum

Heimsókn talningamanna í hús er 
arfleifð frá því forðagæslumenn fóru 
um sveitir til að meta hvort líkur 
væru á fóðurþurrð eða ekki. Tölur 
sem þar fengust í leiðinni um búfjár-
fjölda voru síðan einnig notaðar við 
útreikning á stuðningsgreiðslum. 
Það á þó ekki við hvað varðar svína-
eldi og alifuglaeldi. Þar er stuðn-
ingur með allt öðrum hætti. Þetta 
hafa starfsmenn MAST m.a. verið 
að skoða til þess að geta lagt fram 
nákvæmar og samanburðarhæfar 
búfjártölur um stöðuna á Íslandi 
 /HKr.

Íslensku geiturnar eru enn í 
útrýmingarhættu, en þær eru 
einungis 1.188. Eigi að síður 
hefur stofninn fimmfaldast á 
síðustu 35 árum. 

Þannig var íslenski geitastofninn 
kominn niður í 222 skepnur árið 
1981. Hann komst upp í 323 dýr 
árið 1989 og fór á ný í fyrsta sinn 
yfir 500 skepnur árið 2007. Síðan 
hefur verið nokkuð jafn vöxtur í 
stofninum sem komst í fyrsta sinn 
rétt yfir 1.000 dýr árið 2015. Nú 
telst stofninn vera 1.188 skepnur. 

Þrátt fyrir mjög hægan vöxt úr 
nánast útdauðum stofni, þá hefur 
íslenski geitastofninn samt rúmlega 
fimmfaldast á 35 árum síðan 1981. 

Flestar eru geiturnar í 
Borgarbyggð, eða 291 tals-
ins. Þá kemur Skagafjörður 
með 124 geitur, Hornafjörður 
með 79, Fljótsdalshérað með 
59, Akrahreppur með 55 og 
Rangárþing ytra er með 54 geitur. 
Þrjátíu önnur sveitarfélög eru svo 
með frá 1 upp í 42 geitur. 
  /HKr.

FRÉTTIR

Suðurnes; 
801; 0%Suðurland frá Ölfusi að 

Hornafirði; 
96.956; 20%

Höfuðborgarsvæðið;
2.989; 1%

Vesturland;
91.703; 19%

Vestfirðir;
44.737; 9%

Norðurland;
183.775; 39%

Austfirðir; 
54.932; 12%

Heimild: Búnaðarstofa MAST

Suðurnes; 
537; 15%

Suðurland frá 
Ölfusi að 

Hornafirði; 

Höfuðborgarsvæðið; 853; 24%

Vesturland;
523; 15%

Vestfirðir; 0; 0%

Norðurland; 517; 15%
Austfirðir; 0; 0%

Heimild: Búnaðarstofa MAST Bændablaðið / HKr.

Sauðfé í landinu hefur fækkað 
um nær helming á 35 árum

Örstofn íslenskra geita enn í útrýmingarhættu, en hefur samt fimmfaldast á 35 árum:

Íslensku geiturnar eru nú 1.188

Svínastofninn hefur ríflega 
tvöfaldast á 35 árum
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Skytturnar þrjár frá DEUTZ-FAHR
DEUTZ-FAHR   5105.4 G   -   105 hö
Kúplingsfrír vendigír.

20 gírar áfram / 20 gírar afturábak.

Flotdekk

Stoll FZ10 samlit ámoksturstæki með skóflu

Kúplingsfrír vendigír.

30 gírar áfram / 30 gírar afturábak

Flotdekk

Rafmagnsbeisli

Tvöföldun á stýrisdælu, færri snúningar á stýri

Stoll FZ20 samlit ámoksturstæki með skóflu

Stiglaus skipting

Fjaðrandi framhásing

50 km/klst ökuhraði

Rafmagnsbeisli

5 tvöföld vökvaúrtök

Flotdekk

Tvöföldun á stýrisdælu, færri snúningar á stýri

Stoll FZ20 samlit ámoksturstæki með skóflu

DEUTZ-FAHR   5110C   -   110 hö

DEUTZ-FAHR   5130 TTV   -   130 hö

5 - línan frá DEUTZ-FAHR stendur fyrir fjölbreytni. Við hönnun 
5-línunnar frá DEUTZ-FAHR var lögð áhersla á það að allir 
geti fundið réttu vélina fyrir þau verkefni sem fyrirliggjandi 
eru.

5 - línan er ný hönnun frá grunni þar sem þægilegt 
vinnuumhverfi, þægindi og lipurð er haft í fyrirrúmi. Nýtt 
útlit, stærra ökumannshús og samlit ámoksturstæki gera 
5 - línuna að einhverjum glæsilegustu vélum í sínum 
stærðarflokki. 

5 - línan er fáanleg með úrvali af gírskiptingum, mótorum 
og nær ótæmandi valmöguleikum.

5 - línan er framleidd í 3 grunnúgáfum:   G  -  C  og TTV

Við eigum vélar af öllum þremur útgáfum 5 - línunnar 
fyrirliggjandi á lager hjá okkur.

Bændur og verktakar hafið samband við sölumenn okkar  og 
leitið tilboða, verðin eru betri en þig grunar þessa dagana.

ÞÓR F
H

REYKJAVÍK:

Krókháls 16

Sími 568-1500

AKUREYRI:

Lónsbakka

Sími 568-1555

Vefsíða og 

netverslun:

www.thor.is
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Bændablaðið kemur út 24 sinnum á ári. Því er dreift ókeypis á yfir 400 stöðum 
á landinu og á öll lögbýli landsins.
Lesendur geta einnig gerst áskrifendur að blaðinu og fengið það sent heim í pósti 
gegn greiðslu. Árgangurinn kostar þá kr. 10.200 með vsk. (innheimt í tvennu lagi). 
Ársáskrift fyrir eldri borgarar kostar 5.100 með vsk. 

Heimilisfang: Bændablaðið, Bændahöll við Hagatorg, 107 Reykjavík.
Sími: 563 0300 – Fax: 562 3058 – Kt: 631294–2279
Bændablaðið er í eigu Bændasamtaka Íslands. − Málgagn bænda og landsbyggðar −

SKOÐUN

Stöðugt berast fregnir af dapurri reynslu 
fólks í samskiptum við stjórnkerfið og 
íslenskar stofnanir. Enn daprara er að 
hugsa til þess hversu kerfið á erfitt með 
að bregðast við þeim vanda sem upp 
kemur.

Það er hægt að bera víða niður þegar 
kemur að árekstrum fólks við, að því 
er virðist, ósveigjanlegt kerfi. Nýlegt 
dæmi er enn ein rassskellingin sem 
Hæstiréttur Íslands fær og nú frá sjálfum 
mannréttindadómstól Evrópu (FMD) 
vegna misgjörða gagnvart blaðamönnum. 
Þetta er sjötta rassskellingin sem 
íslenska dómkerfið fær á tíu árum vegna 
furðulegrar dómaframkvæmdar. Í tíu ár 
virðist dómskerfið ekkert aðhafast til að 
reyna að koma skikk á málin. Fleiri mál 
má nefna þar sem erlendir dómstólar 
hafa reitt pískinn á loft til að rassskella 
íslenska dómstóla. Má þar til dæmis geta 
hins fræga kvótadóms eða Valdimarsdóms 
Hæstaréttar í máli Valdimars Jóhannessonar 
árið 1998. Niðurstaðan þar var í raun að 
allir Íslendingar ættu ekki jafnan rétt á að 
fá veiðileyfi á Íslandsmiðum. Þar kom líka 
greinilega fram að dómstólar telji sér ekki 
ætlað að endurskoða mat löggjafans á því 
hvað teljist til í þágu almannaheilla og 
hvað ekki. Með öðrum orðum, dómararnir 
vísa til lagatextans sem samþykkur var af 
þingmönnum á Alþingi. Þeim dómi var 
slengt aftur í andlit Hæstaréttar eins og 
blautri tusku af ekki ómerkara apparati en 
Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna. 
Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að 
kvótakerfið brjóti mannréttindi, það sé 
ósanngjarnt og mismuni þegnum landsins.

Kannski er ósanngjarnt að kenna 
dómstólunum og þeim sem þar starfa 
eingöngu um dómaframkvæmdina. Líklega 
telur þetta fólk, sem er af holdi og blóði 
eins og við öll hin, að það sé einungis að 
framfylgja lögum. Reyndar hefur það verið 
áréttað í dómum. Fyrir leikmann er erfitt að 
átta sig á því, en ef svo er hlýtur vandinn 
að liggja hjá Alþingi og þeim sem skrifa 
lögin hverju sinni. 

Af hverju er ekki hægt að orða lög 
þannig að ekki sé hægt að snúa út úr þeim 
á alla kanta? Af hverju sjóða menn saman 
texta fyrir lagasmíð sem er svo loðinn og 
með alls konar orðaleppum að allt venjulegt 
fólk á í stórvandræðum með að skilja hann? 
Ekki nóg með það, heldur virðist það vera 
staðreynd að löglærðir menn með hæstu 
gráður geta bara alls ekki verið sammála 
um hvað raunverulega stendur í lögunum. 

Það er merkilegt að í Grágás, Gamla 
sáttmála og Jónsbók skuli vera skiljanlegri 
og óumdeildari texti en hámenntuðum 
lögspekingum hefur auðnast að sjóða saman 
á síðari tímum. 

Í merki íslensku lögreglunnar er fallega 
orðuð setning á skrautlegri sex arma stjörnu. 
Utan um sverð og skjöld í miðju merkisins 
stendur: 

„Með lögum skal land byggja.“ Þar 
er tilvitnun í orð sem höfð voru eftir 
lögspekingnum Njáli á Bergþórshvoli fyrir 
margt löngu, er hann átti að hafa sagt: 

„Með lögum skal land vort byggja, en 
með ólögum eigi eyða.“

Sagt er að Íslendingar hafi reynt að hafa 
þau orð í heiðri allt frá upphafi landnáms. 
Það má þó segja að eftir höfðinu dansi 
limirnir. Ef löggjafarvaldinu tekst ekki 
að setja saman einfaldan og skiljanlegan 
lagatexta sem viðmiðunarreglur borgaranna, 
hvernig í ósköpunum eiga borgararnir þá að 
fara að lögum? Það er ekki hægt að trúa 
því að það sé ætlun neins þingmanns að 
samþykkja slíkt orðasamsull á stofnanamáli 
sem enginn skilur að það styðji helst það 
sem Njáll vildi koma í veg fyrir. Nefnilega 
að með ólögum eyði menn byggð í landinu. 
  /HKr.

Með ólögum eyða

ÍSLAND ER LAND ÞITT

Mynd / HKr. 

Breytingar hafa þegar orðið í smásölu-
verslun á Íslandi með opnun ameríska 
verslunarfyrirtækisins Costco í Garðabæ. 
Eldsneytisverð fyrirtækisins er talsvert 
lægra en annars staðar, þó að íbúar hinna 
dreifðu byggða hafi vissulega takmarkaða 
möguleika á að nýta sér það. Verðlag á 
öðrum vörum virðist í sumum tilvikum vera 
verulega lægra líka, þótt það eigi eftir að 
koma betur í ljós.

Bændur vonast eftir því að fyrirtækið leggi 
áherslu á íslenskar landbúnaðarvörur eins og 
kostur er og selji þær á sanngjörnu verði til 
neytenda. Bændasamtökin gáfu út skýrslu 
á síðasta ári um matvælaverð á Íslandi og í 
Evrópu. Þar var farið yfir stöðu þeirra mála með 
ítarlegum hætti og meðal annars kom fram það 
mat samtakanna að það væri hægt að ná árangri 
við að lækka verð á matvörum á Íslandi. Til þess 
þyrfti að auka samkeppni á dagvörumarkaði 
og tryggja að ágóði af breytingum á ýmsum 
gjöldum og álögum skili sér til neytenda. Sama 
á við um það þegar árangur næst í hagræðingu 
í landbúnaði – þá eiga neytendur og bændur 
að njóta hans en ekki einvörðungu verslunin.

Í skýrslunni kom fram að lækkun gjalda, 
hagstæð þróun á gengi íslensku krónunnar og 
lægra innkaupaverð hefði ekki skilað sér með 
eðlilegum hætti með lægra verði til neytenda. 
Ágóðinn hefði að mestu runnið til fyrirtækja í 
verslunarrekstri. Síðan skýrslan kom út hefur 
gengið styrkst enn meira, reyndar svo mjög að 
það er farið að valda útflutningsfyrirtækjum 
verulegum vandkvæðum, þar á meðal 
útflutningi á landbúnaðarvörum. En Costco er 
boðið velkomið á íslenskan markað og bændur 
vonast, eins og áður segir, eftir því að fyrirtækið 
geri íslenskri landbúnaðarframleiðslu hátt undir 
höfði.

Baráttan gegn sýklalyfjaónæmi

Í liðinni viku var haldin ráðstefna á vegum 
Matvælastofnunar um baráttuna gegn 
sýklalyfjaónæmi. Þar var kynnt skýrsla 
starfshóps heilbrigðisráðherra um málið. 

Ráðstefnan og skýrslan fjölluðu bæði um 
notkun manna og dýra á sýklalyfjum. Notkunin 
er fremur há hérlendis í mönnum en í lágmarki 
í dýrum.

Í skýrslunni kemur meðal annars 
fram að útbreiðsla sýklalyfjaofnæmis er 
ein helsta heilbrigðisógn sem steðjar að 
mönnum í dag. Þetta er mat stofnana eins 
og Alþjóðaheilbrigðistofnunarinnar (WHO), 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EFSA) og 
fleiri.

Ónæmi getur borist með afurðum, en fleiri 
atriði skipta þar máli og fullt eins mikilvægt 
að fylgja þeim eftir. Það þarf að fylgjast betur 
með bæði innlendum og erlendum afurðum og 
bæta þarf hreinlætisaðstöðu fyrir ferðamenn. 
Almennt þarf að standa betur að gagnasöfnun 
og birtingu gagna er varða sýklalyfjaónæmi og 
áhrif þess. Síðast en ekki síst þurfa stjórnvöld 
að setja sér skýra stefnu í málaflokknum.
Taka má undir allar þær 10 tillögur sem 
skýrsluhöfundar leggja til og ástæða er til 
þess að hvetja stjórnvöld til að hrinda þeim 
í framkvæmd. 

Fimmta hvert kjötkíló sem selt er hérlendis 
er innflutt

Um það er ekki deilt að notkun sýklalyfja 
í landbúnaði er lítil hér, en það ber lítið á 
upplýsingum um magn sýklalyfja í innfluttu 
kjöti. Neytendur fá engar slíkar upplýsingar, 
sem þeir ættu þó skilyrðislaust að fá. Það mætti 
byrja á því að upplýsa um lyfjanotkun við 
framleiðslu þeirra 5.000 tonna af kjöti sem 
nú þegar eru flutt inn. Það er ekki víst að allir 
geri sér grein fyrir því að fimmta hvert kjötkíló 
sem selt er hérlendis er innflutt, sé miðað við 
árið í fyrra.  

En þetta er ekki flókið reikningsdæmi. Ef 
að sýklalyfjanotkun er með því minnsta sem 
þekkist, þá eykst magn hennar í matvælum ef 
flutt er inn vara annars staðar frá. 

Ástæða er til að hvetja neytendur til að 
spyrja ávallt eftir uppruna ef ekki er gerð 
skýr grein fyrir honum. Karl G. Kristinsson og 
Vilhjálmur Svansson hafa gert skýra grein fyrir 
áhættunni við innflutning á ferskum matvælum 
á fjölmennum fundum sem Ögmundur 
Jónasson, fyrrverandi ráðherra, hefur staðið 
fyrir. Áhættan er veruleg og framleiðslan 

hérlendis býr yfir verðmætri sérstöðu vegna 
lítillar lyfjanotkunar. Það er vandalaust að glata 
henni, en við þurfum ekki að gera það ef við 
gleymum ekki að hugsa til hennar þegar við 
erum að versla.

Samtök innflutningsfyrirtækja leika 
tveimur skjöldum

Framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, 
sem er ákaflega öflugur talsmaður þeirra 
innflutningsfyrirtækja sem hann starfar fyrir, 
fór í viðtal í tengslum við ráðstefnuna þar 
sem hann gerði lítið úr hættunni sem fylgir 
innflutningi og boðaði skýrslu frá félaginu um 
málið.  Það er þeirra hagsmunabarátta. Barátta 
samtaka innflutningsfyrirtækja er gjarnan sett 
fram á grunni þeirra hugmynda að það þurfi 
meira frelsi, en þau eru samt ekki yfir það hafin 
að leggjast gegn því ef það hentar. Fróðlegt 
er að rýna í umsagnir boðbera frelsis annars 
vegar um frumvarp um búvörusamninga og 
hins vegar um opinber innkaup sem lagðar 
voru fram á svipuðum tíma í fyrrahaust. 
Ráðist var harkalega gegn búvörusamningum 
á grundvelli þess að markaðurinn fengi ekki 
að ráða öllu. Þegar kom að innkaupum hins 
opinbera átti það ekki við að sama skapi. Því 
máli var ætlað að opna leið fyrir Ríkiskaup til 
að taka þátt í útboðum með innkaupastofnunum 
annarra landa. Þá brá  svo við að allir talsmenn 
aukins frelsis sneru við blaðinu. Ríkið væri 
gríðarstór kaupandi á innanlandsmarkaði 
og það gæti valdið miklu tjóni ef keypt yrði 
beint af erlendum birgjum. Hér á landi væri 
lítill og viðkvæmur markaður. Þekking gæti 
tapast, þjónustustig lækkað og lágt verð gæti 
leitt til aukins kostnaðar til lengri tíma litið. 
Taka þyrfti tillit til þess – og það var gert við 
afgreiðslu málsins. Innkaupum ríkisins voru 
settar meiri skorður en til stóð í upphafi.

Landbúnaðarframleiðslan hefur ekki viljað 
beygja sig undir óhefta markaðshyggju. 
Markaðurinn ræður þó miklu – bara ekki öllu. 
Bændur gera ekki athugasemdir við að tekið sé 
tillit til innlendra hagsmuna þegar það á við, en 
væri ekki skynsamlegra að vera samkvæmari 
sjálfum sér? Ef það á að vera samkeppni þá 
þarf hún að vera sanngjörn og ná yfir alla, en 
ekki bara suma. Það er ekkert að því að nýta 
aðrar aðferðir ef þær skila árangri.

Sindri Sigurgeirsson
formaður Bændasamtaka Íslands
sindri@bondi.is

Amerískur verslunarrisi nemur land
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Græðum Ísland er yfirskrift á nýju 
sjálfboðaliðaverkefni í landgræðslu 
sem ýtt var úr vör við Þjófafoss í Þjórsá 
laugardaginn 13. maí sl. Verkefnið felst í 
því að bjóða ferðamönnum, nemendahópum 
og fyrirtækjum, erlendum og íslenskum, að 
taka þátt í endurheimt örfoka lands. 

Umhverfisverndarsamtökin Landvernd 
standa fyrir verkefninu en það er unnið í sam-
starfi við Hekluskóga, Landgræðslu ríkisins og 
Skógræktarinnar. Þá nýtur verkefnið framlög úr 
söfnun WOW air meðal farþega fyrirtækisins, 
ásamt styrkjum frá umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytinu og Ferðafélagi Íslands.

Í sumar mun verkefnið fara fram á 
Hekluskógasvæðinu á Suðurlandi en jafn-
framt er leitað að fleiri hentugum svæðum 
víðs vegar um land. Sendiráð Bandaríkjanna 
á Íslandi styrkir verkefnið nú á fyrsta ári og 
því er sérstök áhersla lögð á að fá sjálfboða-
liða frá Bandaríkjunum í ár. Það voru einmitt 
sjálfboðaliðar frá ríkisháskólanum í Michigan 
í Bandaríkjunum sem, ásamt félagsmönnum 
Landverndar, gróðursettu birkiplöntur við land 
Þjófafoss við setningarathöfn verkefnisins. 
Sveinn Runólfsson, fyrrverandi landgræðslu-
stjóri, er verndari verkefnisins.

„Ég fagna mjög þessu átaki og tel að það 
veki með verðugum hætti athygli á þessu brýna 
verkefni okkar þjóðarinnar, að endurheimta 
landkosti. Það er í anda landgræðslustarfsins að 
það komi sem allra flestir, innlendir og erlendir 
gestir, að þessu þýðingarmikla verkefni því 
að við Íslendingar erum svo óendanlega rík 
af illa förnu landi að verkefnin eru nánast 
óþrjótandi,“ segir Sveinn Runólfsson, 
fyrrverandi landgræðslustjóri, sem er verndari 
verkefnisins.  /ghp

MÆLT AF
MUNNI FRAM

Þegar ritgleði þáttagerðarmanns-
ins ber hann af leið sannleikans, 
þá er skilyrði að skrifa leiðréttar 

skýringar og forða frekara tjóni og æru-
missi. Til allrar blessunar hafa lesendur 
stundum samband og leiða sannleikann 
í ljós. Þannig fór einmitt í síðasta þætti, 
að ég „skáldaði“ skýringar við tvær ger-
semisvísur Guðmundar Sigurðssonar, 
útvarpsmanns frá Borgarnesi. Vísurnar, 
sem til allrar lukku voru rétt skráðar, orti 
Guðmundur á sjúkrahúsi á árinu 1960, 
og ekki sérstaklega ortar til stofufélaga 
Guðmundar líkt og mér fórust orð, held-
ur var stofufélagi Guðmundar, Grímur 
Jónsson, héraðslæknir í Hafnarfirði, 
sá er fyrst fékk að heyra þær frá munni 
Guðmundar. 

En axarsköft leiða stundum til 
ánægjulegra eftirmála, og var svo þetta 
sinnið, er sonur Guðmundar, Guðmundur 
B. Guðmundsson læknir, lifandi í hárri 
elli, sendi þættinum hin réttu tildrög að 
vísunum. 

Eina andvökunótt Guðmundar á sjúkra-
húsinu orti hann semsé þessar vísur og lét 
Grím heyra fyrstan. En í bréfaskriftum 
okkar Guðmundar B. Guðmundssonar 
bar margt fróðlegt á góma, og fleiri vísur 
fylgdu eftir ættmenni hans. Steinbjörn 
Jónsson frá Háafelli í Hvítársíðu, síðar 
kenndur við Syðri-Velli V.-Hún., var 
ömmubróðir Guðmundar og fljúgandi hag-
yrðingur. Þessa vísu orti hann í minningu 
dapra uppvaxtardaga þar í sveit:

Þekki ég myrkur, hret og hjarn
en hvorki ást né blíðu,
þegar ég var bitabarn
bænda í Hvítársíðu.

Sem betur fer lifir margt af vísum 
Steinbjarnar. Þessa vísu orti hann einhverju 
sinni til varnar Skúla Guðmundssyni 
alþm.:

Verkamestur hefur hann
hlotið verstu skeyti.
Þann ég bestan þekkti mann
þó að flestu leyti.

Og til fjöllynds pilts, sem makaðist víða, 
orti Steinbjörn:

Lífið tók og lífið gaf,
líst mér snotur sýnum
þessi nýja árgerð af
unnustunum þínum.

Í verðmætum bréfaskrifum Guðmundar 
B. Guðmundssonar til þáttarins fylgdu 
fleiri vísur eftir föður hans, Guðmund 
Sigurðsson, útvarpsmanns frá Borgarnesi:

Orðsins gandur ekki snar
er að vanda staður.
Heilagur andi aldrei var
okkar bandamaður.

Þessa afmælisvísu orti Guðmundur til 
vinar:

Þótt lífið bætti tug og tug
við tímann sem það gaf okkur,
hefjum glös og hugarflug,
á himnum rennur af okkur.

En víkjum ögn til atburða síðustu daga. 
Nýlega barst þættinum einn af efnisríkum 
póstum Davíðs Hjálmars Haraldssonar 
á Akureyri. Hugur Davíðs starfar mjög 
í hendingum, og eru ófá hugverk hans 
ort við lestur dagblaða ellegar við 
sjónvarpsgláp. 

Í vikunni fylgdist Davíð með 
útsendingu frá fundi stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar Alþingis. Það væri lítið 
gert úr lesendum vísnaþáttarins ef með 
þessari kostulegu limru hans þyrfti frekari 
skýringar. Myndmálið er einstakt og efni 
limrunnar augljóst hverjum þeim sem gripi 
hefur einhvern tíma alið:

Úr sveitinni kom hann sem kálfur
en kunnur varð síðar um álfur.
Með bísperrtan halann
af heyinu stal‘ann
en helminginn át bara sjálfur. 

178

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggð1@gmail.com

Sjálfboðaliðar frá ríkisháskólanum í Michigan og félagsmenn Landverndar ýttu verkefninu Græðum Ísland úr vör með gróðursetningu birkitrjáa 
við Hekluskóga.  Myndir / Áskell Þórisson

LÍF&STARF

Sjálfboðaliðaverkefninu Græðum Ísland hleypt af stokkunum:

Brýnt að endurheimta landkosti
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Marka þarf opinbera stefnu um 
málefni sem tengjast sýklalyfjaó-
næmi og endurskoða reglugerðir 
með tilliti til þess, auka þarf eftirlit 
bæði meðal manna, matvæla og 
dýra og stefna þarf að skynsam-
legri notkun þeirra. Það er meðal 
þeirra tillagna sem starfshópur 
velferðarráðuneytisins leggur til 
í nýútkominni greinargerð um 
aðgerðir til að draga úr útbreiðslu 
sýklalyfjaónæmra baktería.

Sýklalyfjaónæmi er ein helsta 
ógn sem steðjar að lýðheilsu, 
matvælaöryggi og framþró-
un í heiminum í dag samkvæmt 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni 
(WHO). Árlega deyja um 
25.000 Evrópubúar af völd-
um kvilla sem sýklalyf ráða 
ekki við. Matvælastofnun og 
Matvælaöryggisstofnun Evrópu 
(EFSA) stóð fyrir ráðstefnu um 
ónæmi gegn sýklalyfjum og þar var 
kynnt skýrsla starfshóps um aðgerðir 
til að draga úr útbreiðslu sýklalyfja-
ónæmra baktería á Íslandi.

Framsögumenn á ráð-
stefn unni voru forstjóri 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu, 
Berhard Url, Pierre Alexandre 
Beloeil, sérfræðingur, Hans 
Verhagen, deildarstjóri hjá stofn-
uninni, ásamt fulltrúum úr starfs-
hópi velferðarráðuneytisins, þau 
Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir 
og Sigurborg Daðadóttir yfirdýra-
læknir.

Dregið úr og leyst af hólmi 

Vandamálið er víðtækt á meginlandinu 
og talar Matvælaöryggisstofnun 
Evrópu fyrir heildstæðum aðgerðum 
í baráttu gegn sýklalyfjaónæmi í 
nafni Einnar heilsu (e. One Health), 
þar sem litið er til jafns til lýðheilsu 
manna, dýra og umhverfis. 

Í máli Berhald Url kom fram 
að átak gegn sýklalyfjaónæmi í 
Evrópu væri byrjað að hafa áhrif. 
Reglugerðir hefðu verið innleiddar 
í Evrópusambandslöndum og 
leiddi það til víðtækara eftirlits og 
gagnasöfnun. Þá hefðu tilvikum um 

sýklalyfjaónæmi fækkað töluvert 
síðan reglugerðir voru fullgildar í 
Hollandi og Frakklandi.

Horft er til þess að draga úr, 
leysa af hólmi og endurskoða 
notkun á sýklalyfjum. Lögðu 
framsögumenn áherslu á aukna 
meðvitund almennings og 
miðlun vísindalegra rannsókna 
á málefnum sýklalyfjaónæmis. Í 
þágu þess hefði stofnunin nú sett 
upp upplýsingasíðu á netinu sem 
útskýrir hið margþætta vandamál 
á myndrænan og gagnvirkan hátt.

Þörf á opinberri stefnu

Ísland sker sig frá öðrum 
Evrópulöndum. Ónæmi hjá mönnum 
og dýrum er almennt lægra en aftur 
á móti neyta Íslendingar sýklalyfja í 
mun meira mæli en gengur og gerist 
annars staðar í álfunni. Fram kom á 
ráðstefnunni að til þess að viðhalda 
lágu hlutfalli tilvika sýklaónæmis á 
Íslandi og koma í veg fyrir útbreiðslu 
þurfi að ráðast í samhæfðar aðgerðir.

Greinargerð starfshóps um 
aðgerðir til að draga úr útbreiðslu 
sýklalyfjaónæmra baktería á 
Íslandi var birt samhliða ráðstefn-
unni. Starfshópurinn var skipaður 
af heilbrigðisráðherra og í honum 
áttu sæti Þórólfur Guðnason sótt-
varnalæknir, sem var formaður 
hópsins, Sigurbjörg Daðadóttir yfir-
dýralæknir og Vala Friðriksdóttir, 
deildarstjóri Tilraunastöðvar 
Háskóla Íslands að Keldum.

Starfshópurinn leggur til að 
stjórnvöld marki sér opinbera 
stefnu um málefni sem tengjast 
ónæmi sýklalyfja. Stefnan þurfi 
að taka til forvarna, vöktunar og 
viðbragða og hægt sé að líta til 
vinnu Norðmanna um slíka stefnu. 
Þá verði áfram gefin út árleg 
skýrsla um sýklalyfjaónæmi og 
sýklalyfjanotkun hér á landi. Stefna 
verði innleidd um skynsamlega 
notkun sýklalyfja í mönnum og 
dýrum. 

Eftirlit aukið með ferskum 
matvælum

Styrkja þarf eftirlit með sýklalyf-
jaónæmum bakteríum í dýrum, 
matvælaframleiðslu og matvæl-

um. Starfshópurinn leggur til að 
fylgst verði með sýklalyfjaónæmi 
hjá sjúkdómsvaldandi bakteríum 
og bendibakteríum í matvælum í 
smásölu á grundvelli ákvörðunar 
Evrópusambandsins nr. 652/2013. 
„Lagt er til að í byrjun verði eft-
irliti háttað samkvæmt ákvörðun 
Evrópusambandsins en síðar megi 
beita auknu eftirliti eins og sum 
Norðurlöndin hafa gert. Hér má helst 
nefna eftirlit með grænmeti (erlendu 
sem innlendu) sem og eftirliti með 
lamba- og hrossakjöti. Stofna þarf 
starfshóp á vegum atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytis sem metur 
kostnað og útbýr leiðbeiningar um 
slíkar aðgerðir,“ segir í greinar-
gerðinni. Eftirlit með ónæmi í ferskri 
matvöru, bæði íslenskri og erlendri, 
hefur ekki verið fullnægjandi hér 
á landi, en slíkar skimanir hafa nú 
verið teknar upp.

Bæta þarf hreinlætisaðstöðu 
ferðamanna

Kallað er eftir heildstæðri endur-
skoðun á notkun sníkjudýralyfja 
hér á landi í greinargerðinni. Lagt 
er til að gerðar verði rannsóknir á 
útbreiðslu sníkjudýra í búfé og gælu-
dýrum og næmi þeirra fyrir lyfjum 
prófað. Í kjölfarið verði settar reglur 
og/eða leiðbeiningar um ávísun og 
notkun sníkjudýralyfja hjá dýrum 
auk leiðbeininga um varnir/hömlur 
við sníkjudýrasmit.

Nauðsynlegt sé að gera rann-
sóknir á tilvist sýklalyfjaónæmra 
baktería í umhverfi og skimanir 
fyrir sýklalyfjaónæmum bakterí-
um verði auknar hjá skilgreindum 
áhættuhópum. 

Að lokum bendir starfshópur-
inn á að minnka verði áhættu á 
dreifingu sýklalyfjaónæmra bakter-
ía með ferðamönnum, meðal annars 
með því að bæta hreinlætisaðstöðu á 
ferðamannastöðum. „Eins og fram 
hefur komið í fréttum þá er víða 
pottur brotinn í þessum efnum hér 
á landi. Mikilvægt er að hið opin-
bera leggi kvaðir á sveitarfélög 
um úrbætur í þessum efnum. Aðrir 
aðilar sem að þessum málum þurfa 
að koma eru Umhverfisstofnun og 
ýmis samtök í ferðamannaiðnaði,“ 
segir í greinargerðinni.  /ghp

Breytingar á reglugerðum og víðtækara eftirlit hefur áhrif:

Heildstæðra aðgerða er þörf í 
baráttu gegn sýklalyfjaónæmi

Fjósið í Flatey á Mýrum opnað 
ferðamönnum smátt og smátt
Eitt stærsta fjós landsins, ef ekki 
það stærsta, verður opnað ferða-
mönnum smátt og smátt. Það er 
í Flatey á Mýrum sem er í eigu 
útgerðarfyrirtækisins Skinneyjar 
Þinganes á Höfn í Hornafirði.

 Fjósið er aðdráttarafl fyrir ferða-
fólk og mjög aðgengilegt með svöl-
um sem snúa að fjósinu með góðri 
sýn yfir það. Byggingaframkvæmdir 
fyrir móttöku og veitingasölu geng-
ur vel en móttaka á ferðafólki hefst 
á næstu vikum með aðstöðu fyrir 
þrjú ferðaþjónustufyrirtæki. Það eru 
Ice Guide (kajakferðir /íshellar), 
Glacier Journey (jeppa- og sleða-
ferðir) og Ice Explorers (jeppaferð-
ir). Veitingasalan og aðstaðan fyrir 

ferðamenn til að skoða fjósið verður 
ekki opnuð alveg strax. Þá stendur 
til að fara í repjurækt og skógrækt á 
jörðinni. Um 240 kýr eru á búinu þar 
sem fjórir róbótar sjá um að mjólka 
kýrnar.  /MHH

FRÉTTIR

Hans Verhagen frá Matvælaöryggis-
stofnun Evrópu (EFSA) hélt erindi á 
ráðstefnunni.

Matvælaöryggisstofnunin hefur útbúið nokkrar upplýsingasíður á netinu sem útskýrir hið margþætta vandamál 
sýklalyfjaónæmis á myndrænan og gagnvirkan hátt.

Pierre Alexandre Beloeil, sérfræðingur Matvælaöryggisstofnunarinnar, fór 

Í Berjanesi í Vest-
ur-Landeyjum í 
Rangárvallasýslu 

vanagang. Þessi 
fallegi kálfur númer 
0679 hefur þó ekki 
sérstakar áhyggjur 
af brölti mannfólks-
ins. Ræktendur eru 
Guðmundur Jón 
Jónsson og Erna Ár-
fells sem annáluð eru 
fyrir væntumþykju á 
skepnum sínum. 
Í Berjanesi eru nú
um 50 kýr. 

Þessir vinir brosa 
breitt í sveitinni. 

Frænkurnar Aþena 
Lillý og bóndadóttirin 

Svala Ingibjörg 
Guðmundsdóttir 

ásamt Lubba.
Myndir / Telma 
Sigurgeirsdóttir

Hér er  Hjalti Vignisson (t.v.) sem hefur m.a. með uppbygginguna að gera í 
Flatey en hann er framkvæmdastjóri sölu og þróunar hjá Skinney Þinganes. 
Með honum er Birgir Freyr Ragnarsson, bústjóri í Flatey, en þeir félagar 
vinna sameiginlega að framtíðarsýn fjóssins fyrir ferðamenn og aðra gesti 

 Mynd / Magnús Hlynur Hreiðarsson

til fyrirmyndar.



9Bændablaðið | Miðvikudagur 24. maí 2017

Innbyggð geymsluhólf

Innfelldar krækjur

Sterkar iðnaðarkerrur

Tækjakerrur

Gæðakerrur fyrir öll tækifæri
- mikið úrval aukahluta

Frá
139.000,-

m/vskGarð- og tómstundakerrur

Frá
389.000,-

m/vsk

Frá
1.279.000,-

m/vsk

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6 
Garðabæ
Sími: 570-5070 

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
603 Akureyri
Sími 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
260 Reykjanesbær
Sími 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
800 Selfossi
Sími 480-8000

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
Sími 587-2000

Dalvegur 6-8
201 Kópavogur
Sími 535-3500

Söluaðilar
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FRÉTTIR

Undarleg hegðun norðlægra trjátegunda í norðausturhluta Bandaríkjanna: 

Trén leggja á flótta undan hlýnandi loftslagi
Ný rannsókn á samfélagi trjáa í 
norðausturhluta Bandaríkjanna 
hefur vakið athygli vistfræðinga. 
Skógarþekjan hefur undanfarna 
þrjá áratugi verið að þoka sér vest-
ur á bóginn, að talið er vegna lofts-
lagsbreytinga. Þessi stefna skógar-
ins er þó að stærstum hluta þvert 
á það sem vistfræðingar töldu að 
myndi gerast.

Sem afleiðing loftslagshlýnunar 
þá hafa vistfræðingar talið að norð-
lægar trjátegundir myndu hörfa 
undan hlýnun loftslags í norðurátt, 
inn á kaldari búsvæði. Ný rannsókn 
sem kynnt var í Science Advances 
á miðvikudag í síðustu viku hefur 
þó leitt í ljós að þessi þróun hófst 
fyrir þrem áratugum, en á nokkuð 
annan hátt en búist var við. Norðlægu 
trjátegundirnar hafa nefnilega að 
verulegum hluta tekið stefnuna til 
vesturs. 

Þrír fjórðu hlutar algengra 
tegunda stefna til vesturs

Um þrír fjórðu hlutar trjátegunda sem 
algengar eru í skógum í austanverð-
um Bandaríkjunum, þar á meðal hvít-
ar eikur (white oaks), hlynur (sugar 
maples) og hinn sígræni ameríski 
kristsþyrnir (American hollies - 
Ilex opaca), hafa flutt þungamiðju 
kjörlendis síns í vesturátt. Meira en 
helmingur þeirra tegunda sem rann-
sakaður var höfðu einnig fært sig til 
norðurs síðan 1980. 

Rannsóknin er með þeim fyrstu 
sem byggja á raunverulegum og tölu-
legum gögnum um hvernig loftslags-
breytingar eru að endurskapa skóg-
ana, en er ekki bara byggt á kenning-
um vísindamanna. Þó hvert einstakt 

tré hafi vissulega ekki tekið sig upp 
og sé á harðahlaupum undan hlýn-
andi loftslagi, þá sýnir þetta hvernig 
skógarsamfélagið getur sem heild 
flutt sig úr stað með tímanum. Ný tré 
vaxa upp á nýjum svæðum á meðan 
eldri trén á gömlum svæðum deyja. 

Rannsóknar teymið bar saman 

trjásamfélagið miðað við ímyndaða 
keðju fólks sem myndaði línu frá 
Atlanta til Indianapolis. Þótt allir 
stæðu í sömu sporum en einn bættist 
við endann í Indiana og annar hyrfi af 
endanum í Georgíu, þá þýddi það að 
miðja keðjunnar færist í norðvestur.

 

Breytt úrkoma mikill áhrifavaldur 

Vísindamönnunum þóttu niður-
stöðurnar mjög áhugaverðar þó að 
ljóst væri að þær stemmdu ekki alveg 
við fyrri kenningar. Niðurstöðurnar 
kveiktu samt þá tilgátu að um leið 
og loftslagsbreytingar hafi ýtt 
undir hlýnun um norðausturhluta 
Bandaríkjanna, þá hafi úrkoma á 
svæðinu gjörbreyst. Á sama tíma og 
úrkoma í norðausturhlutanum hafi 
aukist lítillega frá 1980, miðað við 
öldina á undan, þá hafi dregið stór-
lega úr úrkomu í suðausturhlutanum. 
Slétturnar miklu, sér í lagi Oklahoma 
og Kansas, hafa hins vegar fengið 
mun meiri úrkomu en sögulegt með-
altal segir til um. 

Tilfærslan misjöfn eftir tegundum

Songlin Fei, prófessor í skógar-

fræðum við Purdue-háskóla og 
einn af stjórnendum rannsóknarinn-
ar, segir að mismunandi tegundir 
bregðist misjafnlega við loftslags-
breytingum. Flestar hraðvaxta stór-
laufstegundir elti rakann og færi 
búsvæði sín til vesturs. Sígrænu trén 
og einkum barrtrén eru hins vegar að 
mestu að flytja sig til norðurs. Hann 
segir þó að ýmsir fleiri áhrifavaldar 
kunni líka að spila þarna inn í. Þar 
nefnir hann aukna tíðni skógarelda 
og eins gæti verið að tilkoma sjúk-
dóma  sé að hafa áhrif á færslu skóg-
anna. Þá geti árangur af verndun 
skóga líka haft áhrif. Fei og hópur 
hans telja að þótt niðurstöðurnar 
komi nokkuð á óvart, þá séu í það 
minnsta 20% af breytingunum í takt 
við það sem spáð var að myndi ger-
ast vegna áhrifa mannsins á lofts-
lagsbreytingar.  
 /HKr.

Þetta kort sýnir í hvaða átt skógarmiðjan í austurhluta Bandaríkjanna er að 
færast.  Mynd / Atlantic Media Company

hlýnandi loftslagi, þá er staðan kannski ekki enn orðin jafn dramatísk og hjá 
Treebeard (Fangorn) trénu  í kvikmynd  Time Warner kvikmyndafyrirtækisins, 
Lord of the Rings, eftir sögu breska rithöfundarins J. R. R. Tolkien. 

Norsku bændasamtökin slitu á dögunum viðræðum um búvörusamningana 2018 – Ekki sátt við norska landbúnaðarráðherrann: 

Norskir bændur mótmæla kröftuglega
Forsvarsmenn norsku bænda-
samtakanna slitu á dögunum við-
ræðum við þarlend stjórnvöld um 
búvörusamningana 2018 og eru 
bændur afar ósáttir við landbún-
aðarráðherrann, Jon Georg Dale. 
Eftir viðræðuslitin tóku bændur sig 
saman um allt land ásamt bænda-
samtökunum og mótmæltu á ýmsa 
vegu, með því að stilla upp trakt-
orum og heyrúllum með áletrunum 
á við þjóðvegi, keyrðu fylktu liði 
með traktora á aðalgötum í stærri 
bæjum, límdu staðreyndalímmiða 
á vörur bænda í verslunum og lok-
uðum leiðum inn á lagersvæði hjá 
stærstu matvöruverslanakeðjunum.

„Ríkisstjórnin sýnir engan vilja 
til að leggja áherslu á landbúnaðinn 
og fer ekki eftir stefnu í landbúnað-
armálefnum sem þingið hefur sett 
sér. Við getum því ekki skrifað undir 
samning um landbúnað sem bein-
línis veikir norska matvælafram-
leiðslu,“ segir Lars Petter Bartnes, 
formaður norsku bændasamtakanna. 

Óásættanlegt tilboð

Forsvarsmenn bænda áttu í samn-
inga viðræðum við ríkið í tvær vikur 
og daginn áður en viðræðurnar 
hófust samþykkti þingið nýja stefnu 
í málefnum landbúnaðarins þar sem 
aðalmarkmið var að auka norska 
matvælaframleiðslu sem byggði á 
norskum úrræðum. Á sama tíma 
var samþykkt í þinginu að minnka 
tekjubilið á milli landbúnaðar og 
annarra starfsgreina og því finnst 
forsvarsmönnum bænda tilboð 
ríkisins skjóta skökku við nýleg 
fyrirheit. 

„Ríkisstjórnin svaraði með því 
að bjóða landbúnaði lægri tekju-
aukningu en hjá öðrum hópum og 
sýndu engan vilja til að mæta okkur 
með þennan lið í samningavið-

ræðunum og þá var engin möguleiki 
fyrir okkur að verða sammála um 
búvörusamninga. Þeir svöruðu ekki 
heldur kröfu okkar um að leggja 
áherslu á lítil og meðalstór bú en 
ákváðu þess í stað að taka peninga 
frá einum bónda og gefa öðrum sem 
er óásættanlegt,“  segir Lars Petter 
en nú fer málið til meðhöndlunar 
í þinginu.

Einn milljarður á milli

Lars Petter undirstrikar að sú 
skipting sem ríkið sér fyrir sér 
geri norskum landbúnaði ekki gott 
því nú þurfi hann stefnu til þess að 
halda öllum búum í rekstri. 

„Það er um einn milljarður 
norskra króna í mun á milli okkar 
krafna og þess sem ríkið er til í 
að koma til móts við bændur. Við 
kröfðumst ramma upp á 1.450 
norskar krónur en ríkið bauð upp 
á um 450 milljónir. Þetta þýðir 
tekjuaukningu upp á 2,25% á 
meðan aðrar starfsstéttir eiga von 
á um 3,1% í tekjuaukningu sem 
þýðir að bændum var boðið 8.100 
norskar krónur í aukningu á ársverk 
á meðan aðrar stéttir munu auka 
innnkomu sína um 16.700 norskar 
krónur á hvert ársverk, eða helm-

ingi meira en bændur,“ útskýrir 
Lars Petter og segir jafnframt:

„Nú fer málið til áheyrnar í 
þinginu 24. maí og til meðhöndl-
unar 16. júní. Við vonumst þá til að 
þingið grípi þann möguleika til að 
skera úr um hvaða leið landbúnaður 
hér í landi á að fara í framtíðinni 
og gera þær breytingar sem eru 
nauðsynlegar til að ná samningun-
um í gegn. Norskur landbúnaður 

og norskir bændur hafa mikinn 
og góðan stuðning almennings og 
einnig þingsins. Þingmenn kalla á 
aukna norska matvælaframleiðslu 
og að stundaður verði landbúnaður 
um allt land. Við framleiðum vörur 
sem norskir neytendur vilja kaupa 
og sem leiða til starfa í dreifbýli og 
bæjum, menningarlandslag, lifandi 
byggðir og tryggan mat.“  /ehg

Ríkisstjórnin svaraði með því að bjóða landbúnaði lægri tekjuaukningu en 
hjá öðrum hópum og þá var enginn möguleiki fyrir okkur að verða sammála 
um búvörusamninga,“ segir Lars Petter Bartnes, formaður norsku bænda-
samtakanna.  Mynd / Håvard Zeiner

Búnaðarsambandið í Snertingdal sýndi samstöðu með bændum á þennan 
hátt við þjóðveginn. – „Enginn matur án bænda.“

Á nokkrum stöðum í Noregi tóku bændur sig saman eftir að samningum var 
slitið og lokuðu leiðum inn á lagersvæði hjá stærstu matvöruverslanakeðjunum. 
 Mynd / Petter Aaserud
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Landgræðsla, laxeldi og 
virkjanaframkvæmdir voru 
til umræðu á aðalfundi 
Landverndar sem fór fram í 
Gunnarsholti laugardaginn 13. 
maí. Fundurinn samþykkti sam-
einingu við Framtíðarlandið en 
með henni er vonast til að efla 
enn náttúruverndarhreyfingu 
á Íslandi.
Áhrif náttúruverndarsamtakanna 
hefur aukist ár frá ári og sést það 
ekki síst í mikilli aukinni þátttöku 
samtakanna í ákvarðanatöku um 
umhverfismál. Þannig sendu 
samtökin frá sér 44 umsagnir um 
margvísleg lagafrumvörp, þingsá-
lyktunartillögur, skipulagsáætlan-
ir, mat á umhverfisáhrifum áætlana 
og framkvæmda á árinu 2016, sem 
er tæplega helmings aukning frá 
árunum áður. 

Félagsmenn Landverndar eru 
nú 4.950 talsins en fjöldi félags-
manna hefur tífaldast frá árinu 
2011 og standa samtökin því 
nokkuð sterkum fótum fjárhags-
lega. Hjá Landvernd starfa nú tíu 
manns í rúmum sjö stöðugildum.

Fjórir nýir stjórnarmenn 
Landverndar voru kosnir á aðal-
fundinum. Guðmundur Björnsson, 
Helga Ögmundsdóttir, Hugrún 
Geirsdóttir og Snorri Baldursson 
en úr stjórn fóru Kristín Vala 
Ragnarsdóttir og Anna Gunnhildur 
Sverrisdóttir. Þá var Snæbjörn 
Guðmundsson jarðfræðingur kjör-
inn formaður samtakanna.

Sameining við Framtíðarlandið

Fundurinn samþykkti sameiningu 
Framtíðarlandsins við Landvernd. 
Framtíðarlandið, félag áhugafólks 
um framtíð Íslands, var þverpóli-
tísk grasrótarsamtök, þrýstiafl og 
hugmyndaveita sem vildi stuðla 
að því að hugvit, frumkvæði og 
sköpunargleði fengi að njóta sín 
til þess að byggja upp mannvænt 
samfélag og fjölbreytt atvinnulíf 
á Íslandi í sátt við náttúruna og 
þjóðir heimsins. 

Framtíðarlandið var stofn-
að 17. júní 2006 en um 3.000 
einstaklingar eru skráðir í félag-
ið. Eitt stærsta verk efni félags-
ins er vinnsla og utanumhald um 
Náttúrukortið, sem nálgast má á 
vefnum, en þar er hægt að nálg-
ast upplýsingar yfir þau svæði á 
Íslandi sem fyrirhugað er að nýta 
til orkuframleiðslu eða raska á 
annan hátt.

Stefnumörkun um vindorkuver

Tvö ný verkefni samtakanna voru 
kynnt á fundinum. Annars vegar 
var fjallað um strandhreinsiverk-
efnið Hreinsun Íslands, sem fram 
fór dagana 25. apríl–7. maí sl. En 
með átakinu vilja samtökin vekja 
athygli á þeim hættum sem fylgja 
plastmengun í hafi.

Þá mun Landvernd vera að 
vinna að stefnumörkun sinni um 
vindorkuver, þar sem meginá-
hersla verður á að skilgreina á 
hvernig svæðum eigi ekki að reisa 
slík mannvirki. Vonast er til að 
stefnumörkunin geti orðið leiðar-
ljós stjórnvalda við að taka ákvarð-
anir í þessum málum í sem mestri 
sátt við umhverfi og náttúru.

Strandaþjóðgarð í stað 
Hvalárvirkjunar

Aðalfundurinn samþykkti enn 
fremur ályktun er varðar fyrir-
hugaða Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði 
á Ströndum. Þar er skorað á 
sveitarstjórn og landeigend-
ur í Árneshreppi á Ströndum 
að falla frá öllum áformum um 
Hvalárvirkjun og þess í stað hvatt 
til nýta svæðið undir þjóðgarð.  

„Með þjóðgarði mundu strax 
skapast nokkur langtímastörf í 
náttúruvernd og til langs tíma fjöl-
mörg störf í náttúrutengdri ferða-
mennsku. Engin langtímastörf í 
Árneshreppi fylgja Hvalárvirkjun. 
Landvernd hafnar því að fjármun-
um almennings sé varið til stuðn-
ings við tengivirki Landsnets á 
Nauteyri við Ísafjarðardjúp og 
leggja til að frekar sé lagt til fé í 
uppbyggingu Strandaþjóðgarðs,“ 
segir í ályktuninni.

Í annarri samþykktri ályktun 
skorar aðalfundur Landverndar á 

umhverfis- og auðlindaráðherra 
að slá hvergi af því markmiði að 
vernda miðhálendi Íslands í einum 
samfelldum þjóðgarði og flýta 
stofnun hans.

Varað við laxeldi í sjó

Þá er varað við stórauknu lax-
eldi í sjó við Íslandsstrendur, þar 
sem notaður er frjór eldisfiskur 
af erlendum, framandi stofnum 
í samþykktri ályktun fundarins. 
Krafist er þess að stjórnvöld móti 
skýra stefnu sem banni ræktun 
á eldislaxi í sjó nema tryggt sé 
að það valdi ekki óásættanlegri 
mengun eða erfðablöndun við 
íslenska laxastofna. Það megi 
tryggja með notkun rannsókna-

kvía, ófrjórra stofna eða ræktun í 
lokuðum kerfum í sjó eða á landi. 
Þá þurfi að tryggja öflugt eftirlit 
með starfsemi fiskeldisfyrirtækja 
svo þau geti starfað í meiri sátt við 
umhverfi og samfélag.  

Í greinargerð með ályktuninni er 
vísað í niðurstöðu rannsókna vís-
indamanna í Noregi og Finnlandi 
um erfðablöndun eldislax og áhrif 
hennar á lífsferil villtra stofna af 
Atlantshafslaxi sem birtist í vís-
indatímaritinu Nature í síðasta 
mánuði. „Höfundarnir fullyrða 
að niðurstöður sínar og umfangs-
miklar tilraunarannsóknir fyrri 
ára sýni svart á hvítu að erfða-
blöndun hafi breytt mikilvægum 
líffræðilegum eiginleikum villtra 
laxastofna, þ.m.t. aldri og stærð 
við kynþroska,“ segir í greinar-
gerðinni.      /ghp

Búið er að stofna Matarmarkað 
á Facebook sem hefur það mark-
mið að efla milliliðalaus viðskipti 
á milli framleiðenda og viðskipta-
vina. Framleiðendur geta auglýst 
vörur sínar og viðskiptavinir geta 
pantað vörurnar í ummælum undir 
auglýsingunni eða með skilaboðum 
beint til seljenda. 

Fyrirkomulagið er að norrænni 
fyrirmynd en t.d. hefur þessi við-
skiptaleið breiðst hratt út í Finnlandi 
undir nafninu REKO. Reko gengur 
út á að búa til tengslanet á Facebook 
þar sem seljendur og kaupend-
ur hafa milliliðalaus viðskipti. 
Smáframleiðendur, matarfrumkvöðl-
ar, veitingahús og bændur sem selja 
beint frá býli eru áberandi á Reko. 

Þörfin er til staðar

Þann 20. mars síðastliðinn stóðu 
matarfrumkvöðlar og Matarauður 
Íslands fyrir opnum fundi í 
Reykjavík þar sem framleiðendur, 
veitingamenn, heildsalar og aðrir 
sem tengjast matvælageiranum 
komu saman. Í umræðum kom fram 
að það þyrfti að efla milliliðalaus 
viðskipti og auka yfirsýn um fram-
boð bænda og annarra framleiðenda 
og eftirspurnar veitingamanna og 
neytenda. 

Ekki er víst að milliliðalaus við-
skipti henti öllum en með því að nýta 
sér Facebook þá geta framleiðendur 
mögulega lækkað viðskiptakostnað 
og tekið á móti pöntunum fyrirfram. 

Hvernig virkar markaðurinn?

Matarmarkaðurinn virkar líkt og 
hefðbundinn matarmarkaður, nema 
að viðskiptavinir panta og ganga 
frá viðskiptum í gegnum Facebook-
hóp. Þegar viðskiptin eru komin á  
sammælast aðilar um afhendingar-
máta, greiðslufyrirkomulag og 
afhendingarstað. Til þess að ein-
falda afhendingarferlið þá býður 
hópurinn upp á afhendingar í 
Sjávarklasanum í Reykjavík á milli 
14.00 og 16.00 á föstudögum. Í 
staðinn fyrir að framleiðendur þurfi 
að koma aðföngum á hefðbundinn 
matarmarkað upp á von og óvon 
um að allt seljist þá mæta seljendur 
einungis með þær vörur sem búið 
er að panta.

Hópurinn var stofnaður af frum-
kvöðlinum Inga Birni Sigurðssyni 
og Matarauði Íslands. Markmiðið 
er að efla íslenska framleiðslu með 
því að koma á milliliðalausum sam-
skiptum við viðskiptavini. Allir 
Facebook-notendur geta selt sínar 
vörur endurgjaldslaust og hópurinn 
er öllum opinn.   /TB

Milliliðalaus viðskipti á Netinu:

Matarmarkaður 
á Facebook

FRÉTTIR

Stjórn Landverndar. Frá vinstri: Snorri Baldursson, Margrét Auðunsdóttir, Ellý Katrín Guðmundsdóttir, Helga 
Ögmundardóttir, Pétur Halldórsson, Hugrún Geirsdóttir, Þuríður Helga Kristjánsdóttir, Snæbjörn Guðmundsson 
formaður og Lovísa Ásbjörnsdóttir. Á myndina vantar Guðmund Björnsson. 

Aukinn slagkraftur Landverndar
– Aðalfundur ályktaði um virkjunarframkvæmdir á Ströndum og laxeldi

Þrjár ályktanir voru bornar upp til kosninga og voru þær allar samþykktar 
af aðalfundinum sem haldinn var í Gunnarsholti. 

Óskað eftir sögum 
um Sigurjón Rist
Sigurjón Rist vatnamælinga-
maður hefði orðið 100 ára þann 29. 
ágúst í ár. Til að heiðra minningu 
Sigurjóns vill dóttir hans safna 
saman sögum og frásögnum um 
hann. 

„Ég veit að til er aragrúi af 
skemmtilegum sögum um pabba 
sem mér þætti vænt um að geta 
tekið saman, jafnvel til útgáfu. Hann 
ferðaðist um allt Ísland og þekkti alla 
bændur á þeim árum sem hann var 
starfandi,“ segir Bergljót Rist, leið-
sögumaður og hestakona.

Hún óskar eftir frásögnum, 
minningum og/eða myndum frá þeim 
sem þekkja sögur eða kynni höfðu af 
Sigurjóni. Sögurnar er hægt að senda 
í  formi upptöku eða með tölvupósti 
á netfangið beggarist@gmail.com. 

Sigurjón Rist (1917–1994) var 
forgöngumaður í vatnamælingum 
á Íslandi og kom á kerfisbundnum 
rennslismælingum í vatnsföllum 
landsins, kortlagði stöðuvötn og 
annaðist dýptarmælingar. 

Hann ferðaðist um hálendi 
Íslands á öllum árstímum löngu 
áður en hálendisferðir urðu jafn 
sjálfsagðar og þær eru í dag.

Hann var forstöðumaður 
Vatnamælinga Orkustofnunar 
frá 1967–1987. Ævisaga um 
Sigurjón, Vadd´ út í, sem Hermann 
Sveinbjörnsson skráði, kom út hjá 
bókaforlaginu Skjaldborg árið 
1989 en bókin hefur verið upp-
seld í áraraðir. Minnisvarði um 
Sigurjón var reistur við Tungnaá 
árið 2006.  /ghp

Dæmigerð mynd af Sigurjóni Rist við mælingar. Snjór á bökkum beggja 
vegna.  Mynd / Í eigu Bergljótar Rist
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BÚFRÆÐI

FJARNÁM Landbúnaðarháskólinn býður upp á vandaðar fjarnámslausnir í flestum 

námsgreinum háskóladeilda skólans. Þetta veitir nemendum mikið frelsi til að 

stunda námið óháð staðsetningu. Allir fyrirlestrar í staðnámi eru teknir upp og 

fjarnámsnemar vinna öll sömu verkefni og staðarnemar. Skyldumæting er í 

verklegum vikum en að öðru leyti er engin mætingarskylda í fjarnámi. 

Búfræðinám er tveggja ára sérhæft starfsmenntanám þar 
sem helsta markmiðið er að auka þekkingu og færni til 
að takast á við búrekstur og alhliða landbúnaðarstörf. 
Námið er að stærstum hluta kennt á Hvanneyri að 
undanskilinni 12 vikna námsdvöl á einu af tæplega 80 
kennslubúum sem LBHÍ er með samstarfssamning við.

BÚVÍSINDI
Landbúnaðarframleiðsla og ræktun lands eru 
veigamiklir þættir í námi í búvísindum. Námið veitir 
undirbúning fyrir margvísleg störf tengd landbúnaði 
og er góð undirstaða fyrir framhaldsnám og 
vísindastörf á sviði landbúnaðarfræða.

Þriggja ára nám ti l  BS-gráðu Tveggja ára starfsmenntanám

HÁSKÓLI LÍFS & LANDS

WWW.LBHI.IS · LANDBÚNAÐARHÁSKÓLI ÍSLANDS · HVANNEYRI, 311 BORGARNESI ·  LBHI@LBHI.IS · 433 5000     

BÚVÍSINDI HESTAFRÆÐI
STARFS- & 
ENDURMENNTUN  

SKÓGFRÆÐI &
LANDGRÆÐSLA

NÁTTÚRU- & 
UMHVERFISFRÆÐI

UMHVERFISSKIPULAG FRAMHALDSNÁM

5.
JÚNÍ

UMSÓKNAR- FRESTUR

... TIL AÐ BLÓMSTRA
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FRÉTTIR

Mynd / Hlynur T. Tomasson

Þær hafa það huggulegt, ærnar 
hjá Ármanni á Neðri-Torfustöðum
– Slappa af í nýmóðins klaufsnyrtistól meðan dekrað er við þær
Eitt af vorverkunum hjá sauðfjár-
bændum er að snyrta klaufir á 
kindunum áður en þeim er sleppt 
á fjall. Þetta hefur verið býsna erfitt 
verk sem nú er búið auðvelda.

Það getur verið bölvað puð að 
klaufsnyrta með því að fella kindina 
og halda henni á meðan maður klippir. 
Bóndasonurinn Ármann Pétursson á 
Neðri-Torfustöðum, nokkru innan við 
Laugabakka í Húnaþingi vestra, fann 
snjalla lausn til að létta sér verkið. 
Hannaði hann og smíðaði sérstakan 
klaufsnyrtingarstól sem vakið hefur 
hrifningu bænda. 

Í samtali við Bændablaðið sagði 
Ármann að þetta væri hans hug-
mynd. Seinna hafi hann svo komist 
að því að áður fyrr hafi verið dæmi 
um að menn hafi smíðað einhvers 
konar búkka eða stóla úr timbri til 
að létta sér þetta verk. Þeir hafi þó 
ekki verið sérlega meðfærilegir. Hann 
sagðist vera mjög ánægður með sína 
hönnun sem væri létt og meðfærileg. 
Svo væri auðvelt að skipta um netið 

sem myndar bakið í stólnum ef á þyrfti 
að halda.

Búinn að selja um 50 stóla

„Ætli ég sé ekki búinn að selja um 50 
svona stóla og þeir eru komnir víða 
um land,“ sagði Ármann. 

Samkvæmt fregnum Bænda-
blaðsins hafa stólarnir vakið mikla 

lukku hjá eigendum enda auðveldir 
í notkun og meðfærilegir. Eru menn 
mjög ánægðir með þetta hjálpartól 
enda léttir stóllinn mjög vinnuna við 
klaufsnyrtingar. 

Hægt er að fá nánari upplýs-
ingar hjá Ármanni á netfanginu; 
armannp1@gmail.com eða með því 
að hringja í hann í síma 849-8807.  
 /HKr./HLJ

Jamie‘s Italian veitingahúsakeðjan opnar á Hótel Borg:

Stífar aðbúnaðar- og 
gæðakröfur gerðar að utan
Undirbúningur er nú í fullum gangi 
fyrir opnun á nýjum veitingastað 
á Hótel Borg sem verður hluti af 
veitingahúsakeðju hins kunna 
enska matreiðslumanns, Jamie 
Oliver, sem heitir Jamie´s Italian.

Framkvæmdir við breytingar á 
veitingarými Hótel Borgar hafa stað-
ið yfir undanfarna þrjá mánuði og að 
sögn Jóns Hauks Baldvinssonar, eins 
af eigendum veitingastaðarins, hefur 
þurft að taka tillit til margra hluta. 
Bæði eru sett skilyrði og takmark-
anir af hálfu borgarinnar þegar svo 
gömlum og sögufrægum byggingum 
er breytt og eins eru gerðar útlitskröfur 
frá höfuðstöðvum Jamie´s Italian, til 
dæmis um að eldað sé fyrir opnum 
dyrum. Jón Haukur segir að stefnt sé 
á opnun í lok júní.

Á Jamie´s Italian verður, eins og 
nafnið gefur til kynna, ítölsk mat-
reiðsla höfð í hávegum en að mestu 
leyti verður matreitt úr úrvals íslensku 
hráefni og búvörum – sem er búið 
að fara í gegnum nálarauga gæða-
eftirlits Jamie Oliver Group.  „Það 
verður eldað úr sérvöldu árstíðar-
bundnu hráefni og það er gríðarlega 
mikið lagt upp úr gæðum hráefnis. 
Sömuleiðis eru gerðar miklar kröfur 
um að aðstæður og aðbúnaður sé eins 
og best verður á kosið fyrir dýrin á 
þeim bæjum sem við verðum í við-
skiptum við. 

Jamie Oliver Group er með 
gæðakerfi sem heitir JOSIE og þar 
er gagnagrunnur með skilyrðum sem 
hver einasti birgir, sem ætlar að selja 
okkur hráefni, verður að uppfylla. 
Hann verður að svara yfir 100 spurn-
ingum og senda myndir úr framleiðsl-
unni,“ segir Jón Haukur.

Krefjandi ferli með birgjum

„Það hefur nú tekið okkur um þrjá 

mánuði að fá alla birgja á Íslandi 
samþykkta og hafa þeir flest allir 
tekið þessum fagmannlegu vinnu-
brögðum afar vel, enda sjá þeir hvað 
þetta skiptir miklu máli; ekki bara 
fyrir veitingastaðinn heldur einnig 
fyrir markaðssetningu þeirra á vörum 
sínum.

Hver einasti birgir er stofnaður inni 
í JOSIE-kerfinu og fyllir þar út ítar-
lega lýsingu á fyrirtækinu og svarar 
tugi spurninga um framleiðsluhætti 
og fleira í þeim dúr. Þau síðan senda 

inn umsóknina. JOSIE annaðhvort 
hafnar umsókninni eða samþykkir. 
Ef þeir hafna umsókninni, þá koma 
spurningar sem vantar svör við til að 
hægt sé að samþykkja birginn. Þetta 
ferli gengur svo fram og til baka þang-
að til Jamie Oliver er sáttur og allar 
helstu kröfur eru uppfylltar. Í mörgum 
tilvikum eru gerðar kröfur um lífræna 
vottun.  

Við vorum til dæmis í ákveðnum 
vandræðum með að finna kjúklinga-
bú þar sem nægt gólfrými væri til að 
standast aðbúnaðarkröfur að utan því 
það eru mjög skýrar kröfur um það 
og að kjúklingar væru með aðgengi 
að útisvæði, auk þess sem dýravel-
ferð væri í fyrirrúmi. Við fundum að 
lokum rétta kjúklingabúið og munum 
versla við Litlu gulu hænuna,“ segir 
Jón Haukur. 

Matseðillinn er valinn af Jamie-
keðjunni en með ákveðnu innleggi 
frá íslenska staðnum. Jón Haukur 
segir að þar séu hefðbundnar ítalskar 
uppskriftir fyrir ferðarmiklar, þeim sé 
breytt lítillega að hætti Jamie Oliver. 
Í boði verða kjöt-, fisk-, pasta- og 
grænmetisréttir (vegan) á staðnum 
og einhver íslenskur bragur verður á 
einhverjum réttum.  /smh

Fjórðungssamband Vestfirðinga:

Vill að neyðarbrautin verði opnuð 
á Reykjavíkurflugvelli
Á fundi Fjórðungssambands 
Vestfirðinga þann 3. maí var tekin 
fyrir umsögn um opnun neyðar-
brautar á Reykjavíkurflugvelli. 
Telur sambandið ótækt að flug-
brautum sé lokað meðan engin 
önnur úrræði eru í sjónmáli. 

„ F j ó r ð u n g s s a m b a n d 
Vestfirðinga harmar þá stöðu 
sem innanlandsflug á Íslandi er 
komið í með lokun flugbrautar á 
Reykjavíkurflugvelli og þar með 
hlutverki flugvallarins í heilbrigð-

is- og almannavarnakerfi landsins. 
Augljós er þörf fyrir flugvöll við 
höfuðborgarsvæðið sem þjónar 
öllu landinu. Augljóst er að ekki 
er fjármagn til byggingar nýs 
flugvallar í ríkisfjármálaáætlun né 
kemur það fram í langtíma sam-
gönguáætlun. Á meðan sú staða 
er uppi er ekki hægt að fallast á 
að flugbrautum sé lokað vegna 
skipulagsmála á höfuðborgar-
svæðinu,“ segir í samþykkt FV.   
   /HKr.

Norðurland vestra:

Kortlagning skapandi greina
Samtök sveitarfélaga á 
Norðurlandi vestra (SSNV) 
hafa samið við Þuríði Helgu 
Jónasdóttur, MA í hagnýtri 
menningar miðlun, um að gera 
úttekt á umfangi skapandi greina 
á Norðurlandi vestra.

Markmiðið með verkefninu er 
að taka saman yfirlit um umfang 
skapandi greina og menningarlífs 
á Norðurlandi vestra. 

Um er að ræða upplýsingar um 
söfn og setur, sviðslistir, bóka- 
og skjalasöfn, tónlistarstarfsemi, 
listamiðstöðvar, húsnæði, gallerí, 
hönnuði, listamenn og margt fleira.

Með þessu verkefni er lagður 
grunnur að upplýsingabanka 
sem nýtast mun heimamönnum 
og þeim sem vilja koma og 

tengjast landshlutanum. Þegar 
samantektinni er lokið verður hafist 
handa við að gera upplýsingarnar 
aðgengilegar. Þær munu m.a. 
gagnast þeim aðilum sem vilja 
standa fyrir viðburðum en vantar 
upplýsingar um húsnæði, listamenn 
og tengingar við heimamenn á 
hverjum stað.

Þá verður einnig í fyrsta sinn 
hægt að gera sér grein fyrir umfangi 
þessarar starfsemi á svæðinu sem 
nýtast mun m.a. opinberum aðilum 
við almenna stefnumörkun.

Fjölmargir íbúar Norðurlands 
vestra munu því eiga von á því á 
næstunni að til þeirra verði leitað 
með öflun upplýsinga að því 
er fram kemur í frétt á vefsíðu 
samtakanna.  /MÞÞ

Meðal birgja og bænda sem 
verða í viðskiptum:

• Naut: Bakki, Rangarárþingi eystra. 
Slátrað á Hellu. Kjötsmiðjan er 
kjötbirgir. 

• Lamb: Frá Norðurlandi vestra. Slátrað 
á Blönduósi. Kjötsmiðjan er kjötbirgir.

• Kjúklingur: Litla gula hænan. 

• Fiskur: Sjófiskur er okkar heildsali. 
Upprunninn úr sjónum við Ísland. 
Laxinn er í skoðun, verður jafnvel frá 
Silfurstjörnunni.  

• Egg: Nesbú. Gerilsneydd sem og heil 

lífræn.

• Grænmeti: Mata  og Innes.

 Mynd / smh
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Það hefur rignt mikið í Breiðdal, 
Breiðdalsáin er vatnsmikil og 
það hefur verið erfitt að eiga við 
bleikjuveiðina,  sem átti að byrja 
núna 1. maí, en það hefur stytt upp 
og áin hefur minnkað verulega. 
Það er það góða,“ sagði Sigurd 
Oliver Staples, Súddi, sem var að 
kíkja eftir bleikjunni er við hittum 
hann í Breiðdal fyrir fáum dögum.

,,Já, það er búið að vera erfitt að 
veiða bleikjuna í vor, mikið vatn í 
ánni.“ Súddi var þá að gera sig kláran 
í veiði í ósinn í Fögruhlíðará, þar sem 
hann hefur oft veitt af bleikjunni.

,,Ég er á báðum áttum með  lax-
veiðina í Breiðdalsána en Jöklan 
verður örugglega góð í sumar. Það 
veiðist vonandi eitthvað af tveggja 
ára laxi samt  í Breiðdalsánni, maður 
er  jú alltaf bjartsýnn með veiðina,“ 
segir Súddi.

Vatnið hefur minnkað í ánni, 
veiðimenn eru að gera sig klára 
næstu daga. Bleikjan er örugglega 
mætt, það er bara að finna hana og fá 
hana til að taka réttu fluguna. 

Breytingar hafa orðið á leigumál-
um í Tungulæk í Skaftafellssýslu 
en Valur Blomsterberg hafði tekið 
svæðið á leigu til 10 ára og greiddi 
vel fyrir það á hverju ári en er nú 
að hætta.

Samningnum hefur verið sagt 
upp við Val, en hann  rak staðinn  í 
eitt og hálft ár með miklum myndar-
brag.

Valur sagði í samtali við fjölmiðla 
þegar hann tók lækinn á leigu að 
Tungulækur væri besti sjóbirtings-
lækur heims, sem eru orð að sönnu. 
Veiðin hefur verið ævintýraleg oft 
og tíðum og fiskurinn vænn.

Vel hefur gengið að veiða í lækn-
um í vor og veiðimenn fengu fína 

veiði. Þórarinn Kristinsson, sonur 
Kristins heitins í Björgun, er víst 

kominn aftur með veiðimálin í lækn-
um eftir þetta leiguævintýri. En ein-

hverjar meiri hræringar eru í gangi 
á svæðinu.

GSÍ, Golfsamband Íslands, var 
stofnað þann 14. ágúst árið 1942 
og er elsta sérsamband innan 
ÍSÍ. Golfíþróttin er gífurlega 
vinsæl meðal Íslendinga en 
16.823 manns voru skráðir 
meðlimir í golfklúbb á Íslandi 
í fyrra. 

Samkvæmt tölum Hagstof-
unnar voru Íslendingar 332.529 
þann 1. janúar árið 2016 og voru 
því um 5% þjóðarinnar skráðir 
kylfingar í fyrra. Klúbbar innan 
GSÍ eru sextíu og tveir, um það 
bil einn klúbbur á hverja 5.300 
Íslendinga. 9-holu vellirnir eru 
46 talsins og 18-holu vellirnir 
eru 18, sem gera í heildina 738 
golfholur, eða um eina golfholu á 
hverja 450 íbúa þessa lands. Eins 
og okkur Íslendingum einum er 
lagið skulum við bara gera ráð 
fyrir að allt þetta sé heimsmet 
miðað við höfðatölu.

Eins og flestir vita er golf 
spilað með golfkylfum og 
golfbolta og takmarkið er 
einfalt, koma boltanum ofan í 
þessa agnarsmáu holu sem er á 
hinum enda golfbrautarinnar í 
sem fæstum höggum. Þó svo að 
takmarkið sé einfalt er meira en 
að segja það að koma boltanum 
á áfangastað á tilætluðum 
höggafjölda. 

Í raun má segja að golf sé 
tvíþætt. Langt spil og stutt spil. 
Langa spilið eru högg eins og 
teighögg og lengri högg á braut, 
stutta spilið eru þá högg eins og 
styttri högg á braut inn á flatir, 
vipp og pútt. Öll þessi högg 
krefjast mismunandi kylfna, því 
styttra sem höggið á að vera þeim 
mun meiri flái er á kylfuhausnum 
sem gerir það að verkum að 
boltinn flýgur bæði hærra og 
styttra. Kannski mætti bæta 
þriðja þættinum við, hugarfarið, 
sem er stór partur af því að spila 
golf. Eða eins og einhver sagði: 
„Golf er spilað á 20 sentimetra 
löngum velli á milli eyranna á 
þér.“

Það getur verið mjög 
fullnægjandi að eiga gott „dræv“, 
smellhitta kúluna svo hún þeytist 
þráðbeint á þann stað sem henni 
var ætlað. Raunin er nú samt sú að 
meirihluti leiksins fer fram stutt 
frá flötunum, í kringum þær eða 
á þeim. Því er mikilvægt að eyða 
ekki öllum sínum æfingatíma í 
sveifluna heldur fara á þau svæði 
sem eru í boði til að æfa högg inn 
á flatir og pútt.

Golf á Íslandi hefur tekið 
stórstígum framförum síðustu 
ár sem má kannski rekja til 
bættrar aðstöðu til æfinga 
yfir veturna eins og til dæmis 
Básar í Grafarholti, Hraunkot í 
Hafnarfirði og æfingaaðstaða í 
Kórnum sem hefur reyndar verið 
flutt að mestu í nýtt klúbbhús 
GKG. Einnig eru þó nokkrir 
tæknilega fullkomnir golfhermar 
á höfuðborgarsvæðinu sem 
menn hafa nýtt sér. Fjöldinn 
allur af efnilegum kylfingum 
hafa undanfarin ár flutt til 
Bandaríkjanna til að spila 
háskólagolf og er það gífurlegur 
stökkpallur þar sem hægt er að 
spila og æfa golf utandyra allan 
ársins hring. Til dæmis fóru 
þær Valdís Þóra Jónsdóttir, sem 
spilar á Evrópumótaröðinni, og 
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, sem 
spilar á PGA mótaröðinni og hafa 
verið mikið í umræðunni, utan og 
spiluðu háskólagolf. 

Ég er nú enginn golf-
sérfræðingur sjálfur svo besta 
ráðið sem ég get gefið er að 
„setj’ann beint á pinnann“.  

Gleðilegt golfsumar,
Jóhannes Frímann    
Halldórsson

Boltann á 
pinnann

STEKKUR 

Þorsteinn Hafþórsson og Edda 
Brynleifsdóttir á Blönduósi 
stofnuðu  fyrirtækið Vötnin 
Angling Service vorið 2014 og 
var hugmyndin að gera út á 
veiðileiðsögn og að leigja fólki 
veiðistangir til að fara að veiða í 
einhverjum af fjölmörgum vötn-
um Austur-Húnavatnssýslu.

Við hittum Þorstein fyrir  
skömmu en það styttist í að lax-
veiðin byrji fyrir alvöru, eins og  í 
Blöndu,  þar sem Þorsteinn þekkir 
sig vel.

,,Þetta vatt upp á sig mjög fljótt 
með fyrirtækið og nú í apríl síð-
astliðnum var opnuð veiðibúð í 
nýju húsnæði í gamla bænum á 
Blönduósi,“ sagði Þorsteinn og 
hélt áfram: ,,Þar eru leigðar út 
fullbúnar veiðistangir, seld veiði-

leyfi í nokkur vötn og beita,“ segir 
Þorsteinn enn fremur.

En boðið er upp á flugukastnám-
skeið á vorin og Þorsteinn starfar 
sem stangveiðileiðsögumaður allt 
sumarið. Á veturna má fá leigðan 
eða keyptan búnað til ísdorgs. Með 
haustinu er ætlunin að byrja að gera 
út á kajakferðir með leiðsögn.

,,Hvað varðar mína uppáhalds-
veiði þá er það að komast í góða 
sjóbirtingsá með vinum mínum á 
haustin, slaka þar á og njóta lífsins 
eftir sumartörnina í leiðsögn. Besta 
minning er úr Vatnamótunum þar 
sem ég setti í alvöru skepnu sem 
þveraði yfir Skaftána eins og ég væri 
ekki til. Lagðist svo við hinn bakk-
ann og til að gera langa sögu stutta 
þá gafst ég upp eftir óralangan tíma 
og lét reyna á græjurnar. Þá losnaði 
út út honum og ég fékk þríkrækj-
una sex upprétta á tveimur krókum,“ 
sagði Þorsteinn og var allur á iði. 
Veiðitíminn er  stutt undan.

Færeyska tónlistarstjarnan Jógvan Hansen: 

Ætla að veiða en 
klikkað að gera
,,Jú, ég ætla alveg örugglega að 
veiða í sumar, alveg pottétt, fátt 
er skemmtilegra,“ sagði Jógvan 
Hansen er við hittum hann á 
hlaupum í vikunni. 

Jógvan finnst gaman að renna 
fyrir fisk, en þegar hann flutti frá 
Færeyjum fyrir rúmlega 8 árum hafði 
hann lítinn áhuga á veiði.

,,Jú, ég fer í Langá á Mýrum, 
þar er gaman að veiða á hverju 
sumri og svo fer maður nokkrum 
sinnum í silung, silungsveiðin er 
gefandi. 

Ég fór í Veiðivötn í fyrra og 
það er fallegt og gefandi að renna 
fyrir silunginn þar,“ sagði Jógvan 
enn fremur.

NYTJAR&VEIÐI

Gunnar Bender
gunnarbender@gmail.com

Veiðitíminn er mjög stutt undan

Myndir / GB

Valur hættur í
Tungulæknum

Líst vel á sumarið

Byrjar laxveiðin með látum?
Það styttist í að laxveiðin byrji 
í Straumunum í Borgarfirði og 
svo Norðurá í Borgarfirði og 
Blöndu. Lax er byrjaður að sjást 
í ánum, eins og Laxá í Kjós. Verður 
spennandi að sjá hvernig veiðin 
byrjar, byrjar hún jafnvel með 
látum? Smálaxinn gæti komið 
snemma. Allt á þetta eftir að koma 
í ljós.

Eldislax veiddist fyrir fáum 
dögum í Hlíðarvatni í Selvogi, 
sem yfirleitt hefur bara boðið upp 
á bleikjuveiði. Laxinn var verulega 
ljótur en fyrst héldu menn að þetta 
væri regnbogasilungur, sem þetta 
var alls ekki. Góð bleikjuveiði hefur 
verið í Hlíðarvatni síðan það var 
opnað í byrjun maí.

Það verður fróðlegt að sjá hvar 
stærsti lax sumarsins veiðist þetta 
árið en Laxá í Aðaldal hefur verið 
sterk og skilaði þeim nokkrum stór-
um í fyrra, verulega stórum. En þetta 
fer allt eftir því hvernig tveggja ára 
laxinn og þaðan af stærri, skilar sér 
aftur í veiðiárnar. 
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www.n1.is facebook.com/enneinn

Cofra Powerhide leðurhanskar                        
Vnr. 7151 G120 KD00

Endingargóðir leðurhanskar með laska.  
Stærðir: 10-11. 

Microflex regngalli 
Vnr. 5790 6919356

Regnkuldagalli.  
Litur: Dökkblár/ljósblár.

Dunlop Purofort stígvél 
Vnr. 9655 D460933

Dunlop Purofort professional stígvél eru létt  
á fæti og með höggdeyfi í sóla.  
Litur: Grænn. Stærðir: 37-48.

Dimex úlpa vattfóðruð 
Vnr. 9609 6691

Dimex úlpa, vattfóðruð.  
Litur: Svartur. Stærðir: XS -3XL.

Þjarkur samfestingur                        
 Vnr. 9628 120020

Þunnur samfestingur með hnjápúðavösum.
Litur: Dökkblár/kóngablár.

Fristads flannelskyrta 
Vnr. 9613 104986

Köflótt skyrta úr 100% bómull. 
Litir: Bláköflótt og svartköflótt. 
Stærðir: S-3XL. 

Fristads mittisbuxur 
Vnr. 9613 P154280

Sterkar og endingargóðar buxur með vösum 
á lærum. 
Litir: Svartur, grár og blár. Stærðir: 44-64.

Portwest samfestingur fyrir börn 
Vnr. 9657 C890

Endingargóður galli fyrir kröftuga krakka.
Litur: Dökkblár.  
Stærðir: 4/5 - 6/7 - 8/9 - 10/11 - 12/13 - 14/15.

Verslanir N1 um land allt
Akureyri s. 440 1420 • Grindavík s. 426 8290 • Höfn s. 478 1940 • Ísafjörður s. 456 3574
Klettagarðar s. 440 1330 • Ólafsvík s. 436 1581 • Patreksfjörður s. 456 1245
Reyðarfjörður s. 474 1293 • Reykjanesbær s. 421 4980 • Vestmannaeyjar s. 481 1127
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Vertu til er vorverkin kalla

Alltaf til staðar

Vinsamlega hafið samband við Björgvin Guðjónsson, búfræðing 
og löggiltan fasteignasala í síma 510-3500 og 615-1020 

eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is

Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Vegna aukinnar eftirspurnar óskum 
við eftir bújörðum á söluskrá

Bændablaðið
á bbl.is og líka á Facebook

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 

Næsta blað kemur út 8. júní
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Framkvæmdir við nýja kynbótabraut í Borgarnesi hafnar:

Búast við 2.500 manns 
á Fjórðungsmót

 HROSS&HESTAMENNSKA

Feigðarför Fákasels:

Ingólfshvoll auglýstur til sölu
Hestabúgarðurinn Ingólfshvoll 
í Ölfusi er auglýstur til sölu hjá 
fasteignasölunni Miklaborg. Um 
er að ræða um 50 ha jörð og sam-
tals um 3.900 m² af fasteignum, 
þar af rúmlega 2000 m² reiðhöll 
sem rúmar 750 manns í sæti. 

Ingólfshvoll fékk veglega 
upplyftingu fyrir þremur árum í 
aðdraganda opnunar hestagarðsins 
Fákasels. Þar var boðið upp á hesta-
sýningar og hestatengda afþreyingu 
en einnig var þar veitingastaður og 
verslun. Í byrjun þessa árs var hins 
vegar ljóst að rekstur fyrirtækisins 
stóð alls ekki undir sér og garðinum 
var því lokað í febrúar.

Fjárfestasjóðurinn Landsbréf 

Icelandic Tourism Fund I slhf. (ITF 
1) á um 90% í Fákaseli en sjóðurinn 
sérhæfir sig í fjárfestingum á 
afþreyingartengdri ferðaþjónustu. 
Sjóðurinn er í eigu Icelandair 
Group, Landsbankans og sjö 
lífeyrissjóða.

Samkvæmt fasteignaauglýs-
ingu Miklaborgar er fasteignamat 
eignarinnar tæpar 92 milljónir 
króna en brunabótamat um 336 
milljónir. Óskað er eftir tilboðum 
í búgarðinn.  /ghp

Einu sinni á ári bera áhugamenn 
um gæðinga saman bækur sínar 
á stórmóti. Eins og kunnugt er 
fara Landsmót hestamanna fram 
annað hvert ár. En þar á milli 
fá landshelmingar að njóta sín. 
Í ár er komið að Vesturlandi 
og Norðurlandi. Fjórðungsmót 
Vesturlands verður haldið í 
Borgarnesi dagana 28. júní til 2. 
júlí nk. 

Þetta mun vera í fyrsta skipti 
sem mótið er haldið þar í bæ 
en svæði hestamannafélagsins 
Skugga er undir það búið að standa 
undir slíku stórmóti að sögn Inga 
Tryggvasonar, formanns fram-
kvæmdanefndar Fjórðungsmótsins. 
„Keppnissvæðið er almennt gott og 
hesthúsin og reiðhöll öll í næsta 
nágrenni. Aðstaðan er því til fyrir-
myndar, ekki síst fyrir keppendur. 
Hér hafa verið haldin vel heppnuð 
stórmót á undanförnum árum, nú 
síðast Íslandsmót yngri flokka árið 
2016.“

Stærsta framkvæmd svæðisins 
er þó uppbygging kynbótabrautar. 
„Endurvekja á brautina sem var í 
notkun fyrir um 20 árum og þótti 
ein sú besta á landinu á sínum 
tíma,“ segir Ingi. Framkvæmdir 
við brautina eru nú þegar hafnar og 
stefnt er á að vígja hana á kynbóta-
sýningu þann 6. júní næstkomandi.

Fleiri skeiðgreinar

Ingi segist búast við um 
2–300 keppendum á mótið. 
Hestamannafélögin fimm á 
Vesturlandi sjá um framkvæmd 
mótsins en þátttökurétt í 

gæðingakeppni mótsins hafa 
félagar í þeim félögum, frá Dreyra 
á Akranesi, Skugga í Borgarnesi, 

Faxa í Borgarfirði, Glað í Dalasýslu 
og Snæfelling á Snæfellsnesi. 
Einnig verður hestamannafélögum í 
Norðvesturkjördæmi boðin þátttaka 
í mótinu, þ.e. hestamannafélögum 
á Vestfjörðum, Húnavatnssýslum 
og Skagafirði.

Þá eiga 68 hross, sem eru í eigu 
aðila á Vesturlandi, Vestfjörðum, 
Húnavatnssýslum eða Skagafirði 
þátttökurétt á kynbótasýningu 
mótsins, en miðað er við eignarhlut 
að lágmarki 25%. Ákveðinn fjöldi 
efstu hrossa í hverjum flokki eiga 
þátttökurétt á mótinu líkt og á síð-
asta Landsmóti og er því ekki um 
einkunnalágmörk að ræða. 

Keppt verður í opnum flokki í 
tölti og kappreiðum og munu allir, 
hvaðan af landinu sem er, geta 
skráð sig til leiks. Að sögn Inga 
verður bryddað upp á nýjungum í 
kappreiðum, þar sem bætt verður 
við keppnisgreinum.

Hóflegur aðgangseyrir

Ingi segist vonast eftir um 2.000 
gestum á Fjórðungsmót í ár en hóf-
legur aðgangseyrir verður á mótið. 
„Það mun kosta 2.500 kr. inn á 
mótið, sem er töluvert lægra en á 
fyrri mótum. Það verður til þess að 
fólk getur valið að koma t.d. aðeins 
einn dag án þess að borga voðalega 
hátt gjald fyrir,“ segir Ingi. 

Aðstaða fyrir gesti sé einnig 
góð, enda hefur gistimöguleikum 
fjölgað til muna í Borgarnesi að 
undanförnu ásamt annarri þjónustu. 
Þá verður sett upp tjaldstæði 
fyrir gesti Fjórðungsmótsins, 
á Kárastaðatúni, sem er við 
mótsvæðið. 

Guðrún Hulda Pálsdóttir
gudrun.hulda.palsdottir@gmail.com

Horft til heimsleika:

Kynbótasýningar hafnar
Fyrsta kynbótasýning ársins á 
Íslandi hófst á Sörlastöðum í 
Hafnarfirði mánudaginn 22. maí 
og stendur til 26. maí. Dæmt var 
mánudag til miðvikudags en yfir-
litssýningar fara fram á fimmtu-
dag og föstudag.

Alls eru 74 hross skráð til dóms. 
Þar á meðal eru hross sem áður hafa 
hlotið háa dóma. Alla jafna koma 
færri hross til dóms á þeim árum 
sem Landsmót hestamanna er ekki 
haldið, en hátíðin er talin mikilvægur 
kynningargluggi fyrir kynbótahross 
og ræktunarbú. Því leggja ræktend-
ur gjarnan áherslu á að vænlegustu 
hrossin séu í sínu besta formi á þeim 
tíma og halda því frekar að sér hönd-
um á árum milli Landsmóta.

Farmiði á heimsmeistaramót fyrir 
hæstu einkunn

Þó er það ekki alltaf svo. Því í ár eygja 
örfáir ræktendur von um að tefla kyn-
bótahrossi fram á heimsmeistaramót 
íslenska hestsins sem að þessu sinni 
verður haldið í Oirschot í Hollandi 
dagana 7.–13. ágúst. 

Tvö kynbótahross frá hverju þátt-
tökulandi, ein hryssa og einn stóð-
hestur, eru sýnd fyrir dómi á mótinu 
í þremur aldursflokkum, 5 vetra, 6, 
vetra og 7 vetra og eldri. 

Til þess að verða fulltrúi Íslands 
á heimsmeistaramótinu þarf hross 
að vera fætt hérlendis og vera sýnt í 
kynbótadómi á þessu ári. Þátttakan 
er svo iðulega boðin þeim hrossum 
sem hljóta hæstu aðaleinkunn. 

Einkunnir í Evórpu

Kynbótasýningar íslenskra hrossa í 
Evrópu hefjast fyrr en á Íslandi og 

hafa nú þegar allnokkur hross, fædd 
hérlendis, komið fyrir dóm. 

Þar má nefna að Starri frá 
Herríðarhóli hlaut langhæstu 
einkunn allra hrossa á sýningu í 
Bæjaralandi Þýskalands í apríl. 
Hann hlaut 8,69 í aðaleinkunn, 
8,26 fyrir sköpulag og 8,84 fyrir 
kosti. Starri er fæddur 2010 undan 
Ágústínusi frá Melaleiti og Hyllingu 
frá Herríðarhóli. Næsthæstu einkunn 
í þeirri sömu sýningu hlaut Mist frá 
Hrafnkelsstöðum 1 sem fædd er 
2011. Hún hlaut 8,45 í aðaleinkunn, 
8,26 fyrir sköpulag og 8,57 fyrir 
kosti. Eigandi þeirra beggja er Elke 
Handtmann en sýnandi þeirra var 
Árni Björn Pálsson.

Kynbótasýningar um allt land

Ráðgert er að halda 16 kynbóta-
sýningar hér á landi í ár. Næstu 
kynbótasýningar fara fram á 
Melgerðismelum dagana 10. maí–2. 
júní, í Fljótsdalshéraði 1. og 2. júní. 
og á Selfossi 19. maí–2. júní. 

Lokadagar skráninga og 
greiðsludaga má nálgast á 
vefsíðu Ráðgjafarmiðstöðvar 
landbúnaðarins, rml.is /ghp

Mynd/ghp
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Girðingar- 
staurar

YLEININGAR ERU LÉTTAR STÁL-
KLÆDDAR SAMLOKUEININGAR 
SEM FÁST MEÐ ÞÉTTIFRAUÐS-  
EÐA STEINULLARKJARNA. 

Einingarnar eru sterkar og burðarmiklar og fást með 
mismunandi yfirborði og litum að eigin vali. Helstu kostir 
þess að nota samlokueiningar er auðveld og fljót uppsetning, 
auðveld þrif, mikil burðargeta, mikið einangrunargildi og er 
ódýr kostur ef miðað er við hefðbundnar lausnir.

Yleiningar henta vel fyrir eldri gripahús þar sem skipta þarf út 
þak- og eða vegg jaklæðningum. 

BALEX yleiningar eru framleiddar undir ströngu eftirliti 
samkvæmt viðurkenndum evrópskum stöðlum.

YLEININGAR

byko.is

Við liðsinnum þér!
Hafðu samband: bondi@byko.is

SPENNANDI 
GIRÐINGAR- 
EFNI!

Túngirðingarnet  
og gaddavír

Hliðgrindur
120/240/366/420cm

UNA 4,4m2 
0291815/5/7

 

147.485 kr.  
með styrkingum og festingum 

MAAS 7,5m2 
0291817/5/7 

 

228.885 kr.  
með styrkingum og festingumy g g g

MARY 8,2m2 
0291809/5/7

 

237.985 kr.  
með styrkingum og festingum

LE MANS 13,9m2 
0291818/5/7 

 

393.335 kr.  
með styrkingum og festingum

JARI 14,5m2 
0291819/5/7

 

407.985 kr.  
með styrkingum og festingum

19mm 
ÞYKKIR  

BJÁLKAR

28mm 
ÞYKKIR  

BJÁLKAR

28mm 
ÞYKKIR  

BJÁLKAR
34mm 

ÞYKKIR  
BJÁLKAR

28mm 
ÞYKKIR  

BJÁLKAR 3,8m2 
16mm 

ÞYKK  
KLÆÐNING

TOM 
0291821/5/7  

149.985 kr.  
með styrkingum og festingum

GARÐHÚS

HÚSIÐ ER ÓSAMSETT 
OG ÓMÁLAÐ
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Fyrir Matvæla- og lyfjastofnun 
Bandaríkjanna (FDA) liggur 
nú beiðni um að veita opinbera 
viðurkenningu til sölu á ung-
barnamjólk sem unnin er úr 
mjólk kúa sem aldar eru allan 
ársins hring eingöngu á grasi. 

Afurðin er framleidd af 
Munchkin í Bandaríkjunum og er 
ein nýjasta afurðin á lífræna mark-
aðnum. Fékk mjólkin m.a. verðlaun 
fyrir tveim árum sem val mæðranna. 
Fyrirtækið, sem stofnað var í Los 
Angeles í Kaliforníu 1991, er með 
115 einkaleyfi á vörum fyrir börn 
og ungmenni. Segir Munchkin nýju 
ungbarnamjólkina næstbesta kost-
inn við móðurmjólkina.

Búist er við að nýja afurðin verði 
talsvert dýrari en önnur ungbarna-
mjólk sem ekki er skilgreind á sama 
hátt og kosti um 40 dollara flaskan 
á móti 30 dollurum. Þá spyrja menn 
sig hvort hún sé þá í raun hollari. Er 
þá m.a. horft til losaralegra skilyrða 
í skilgreiningum opinberra stofnana 
í Bandaríkjunum fyrir grasfóðrun 
sem útiloki hvorki notkun eiturefna 
né hormóna- og fúkkalyfja við rækt-
unina. 

Ströng aðildarskilyrði samtaka 
um grasfóðrun

Víða um lönd er farið að leggja 
aukna áherslu á fjölskyldubúskap, 
grasfóðrun jórturdýra og lífræna 
framleiðslu. Hafa bændur séð sér 
beinan hag af þessu þar sem neyt-
endur séu tilbúnir að greiða hærra 
verð fyrir matvöru sem þeir telja 
sig geta treyst. Hér á landi hefur þó 
miðað hægt, en auknar gæðakröfur 
frá kaupendum eins og stórverslun 
Whole Foods í Bandaríkjunum virð-
ast samt vera að ýta við mönnum. 

Samtök um grasfóðrun 
jórturdýra

Í Bandaríkjunum eru öflug samtök 
sem berjast fyrir aukinni fóðrun 
búfjár með grasi og aukinni haga-
göngu. Þar má nefna American 
Grassfed Association (AGA). 
Virðist orðræða talsmanna þessara 
samtaka líka nokkuð í takt við til-
finningar fólks um bætta meðferð 
dýra. Sama má segja um vaxandi 
áhuga víða um Evrópu á lífrænum 
búskap og sjálfbærni sem stangast 
um leið á við sívaxandi samþjöppun 
á landbúnaði. Samþjöppun sem talin 
er leiða til ofnýtingar ræktarlands 
með óhóflegri áburðar- og eitur-
efnanotkun. 

AGA-samtökin voru stofnuð 
11. júní 2003 af hópi áhugafólks 
um grasfóðrun dýra. Upphafið 
var fundur þróunarsamtaka 
Klettafjallabænda, Rocky Mountain 
Farmers Union Cooperative 
Development Center í Denver í 
Colorado. Í framhaldinu fékkst 
styrkur frá samtökum um þróun 
viðskipta í landbúnaði til að stofna 
samtök framleiðenda, fagmanna og 
neytenda  um þessi mál. Markmiðið 
var að búa til heildarsamtök um 
grasfóðrun sem gæti verið tengiliður 
ræktenda við opinberar stofnanir, 
rannsóknaraðila, markaðsfólk og 
um upplýsingagjöf til almennings. 

Í skilgreiningu AGA fyrir 
grunni samtakanna segir að þau 
snúist um framleiðslu á kjöti og 
mjólk af jórturdýrum sem fóðruð 

eru með grasi. 
Grunnurinn að 
starfseminni 
hafi verið lagð-
ur af hópi vísinda-
manna, dýralækna, 
bænda og sérfræðinga í búrekstri. 
Þar er einblínt á fjóra meginþætti 
sem eru skilyrði fyrir aðild að sam-
tökunum:

• Dýr séu einungis fóðruð á 
grasi.

• Dýrum sé beitt í haga og ekki í 
tengslum við fóðrunarstöðvar.

• Dýr séu aldrei meðhöndluð 
með fúkkalyfjum eða vaxta-
hormónum. 

• Öll dýr séu ræktuð á bandarísk-
um fjölskyldubúum. 

Þessar skilgreiningar voru sam-
þykktar sem staðall fyrir grasfóðruð 
dýr í desember 2016. Reglurnar úti-
loka líka að ræktendur noti erfða-
breytt fóður fyrir sín dýr.
Segir AGA að afurðir grasfóðraðra 
dýra bæti heilsu fólks, innihaldi 
meira af æskilegum fitusýrum eins 
og Omega 3 og CLA fitusýrum og 
séu ríkari af vítamínum og steinefn-
um. Þá leiði slík ræktun til aukins 
heilbrigðis dýranna og minni þörf 
verði á lyfjameðhöndlun.

Líka er bent á að grasfóðrun 
dýra sé æskilegri fyrir umhverfið 
og búskapur sem stundi slíkt vinni 
einnig að endurnýjun náttúrugæða 
og bættri umgengni um jarðveg og 
lífríkið. Auk þess dragi slíkt úr losun 
gróðurhúsalofttegunda og sér í lagi 
kolefnis CO2.

Rökin fyrir því að vel stýrð haga-
beit stuðli að minni losun gróður-
húsalofttegunda er sú að þar verði 
ákveðin kolefnisbinding í gróður-
þekjunni sem tapist þegar gefið sé 
korn. Er þá bent á að við kornrækt 
sé stöðugt verið að umbylta jarð-
veginum og við það losni mikið af 
kolefni (CO2) út í andrúmsloftið. 
Þá losi nautgripir sem að mestu eru  
fóðraðir á korni meira af metangasi 
en gripir sem fóðraðir eru eingöngu 
á grasi. 

Í rökum AGA fyrir ágæti gras-
fóðrunar segir að fjölskyldu-

búskapur í smáum skala skapi fjölda 
starfa og styrki innviði dreifðra 
byggða. Slíkur búskapur stuðli 
líka að sjálfbærni í viðskiptum fyrir 

komandi kynslóðir.  
Reglur AGA lúta eingöngu 

að ræktun jórturdýra. Þar 
er um að ræða nautgripi, 
buffalóa, geitur og sauðfé. 
Einungis ræktendur sem 
viðurkenndir eru af AGA 
fá að nota merki félagsins 
og aðrar skilgreiningar 
um grasfóðrun á umbúðir 
afurða sinna, á markaðs-

efni og vefsíður. 
Ekki virðist vanþörf á að 

breyta um stefnu að hætti AGA, 
því að um 97% af öllu nautakjöti í 

Bandaríkjunum kemur ekki af gras-
fóðruðum skepnum. 

Samkvæmt nýjustu fréttum úr 
lífræna geiranum í Bandaríkjunum  
er 81 kúabú nú að framleiða lífræna 
mjólk undir merkjum samvinnufé-
lagsins Organic Valley. Segir þar 
að hrifning Bandaríkjamanna sé 

mjög mikil yfir vörum úr kúm 
sem ganga frjálsar um haga og 

eru lausar við að vera fóðraðar 
á hormónum og sýklalyfjum. 

Ýmsir framleiðendur á 
markaði reyna þó að mis-
nota gott orðspor lífrænnar 
ræktunar hjá neytendum og 

beita margvíslegum blekking-
um. Það er ekki ólíkt því sem 

íslenskir garðyrkjubændur hafa 
fengið að kynnast og framleiðend-
ur á íslenskum kjötafurðum. Til 
að sporna við þessu hafa lífrænir 
ræktendur í Bandaríkjunum verið 
að taka höndum saman við AGA-
samtökin.

Losaraleg skilyrði FDA fyrir 
skilgreindri grasfóðrun

Það eru aðallega tvær stofnanir í 
Bandaríkjunum sem setja reglur og 
staðla fyrir matvælaiðnaðinn. Það 
eru FDA og landbúnaðarráðuneyti 
Bandaríkjanna (USDA). Á árinu 
2016 dró USDA til baka stuðning 
við gæðaskilgreiningu vegna gras-
fóðraðra dýra. Það þýðir að skil-
greiningin grasfóðrað hefur ekki 
neina sérstaka aðra merkingu en 
það sem menn kalla náttúrulegt. 
Þannig að þær kýr sem menn segja 
að séu fóðraðar á grasi þurfa ekki 
endilega að hafa verið í úthaga allt 
árið um kring. 

Í frétt um málið á vefsíðu Health 
Care er vitnað til rannsóknar sem 
gerð var 2011 þar sem komist var 
að þeirri niðurstöðu að kjöt af 
grasfóðruðum nautum var heilsu-
samlegra með tilliti til þess að það 
innihélt meira af Omega 3 fitusýrum 
en kjöt af nautgripum sem aldir voru 
á korni. Um er að ræða svokallaða 
hamingjusama nautgripi en kjötið 
er líka sagt innihalda 60% meira af 
Linoleic sýru og Omega 6 fitusýrum 
sem hafa áhrif á fitubúskap, ónæm-
iskerfi og hjartaheilsu neytenda. 

Þá er vísað í úttekt neytenda-
samtaka þar sem segir að kjöt af 
grasfóðruðum nautgripum sé síður 
líklegt til að innihalda fæðuborna 
sjúkdóma sem borist geta í neyt-
endur.  

Alvarlegar þversagnir 

Landbúnaðarráðuneyti Banda-
ríkjanna hefur reglur um hvaða 
fæða getur staðið undir því að fá 
skráningu sem lífræn undir opin-
beru merki NOP (National Organic 
Program). Í fréttinni segir að þarna 

Vaxandi áhugi virðist vera meðal almennings á aukinni sjálfbærni í landbúnaði og náttúruvænni búskaparháttum:

Grasfóðrun jórturdýra og hagabeit talin 
gæfulegri en kornfóðrun í stórum stíl
– skilyrði fyrir skilgreiningum vegna grasfóðrunar t.d. í Bandaríkjunum þó sagðar alltof opnar og stangist á við lífræna framleiðslu

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

FRÉTTASKÝRING

Boðskapur bandarísku grasfóðrunarsamtakanna American Grassfed Asso-
ciation (AGA). Þarna er lagður á borð „sannleikurinn“ um hver munurinn sé 

sem lokaðir séu inni á fóðurgjafarstöðvum og éti aðallega korn. Niðurstaðan 
er að kjötið af frjálsu, hamingjusömu og grasétandi nautgripunum sé mýkra, 

sé minna kólesteról og ekki séu nema 140 kaloríur í hverri máltíð. Hitt kjötið 

Þá sé ekki mælt með reglulegri neyslu á slíku kjöti af heilsufarsástæðum. 

Hamingjusamar grasétandi kýr í haga. Íslenskir nautgripir eru að langstærstum hluta fóðraðir á 
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komi í ljós ákveðinn tvískinnungur 
eða þversagnir vegna þess að fyrir 
kýr sem skilgreindar eru sem lífrænt 
ræktaðar sé einungis sett skilyrði 
um að þær hafi aðgang að opnum 
haga yfir sumartímann. Þær þurfi 
síðan aðeins að vera fóðraðar að 
30% hluta með grasi eða heyi yfir 
sumartímann. 

Þetta þýðir að það sem skilgreint 
er sem kjöt af grasfóðruðum grip-
um (Grass-fed meat) eða mjólk úr 
grasfóðruðum kúm þurfi einungis 
að vera af gripum sem hafa aðgang 
að graslendi til að falla undir skil-
greininguna. Ekki er þá horft til þess 
að graslendið kann að vera uppfullt 
af skordýraeitri og gróðureyðingar-
efnum sem bannað er í öllum skil-
greiningum um lífrænar afurðir. Þá 
er sagt að þrátt fyrir grasfóðrunar-
skilgreininguna kunni þessar kýr 
að fá hormónagjafir og sýklalyf í 
fóðri sem heldur er leyft í lífrænni 
skilgreiningu. 

Greinarhöfundur Health Care 
bendir á að hugmyndafræðilega ætti 
umrædd ungbarnamjólk bæði að 
vera skilgreind afurð af grasfóðruð-
um kúm og lífrænum en hún sé það 
ekki vegna fyrrnefndra annmarka á 
skilyrðum sem eru fyrir því að kýr 
teljist grasfóðraðar.

Höfundur veltir því fyrir sér 
hvernig FDA muni taka á þessu. 
Þeir beri ábyrgð á að tryggja að 
vörur sem þeir veiti viðurkenningar 
á séu öruggar og virki eins og sagt 
er í lýsingum. Það sé uppskriftin að 
úttekt og gæðastimpli sem stofnunin 
setji á vörur áður en þær fá að fara 
á markað. Nýja mjólkurafurðin eigi 
að vera úr kúm sem fóðraðar eru 
100% allt árið á grasi og séu lausar 
við hormónagjafir og sýklalyf. 

Grasfóðraðar kýr sagðar 
hamingjusamari 

Greinarhöfundur Health Care segir 
að í nýlegri rannsókn sem birt var 
í tímaritinu Nature nú í ársbyrjun   
2017 sé fullyrt að grasfóðraðar 
kýr séu hamingjusamari en aðrar. 
Útiveran eigi vel við þær og að 
þær séu duglegar við að bjarga sér 
í öflun fóðurs, ekki síður en kýr 
sem aldar eru innanhúss. Í greininni 
segir líka að þrátt fyrir þessar rann-
sóknir og fullyrðingar þá komi það 
alls ekki nógu skýrt fram af hverju 

mjólkurvörur sem framleiddar eru 
úr mjólk frá grasfóðruðum kúm séu 
betri en afurðir af kúm sem fóðraðar 
eru á annan hátt. 

Eldri rannsóknir staðfesta yfir-
burði mjólkur grasfóðraðra kúa

Fréttastofa Reuters fjallaði ásamt 
fleiri miðlum um svipuð mál í frétt 
2010. Þar er fjallað um rannsókn 
Hannia Campos og samstarfsmanna 
við Harvard School of Public Health 
í Boston í Bandaríkjunum. Hún 
komst að þeirri niðurstöðu að neysla 
á mjólk frá grasfóðruðum kúm gæti 
verið heilsusamlegri fyrir hjarta-
starfsemi manna en ef neytt væri 
mjólkur frá kúm sem einungis eru 
fóðraðar með korni í fóðrunarstöðv-
um (feedlots). Þar er vísað í enn eldri 
rannsóknir sem sýna  að mjólk frá 
kúm sem fóðraðar eru á fersku grasi 
inniheldur fimm sinnum meira af 
ómettuðum fitusýrum, sem kallaðar 
eru samtengdar línólsýrur (CLA), en 
kýr sem fóðraðar eru á unnu fóðri. 
Rannsóknir á dýrum sýni að CLA 
geti haft góð áhrif á hjartastarfsemi 
og hjálpað til við fitulosun. 

Í rannsókn Hannia Campos 
sem birt var í American Journal of 
Clinical Nutrition var skoðun gerð á 
hátt í 4.000 manns. Þar kom í ljós að 
þeir úr hópnum sem voru með mest 
CLA í líkamanum voru í allt að 36% 
minni hættu á hjartasjúkdómum en 
aðrir í úrtakshópnum. 

Hannia Campos segir að mjólk 
sem er meginuppspretta CLA í 
Bandaríkjunum komi nær eingöngu 
frá kúm sem fóðraðar eru í fóðrunar-
stöðvum.

Rannsóknarteymi Hannia 
Campos skoðaði stöðuna á Kosta 
Ríka þar sem hagabeit mjólkurkúa er 
fremur venja en hitt. Þar var skoðað-
ur hópur um 1.800 íbúa Kosta Ríka 
sem hafði fengið hjartaáfall en lifað 
það af og annar hópur 1.800 manna 

sem ekki hafði fengið hjartaáfall. 
Mælt var hlutfall CLA í fituvef í 
báðum þessum hópum og áætluð 
neyslan út frá því. Áhættan á hjarta-
áfalli var metin allt að 49% meiri 
hjá þeim sem voru með minna CLA 
í fituvef. 

Röng lýðheilsustefna

Michelle McGuire, talsmaður 
American Journal of Clinical 
Nutrition og aðstoðarprófessor 

við State University í Washington, 
sagði niðurstöður Hannia Campos 
og félaga athyglisverðar í ljósi 
viðtekinnar lýðheilsustefnu 
yfirvalda í áratugi sem kom slæmu 
orði á fituríka mjólk.

Áður hefur verið fjallað 
um í Bændablaðinu þá röngu 
lýðheilsustefnu sem byggð var á 
fölskum niðurstöðum rannsókna í 
Bandaríkjunum á fimmta og sjötta 
áratug síðustu aldar. Lýðheilsustefna 
íslenskra yfirvalda, sem stór hluti 

lækna- og vísindasamfélagsins 
skrifaði upp á, byggði á sömu 
viðteknu hugmyndunum frá 
Bandaríkjunum. Þar var allt miðað 
við að fita væri af hinu slæma, ekki 
síst mettuð dýrafita. Þetta markaði 
líka sín spor varðandi áherslur  í 
dýraeldi til kjötframleiðslu á Íslandi. 

Síðari tíma rannsóknir hafa 
kolvarpað þessum kenningum. 
Lýðheilsustefnan, sem taldi fituna 
mesta skaðvald gagnvart heilsu 
manna, leiddi til enn verri kosta 
sem var óhófleg sykurneysla. 
Afleiðingarnar urðu hrikalegar og 
eiga þjóðir heims enn í harðri baráttu 
og sjá ekki fyrir endann á við að 
vinda ofan af því dæmi.    

Rannsóknir á mikilvægi CLA 
sýndu allt annað en að fita væri 
eins slæm og fullyrt hafði verið. 
„Nýmjólk er ekki vondi kallinn,“ 
sagði McGuire í samtali við Reuters. 
Hann taldi einnig að rannsóknir 
sýndu að mikilvægi fitusýra, eins 
og CLA, gætu náð langt út fyrir 
heilsu hjartans og gætu mögulega 
líka haft áhrif til góðs á krabbamein 
og sykursýki. 

Kannski ekki fullkomin fæða
– en góð er hún 

McGuire fullyrti reyndar í samtalinu 
að mjólk væri í raun eina náttúrulega 
fæðan sem hannað væri af náttúrunni 
til að fæða mannfólkið. Ekki er 
endilega víst að allir taki undir 
þetta, í ljósi þess að fólk sem ekki 
hefur alist upp við mjólkurneyslu 
líkt og Evrópumenn hafa gert um 
aldir, þolir slíkt illa. Líkami þess 
ræður illa við að brjóta niður 
mjólkursykrurnar í mjólkinni. Þessi 
„galli“ á mannfólkinu er þekktur 
víða, ekki síst í Kína þar sem fólk 
hefur verið að temja sér vestræna 
lifnaðarhætti í stórum stíl. Þar og 
víða annars staðar hafa mjólkurbú 
farið þá leið að framleiða laktósafría 
mjólk sem er auðmeltanlegri, en 
sú náttúrulega hreina mjólk sem 
kemur úr spenum kúnna. Hér á 
landi var mjólkurstöðin Arna sett á 
fót í Bolungarvík sérstaklega til að 
framleiða laktósafríar mjólkurvörur 
fyrir Íslendinga sem ekki þola 
hefðbundnar mjólkurvörur.    

„Við þurfum að líta á mjólk sem 
fullkomna fæðu og reyna að fræðast 
eins mikið um hana og við getum,“ 
sagði McGuire.  

Skeifunni 3h  ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

Industry 9 
úðabrúsi
Léttur  loftþrýstings pólýprópýlen tankur. 
Með öryggisloka og öflugri pumpu. 
Styrkt PVC slanga 170 cm burðarbelti.  
Hægt að lengja skaftið.
Þolir: Alkaline, ýmis sterk efni, olíu og tjöruhreinsi.

Hafðu samband. Við veitum þér faglega aðstoð.

Algjör andstæða við fjölskyldubúskap og grasfóðraðar frjálsar kýr eru risastórar fóðrunarstöðvar (Feedlots) þar 
sem gripirnir sjá aldrei grænt gras. Þetta er gert til að mæta kröfum markaðarins um ódýrt kjöt. Sem betur fer 
þekkist slíkt ekki á Íslandi og mesta sæla þessara gripa er trúlega fólgin í því að fylgjast með komu fóðurbílsins. 
Á sama tíma er íslenskum bændum legið á hálsi fyrir að geta ekki framleitt ódýrt kjöt sem væntanlega má þá líka 
vera uppfullt af sýkla- og hormónalyfjum sem nauðsynleg þykja við svona stórframleiðslu. 

Steik af grasfóðruðu nauti sem vænt-
anlega hefur ráfað hamingjusamt um 
grösuga velli vestanhafs.  

Trúlega er lítil hamingja hjá þessum gripum í fóðrunarstöðinni. Nema ham-
ingjan felist í að ösla drulluna upp á miðja leggi. 
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Hönnunarteymið Terta Duo 
á Selfossi hefur vakið athygli 
fyrir að nýta sér eyrnamörk úr 
íslenskri sauðfjárrækt sem hráefni 
í listmunasköpun. 

Hönnuðirnir María Marko og  
Þórunn Vilmarsdóttir skipa þetta 
hönnunarteymi. Segir María að 
Eyrnamarkaveggspjöldin þeirra hafi 
vakið mikla lukku.

„Við höfum líka verið að nýta 
eyrnamörkin á ýmislegt fleira og 
þróuðum munstrið aðeins lengra til 
að nýta á púðaver. Þá höfum við líka 
verið með eyrnamörkin á dagatölum. 
Þetta hefur verið pantað úti um allt 
land. Þá er líka skemmtilegt að heyra 
frá útlendingum ágiskanir um hvað 
þarna sé um að ræða. Sumir hafa 
talið að þetta sýndi einhvers konar 
steinamyndanir eða jafnvel gömul 
höfðingjaspjót. Þá eru líka til margir 
Íslendingar sem þekkja þetta ekki 
og átta sig ekki á hvað eyrnamörkin 
eru.“

Rótgróinn partur af menningu 
okkar og sögu

Fyrir þá sem ekki þekkja til eru 
eyrnamörk mynstur sem klippt eru 
í eyrun á lömbum og löghelgar mark-
eigandanum eignarréttinn á sauð-
fénu. Það er einmitt það skemmti-
lega við Eyrnamarkaveggspjöldin að 
margra mati. Fyrir suma eru mörkin 
mjög persónuleg og fyrir aðra eru 
þau safn af abstrakt munstrum og 
hver og einn nýtur verksins á sínum 
forsendum.  

Eyrnamörkin eru rótgróinn partur 
af menningu okkar og sögu og eiga 
erindi inn á hvert heimili að mati 
Maríu, enda hafi sauðkindin haldið í 
okkur lífinu í mörg hundruð ár.

Sorglega vannýtt

María segir að útlit eyrnamerkjanna 

séu mjög skemmtileg og fjölbreytt 
og þeim hafi fundist þau sorglega 
vannýtt.

„Það er í raun markvert að 
mörkunum hafi ekki verið hampað 
meira en raun ber vitni í listum og 
menningu til þessa enda aldagamall 
siður og merkileg tákn og heiti. Við 
höfum þó verið að þróa fleiri vörur 
út frá eyrnamerkjamynstrinu. Þar 
má nefna útikertastjaka þar sem við 
erum svolítið að vinna með steypu.“ 

Til að byrja með voru mörkin sett 
upp sem plakat og seinna var tekin 
annars konar stefna og þau þróuð í 
örvaodda á púðaver og dagatöl. Á 
næstu misserum munu koma fram 
fleiri vörur með mörkunum að sögn 
Maríu sem hvetur fólk til að fylgjast 
með. 

Rekur einnig Kastalann

María hefur síðan í nóvember 2015 
einnig rekið Kastalann á Selfossi 
sem er eiginlega afsprengi af 
hönnunarteyminu Terta Duo. 
Þar ræður hún ríkjum og segist 
hún bæði vera að vinna ýmis 
sérverkefni fyrir einstaklinga og 
fyrirtæki. 

Kastalinn byrjaði sem hönnunar-
stúdíó með sölumögu leikum en 
þegar á hólminn var komið var 
hann orðinn hönnunarverslun með 
litlu stúdíói. Nafnið var innblástur 
af orðunum „Heimili manns er 
kastalinn hans“.

Í upplýsingum um Kastalann 
segir María að eigendurnir vilji 
hjálpa til við að móta heimili sem 

passa við eigendurna – sama hvort 
það er mjúk og hlý stemning eða 
litrík og leikglöð.

Kastalinn byrjaði á því að 
selja einungis íslenska hönnun og 
er nú með vörur frá rúmlega 30 
íslenskum hönnuðum. Með aukinni 

eftirspurn bættust við skemmtilegu 
tækifærisgjafirnar fá Blue-q. 
Þegar verslunin varð eins árs var 
vöruúrvalið aukið um helming með 
huggulegum vörum frá Danmörku 
og hressilega öðruvísi vörum frá 
Hollandi.  /HKr.

Terta Duo og Kastalinn á Selfossi hafa vakið athygli með áhugaverðri hönnun:

Sauðfjármörk sorglega vannýtt auðlind

Eyrnamarkaveggspjöldin eru af ýmsum toga.  Myndir /MM

María Marko og Þórunn Vilmarsdóttir.  Myndir /MM

Myndir /MM

Þórunn með sýnishorn af hönnunarverkefnunum. 

Eyrnamörkin eru rótgróinn partur af menningu okkar og sögu og eiga erindi 
inn á hvert heimili að mati Maríu.
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Nissan Navara 4WD 2,3 l dísil
Verð frá 5.290.000 kr.

Nýr Nissan Navara uppfyllir væntingar viðskiptavina um ríkulegan 
staðalbúnað og spennandi tæknilegar nýjungar. Navara er fyrsti 
bíllinn í sínum flokki með gormafjöðrun á afturás og innréttingu 
sem svipar meira til lúxusjeppa en hefðbundinna pallbíla. 

• FJÖLARMA GORMAFJÖÐRUN
• 190 HESTAFLA DÍSILVÉL
• 3.500 KG DRÁTTARGETA
• 1.000 KG BURÐARGETA
• SIGUR Í SPARAKSTURSKEPPNI FÍB
• PALLBÍLL ÁRSINS 2017     

AÐ MATI ÍSLENSKRA BÍLABLAÐAMANNA 
• INTERNATIONAL PICK-UP OF THE YEAR 

LÚXUS PALLBÍLL MEÐ 
AFGERANDI YFIRBURÐI

Nissan Navara

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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Viðskiptahugmyndin var mótuð og þróuð á þremur vikum en hópurinn samanstendur af Ingibjörgu Láru Magnús-
dóttur, Sonju Lind Eyglóardóttur, Gauta Geirssyni og Guðrúnu Eddu Þórðardóttur, ásamt Gunnari.

Fylgjukrem njóta vaxandi vinsælda víða um heim:

Vilja nota fylgju sauðkindar í andlitskrem
„Hver er ekki til í íslenskt lífrænt 
andlitskrem unnið úr fylgjum 
sauðkindarinnar sem viðheldur 
heilbrigði húðarinnar?“ spyr 
Gunnar Freyr Þorleifsson, nemi 
við Háskólann í Reykjavík. 
Hann hefur ásamt fjórum 
samnemendum unnið að 
viðskiptahugmynd fyrir lífræna 
andlitskremið Hildir Organics. 

Eins og nafnið bendir til 
verður kremið unnið úr hildum 
sauðkindarinnar en notkun á 
fylgjukremum virðist njóta 
vinsælda víða um heim nú um 
stundir. „Í Nýja-Sjálandi er 
unnið krem úr um 20 tonnum af 
kindafylgjum á ári. Þetta virðist 
einnig vera mjög vinsælt víða í 
Asíu og nú eru Hollywood-stjörnur 
farnar að bera slík krem á sig,“ segir 
Gunnar, en fylgjan mun vera rík 
uppspretta virkra næringarefna 
og amonísýra, andoxunarefna og 
sagt er að kremin hamli öldrun 
húðarinnar og öramyndun.

Hópurinn segir helsta kost við 
nýtingu fylgja úr sauðfé þann að 
hún er algjörlega ónýtt í dag og 
yfirleitt hent. Það sé því mjög í anda 
sjálfbærrar hugsunar að nýta þessa 
auðlind.  „Við hugsuðum; af hverju 
ekki að framleiða svona krem á 
Íslandi, með allar okkar kindur?“

Þörf á rannsóknum

Viðskiptahugmyndin var mótuð 
og þróuð í þriggja vikna löngum 
áfanga sem heitir Nýsköpun og 
stofnun fyrirtækja en hópurinn 
samanstendur af Ingibjörgu 
Láru Magnúsdóttur, Sonju Lind 
Eyglóardóttur, Gauta Geirssyni og 
Guðrúnu Eddu Þórðardóttur, ásamt 
Gunnari. 

Hópurinn hefur á undanförnum 
vikum leitað til fjölda stofnana og 
fyrirtækja til að afla sér upplýsinga 
til að nota í rekstraráætlun vörunnar. 
Þá hafa þau hannað frumgerð 
umbúða fyrir vöruna. 

Einnig leituðu þau fanga 
víða í von um að geta raungert 
viðskiptahugmynd sína einn 
daginn. „Við höfðum m.a. samband 
við lífræn bú sem væru til í samstarf 
ef við förum af stað með þetta,“ 
segir Gunnar. Hins vegar þyrfti 
mikil rannsóknavinna að eiga sér 
stað áður en af því verður. 

„Við erum alveg opin fyrir því að 
þróa vöruna áfram og teljum að það 

sé markaður til staðar. Við þyrftum 
þá að fara í rannsóknir á fylgjunni 
og kafa dýpra í efnasamsetningu 
hennar. Við eigum í rauninni bara 
eftir að ræða það hvað við ætlum 

að gera í framtíðinni. Þetta gæti 
nefnilega orðið spennandi verkefni 
og aldrei að vita nema Hildir 
Organics verði að veruleika,“ segir 
Gunnar.  /ghp

Hópurinn segir helsta kost við nýtingu fylgja úr sauðfé þann að hún er 

Frumgerð umbúða fyrir andlitskremið Hildir Organics. 

Nýr formaður Landverndar:

Vill gott samstarf 
við bændur
Snæbjörn Guðmundsson var 
kjörinn formaður Landverndar 
á aðalfundi umhverfis-
verndarsamtakanna þann 13. 
maí sl. Hann vill vinna ötullega að 
stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu.

Snæbjörn er fæddur árið 1984, 
jarðfræðingur að mennt, höfundur 
bókarinnar Vegvísir um jarðfræði 
Íslands. Hann hefur kennt jarðfræði 
og jarðefnafræði á ýmsum skóla-
stigum, bæði við Háskóla Íslands 
og við Endurmenntun HÍ en hefur 
einnig staðið fyrir óhefðbundinni 
jarðfræðikennslu fyrir börn og ung-
linga. Þá hefur Snæbjörn unnið í 
ferðaþjónustu, verið staðarhaldari 
og skálavörður í Landmannalaugum 
og Kerlingarfjöllum. Síðustu misseri 
hefur Snæbjörn starfað á rannsóknar-
stofu hjá Mannvit.

„Ég hef verið félagi í Landvernd í 
nokkur ár en aldrei starfað formlega 
innan samtakanna áður. Því var skot-
ið að mér að staðan væri að losna og 
mér fannst góð hugmynd að bjóða 
mig fram,“ segir Snæbjörn. 

Staða formanns samtakanna kall-
ar á fjölbreytt verkefni og Snæbjörn 
gengur óragur að þeim. Fram undan 
sé áhugaverður tími. 

„Það eru fjölmörg mál í gangi 
núna hjá Landvernd, og önnur í 
farvatninu, sem ég hef alla tíð haft 
áhuga á og mun halda áfram að vinna 
ötullega að. Þar á meðal eru til dæmis 
þjóðgarðsmál á miðhálendinu, lofts-
lagsmálin og svo almennt vernd sér-
stæðrar náttúru og víðerna landsins. 
Svo eru önnur mál hjá Landvernd 
sem ég er kannski minna inni í, 
sem tengjast umhverfismennt og 
almennri umgengni um náttúruna og 
umhverfi okkar. Þau eru afar mikil-
væg og ég mun auðvitað setja þau 
mál ekki síður á oddinn, enda góð 
mál til að vekja fólk til umhugsunar 
um náttúruna.“

Snæbjörn telur augljóst að hags-
munir bænda og náttúruverndar fari 
saman.

„Við nýtingu auðlinda og nátt-

úrugæða verður að huga að viðhaldi 
og viðgangi þeirra til lengri tíma 
litið, þannig að áfram sé unnt að nýta 
þær. Þannig hefur Landvernd til að 
mynda lagt mikla áherslu á sjálfbæra 
nýtingu beitilanda, meðal annars 
við gerð búvörusamninga og við 
breytingar á lögum um landgræðslu 
og skógrækt. Við vinnum í mikilvæg-
um landgræðsluverkefnum, svo sem 
á Hekluskógasvæðinu. Landvernd 
hefur líka verið framarlega í umræðu 
um jarðstrengi sem valkost við loft-
línur, sem ég tel vera hagsmunamál 
bænda og annarra landeigenda víða 
um land. Sem nýr í þessari stöðu 
þekki ég kannski ekki alveg hvern-
ig samskiptin hafa verið hingað til 
en sem formaður Landverndar er ég 
mjög opinn fyrir góðu samstarfi í 
ýmsum málum, og má þar til dæmis 
nefna mál varðandi stofnun þjóð-
garðs á miðhálendinu,“ segir nýr 
formaður Landverndar.   /ghp

Snæbjörn Guðmundsson. 

Landgræðsla ríkisins auglýsir eftir 
girðingarverktaka vegna endurnýjunar 
landgræðslugirðingar í Rangárþingi ytra.

Um er að ræða c.a 5,5 km hefðbundna rafgirðingu. 
Verkinu skal að fullu lokið 1. október 2017.

Upplýsingar gefa Árni Eiríksson í síma 860-9135 
eða arni.e@land.is og  í síma 
891-8874 eða gardar@land.is. Verklýsingar og 
tilboðsblöð er hægt að nálgast hjá sömu aðilum.

Tilboðum skal skila til Landgræðslu ríkisins í 
Gunnarsholti eða á netfangið arni.e@land.is eigi 
síðar en kl 12:00 föstudaginn 9. júní 2017 og verða 
þau opnuð kl. 13:00 þann sama dag.

Nýgirðing á Rangárvöllum

Landgræðsla ríkisins
Gunnarsholti
851 Hella

Bændablaðið 
Smáauglýsingar 56-30-300 

Næsta blað kemur út 8. júní
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AMAZONE ZA-X 1402 Perfect

Ekki kasta áburðinum út í bláinn

1400 lítra (2ja sekkja)
Kögglasigti
Ryðfríar skífur
Vinnslubreidd: 10 - 18 m
Mekanísk stilling
Jaðarbúnaður
Yfirbreiðsla.

Tvær dreifiskífur - meiri nákvæmni

1400 lítra - hægt að stækka í 1700 lítra

AMAZONE ZA-M 1001 Special 

1200 lítra (2 sekkja)
Kögglasigti
Ryðfríar skífur 
Vinnslubreidd: 18 - 24 m
Tölvustýrður.
Jaðarbúnaður
Yfirbreiðsla

Tvær dreifiskífur - meiri nákvæmni

1200 lítra - hægt að stækka í 1700 lítra

kr.  649.000,-

Sérstakt vorverð:

Jaðarbúnaður og yfirbreiðsla fylgir
án vsk.

kr.  940.000,-

Sérstakt vorverð:

Jaðarbúnaður og yfirbreiðsla fylgir
án vsk.

AMAZONE áburðardreifararnir eru þekktir fyrir nákvæmni í dreifingu.  Við bjóðum nú 

AMAZONE ZA-X 1402 Perfect og ZA-M 1001 Special með jaðarbúnaði og yfirbreiðslu á 

sérstöku vorverði:

VISSIR ÞÚ að AMAZONE hefur prófað megnið af þeim áburði sem seldur er á Íslandi og birtir sérstakar stillingar fyrir þann áburð á 

heimasíðu sinni, www.amazone.de - Einnig er hægt að nálgast app fyrir áburðarstillingarnar í i-Phone og Android síma.

ÞÓR F
H

REYKJAVÍK:

Krókháls 16

Sími 568-1500

AKUREYRI:

Lónsbakka

Sími 568-1555

Vefsíða:

www.thor.is

 MENNING&LISTIR

Dr. Ólafur R. Dýrmundsson með nýju 
bókina, Sauðfjárbúskapur í Kópavogi. 
 Mynd / HKr. 

Ólafur R. Dýrmundsson:

Sauðfjár- 
búskapur
í Kópavogi
Föstudaginn 19. maí var haldið 
útgáfuhóf í Héraðsskjalasafni 
Kópavogs. Tilefnið var útgáfa 
bókarinnar Sauðfjárbúskapur í 
Kópavogi.

Höfundur bókarinnar er dr. Ólafur 
R. Dýrmundsson, en bókin er gefin 
út í flokki smárita sem Sögufélag 
Kópavogs og Héraðsskjalasafn 
Kópavogs hefur staðið fyrir útgáfu á. 
Bókin lætur ekki mikið yfir sér með 
sínar 78 blaðsíður, en er þeim mun 
innihaldsríkari af samanþjöppuðum 
upplýsingum og fróðleik. Um leið 
er bókin saga Sauðfjáreigendafélags 
Kópavogs. 

Bókin er ótrúlega yfirgripsmikil, 
en þar er fjallað um fjallskil í nánd 
þéttbýlis, lögskilaréttir, fjárskipti, 
sauðfjárstríð í Reykjavík, hrúta-
sýningar, sauðfjárböð, uppgræðslu, 
öflun heyja og fjármörk,  um sauð-
fjárbúskap sem stundaður hefur verið 
í Kópavogi. Höfundurinn, Ólafur 
R. Dýrmundsson, skýrir frá þróun 
sauðfjárræktar í Kópavogi frá því um 
miðja 20. öld þegar þéttbýli tók að 
myndast þar. Sauðfjáreigendafélag 
Kópavogs hefur gegnt lykilhlutverki 
í þessari atburðarás í 60 ár, ritið er 
jafnframt saga þess.

Bókin geymir ómetanlegar 
heimildir um sögu sauðfjárbúskapar 
í Kópavogi og í raun um staðhætti og 
sögu upphafs byggðar og skipulags 
í Kópavogi. Þá fléttar Ólafur inn í 
textann fróðlegar og skemmtilegar 
sögur um einstaklinga sem settu svip 
á samfélagi, eins og Jón í Digranesi 
þegar hann bjargaðist af flæðiskeri. 
Eins hefur Ólafur látið gera kort af 
örnefnum sem fram koma í bókinni 
og fáir þekkja í dag. 

Fyrir sögu Sauðfjáreigendafélags 
Kópavogs er bókin ómetanleg. Þar er 
að finna félagaskrá frá 1957 til 2017 
og hvar menn bjuggu og hvaða ár 
meðlimir gengu í félagið. Þá upplýsir 
Ólafur einnig um alla þá fjáreigendur 
í Kópavogi sem ekki voru í félaginu.

Margar fleiri upplýsingar er að 
finna í bókinni úr smiðju Ólafs og 
án vitneskju annarra sem eru einnig 
ómetanlegar sem heimildir. Líklegt 
má telja að án tilkomu þessa rits 
hefðu margar dýrmætar heimildir 
glatast.

Fullyrða má að Sögufélag 
Kópavogs og Héraðsskjalasafn 
Kópavogs hafi unnið stórmerkilegt 
starf með útgáfu Smáritanna, en 
bókin Sauðfjárbúskapur í Kópavogi 
er sú fjórða í röðinni. Hin ritin, sem 
einnig geyma merkar heimildir úr 
sögu Kópavogs, eru:

1. Minningar af Kársnesi  eftir 
Eyþór Sigmundsson og Helgu 
Sigurjónsdóttur, sem kom út 
2012. 

2. Kampar í Kópavogi. Herbúðir 
bandamanna í landi Kópavogs 
og næsta nágrenni í síðari heims-
styrjöld eftir Friðþór Eydal, sem 
kom út 2013.

3. Vatnsendi. Úr heiðarbýli í þétta 
byggð eftir Þorkel Jóhannesson, 
sem kom út 2013

4. Landnemar í Kópavogi eftir Leif 
Reynisson, sem kom út 2016.

Umsjón með útgáfu nýju bókarinn-
ar, Sauðfjárbúskapur í Kópavogi, 
og umbrot, annaðist Símon Hjalti 
Sverrisson. Bókin var prentuð hjá 
prentsmiðjunni Svansprenti. 

Þeim sem áhuga hafa á að nálgast 
þessi rit er bent á Héraðsskjalasafn 
Kópavogs sem staðsett er í 
gamla pósthúsinu við Fannborg í 
Kópavogi. Þá er hægt að skrá sig 
í Sögufélag Kópavogs á heima-
síðu félagsins, www.vogur.is, og í 
Héraðsskjalasafninu.  /HKr.
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Lambakjöt verður í brennidepli í kynningarherferð Whole Food Markets á íslenskum vörum:

Bragðgæði á borð Bandaríkjamanna
Bandaríska verslunarkeðjan 
Whole Foods Market hyggst hygla 
íslenskum matvörum á haust-
dögum. Markaðsherferðin hefur 
verið lengi á teikniborði verslun-
arkeðjunnar en hvalveiðar hafa 
aftrað framkvæmd hennar. 

Á dögunum voru staddir hér á landi 
starfsmenn bandarísku verslunar-
keðjunnar Whole Foods Markets, 
Joe Wood kjötinnkaupastjóri 
og John Blair Gordon heildsali. 
Verslunarkeðjan Whole Foods sér-
hæfir sig í vistvænum og lífræn-
um matvörum. Nær 450 verslanir 
eru reknar í nafni Whole Foods og 
er keðjan talin sú stærsta sinnar 
tegundar þar í landi. Verslanirnar 
Whole Foods bjóða til sölu nokkr-
ar vörur frá Íslandi, þ.á m. bleikju, 
salt og sælgæti en sérvara þeirra er 
íslenska lambið.

„Við höfum ákveðna sérstöðu í 
íslensku vöruúrvali og við teljum 
að það sé meðal þess sem skil-
ur okkur frá samkeppnisaðilum 
okkar. Sérstök markaðssetning 
fyrir íslenskar vörur hefur verið til 

umræðu hjá okkur í mörg ár. Ég vil 
að þetta verði árið sem við fram-
kvæmum hugmyndina. Markmiðið 
er að gera íslenskum vörum sér-
stök skil í mánaðarlangri kynn-
ingarherferð,“ segir Joe.

Íslenskt lambakjöt er árstíðar-
bundin vara í Whole Foods Market, 
og hefur verið seld í verslunum þrjá 
mánuði á ári. Ef af verður, mun 
markaðsherferðin líklegast eiga sér 
stað í októbermánuði. „Þá myndum 
við afmarka íslenskar vörur í öllum 
verslunum okkar og standa fyrir 
ýmsum viðburðum. Við sjáum til 
dæmis fyrir okkur að íslenskir mat-
reiðslumenn kæmu og matreiddu 
lamb fyrir gesti,“ segir Joe.

Hvalveiðar torveldu markaðsstarf

Þrátt fyrir að hafa selt íslenskar 
vörur í áraraðir hefur verslunar-
keðjan þó ekki þorað í umfangs-
mikla kynningarherferð. Ástæðan 
eru hvalveiðar, að sögn Joes. „Við 
höfum verið uggandi yfir því að 
hvalveiðar Íslendinga hefðu slæm 
áhrif á ímynd okkar fyrirtækis. 

Við gerum miklar kröfur og lofum 
ákveðnum siðferðislegum og líf-
rænum gæðum. Við höfum talað 

fyrir sjálfbærni og hreinleika 
íslenskra vara. Við sjáum tækifæri 
í að kynna eðli okkar starfsemi í 
gegnum íslensku vörurnar. Á meðan 
samkeppnisaðilarnir eru varkárir í 
fullyrðingum erum við það ekki. 
Þar af leiðandi erum við auðveld 
skotmörk ef eitthvað kemur upp á. 
Hvalveiðar hafa því verið vanda-
samt málefni og hefur verið talið 
líklegt til að geta haft neikvæð áhrif 
í för með sér.“ Nú þegar ljóst sé að 
engar hvalveiðar verði stundaðar í 
sumar sé líklegra að ráðist verði í 
kynningarherferðina.

Stenst hæstu gæðakröfur

Íslenska lambakjötið selst upp ár 
hvert hjá Whole Foods, þeir félagar 
hyggja að verslanirnar hafi selt um 
190 tonn á síðasta ári og ætla að 
veðja á aukna sölu í ár með því að 
auka innflutning í um 230 tonn. 
Kjötið er selt ferskt úr kjötborði. 
„Við flytjum inn alla hluta lambsins 
og seljum þá úr kjötborði og er þá 
skorið til á staðnum eftir óskum 
neytenda,“ segir Joe. 

Joe og Blair segja bragðgæði 
vera ástæðu vinsælda lambsins í 
Bandaríkjunum. Bragðið sé einstak-
lega milt og ljúft. Ástæða þess liggi 
í aldri við slátrun og heilbrigðum 
lífsferli. Þau lifi á hreinu fæði, góðu 
vatni, frelsi og fjallalofti. „Þvílíkt 
líf sem þau lifa. Aðeins einn slæmur 
dagur,“ segir Blair.

Gríðarlegar kröfur eru gerðar 
til vörutegunda hjá Whole Foods 
Market. Vörur þurfa að standast 
alþjóðleg gæðaviðmið en einnig 
hefur keðjan þróað sína eigin 
staðla, t.d. fyrir kjötafurðir sem 
kallast GAP sem stendur fyrir 
Global Animal Partnership. Kerfið 
metur velferð dýra á meðan þau lifa 
en þar er lagt upp úr bæði líkamlegu 
og andlegu heilbrigði dýra.

Enn fremur starfar keðj-
an náið með Sláturhúsi KVH á 
Hvammstanga, en þaðan kemur allt 
það kjöt sem flutt er út til Whole 
Foods-verslananna. Joe nefnir að 
Sláturhúsið á Hvammstanga hafi 
síðast skorað 95 stig í slíkri mæl-
ingu en 88 stig þarf til að uppfylla 
hæstu gæðakröfur.  /ghp

Íslenskt lambakjöt er árstíðarbund-

Foods Market í þrjá mánuði á ári.

Karlar úr Hveragerði: 

Berrassaðir á svið 
Þjóðleikhússins
Þjóðleikhúsið hefur valið leikritið 
„Naktir í náttúrunni“, sem leikfé-
lagið sýndi fyrir fullu húsi í vetur,  
athyglisverðustu áhugaleiksýn-
ingu leikársins. Leikritið verður 
sýnt í Þjóðleikhúsinu fimmtu-
dagskvöldið 15. júní kl. 19.30.

„Þetta er að sjálfsögðu mik-
ill heiður og sómi sem okkur er 
sýndur,  okkur leikurunum og 
Leikfélagi Hveragerðis. Þetta er 
án efa hápunktur okkar margra 
á listaferlinum  enda er spennan 
í algleymi. Þetta er án efa mikil 

heiður, líka fyrir bæjarfélagið 
okkar sem hefur stutt okkur ötul-
lega gegnum árin. Hér hefur leik-
list blómstrað í 70 ár og mörg verk 
verið sýnd svo eftir hefur verið 
tekið, enda Hveragerði löngum 
verið menningar- og blómabær,“ 
segir Hjörtur Benediktsson, for-
maður Leikfélags Hveragerðis. 
Naktir í náttúrunni í uppsetningu 
Leikfélags Hveragerðis er leik-
gerð leikstjórans, Jóns Gunnars 
Þórðarsonar, sem byggð er á The 
Full Monty.  /MHH

Leikarar í verkinu „Naktir í náttúrunni“.   Mynd / MHH
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     Jeppar hafa verið í mikilli 
sókn á Íslandi undanfarin ár og 
framboðið af tegundum af sama 
skapi mikið. Það er því gagnlegt 
fyrir neytendur að hafa yfirlit 
yfir kosti, verð og búnað helstu 
jeppa sem eru með hátt og lágt 
drif og henta vel við íslenskar 
aðstæður. 

     Við hjá Bílabúð Benna tókum 
saman upplýsingar um þrjá vinsæla 
jeppa, þ.e.a.s. tegundirnar Rexton
frá SsangYong, Landcruiser frá 
Toyota og Pajero frá Mitsubishi. 

Rexton jeppin er best búinn af 
þessum þremur jeppum

     Við samanburðinn kom í ljós, 
einsog sjá má hér til hliðar, að 
Rexton jeppinn er best búinn
af þessum þremur jeppum og á 
lang hagkvæmasta verðinu, en 
grunnútgáfan af Rexton kostar 
4.990.000 kr.
     Við fullyrðum að SsangYong 
eru jeppar sem sóma sér vel á 
íslenskum vegum og vegleysum og 
hvetjum því fólk til að taka jeppa 
frá SsangYong inn í myndina 
þegar bílakaup eru til skoðunar.
     Allt frá stofnun árið 1954
hefur SsangYong verið leiðandi
bílaframleiðandi í Suður-Kóreu. 
SsangYong hefur notið virðingar 
og trausts fyrir tæknilegar lausnir 
og framúrskarandi hönnun, auk 
þess að standa uppúr fyrir gæði á 
frábæru verði.
      Vertu velkomin(n) í sýningarsal 
SsangYong Tangarhöfða 8-12 eða 
hafðu samband við söluráðgjafa í 
síma 590-2020.

Auglýsing

SsangYong Rexton HLX jeppi 
með 33” upphækkun 

Rexton skorar hátt í samanburði
– Samanburður á jeppum frá SsangYong, Toyota og Mitsubishi

 Rexton HLX Landcruiser VX Pajero Instyle
Verð 6.590.000 kr. 11.390.000 kr. 9.390.000 kr.

Lengd 4755 4780 4900

Breidd 1900 1885 1875

Hæð 1840 1890 1900

Hjólhaf 2835 2790 2780

Farmrými 1338 1270 1069

Hæð undir lægsta punkt 216 215 235

Dráttargeta 2600 3000 3500

Hestöfl 178 177 200

Tog 400 við 1400-2800 sn 450 við 1600-2400 sn 441 við 2000 sn

Eyðsla í blönduðum akstri 7,4 7,4 8,5

CO2 mengun 194 194 224

Skipting 7 gíra 6 gíra 5 gíra

Lágt drif ✓ ✓ ✓
Byggður á grind ✓ ✓
Sjálfstæð fjöðrun - framan ✓ ✓ ✓
Sjálfstæð fjöðrun - aftan ✓  ✓
Álfelgur ✓ ✓ ✓
Tölvustýrð loftkæling ✓ ✓ ✓
Leðurstýri með stýringum ✓ ✓ ✓
Hiti í stýri ✓ ✓ 

Hraðastillir ✓ ✓ ✓
Bakkmyndavél ✓ ✓ ✓
Bluetooth ✓ ✓ ✓
Hiti í framsætum ✓ ✓ ✓
Hiti í aftursætum ✓   

7 manna ✓  ✓
Opnanlegur gluggi á hlera ✓ ✓ 

Litað gler í afturrúðum ✓ ✓ ✓
Fjarlægðarskynjarar - framan ✓ ✓  

Fjarlægðarskynjarar - aftan ✓ ✓  

Leðurinnrétting ✓ ✓ ✓
Þakbogar ✓ ✓ ✓
Rafdrifið bílstjórasæti ✓ ✓ ✓
Rafdrifið farþegasæti - framan ✓   ✓
Leiðsögukerfi  ✓ ✓
Lyklalaust aðgengi og ræsihnappur  ✓ ✓
Minni í bílstjórasæti ✓    

Sjálfvirkur birtistillir í baksýnisspegli ✓ ✓ ✓
Stigbretti ✓ ✓ ✓
Regnskynjari ✓ ✓ ✓
Verð 6.590.000 kr. 11.390.000 kr. 9.390.000 kr.
 Rexton HLX Landcruiser VX Pajero Instyle

SsangYong Rexton 
á fallegum vetrarmorgni.
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Grjótháls 10 og Fiskislóð 30, Reykjavík
Lyngás 8, Garðabæ

Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ
S: 561 4200

www.nesdekk.is

Hjólbarðaverkstæði 
Bílabúðar Benna,

Tangarhöfða 8 
S: 590 2045

www.benni.is

æðii 

FÁÐU AÐSTOÐ VIÐ VAL Á JEPPADEKKJUM
HJÁ SÖLUAÐILUM OKKAR UM LAND ALLT

RÉTTU JEPPADEKKIN KOMA ÞÉR ALLA LEIÐ!



28 Bændablaðið | Miðvikudagur 24. maí 2017

Húsfyllir í Björtuloftum á fræðsluráðstefnu Landbúnaðarháskóla Íslands um umhverfismál:

Hvað getur Ísland gert í loftslagsmálunum?
Landbúnaðarháskóli Íslands 
(LbhÍ) stóð fyrir fræðsluráð-
stefnunni Hvað getur Ísland 
gert? í Björtuloftum í Hörpu 18. 
maí síðastliðinn. Fjallað var um 
umhverfismál; landnotkun og 
loftslagsmál –hvað Ísland geti lagt 
af mörkum til að stemma stigu við 
loftslagsbreytingunum.

Glíma mannsins 
við blind kapítalísk kerfi

Björn Þorsteinsson, rektor LbhÍ, 
flutti setningarávarp og sagði 
umfjöllunarefni ráðstefnunnar 
víðfemt og flókið – og snertifletir 
viðfangsefnisins væru margir við 
náttúru og samfélag. Tekist væri 

á um leiðir og sjónarmið enda 
lægju víða fjölbreyttir hagsmunir. 
Loftslagsmál væru glíma mannsins 
við sjálfan sig og mörg þau blindu 
kerfi sem hann hefur komið sér upp 
– sérstaklega í formi kapítalískra 
hagkerfa. Meginatriðið til að tak-
ast á við loftslagsvandann hljóti að 
vera að ráðast að rót vandans sem 
sé brennsla á jarðefnaeldsneyti og 
losun gróðurhúsalofttegunda. Ekki 
sé nóg að einblína á mótvægisað-
gerðirnar eða lausnir þeirra sem 
hafa hag af því að selja mótvægis-
aðgerðir. 

Góð menntun í náttúru- og auð-
lindafræðum væri æ mikilvægari svo 
almenningi sé unnt að taka upplýsta 
afstöðu. 

Loftslagsmálin forgangsmál 
ráðherra

Síðan flutti Björt Ólafsdóttir 
umhverfisráðherra erindi. Hún 
lagði meðal annars áherslu á að 
umræðan um loftslagsmál þyrfti 
ekki að vera flókin og illskiljan-
leg. Málið væri einfalt í sjálfu sér; 
maðurinn hefði raskað jafnvægi 
náttúrunnar. Það hefði hann gert 
með gríðarlegri vinnslu og notkun á 
jarðefnaeldsneyti – sem hafa valdið 
útstreymi gróðurhúsalofttegunda 
langt umfram það sem vistkerfi 
jarðar getur tekið við, eða um 40 
prósent frá upphafi iðnbyltingar-
innar. Gríðarlegar umbreytingar á 
landvistkerfum jarðar hefðu líka 

Þú f 

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.lifland.is Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri

Borgarnes
Borgarbraut

Blönduós
Efstubraut

Hvolsvöllur
Ormsvöllur

Lambamjólk og lambakraftur
Fóður og bætiefni

Hitalampar

Myndir / smh
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Massey Ferguson
Meiriháttar dráttarvélar fyrir meiriháttar bændur

Leitið tilboða hjá sölumönnum okkar 

og fáið sérsniðna vél að ykkar höfði.

Til á lager MF5610 , MF5613 og MF6615 Það er ekki að ástæðulausu að Massey Ferguson er ein mest selda dráttarvél undanfarinna ára.

Austur vegur 69 -  800 Selfoss // Lónsbakk i -  601 Akureyr i  // Sólvangi 5 -  700 Egilsstaðir  // Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

TIL SÖLU NÝR GOETHE BÁTUR
Báturinn er 4,5 metrar að lengd, ný uppgerður mótor, nýtt 
fiskileitar  tæki, 25 hestafla mercury utanborðsmótor.

Kerran á myndinni fylgir  
með ásamt slyskjum til að  
flytja fjórhjól.

Verð: 600.000. 

Frekari upplýsingar í  
síma 893 8424 - Sigurður

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 

haft sitt að segja um möguleika 
jarðarinnar til að binda kolefni – 
og fleira mætti tína til. Hún sagði 
að lokum að loftslagsmálin væru 
algjört forgangsmál á hennar ráð-
herraborði. Ljóst væri að vel þyrfti 
að halda á spöðunum svo hægt 
væri að standa við skuldbindingar 
Íslands í Parísarsamningnum til 
ársins 2030. Hún hefði fylgt málun-
um þétt eftir frá því að hún tók við 
embætti, því hafi verið ánægjulegt 
að skrifa undir samstarfsyfirlýsingu 
við fimm aðra ráðherra í ríkisstjórn 
Íslands um gerð nýrrar aðgerð-
aráætlunar til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda og auka 
kolefnisbindingu. Áætlunin miði að 
því að Ísland standi við áðurnefndar 
skuldbindingar og varða veginn að 
róttækri minnkun losunar til lengri 
tíma í samræmi við leiðsögn fræða-
samfélagsins um það hvernig hægt 
sé að ná þeim markmiðum að halda 
hlýnun andrúmsloftsins vel innan 
við tvær gráðurnar. 

Áhrifin á Ísland
og endurheimt votlendis

Þá komu þrjú erindi frá kennurum 
við skólann; Hlynur Óskarsson dós-
ent talaði um gróðurinn, mórinn og 
moldina. Bjarni Diðrik Sigurðsson 
prófessor greindi frá áhrifum lofts-
lagsbreytinga á íslenska náttúru.  
Umfjöllun um þessi erindi má finna 
á næstu opnu.

Að lokum flutti Helena 
Guttormsdóttir lektor erindið Að stíga 
á kúplinguna og setja í fyrsta gír – sem 
var eins konar hugvekja til neytenda 
um það sem þeir geta lagt af mörkum 
til málefnisins. 

Fimm örerindi voru flutt eftir 
kaffihlé; Jón Guðmundsson, sér-
fræðingur LbhÍ, Bóndinn og gasið, 
Sigríður Kristjánsdóttir, lektor við 
LbhÍ, Frá túninu heima og út í geim, 
Ragnhildur Helga Jónsdóttir, aðjúnkt 
við LbhÍ, Landið og þú, Beatrice 
Dossah, nemi við Landgræðsluskóla 
Háskóla Sameinuðu þjóðanna, 
Effects of climate change on land 
and livelihoods in Africa and Central 
Asia, Richard Komakech, nemi 
við Landgræðsluskóla Háskóla 
Sameinuðu þjóðanna, Climate change 
in Africa and Central Asia: What needs 
to be done?, Guðríður Helgadóttir, for-
stöðumaður Starfs- og endurmenntun-
ardeildar LbhÍ, Gjörbreytt garðyrkja, 
Ása Aradóttir, prófessor við LbhÍ, 
Land, loft og líffræðileg fjölbreytni 
og Ólafur Arnalds, prófessor við LbhÍ, 
Moldin og svo maðurinn. 

Pallborðsumræður

Loks voru pallborðsumræður sem 
Gísli Marteinn Baldursson stýrði 
en þar ræddu málin Áslaug Karen 
Jóhannsdóttir, blaðamaður á Stundinni, 
Svandís Svavarsdóttir, alþingismaður 
og fyrrverandi umhverfisráðherra, 
Eyþór Eðvarðsson, ráðgjafi og með-
limur í hópnum París 1,5, Þóra Ellen 
Þórhallsdóttir, prófessor við HÍ og for-
maður fyrsta faghóps rammaáætlunar. 

Fundarstjóri var Auður 
Magnúsdóttir, deildarforseti auðlinda- 
og umhverfisdeildar LbhÍ.  /smh

Ráðstefnugestir og fyrirlesarar.

Helena Guttormsdóttir.
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Hlynur Óskarsson – Gróðurinn, mórinn og moldin:

Bændur og landeigendur í lykilstöðu
– Mór geymir langmesta hluta kolefnis sem bundin er í íslenskri náttúru
Hlynur Óskarsson dósent fór 
yfir möguleika Íslands í bindingu 
kolefnis í erindi sínu „Gróðurinn, 
mórinn og moldin“ á fræðslu-
ráðstefnunni Hvað getur Ísland 
gert? Útskýrði hann glögg-
lega kolefnishringrásina í ljósi 
aukins styrks gróðurhúsaloft-
tegunda í andrúmsloftinu, en 
um fimmtungur af losun frá 
heiminum stafar af jarðraski 
sem maðurinn ber ábyrgð á. 
Landsvæði Íslands er einmitt 
gott dæmi þess. 

„Það vill svo til að stór hluti 
Íslands eru auðnir. Hér geisaði 
í allnokkrar aldir uppblástur og 
jarðvegsrof sem gekk á hið gróna 
land og eyddi því og við höfum 
risastór svæði sem eru ekkert 
nema auðnir. Auðnir sem eru 
ákaflega snauðar af kolefni. Við 
getum lagt af stað með aðgerðir 
til að binda aftur kolefni á þessum 
svæðum,“ sagði Hlynur í erindinu 
en með landgræðslu og skógrækt á 
auðnum gæti Ísland bundið mikið 

kolefni úr andrúmsloftinu og 
dregið styrk þess í andrúmsloftinu. 

Mest af kolefni bundið  
í mólögum

„Fullvaxta skógur hefur líka 
stórt rótarkerfi. Helmingur af 
lífmassanum, kolefninu, er 
neðanjarðar. Þannig að þetta kerfi, 

öfugt við auðnirnar, getur geymt 
ótrúlegt magn af kolefni sem við 
getum fjarlægt úr andrúmsloftinu.“

Að sama skapi sagði Hlynur það 
vera ákaflega mikilvægt að halda í 
það kolefni sem bundið er í náttúru 
Íslands, tryggja að það fari ekki út í 
andrúmsloftið. 

„Því er það sárgrætilegt að á 
sama tíma og við erum að stunda 
landgræðslu og skógrækt þá flæð-
ir kolefni úr öðrum hluta náttúru 
Íslands, úr vistkerfum sem heita 
mýrar og hafa verið framræstar.“

Mýrar hafa bundið í sig mikið 
af kolefni vegna þess að þær eru 

-
Mynd / smh

-

Mynd / Kortavefsjá LbHÍ

Bjarni Diðrik Sigurðsson – Áhrif loftslagsbreytinganna á íslenska náttúru:

Brugðið getur til beggja vona
Bjarni Diðrik Sigurðsson, 
prófessor við Landbúnaðar-
háskóla Íslands, flutti erindið 
Áhrif loftslagsbreytinga á íslenska 
náttúru á fræðsluráðstefnunni 
Hvað getur Ísland gert? sem 
greint er frá hér að framan á 
síðum 28 og 29. 

Bjarni sagði að þessi 
loftslagsáhrif á Ísland væru að 
mörgu leyti mjög forvitnileg í því 
ljósi að á síðustu tuttugu árum hafi 
hitastig á Íslandi hækkað um 1,5 
gráður, en það sé einmitt sú tala sem 
Parísarsamkomulagið frá desember 
2015 stefni á að fara ekki umfram í 
hlýnun af mannavöldum. 

Hitafari á Íslandi á síðustu öldum

Bjarni byrjaði á því að fara yfir þróun 
í hitafari á Íslandi á síðustu öldum og 
þar sem miklar sveiflur hafa orðið. 
Hann sagði að Ísland væri sérstakt að 
því leyti að hér væri mesti breytileiki 
í öllum heiminum í veðurfari. 

Hann sagði að einhverjir gætu 
ályktað sem svo að það væri ekkert 
endilega að hlýna fyrst sveiflur í 
hitafari væru eðlilegar og það 
myndi koma kólnunarskeið aftur. 

Vegna þessa breytileika þyrfti 
því að leita lengra aftur í tímann og 
með vísan í gögn Trausta Jónssonar 
veðurfræðings bendir Bjarni á 
að frá árinu 1800 til ársins 2000 
hafi hlýnað á Íslandi nákvæmlega 
jafn mikið og að jafnaði í öllum 
heiminum á sama tíma – eða 0,7 
gráður á öld. 

Gróður þéttist og birki vex hraðar

Með Parísarsamkomulaginu er 
stefnt að því að hitastig á jörðinni 
hækki ekki um meira en 1,5 gráður 
til ársins 2030 (miðað við hitastig 
fyrir iðnvæðingu). Bjarni segir að 
vegna sérstakra aðstæðna á Íslandi 
sé Ísland í raun kennslubókardæmi 
um þau áhrif sem 1,5 gráða hækkun 
getur haft á náttúrufar. Ísland 
sé við þessi hitamörk í dag eftir 
tuttugu ára hækkun á hitastigi. 
Gervihnattamælingar hefðu sýnt 
að gróður þéttist á grónu landi 
og ógróið land grær, það sé mælt 
með svokölluðum grænkustuðli. 
Sá stuðull hefði í raun hækkað 
um 80 prósent frá 1982 þegar 
fyrst var farið að mæla þetta með 
gervihnattamyndum. Ýmislegt 
annað en hitastig geti þó haft áhrif 
á þetta, til að mynda beitarþungi. 
Rannsóknir á gróðurþekju í föstum 
reitum í högum árin 1998, 2005 
og 2015 styðja hins vegar við 
gervihnattamælingarnar að hitastig 
hafi bein áhrif á að gróna landið sé að 
þéttast. Rannsóknir á skógarmörkum 
og vexti birkitrjáa hafa einnig sýnt 
fram á áhrif veðurfars. Skógarmörk 
færast ofar og vaxtarhraði birkis 
við skógarmörk um allt land er að 
meðaltali um átta sinnum meiri á 
síðasta áratug en hann var í kringum 
árið 1970. Þetta séu klárleg áhrif 
af hlýnuninni. Þessum áhrifum 
af gróskunni sé hægt að fylgja í 
gegnum vistkerfið, til að mynda 
aukningu á lífrænum efnum í ám 

sem hafi haft neikvæð áhrif á 
bleikjustofna. Þannig að það eru 
ekki bara jákvæð áhrif sem hafa 
fylgt hlýnuninni á undanförnum 
áratugum á Íslandi. 

Bjarni sagði að bændur hafi 
enn sem komið er nánast eingöngu 
upplifað jákvæðar breytingar af 
hlýnuninni; mun fleiri möguleikar 
væru til að mynda nú í margs konar 
ræktun.

Hvað gerist með hækkandi 
hitastigi?

Bjarni spurði síðan þeirrar 
spurningar hvað myndi gerast 
ef það hlýnaði enn meira. Í 
ljós kemur að ef hlýnunin er 
á bilinu ein til þrjár gráður er 
kolefnisjöfnuður graslendis 
jákvæður – kerfin binda þá 
meira kolefni úr andrúmsloftinu 

en sleppt er út. En þegar komið 
væri nálægt fimm gráðum snerist 
dæmið við. Þegar fimm gráðunum 
væri náð þá hrynji kerfið og 
hringrásin fer að brotna niður 
með þeim afleiðingum að lífræn 
efni og næringarefni tapast út í 
vatnið og kolefni losnar meira 
út í andrúmsloftið. Þetta sé 
svokallaður hitastigsþröskuldur.

Bjarni ræddi einnig um 
fjölgun nýrra skordýrategunda 
sem fylgifisk hlýnunar; það væri 
líka temprandi þáttur á grósku. 
Slík þróun gæti líka haft áhrif á 
þróun landbúnaðar – en íslenskir 
bændur hefðu til dæmis notið þess 
alla tíð að hafa lítið þurft að glíma 
við skordýr með óæskilegum 
varnarefnum. Það væri áhyggjuefni 
fyrir íslenskan landbúnað. 

Fjórar gráður 
of mikið fyrir náttúruna

Að lokum sagði Bjarni að áhrif 
loftslagsbreytinganna á náttúru 
Íslands væru vel sýnileg í dag. Áhrif 
hlýnunarinnar á jarðvegsþætti væru 
mikilvæg. 

Miklar neikvæðar breytingar 
væru hins vegar óhjákvæmilegar 
ef losun héldi áfram að aukast 
– hlýnað gæti um allt að fjórar 
gráður á Íslandi á þessari öld. 
Það væri of mikil breyting fyrir 
náttúruna. 

Landbúnaðurinn og land-
nýtinga geirinn væru í lykilhlutverki 
lausnanna hér á landi.  /smh

Mynd / smh
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EVlink hleðslutæki 
fyrir rafbíla

Fyrir heimili, verslanir, 
hótel og gistihús

Reykjavík
Klettagörðum 25
Sími 5 200 800

Akureyri
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

Reykjanesbær
Hafnargötu 52
Sími 420 7200

Reyðarfjörður
Nesbraut 9
Sími 470 2020

Selfoss
Eyrarvegi 67
Sími 4 800 600

Hafnarfjörður
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 880

Grundartangi
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830

blautar og súrefnissnauðar. Því 
rotnar ekki plöntugróðurinn þar, 
heldur safnast upp og myndar 
jarðveg, sem kallaður er mór. 
Mólögin geta verið allt upp í 5 
metra þykk og í þeim jarðvegi er 
að finna langmest af kolefni sem 
bundið er í íslenskri náttúru.

Þegar mýrar eru ræstar fram 
sýgur vatn úr jarðveginum, þá 
leitar loft og súrefni inn í hann 
sem hrindir af stað bruna. Það 
leiðir til þess að koltvísýringur 
losnar út í andrúmsloftið. 

Framræst land til einskis nýtt

Þótt losunin sé lítil á hvern fermetra 
voru Íslendingar iðnir við að ræsa 
fram mýrar á síðustu öld. Í reynd 
er skurðakerfi Íslands yfir 30.000 
km að lengd og þekur mörg þúsund 
ferkílómetra svæði sem allt er að 
losa frá sér koltvísýring. Minna 
en 15% af framræstu landi er nýtt 
sem tún eða akrar og því er ljóst 
að stærsti hluti þessa lands er ekki 
notað.

Því felst gífurlegur ávinning-
ur í því að endurheimta votlendi. 
Með því að fylla ofan í skurðina 
þá hætta þeir að virka og svæðin 
blotna upp á nýtt. Við það að jarð-
vegurinn fyllist aftur af vatni þá 
hættir jarðvegurinn að losa kolefni.

Endurheimt votlendis 
árangursrík aðferð 

„Þetta er árangursrík aðferð sem 
skilar miklu þegar tekið er tillit til 
allra þeirra gasa sem koma við sögu,“ 
sagði Hlynur í erindi sínu.

„Ísland getur gert mikið. Við 
getum stundað landgræðslu og 
skógrækt og bundið mikið magn 
af kolefni. Við getum endurheimt 
votlendi og dregið þar með úr 
losun frá því landi. Þetta eru 
allt mikilvirkar aðgerðir. Allar 
samþykktar af loftlagssamningi 
Sameinuðu þjóðanna með góðum 
og gildum vísindalegum rökum. 
Þær eru tækar fyrir okkur sem 
samfélag að nota. Hér eru bændur 
og aðrir landeigendur í lykilstöðu.“

 /ghp
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Íslenska býflugan á undir höggi að sækja vegna útbreiðslu alaskalúpínu:

Móhumlan í vanda stödd
– bandaríski doktorsneminn Jonathan Willow vill útrýma lúpínunni á Íslandi
Móhumla (Bombus jonellus) er 
eina tegund býflugna sem talin 
er hafa verið hér á landi frá land-
námi. Hún finnst víða um Evrópu 
og N-Asíu og N-Ameríku og 
þjónar þar sem mikilvægur frjó-
beri fyrir blómstrandi plöntur. 
Tölur um stofnstærð móhumlu 
á Íslandi eru ekki fyrir hendi en 
að sögn doktorsnemans Jonathan 
Willow hörfar hún hratt. Hann 
hefur kannað lífskeið og fæðu-
öflun móhumlunnar hérlendis á 
undanförnum árum. Niðurstöður 
rannsókna hans benda til að 
fæðu forði móhumlunnar verði 
undir í útbreiðslu alaskalúpínu 
(Lupinus nootkatensis).

Fram yfir miðja 20. öldina var 
móhumla eina býflugan á Íslandi 
eða þar til garðhumla (Bombus hor-
torum) barst til landsins og náði 
fótfestu á 6. áratugnum. Síðan hafa 
fleiri tegundir býflugna borist hing-
að frá Evrópu og fest sig í sessi 
s.s. húshumla (Bombus lucorum) 
og rauðhumla (Bombus hypnor-
um) sem fara oft fyrr á stjá en 
móhumlan. Á þessum tíma árs má 
því sjá býflugur af ýmsum stærðum 
og gerðum á kreiki.

Almennt fara drottningar 
móhumlunnar á stjá að afloknum 
vetrardvala í byrjun maímánað-
ar þar sem þær sækja á snemm-
blómgandi tegundir og þá sér í lagi 
víðitegundir. Síðan leitar drottn-
ing sér að holu sem hentar til að 
stofna til bús og um mánuði eftir 
að hún hefur fundið stað fyrir bú 
fara fyrstu þernur á flakk að sinna 
búrekstri. Þær afla forða fram að 
síðsumri þegar búskap lýkur.

Jonathan segir að þrátt fyrir að 
fleiri býflugnategundir hafi numið 
hér land sé móhumlan sérstæð 
tegund fyrir Ísland, hún hafi ekki 
aðeins vistfræðilegt gildi, heldur 
einnig menningarlegt vægi því hún 
sé okkar landnámsfluga. „Aðrar 
býtegundir á Íslandi virðast vera 
kærkomnar viðbætur við vistkerfi 
Íslands, þótt ákveðnar vísbendingar 
séu um samkeppni milli móhumlu 

og húshumlu. En móhumlan er eins 
íslensk og nokkur býfluga getur 
orðið.“

Móhumlan velur íslenskt

Jonathan rannsakaði skordýr í 
votlendi og víðerni í New York-ríki 
árið 2012. Hann hugði á frekara 
nám í skordýrafræðum utan heima-
landsins, Bandaríkjunum. „Ég 
skráði mig í umhverfis- og auð-
lindafræði hjá Háskóla Íslands 
og, frekar en að halda mig við 
rannsóknir á vatnaskordýrum, þá 
vöktu áhuga minn skordýr sem 
sækja á blómstr andi plöntur í ljósi 
þeirra vandamála sem útbreiðsla 

alaskalúpínunnar skapar fyrir vist-
kerfi Íslands.“

Hann hannaði því rannsókn í 
samstarfi við leiðbeinendur sína, 
þau Mariana Tamayo og Magnús 
H. Jóhannsson, þar sem hann kann-
aði hvort íslensk skordýr nýttu sér 
lúpínu sem fæðu. „Við komumst að 
því að fjöldi mikilvægra frjóbera, 
m.a. nokkrar ættir flugna, völdu 
augljóslega innlendar blómstrandi 
plöntur frekar en lúpínuna. Það 
átti einkum við um móhumluna, 
þar sem hún fannst í innlendum 
plöntum í 97% tilvika.“ Í ljósi 
þessa segist Jonathan í framhaldi 
hafa ákveðið að rannsaka lífshætti 
móhumlunnar enn frekar.

„Alaskalúpínan umbreytir 
fjölbreyttu móvistkerfi í einhæft 
lúpínuvistkerfi. Lúpínutegundir 
framleiða ekki blómsafa sem nýst 
geta flugunni. Þær plöntur sem hún 
sækir í alla jafna er hins vegar að 
verða undir í útbreiðslu lúpínunnar. 
Þar að auki hefur verið sýnt fram á 
að efnið lúpanín, sem getur safn-
ast saman í frjókornum lúpínu, 
getur skaðað býflugur. Þetta efni 
getur haft neikvæð áhrif á æxlun-
arframvindu, þ.e.a.s. leitt til færri 
afkvæma og minni karlflugna sem 
veikja tegundina,“ segir hann og 
bendir á mikilvægi þess að rann-
saka frekar eituráhrif efnanna á 
býfluguna.

Endurheimt blómstrandi flóru

Jonathan segir mikilvægt að standa 
vörð um íslensku móhumluna, 
ásamt öðrum skordýrum sem sækja 
á innlendar blómstrandi plöntur, 
enda séu þau grundvöllur fyrir 
fjölgun innlendra plantna. 

„Mikilvægt er að gæta að 
snemmblómgandi plöntutegundum 
til jafns við þær sem blómgast seint, 
þar sem það stuðlar að framboði 
af næringu fyrir móhumluna á öllu 
lífskeiði hennar,“ segir Jonathan og 
bendir á að til að vernda móhumluna 
þurfi að varðveita og endurheimta 
fjölbreytta innlenda blómstrandi 
flóru í íslenskri náttúru. 

Mynd / Erling Ólafsson.

Mynd/ Bernardita Chirino.
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Hann nefnir í því tilliti þær 
tegundir sem hann rannsakaði; 
blóðberg (Thymus praecox), 
fjalldalafífil (Geum rivale), 
engjarós (Comarum palustre), 
umfeðming (Vicia cracca), 
beitilyng (Calluna vulgaris), 
blágresi (Geranium sylvaticum), 

skarifífil (Scorzoneroides 
autumnalis) og gullkoll (Anthyllis 
vulneraria). Þar að auki hafa 
aðrar rannsóknir á íslensku 
móhumlunni á Íslandi litið 
til mikilvægis bláberjalyngs 
(Vaccinium uliginosum) , 
sortulyngs (Arctostaphylos uva-

ursi) og ýmissa tegunda af víði 
(Salix spp.). 

„Í nýjustu rannsókninni bendi 
ég ekki aðeins á mikilvægi 
tiltekinna tegunda heldur 
einnig að val á plöntum er 
einstaklingsbundið. Þannig 
virðast einstaklingar sérhæfa 

sig í einni tegund plantna. Þetta 
kann að vera til að koma í veg 
fyrir samkeppni. En einnig gæti 
það bent til ákveðinnar kænsku 
meðal býflugnanna til þess að 
fylgjast með framboði næringar 
í mismunandi plöntutegundum,“ 
segir Jonathan.

Uppræting lúpínu möguleg
 

Umræður um aðgerðir til að hamla 
útbreiðslu alaskalúpínunnar eru 
æði misjafnar en Jonathan segir 
beinlínis rangt að ekki sé hægt að 
útrýma henni algerlega hér á landi. 

„Ísland er eyja, sem er sú 
tegund landmassa þar sem 
uppræting tegunda eru líklegastar 
til að ná árangri. Frá efnahagslegu 
sjónarhóli er fýsilegra að leggja 
í mikla vinnu núna og útrýma 
lúpínunni úr eyjunni í stað þess 
að standa í stríði við að hamla 
henni út í hið óendanlega. Því 
miður hefur plantan byggt 
upp óhemju stóran fræbanka 
undir jarðvegsyfirborðinu, 
en með fullnægjandi störfum 
og reglulegu eftirliti á 
útbreiðslusvæðum væri hægt að 
uppræta lúpínuna og endurreisa 
innfædd plöntusamfélög,“ segir 
Jonathan og bendir á að það sama 
gildi reyndar um upprætingu 

skógarkerfils (Anthriscus 
sylvestris).

Landsátak til varnar 
móhumlunni

Jonathan vonast til þess að frekari 
rannsóknir á móhumlunni séu 
fyrirhugaðar og stuðlað verði að 
vernd hennar. Það sé um auðugan 
garð að gresja þegar kemur að 
rannsóknarefni og hann nefnir t.d. 
áhrif gróðursamfélaga á lífsferil 
móhumlunnar, hugsanleg eituráhrif 
frá frjókornum alaskalúpínunnar 
og áhrif endurheimtar vistkerfis á 
stofnstærð flugunnar.

Þá leggur hann til að landsátaki 
verði hleypt af stokkunum til 
varnar móhumlunni. „Þjóðarátak 
í söfnun staðbundinna upplýsinga 
gætu veitt vísindamönnum afar 
mikilvægar upplýsingar fyrir 
áframhaldandi rannsóknir. Það 
myndi enn fremur stuðla að 
meiri þekkingu almennings á 
þessu margslungna viðfangsefni. 
Móhumlan, ásamt öðrum 
mikilvægum frjóberum, myndu 
njóta góðs af framlagi almennings 
til vísinda og verndunar.“ Jonathan 
nefnir vel heppnaðar landshluta-
áætlanir í heimalandinu til 
fyrirmyndar, Bumble Bee Watch 
og Great Sunflower Project.  /ghp

HROSSABÆNDUR OG AÐRIR 
STÓÐEIGENDUR ATHUGIÐ 

Getum tekið inn nýliða fyrir söfnunarárið 2017 
með framtíðarviðskipti í huga. 

Blóðtaka úr fylfullum hryssum hentar flestum stóðeigendum vel 

sem aukabúgrein. Búast má við 10–11 vinnudögum, einum vikulega 
frá lokum júlí til loka september. Meðalútkoma bæja 2016 uppreiknað 
m.v. verðskrá ársins 2017 var um kr. 37.000,-/hryssu án vsk. 

Senn líður að því að stóðhestar fari í stóð. 

Suðurland og Vesturland: 23.–26. maí. 
Norðurland: 23. maí–9. júní. 

Frekari upplýsingar veitir starfsfólk Ísteka 

s. 581 4138 / hryssa@isteka.com 

Jonathan segir mögulegt að útrýma lúpínunni af Íslandi með samhentu átaki og reglubundnu eftirliti. Mynd/úr safni BBL

UXI GÆÐASTÍGVÉL
Þrautreynd við íslenskar aðstæður 
og hafa reynst afar vel.

  

10.800

Vinnustígvél
9.800

„Ég hef notað UXA stígvélin nær daglega í allan 
vetur og þau eru ennþá eins og ný!  Þau eru létt og 

þægileg og ég get hiklaust mælt með þeim“
Kristinn Guðnason 

Fjallkóngur á Landmannaafrétti og 
bóndi í Árbæjarhjáleigu.

„UXA stígvélin eru mjúk, þægileg 
og slitsterk,  

Kúa og fjárbóndi í Raftholti, Holtum

Einangrun gegn kulda (-20)

farvel.is farveltravel farvel_travel farvel@farvel.is415 0770

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á VEFSÍÐU FARVEL.

ÆVINTÝRAFERÐ – TVÆR VIKUR Í PARADÍS

15.–30. SEPTEMBER
VERÐ FRÁ 369.000 KR.

FARARSTJÓRN: VILBORG HALLDÓRSDÓTTIR

BaLí, GiLíEyJa
oG BaNgKoK
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„Staðan er sú að við erum orðin 
mjög fá sem stundum þessa rækt-
un. Hún krefst talsverðrar sér-
hæfingar og þekkingar, en margt 
í umhverfinu er alls ekki hvetj-
andi,“ segir Katrín Ásgrímsdóttir, 
framkvæmdastjóri Sólskóga á 
Akureyri.

Í því sambandi nefnir hún 
stuttan samningstíma og mikið 
flækjustig þegar kemur að 

tegundum, afbrigðum, kvæmum 
og bakkagerðum. „Það gerir okkur 
erfitt fyrir að stýra ræktuninni,“ 
segir hún. „Auðvitað gerir maður 
sér vonir um að ný stofnun samhæfi 
óskir um kvæmi og plöntugerðir, en 
það á eftir að koma í ljós.“

Óvissa er slítandi

„Við skógarplöntuframleiðendur 
búum við mikla óvissu og það er 
vissulega slítandi, kemur í veg fyrir 
að við getum gert áætlanir til lengri 
tíma litið. Við hér í Sólskógum 
höfum lagt metnað okkar í að 
standa við okkar hlut og ég veit að 
það á við um aðra framleiðendur 
líka,“ segir Katrín. 

Hún segir að á sama tíma sé 
einnig vöxtur í annarri framleiðslu 
fyrirtækisins, svo sem sumarblóma-
framleiðslu, og því standi menn 
sífellt frammi fyrir vali um hvert 
skuli stefna, hvar framtíðin í fram-
leiðslunni liggi.

Viljum ekki að þekkingin glatist

Katrín segir að Sólskógar ásamt 
Skógræktarfélagi Eyfirðinga 
haldi í ár upp á að 70 ár eru 
frá því byrjað var að rækta 
plöntur í Kjarna. Á þeim tíma 
hefðu skógræktarmenn vitað að 
undirstaða þess að rækta skóg væri 
að hafa aðgang að plöntum. „Það 
hefur ekki breyst. Ég er þeirrar 
skoðunar að skógræktarmenn 
þurfi verulega að láta sig varða 
stöðu plöntuframleiðenda, standa 
við bakið á þeim sem kunna að 
framleiða góðar plöntur og standa 
sig ár frá ári við að afhenda 
gæðavöru. Við viljum ekki að sú 
þekking glatist. 

Yfirvöld verða einnig að gæta 
að því að endalaust tal um aukna 
skógrækt en engar efndir, er ekki 
til þess fallið að byggja upp traust 
til framtíðar. Nú verða stjórnvöld 
að láta verkin tala vilji þau halda 
þeirri þekkingu, sem byggst hefur 
upp, lifandi,“ segir Katrín.  /MÞÞ

Skógræktin efndi nýver-
ið til upplýsingafundar með 
skógarplöntuframleiðendum 
þar sem farið var yfir ýmislegt 
sem þurft hefur að samræma í 
landshlutunum við nytjaskóg-
rækt á lögbýlum eftir að stofn-
anir sameinuðust í Skógræktina. 
Skógarplöntuframleiðendur 
gagnrýna að útboð séu aðeins 
gerð til þriggja ára í senn. 
Þeir vilja lengri samninga og 
einfaldari útboð til að treysta 
rekstrargrundvöll sinn.

Fundurinn var haldinn í Gömlu-
Gróðrarstöðinni á Akureyri og þar 
fór Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, 
sviðsstjóri skógarauðlindasviðs 
Skógræktarinnar, yfir skipurit 
Skógræktarinnar. Í kjölfar samein-
ingar eldri stofnana í Skógræktina 
hefur þurft að samræma vinnuferla 
gömlu landshlutaverkefnanna 
fimm enda nauðsynlegt að sama 
þjónusta sé veitt skógarbændum 
um land allt. Skógræktin vill 
einnig hafa reglulegt og gott sam-
tal við skógarplöntuframleiðend-
ur, ekki síst um gæðamál og gæða-
prófanir að því er fram kemur í 
frétt á vefsíðu Skógræktarinnar. 

Áhyggjur af fækkun 
framleiðenda

Skógræktin er nú með samninga við 
fjóra skógarplöntuframeiðendur, 
Álm á Syðri-Reykjum og Kvista 
í Reykholti, bæði fyrirtækin 
eru í Biskupstungum, Barra í 
Fellum og Sólskógar á Akureyri. 

Niðurskurður á framlögum til 
skógræktar í landinu eftir hrun 
hefur orðið til þess að þær stöðvar 
sem enn eru með starfsemi hafa 
þurft að sækja á önnur mið í 
auknum mæli til að halda rekstri 
sínum gangandi. Á fundinum gafst 
framleiðendum tækifæri til að ræða 
um samstarfið við Skógræktina og 

koma á framfæri væntingum sínum 
og málefnum sem á þeim brenna. 
Fram komu áhyggjur af því hversu 
fáir framleiðendur væru orðnir í 
landinu.

Framleiðendur gagnrýna 
að samningar um útboð á 
skógarplöntum séu einungis 
auglýst til þriggja ára í senn. Þetta 

geri fyrirtækjunum erfitt fyrir að 
skipuleggja starf sitt til lengri 
tíma, sérstaklega ef ráðast þarf í 
fjárfestingar til að auka framleiðslu. 
Sömuleiðis sé óhagræði að því 
að framleiða margar ólíkar og 
mismunandi stórar einingar 
trjáplantna. Til að auka hagkvæmni 
ræktunarinnar sé nauðsynlegt að 

einfalda útboð og setja markið á 
færri og stærri framleiðslueiningar 
af hverri trjátegund. Sömuleiðis 
þurfi að haga útboðum með 
þeim hætti að framleiðendur geti 
sem best valið úr þeim það sem 
hentar aðstæðum þeirra hverju 
sinni. Sú samræming sem nú eigi 
sér stað innan Skógræktarinnar 
sé mjög til bóta en vert sé að 
samræma einnig atriði eins og 
plöntustærðir og plöntugerðir 
við aðra kaupendur trjáplantna 
svo sem skógræktarfélögin, 
Landgræðsluskóga og fleiri.

Tryggja þarf rekstraröryggið

Allir framleiðendurnir geta aukið 
framleiðslu sína nokkuð frá því 
sem nú er en mismikið þó. Ef 
stórauka á skógrækt í landinu 
eins og stjórnvöld hafa margsinnis 
ýjað að er nauðsynlegt að tryggja 
framleiðendum rekstraröryggi til 
nægilega langs tíma svo byggja 
megi upp í greininni og efla 
starfsemina. Framleiðendur eru 
brenndir af því bakslagi sem 
kom í skógrækt á Íslandi eftir 
efnahagshrunið 2008. Því er þörf 
á framtíðarstefnu í skógrækt og 
langtímaáætlun sem treysta megi á.

Skógrækt treystir byggð 
í dreifbýli um allt land og 
afleidd starfsemi af ýmsum toga 
styrkist um leið. Stöðvarnar sem 
framleiða skógarplöntur eru allar 
utan höfuðborgarsvæðisins og 
efld starfsemi þeirra styrkir því 
viðkomandi byggðir.  /MÞÞ

SKÓGRÆKT&LANDGRÆÐSLA

Skógarplöntuframleiðendur vilja betri rekstrargrundvöll

Allir framleiðendurnir geta aukið framleiðslu sína nokkuð frá því sem nú er en mismikið þó. Ef stórauka á skógrækt 
í landinu eins og stjórnvöld hafa margsinnis ýjað að er nauðsynlegt að tryggja framleiðendum rekstraröryggi til 

Mynd / MÞÞ

Katrín Ásgrímsdóttir, framkvæmdastjóri Sólskóga á Akureyri:

Of stuttur samningstími og mikið flækjustig

verulega að láta sig varða stöðu plöntuframleiðenda, standa við bakið á þeim sem kunna að framleiða góðar plöntur 
og standa sig ár frá ári við að afhenda gæðavöru.“  Myndir / MÞÞ

Undanfarin ár hefur aukning verið í framleiðslu sumarblóma og segir Katrín að menn standi sífellt frammi fyrir vali 
um hvert skuli stefna, hvar framtíðin í framleiðslunni liggi.

Bændablaðið
Kemur næst út

8. 
júní

Pantið tímanlega

til að tryggja 

auglýsingapláss

563-0300
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ÝMSAR GERÐIR 
& ÚTFÆRSLUR

YFIR 20 ÁRA REYNSLA 
Í HURÐUM Á ÍSLANDI

F Y R I R  B Í L S K Ú R I N N BÍLSKÚRSHURÐIR

IS Hurðir ehf.
Reykjalundi,, 270 Mosfellsbæ
Sími: 564 0013
logi@ishurdir.is / 865-1237
www.ishurdir.is

HAFÐU SAMBAND

11. -14. MAÍ 2017 
VERÐUR SÖLURÁÐGJAFI OKKAR Á FERÐINNI Á 

NORÐURLANDI OG VEITIR FAGLEGA RÁÐGJÖF.

VINSAMLEGAST ÓSKIÐ EFTIR HEIMSÓKN 
Í SÍMA 865-1237 EÐA Á logi@ishurdir.is

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, 
SMÍÐI OG SAMSETNING

ALLAR HURÐIR SMÍÐAÐAR
SAMKVÆMT MÁLI

MARGAR ÚTFÆRSLUR 
OG LITAMÖGULEIKAR

ÁRATUGA REYNSLA 
STARFSMANNA Í HURÐUM

HÁGÆÐA HRÁEFNI

ÞOLA VEL ÍSLENSKT VEÐURFAR

STUTTUR AFGREIÐSLUTÍMI

F R A M L E I Ð S L A

Lamba- og ærdauði

gæti verið út af rafmagni

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

Án kemískra efna. 
Dregur úr kláða 
í hársverði.

Fæst í Apótekinu og Lyfju um allt land

Náttúrulegt 
flösusjampó 
með Tea Tree 

st í Apótekinuu og Lyfju um allt land
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Þann 27. október 1917 boðaði frú 
Stefanía Stefánsdóttir í Þingdal 
konur í Villingaholtshreppi í Flóa 
á fund til að stofna kvenfélag í 
sveitinni. Alls 16 konur mættu 
á stofnfundinn og var Guðrún 
Einarsdóttir á Urriðafossi 
kosinn fyrsti formaður félagsins. 
Tilgangur félagsins var „að 
hjálpa bágstöddum sjúklingum 
og fátækum sængurkonum“.  

Meðal annars stóðu konurnar 
fyrir stofnun Sjúkrahúss Suðurlands 
og styrktu skólann og kirkjuna, 
með ýmsum fjáröflunarleiðum, 
s.s. bögglasölu, hlutaveltum og sölu 
á kaffiveitingum m.a. í Dælarétt. 
Æ síðan hefur kvenfélagið selt 
veitingar og styrkt sjúkrahúsið, 
leikskóla og skóla í sveitinni, 
brunavarnir og félög fatlaðra. 

Hjálpum þar sem þörf er á

„Það hefur ekki mikið breyst 
á þessum 100 árum, það er 
enn þá  verið með veitingasölu 
til fjáröflunar og tilgangur 
félagsins er enn í dag að hjálpa 
þar sem þörf er á,“ segir Sólveig 
Þórðardóttir á Skúfslæk í Flóa, 
núverandi formaður Kvenfélags 
Villingaholtshrepps.  

Hún segir að félagið hafi þróast 
vel á þessari öld. 

„Já, alltaf er nú heldur að 
fjölga konunum í félaginu, 
fjáröflunarleiðir eru svipaðar og 

voru, sala á kaffiveitingum, þ.e. 
erfidrykkjur, kosningakaffi og 
fundarkaffi. Einnig höfum við  
gefið út tvær uppskriftabækur sem 
hafa selst mjög vel. 

Við höfum verið í auknu 
samstarfi við hin kvenfélögin í 
Flóahreppi, þ.e. kvf. Gaul verja-
bæjarhrepps og kvf. Hraun-
gerðishrepps, með að halda basar 
bæði haustin 2014 og 2016, og 
svo sjáum við sameiginlega um 
morgunverð á Fjöri í Flóa, seljum 
kaffi og erum með flóamarkað eða 
hlutaveltu. Við höfum leitast við að 
gera eitthvað fyrir konurnar, haldið 
námskeið og farið í skemmtiferðir, 
bæði sumar- og aðventuferðir,“ 
segir Sólveig.

30 konur í félaginu

Í dag eru 30 konur í félaginu, þar 
af 20 virkar. Konurnar hittast á 
tveggja vikna fresti  allan veturinn, 
spjalla og gera handavinnu. „Okkar 
markmið er og hefur verið að hlúa 
að þeim sem á þurfa að halda og 
því er okkur svo nauðsynlegt að 
selja veitingar til að geta gefið 
gjafir á þær stofnanir sem á þurfa 
að halda,“ segir formaður félagsins 
um leið og hún er spurð hvernig 
gangi að ná inn yngri konum í 
félagið.

„Það hefur gengið misjafnlega, 
á tímabili komu inn margar ungar 
konur, sem hurfu á braut aftur 
vegna anna, náms, barneigna og 
vinnu, en við vonum að þær komi 
til okkar aftur. En margar ungar 
konur hafa líka komið inn á síðustu 
árum og eru mjög vel virkar.  
Bara á síðastliðnu ári hafa þrjár 
konur komið inn og er það mikið 
ánægjuefni. Nýliðun er algjörlega 
nauðsynleg, með nýjum konum  
koma nýjar hugmyndir og stundum 
þurfa hefðir að víkja, en við höfum 

nú oft grínast með að það sé nú 
ekki hefð fyrir því þegar rætt er 
um einhverjar breytingar.“

Aberdeen í Skotlandi

Hápunktur afmælisársins verður 
helgar ferð í haust til Aberdeen í 
Skotlandi þar sem kvenfélags-
konurnar ætla að skemmta sér 
saman, skoða sig um og njóta 
lífsins. Þá voru konurnar myndaðar 
í bak og fyrir á aðalfundi félagsins 
12. mars af atvinnuljósmyndara til 
að setja í sögubækurnar.

Aukið samstarf kvenfélaga

Sólveig var að lokum spurð að því 
hvernig hún sæi framtíð félagsins 
fyrir sér. 

„Ég sé fyrir mér aukið samstarf 
á milli kvenfélaganna. Það sem 
hefur breyst er að meirihluti 
félagskvenna er útivinnandi sem 
gerir það að verkum að erfitt er að 
sinna veitingasölu á virkum dögum 
en við höfum verið að hjálpa aðeins 
til hjá hvert öðru, félögin hér í 

Flóanum. Ég hef svolítið velt því 
fyrir mér hvernig væri ef engin 
kvenfélög væru til, engin kona væri 
tilbúin að sinna sjálfboðaliðastarfi?  
Það væru fátækar sveitir sem 
ekki hefðu svona samtök hjá sér.  
Vinnustundirnar skipta hundruðum 
á ári hjá hverju félagi og gjafirnar 
út í samfélagið eru stundum í 
milljóna tali, bara hjá venjulegu 
meðalstóru kvenfélagi, og það 
skiptir máli,“ segir Sólveig.

Hún segist vera stolt af því að 
vera kvenfélagskona því það gefi 
svo mikið þegar hægt er að styrkja 
þá sem á þurfa að halda.

„Ég er mjög þakklát þeim sem 
gefa sér tíma til að vinna með okkur 
og þá ekki síður þeim sem kaupa 
af okkur veitingar. Ég hlakka til 
að starfa næstu árin með mínu 
kvenfélagi, það er svo mikið af 
flottum og duglegum konum 
í félaginu og gaman að vinna 
með þeim,“ segir formaðurinn. 
Með henni í stjórn eru Elfa 
Kristinsdóttir, Rimum 6, ritari og 
Fanney Ólafsdóttir, Hurðarbaki, 
gjaldkeri.  /MHH

Kvenfélag Villingaholtshrepps 100 ára:

„Fátækar sveitir sem hafa ekki kvenfélög“
– segir núverandi formaður, Sólveig Þórðardóttir á Skúfslæk í Flóa

Konurnar sem mættu á hundraðasta aðalfund Kvenfélags Villingaholtshrepps sunnudaginn 12. mars í félagsheimilinu Félagslundi.  Myndir / Magnús Hlynur Hreiðarsson.

Sjö formenn félagsins á þessum 100 árum, ásamt núverandi formanni, voru myndaðar á afmælisfundinum. Á 
myndinni eru í efri röð frá vinstri: Kristín Stefánsdóttir, Hurðarbaki, Elín Bjarnveig Sveinsdóttir, Egilsstaðakoti, 
Valgerður Gestsdóttir, Mjósyndi, Eydís Lilja Eiríksdóttir, Kolsholti 2. Neðri röð frá vinstri: Halla Aðalsteinsdóttir, 
Selfossi, áður Kolsholti 1, Sólveig Þórðardóttir, Skúfslæk 2 og Ásta Ólafsdóttir, Selfossi, áður Skúfslæk. 

Sólveig Þórðardóttir.

100. aðalfundur Kvenfélags 
Villingaholtshrepps haldinn í 
Þjórsárveri 12. mars 2017, lýsir 
yfir miklum áhyggjum af stöðu 
aldraðra og sjúkra á Suðurlandi.  

Það er algjörlega óásættanlegt 
að dvalarheimilunum á Kumbara-
vogi og Blesastöðum, með sam-
tals um 50 legurýmum, hafi verið 
lokað og ekkert komið í staðinn. 

Það er illt til þess að vita að fólk 
sé flutt um langan veg frá heimili 
og ættingjum, til dvalar um lengri 
eða skemmri tíma. Fundurinn 
hvetur stjórnvöld til að grípa til 
aðgerða strax og leggja umtals-
vert fjármagn í þennan málaflokk, 
svo hægt sé að veita öldruðum 
Sunnlendingum áhyggjulaust 
ævikvöld. 

Ályktun aðalfundar kvenfélagsins:

Lýsir miklum áhyggjum af 
stöðu aldraðra og sjúkra
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Miðhraun 2 210 Garðabær Sími 587 1300 optimar@optimar.is www.optimar.is

· Plönum hedd

· Rennum & slípum sveifarása

· Málmsprautum slitfleti, t.d. 

  á tjakkstöngum

· Tjakkaviðgerðir

· Almenn renni- & fræsivinna

· Almenn suðuvinna

· Gerum við loftkælingu bíla

· Allar almennar vélaviðgerðir

ALHLIÐA 
VÉLAVERKSTÆÐI

Er þetta ekki flott?

Til sölu hinar sérstöku súlu-Blæaspir, 2–3 m  
háar. 30 ára reynsla af þeim hér á landi.  
Þurfa lítið rými og henta vel sem stakstæð tré. 

Einnig hengibirki og vörtubirki frá N-Noregi  
og ýmsar aðrar öðruvísi plöntur. Alaska aspir 2–3 m 
(Sælandsaspir, keisaraaspir og iðun). Íslenskt birki 2–3 m.

Nú er góður tími til að planta.  Grænt-Land Sími: 860-5570

Tilboð!
Birkitré 2–3 m. á hæð.  

Tilboðsverð v. magnkaup, 
10 stk., 20 stk., 30 stk. eða fleiri 

Grænt Land ehf. - Flúðum
Uppl. í síma 860-5570

Tilboð!
HÖFÐINGJATRÉ aspir 3-5 m til að setja  

við heimreiðar og brjóta vindstrengi við 
hús. Takmarkað magn, gott verð.

Grænt Land ehf. - Flúðum
Uppl. í síma 860-5570

 
 
 

Ársfundur 2017 
 

Ársfundur Lífeyrissjóðs bænda verður haldinn föstudaginn 
9. júní 2017 kl. 16 að Stórhöfða 23, 4. hæð, Reykjavík. 
    Dagskrá: 

1. Almenn ársfundarstörf skv. samþykktum sjóðsins. 
2. Önnur mál, löglega upp borin. 

Tillögur til ályktunar sem taka á fyrir á ársfundi þurfa að       
berast stjórn sjóðsins eigi síðar en viku fyrir ársfund. 
Allir sjóðfélagar, jafnt greiðendur sem lífeyrisþegar, eiga rétt          
til fundarsetu. 

Stjórn Lífeyrissjóðs bænda 

 
Lífeyrissjóður bænda     -     Stórhöfða 23     -     110 Reykjavík 

Sími 563 1300     -     lsb@lsb.is      -     www.lsb.is 
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Mjög margir Íslendingar 
þekktu nafnið Escort lengi vel 
sem eina af undirtegundum í 
fólksbílaflota Ford í Bretlandi. 
Var talsvert selt af honum hér á 
landi. Færri vita að Escorts (með 
essi), er hluti af Escorts Group 
og öflugt fyrirtæki í Indlandi í 
framleiðslu á dráttarvélum og 
ýmsum öðrum tækjum.

Escorts framleiðir í dag yfir 
45 gerðir dráttarvélar frá 25 til 
80 hestöfl. Eru þær seldar undir 
nöfnunum Escorts, Farmtrac, 
Powertrac og Eurotrac. Þá 
framleiðir Escort einnig tæki og tól 
og íhluti fyrir bílaframleiðendur, 
byggingariðnað, járnbrautaiðnað 
og verktaka og er einn stærsti 
framleiðandi heims á stórum 
bílkrönum (pick and carry 
cranes). 

Saga Escorts hófst 1944

Escorts er hluti af Escorts  
Group á Indlandi sem rekur 
reyndar sína sögu til 1944. 
Viðskipti með dráttarvélar 
voru þar fljótlega mikilvæg 
og hóf það markaðssetningu 
á ýmiss konar landbúnaðar-
tækjum og dráttarvélum árið 
1948 í samvinnu við bandaríska 
fyrirtækið Molin í Minneapolis. 
Árið 1949 hóf það svo sölu á 
Massey Ferguson dráttarvélum. 
Árið 1959 var farið að flytja inn til 
Indlands Massey Ferguson vélar 
sem framleiddar voru af IMT í 
Júgóslavíu. 

Fyrsta Escorts dráttarvélin kom 
á markað 1965

Landbúnaðartækjadeild Escorts 
(Escorts Agri Machinery) var 
síðan sett á fót 1960 með höf-
uðstöðvar í Faridabad í Haryana 
á Indlandi. Var þá hafin fram-
leiðsla á dráttarvélum með leyfi 
frá Ursus. Kom fyrsta Ursus vélin 
undir nafni Escorts svo á markað 
árið 1965. Árið 1969 var hafin 
framleiðsla á dráttarvélum í sam-
vinnu við Ford. Samvinnan við 

Ford, sem nú heitir New Holland 
og er í eigu Fiat Group, stóð fram 
til 1996 þegar henni var slitið. 

Claas kom inn í Escorts árið 
1989 og var stofnað sameig-
inlegt fyrirtæki Escorts Claas 
til að framleiða uppskeruvélar 
„Combine harvesters“.

Þá framleiðir Escorts fyrirtæk-
ið einnig sérhæfðar litlar dráttar-
vélar fyrir ýmiss konar uppskeru-
vinnu, m.a. við bómullarrækt. Er 
fyrirtækið með fjórar verksmiðjur 
í Faridabad. 

Árið 1969 hóf Escorts sam-
starf við fyrirtækið Pol-Mot í 
Póllandi árið 1999. Var stofnað 
sameiginlegt framleiðslufyrirtæki 

undir nafninu Pol-Mot Escorts 
þar sem framleiddar eru Escort, 
Farmtrac og dráttarvélar fyrir 
Evrópumarkað og einnig Eurotrac 
fyrir Tyrkland. Var samið við 
Ihalas Motor í Tyrklandi árið 2009 
um sölu og dreifingu á dráttarvél-
um frá Escorts í Póllandi undir 
nafninu Eurotrac.

Samsetningarverksmiðja 
Escorts var sett upp í Gana í 
Afríku árið 2008 þar sem fram-
leiddar eru 2.500 dráttarvélar á 
ári. 

Escorts vélar seldar í 41 landi

Nú eru Escorts dráttarvélar seldar 
í um 41 landi, meira að segja í 
Bandaríkjunum. Þangað eru flutt-
ar inn Escorts vélar frá Indlandi, 
Póllandi og frá LS Tractors í 
Suður-Kóreu og seldar undir 
nafninu Farmtrac.   /HKr.

Escorts dráttarvélar 
frá Indlandi

Matvörukeðjan OzHarvest í 
Ástralíu fer með matarsóun upp 
á næsta plan í starfsemi sinni en 
matvöruverslanirnar eru starf-
ræktar um allt landið og bjóða 
einungis upp á útrunnin eða 
útlitsgölluð matvæli sem annars 
hefði verið hent. Það sem meira 
er að það er í höndum viðskipta-
vina verslananna hvað þeir eru 
tilbúnir að greiða fyrir vöruna, 
sem sagt, þeir leggja þann pening 
á borðið sem þeim finnst sann-
gjarnt fyrir vörurnar.

Hugmyndafræðin á bakvið 
OzHarvest er að bjarga afgangs-
mat frá öllum tegundum mat-
vælaframleiðenda og -sala eins og 
af ávaxta- og grænmetismörkuðum, 
stórmörkuðum, hótelum, heildsöl-
um, bændum, veisluþjónustum, 
verslana miðstöðvum, kaffihúsum, 
veitingahúsum og fleiri stöðum. 
Þar að auki afhendir fyrirtækið nær-
ingarríkan mat frítt til meira en 500 
góðgerðarsamtaka um alla Ástralíu. 

Þúsund sjálfboðaliðar

„Góðgerðar- og velferðarsamtökin 
sem við gefum mat til eru af ýmsum 
toga, eins og fyrir heimilislaust fólk, 
flóttamenn, frumbyggja, miðstöðv-
ar fyrir fólk sem á við áfengis- og 
vímuefnavanda að etja, fólk sem 
stríðir við andleg veikindi eða fötlun 
og aldrað fólk. Við erum með um 
þúsund sjálfboðaliða um allt land 
sem hjálpa okkur við smærri og 
stærri verkefni sem líta öll á það 
sem mikilvægan þátt að draga úr 
matarsóun og að útvega mat fyrir 
þá sem minna mega sín,“ segir 
Fiona Nearn, upplýsingafulltrúi 
hjá OzHarvest.

Um 60 milljónir máltíða bjargað

OzHarvest eru leiðandi samtök í 
Ástralíu við að bjarga matvælum 
og er starfrækt í stærstu bæjum 
landsins ásamt á nokkrum minni 
svæðum. 

„Frá árinu 2004 höfum við 
afhent og útvegað yfir 60 milljón-
ir máltíða og bjargað meira en 20 
þúsund tonnum af mat sem annars 
hefðu farið í landfyllingu. Þetta er í 
raun hugsjón einnar fjölskyldu, þar 
sem Ronni Kahn var í forsvari og 
hefur unnið ótrúlegt starf og gerir 
þetta af mikilli ástríðu. Hugsunin 
hér er alla daga sú að góðum mat 

eigi ekki að sóa og að við þurfum 
hvert og eitt að spila okkar hlut-
verk í því að hjálpa fólki sem þarf 
á því að halda og lítum við á það 
sem samfélagslega ábyrgð okkar,“ 
útskýrir Fiona og segir jafnframt:

„Ronni fékk lögfræðinga í lið 
með sér í byrjun til að opna augu 
stjórnvalda fyrir því að leyfa mat-
argjafir af offramleiddum mat til 
góðgerðarsamtaka. Þessu náðu 
þeir í gegn árið 2005 og þá fór 
boltinn að rúlla. Með starfseminni 

óskar fjölskyldan eftir því að geta 
útrýmt hungri og matarsóun en 
einnig að fræða fólk um matarsó-
un og matarbjörgun, matvælaör-
yggi og sjálfbærni, gera sem flesta 
að þátttakendum í verkefninu og 
einnig nýsköpun sem er hjartað í 
starfseminni. Hvort sem það er að 
finna nýjar leiðir eða lausnir til að 
berjast gegn sóun og hungri eða að 
nota tækni til að virkja Ástrala í að 
taka þátt í þýðingarmiklu starfi.“

 /ehg

Verslunin OzHarvest í Ástralíu reynir nýjar leiðir gegn matarsóun:

Næra landa sína með 
útrunnum matvælum

UTAN ÚR HEIMI

Hugmyndafræðin á bakvið OzHarvest er að bjarga afgangsmat frá öllum tegundum matvælaframleiðenda.

Fyllið maga, ekki ruslatunnur, stendur á þessu skilti inni í versluninni til að 
vekja viðskiptavini til umhugsunar. 

Taktu það sem þú þarft og gefðu ef þú getur. 



39Bændablaðið | Miðvikudagur 24. maí 2017

LAGA
RÚLLUPLAST

Rúlluplast

VISQUEEN Rúlluplast 75 cm x 1500 m Hvítt / Ljósgrænt / Svart 9.100,- 9.330,-

VISQUEEN Rúlluplast 50 cm x 1800 m Hvítt / Ljósgrænt 7.500,- 7.690,-

Staðgreiðsluverð
án vsk

Greiðslufrestur*)

Tveir gjalddagar
Verð án vsk

Net og bindigarn

Piippo Magic Blue Rúllunet 1,23 m x 3.090 m 16.100,- 17.070,-

Piippo Magic Blue Rúllunet 1,30 m x 3.090 m 16.500,- 17.490,-

Piippo HYBRID rúllunet 1,23 m x 4.000 m 19.900,- 21.100,-

Piippo Stórbaggagarn 130 m/kg  (9 kg hnota) 2.600- 2.760,-

Piippo Stórbaggagarn 145 m/kg  (9 kg hnota) 2.600,- 2.760,-

Piippo Baggagarn 400 m/kg  (5 kg hnota) 1.440,- 1.530,-

Piippo Rúllugarn 1000 m/kg  (5 kg hnota) 1.440,- 1.530,-

Staðgreiðsluverð
án vsk

Greiðslufrestur *)

Tveir gjalddagar
Verð án vsk

Allt verð er tilgreint án virðisaukaskatts, 24,0%

Afhendum frítt á afgreiðslur Samskipa-Landflutninga um land allt.

*) Gjaldfrestur - 2 gjalddagar:  50% greiðist 15. júlí 2017 og 50% greiðist 15. september 2017

ÞÓR F
H

REYKJAVÍK:

Krókháls 16

Sími 568-1500

AKUREYRI:

Lónsbakka

Sími 568-1555

Vefsíða:

www.thor.is

Glerárgata 34b v/ Hvannavelli · 600 Akureyri
Sími: 461 1092 · E-mail: asco@asco.is ÁSCOÁSCO

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 

Næsta blað kemur út 8. júní

Hrossarækt:

Torfunes ræktunarbú 
ársins hjá H.E.Þ. 
Verðlaun voru veitt fyrir árangur 
félagsmanna á liðnu ári á aðalfundi 
Hrossaræktarsamtaka Eyfirðinga 
og Þingeyinga sem haldinn var á 
dögunum. 

Fyrir aðalfund höfðu fjögur 
hrossaræktarbú verið tilnefnd og 
bættust þrjú við á aðalfundinum. 
Hrossaræktarbúin sem tilnefnd 
voru til ræktunarverðlauna voru: 
Garðshorn á Þelamörk, Gunnlaugur 
Atli Sigfússon á Akureyri, 
Laugasteinn í Svarfaðardal, 
Litli-Garður í Eyjafjarðarsveit, 
Ós í Hörgársveit, Torfunes í 
Þingeyjarsveit og Vignir Sigurólason 
á Húsavík.

Titilinn hrossaræktarbú H.E.Þ. 
árið 2017 hlaut Torfunes, en 
hrossarækt stendur þar á sterkum 
grunni og sýnd voru 9 hross frá 
Torfunesi á árinu með aðaleinkunn 
8,20 auk þriggja hryssa sem hlutu 
heiðursverðlaun.  /MÞÞ

Háholt í Skagafirði:

Þungar áhyggjur 
af lokun
Sveitarstjórn Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar hefur lýst yfir 
þungum áhyggjum af stöðu með-
ferðarheimilisins Háholts, en uppi 
eru áform um að loka heimilinu 
frá og með næsta hausti.

Fyrirhugað er að færa starfsem-
ina á höfuðborgarsvæðið og áætlað 
að veita um 500 milljónum króna 
í nýbyggingu undir starfsemina. 
Sveitarstjórn telur það undarleg 
vinnubrögð af hálfu ráðuneytis 
og Barnaverndarstofu að aldrei 
hefur verið rætt við forsvarsmenn 
sveitarfélagsins í aðdraganda þessar-
ar ákvörðunar en Sveitarfélagið 
Skagafjörður er eigandi húsnæð-
is sem hýsir starfsemi Háholts. 
Sveitarfélagið byggði húsið sér-
staklega undir starfsemina á sínum 
tíma og fór í miklar endurbætur á 
húsnæðinu árið 2014 til að aðlaga 
það betur að starfseminni. 

Samningur sveitarfélagsins og 
Barnaverndarstofu um húsnæðið 
undir meðferðarheimilið rennur út 
í ágúst á næsta ári. Sveitarfélagið er 
jafnframt tilbúið að þróa áfram þjón-
ustuna í samvinnu við ráðuneytið og 
Barnaverndarstofu. 

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar hefur óskað eftir 
fundi með velferðarráðherra til að 
ræða framtíð meðferðarheimilisins 
Háholts í Skagafirði og vonar sveit-
arstjórn að af þeim fundi geti orðið 
sem fyrst.  /MÞÞ

Smáauglýsinga-
síminn er:

563 0300

Eldri blöð má  
finna hér á PDF:
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Í heimsókn í Central Valley í Kaliforníuríki í Bandaríkjunum:

Umfangsmesta og gjöfulasta landbúnaðarsvæði heims
farið að láta á sjá vegna ofnotkunar á vatni
– Með aukinni ræktun vatnsfrekra nytjaplantna jókst dæling grunnvatns allan ársins hring með alvarlegum afleiðingum
Í Los Angeles, sunnan við San 
Gabriel-fjöllin, óx upp kvik-
myndaiðnaður við upphaf 20. 
aldar, kenndur við Hollywood, og 
nærði óseðjandi hungur almenn-
ings fyrir afþreyingu.

Norðan við sömu fjöll er land-
svæði sem fæðir annars konar 
hungur, kennt við Central Valley og 
hefur frá lokum 19. aldar orðið að 
umfangsmesta og gjöfulasta land-
búnaðarsvæði heims. 

Tegundir nytjaplantna, uppruni 
vinnuafls og þróun landbúnaðar 
í dalnum eru allt í senn saga 
fjölbreytni, nýbreytni, tækni og 
fjármagns. Hins vegar hafa ýmsar 
afleiðingar þessarar sögu komið fram 
sem skýr merki um hættuástand sem 
bregðast ber við. Rót vandans er að 
hluta til sjálfur landbúnaðurinn og 
fyrirkomulag sem fest hefur í sessi 
undanfarna öld. 

Landbúnaðarsaga Kaliforníu

Central Valley er stærsta landsvæði 
af hágæða jarðvegi í heiminum.

Þegar Spánverjar komu til svæð-
isins við lok 18. aldar eru frumbyggj-
ar taldir hafa verið um 300.000 og 
höfðu fram að því stundað ólíkar 
tegundir veiða og landbúnaðar í yfir 
10.000 ár. Skipulagður landbúnað-
ur Spánverja notaðist við vinnuafl 
frumbyggja, gjarnan neyddir til 
vinnu og skírnar við kaþólska trú. 
Korn- og nautgriparækt Spánverja 
var undir umsjón trúboðsstöðva 
(Mission) sem voru þungamiðja 
valds og framkvæmda um gervalla 
Kaliforníu.

Með sjálfstæði Mexíkó frá Spáni 
árið 1821 og yfirtöku þeirra á land-
svæði núverandi Kaliforníu gerðu 
lýðveldissinnar kröfu um eignarupp-
töku á löndum spænsku kirkjunnar 
og skildi helmingur eigna tilheyra 
frumbyggjum svæðisins. 

Lönd lentu þó að mestu leyti í 
höndum valdamikilla fjölskyldna frá 
Mexíkó, og við tók tímabil stórra 
nautgripabúgarða sem seldu húðir til 
vaxandi markaða á austurströndinni. 

Undir 25 ára stjórn Mexíkó jókst 
íbúafjöldi þessa fyrrum fámenna 
landsvæðis hægt með samsetn-
ingu Mexíkóbúa og aðfluttra íbúa 
Bandaríkjanna, en áhugi hinna síð-
arnefndu á að ná svæðinu undir sína 
stjórn fór vaxandi. Rimma á landa-
mærum Texas og Mexíkó árið 1846 
gaf James Polk forseta átyllu til stríðs 
við nágranna sína, sem tveimur árum 
síðar höfðu glatað öllu landsvæði 
Kaliforníu auk svæða sem nú sam-
anstanda af 8 ríkjum Bandaríkjanna.

Tímamót urðu í Kaliforníu þegar 
gull fannst nálægt Sacramento árið 
1848 og við tók tímabil gríðarlegrar 
fólksfjölgunar landnema og 
innflytjenda með vaxandi eftirspurn 
eftir jarðnæði með hnignun 
nautgripabúa sem misstu beitarlönd 
og starfskraft. 

Landbúnaður á tímum gullæðisins 
var að miklu leyti takmarkaður við 
nautgripi og korn en önnur matvæli 
gjarnan innflutt, skýr merki um 
vannýtingu landsvæðisins. 

Mikill vöxtur upp úr 1890 ein-
kenndist af aukinni ræktun ávaxta 
í stað korns og náðu býli ríkis-
ins hámarki árið 1949, samtals 
137.000. Ekrufjöldi minnkaði fyrir 
vikið, en gjöfull jarðvegur, heppi-
legt loftslag og notkun nýjustu vél-
tækni gaf af sér uppskeru sem líkt 
og í tilfelli bómullar var tvöföld 
landsmeðaltali. Helmingur allra 
traktora Bandaríkjanna voru árið 
1951 á ökrum Kaliforníu, sem vísar 
í framúrstefnu bænda ríkisins og 
stöðu þess sem leiðandi á ýmsum 
sviðum. Notkun grunnvatns jókst 
hratt upp úr 20. öldinni með auk-
inni ræktun vatnsfrekra tegunda og 
var dæling grunnvatns hvorki mæld 
né takmörkuð með lögum þar til 
árið 2014. Afleiðingarnar eru ógn 
við landbúnað sem og stöðugleika 
mannvirkja í Kaliforníu.

Á markað

Vaxandi borgir líkt og San 
Francisco hafa frá miðri 18. öld 
verið mikilvægur markaður fyrir 
landbúnaðarafurðir í Kaliforníu, allt 
frá upphafi gullæðis til uppgangs 
tölvutækninnar í Sílikondalnum. 
Auk stórmarkaða hafa íbúar 
flestra borga ríkisins aðgang að 
bændamörkuðum sem eru gjarnan 
haldnir um helgar.

Meðal frægra markaða 
Kaliforníu má nefna Ferry Building 
markaðinn í San Francisco, þar 
sem landbúnaðarafurðir eru 
markaðssettar og verðlagðar fremur 
sem lúxusvörur, en hins vegar er 
fjöldi bændamarkaða að evrópskri 
fyrirmynd sem veita bændum 
ódýran vettvang til að selja vörur 
sínar milliliðalaust um helgar, 
líkt og undir I-80 hraðbrautinni í 
Sacramento. 

Skuggi af hraðbrautinni er 
kærkominn yfir sumarmánuðina, 
en á febrúarmorgni eru seljendur 
flestir í þykkum jökkum þær fjórar 
klukkustundir sem markaðurinn er 
opinn.

Pallbílum er lagt fyrir aftan bása 
og borð sem bera ólíkar afurðir, 
enda ríkið eitt fjölbreyttasta 
landbúnaðarsvæði heims með um 
250 tegundir í ræktun. 

Jarðarberjabóndi ók sex 
klukkustundir frá Ventura-héraði 
nálægt Los Angeles vegna hærra 
verðlags á mörkuðum hér nyrðra, 
akstur sem gengur ef til vill gegn 
hugmyndafræði slíkra markaða 
um nálægð við framleiðslu, en 
staðfestir markaðslögmál framboðs 
og eftirspurnar. 

Fyrir 48 árum hjálpaði Mark 
Gustafson föður sínum að 
gróðursetja valhnetu- og pekantré 
á bökkum Sacramento-árinnar þar 
sem hann sér nú einn um uppskeru 
og umhirðu á 30 ekrum. 

Hann sagði þessar tegundir 
þola vel flóð líkt og áttu sér stað 
í febrúarmánuði síðastliðnum, en 
óvenjulega mikil úrkoma vetrarins 
ógnaði stöðugleika stíflumannvirkja, 
einna helst Oroville-stíflu. Þar sem 
nær allar ár ríkisins hafa verið 
virkjaðar eða stíflaðar eru hin 
náttúrulegu flóð löngu liðin tíð og 
reynir verulega á bændur og borgir 
ríkisins þegar jafn óvenjulegir 
atburðir eiga sér stað. 

Á tali við seljendur kom í ljós 
mikilvægi slíkra markaða fyrir 
smábúskap. Jason Cuff ræktar 
matjurtir á 5 ekrum og segir 25% af 
sölunni fara fram á þessum eina degi 
markaðarins, en það tók hann þrjú 
ár að fá úthlutað plássi sem kostar 
hann um 2.300 kr. á viku. 

ræktunar.  Myndir / Svavar Jónatansson

hagnaði.

Central Valley er einstakt og risastórt 
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Smæð margra býla takmarkar sölu 
til stórmarkaða en bændamarkaðir 
veita tækifæri til að fá betra verð og 
aðgengi að stórum kúnnahóp.

Hins vegar heyrði ég óánægju líkt 
og frá Rob Montgomery sem var 
ósáttur  við að mega ekki nota orðið 
lífrænt nema með árlegu leyfi frá 
alríkisstofnun (USDA) sem kostar 
frá 70–140.000 kr., þó svo hann 
hafi ræktað lífrænt grænmeti í 25 
ár. Óánægja með vaxandi kostnað 
og skrifræði sem hið opinbera leggur 
á bændur var nokkuð sem ég heyrði 
víðar í Bandaríkjunum, burtséð frá 
umfangi ræktunar.    

Nær stöðugt streymi fólks var 
um markaðinn þar til borðum var 
pakkað saman og verðin hríðféllu 
undir hádegi. Tilboðsverð voru 
kölluð yfir óm umferðarinnar og 
síðustu gestir fengu afgangs ávexti 
á gjafaprís. Þegar bændur og borð 
þeirra voru komin í pallbílana kom 
Dan Best gangandi undan skugga 
hraðbrautarinnar, en hann hefur 
rekið markaðinn síðan 1981 og segir 
markmiðið að veita smábændum 
rekstrargrundvöll og halda 
landsvæðum í ræktun. Afraksturinn 
er aukinn áhugi almennings og 
stórmarkaða sem kjósi í auknum 
mæli að versla við smábændur 
fyrir ferskleika sakir og mun hin 
síðarnefnda þróun líklega hægja á 
vexti bændamarkaða.

Þannig má segja að mótlætið sem 
smábændur upplifðu stóran hluta 
20. aldarinnar frá valdamiklum 
pökkunarfyrirtækjum sem stjórnuðu 
aðgengi að mörkuðum, sé í dag orðið 
að mótbyr vegna kröfu almennings 
um ferskleika og nálægð við 
framleiðslu. 

Ósýnilegi mjólkurbíllinn

Á skrifstofu Michelle Sneed, 
sérfræðings í jarðsigi hjá 
Jarðfræðikönnun Bandaríkjanna 
(USGS), hangir kort með 
upplýsingum um eitt alvarlegasta 

vandamál landbúnaðar í Central 
Valley. Vandann má rekja til aukinnar 
grunnvatnsdælingar á fyrri hluta 20. 
aldar, þó svo meirihluti áveituvatns 
komi enn frá snjóbráð Sierra 
Nevada-fjallanna. Með aukinni 
ræktun vatnsfrekra nytjaplantna 

jókst dæling grunnvatns allan ársins 
hring, en sér í lagi á þurrkatímum 
líkt og ríkt hefur undanfarin áratug 
í Kaliforníu. Þegar unnið var að 
byggingu núverandi vatnsveitukerfis 
upp úr miðri síðustu öld leiddu 
mælingar jarðvísindamanna í ljós 

umfangsmikið jarðsig. Dæling úr 
grunnvatnskerfi umfram náttúrulega 
endurnýjun leiðir til samfalls 
sandkorna og tilheyrandi lækkunar 
gunnvatnsstöðu. Grunnvatnskerfið 
varð til á milljónum ára með 
framburði úr Sierra Nevada-fjöllum, 

en með aukinni dælingu hefur sjálf 
jörðin undir ökrum dalsins lækkað, 
sandkorn þjappast saman og 
eiginleikar grunnvatnskerfisins til 
að halda vatni glatast til frambúðar. 
Frásagnir af jarðsigi komu fyrst frá
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bændum á þriðja áratug síðustu aldar 
sem sögðu mjólkurbílinn hverfa 
sjónum á vegkafla þar sem hann 
hafi áður sést. 

Hins vegar leysti bygging nýs 
vatnsveitukerfis á sjötta áratug síð-
ustu aldar mesta vandann, jarðsig 
hætti og rannsóknir sömuleiðis um 
1980. Dæling á grunnvatni jókst 
þó með aukinni ræktun vatnsfrekra 
nytjaplanta, og tíu ára þurrkur upp 
úr árinu 2007 jók álagið á grunn-
vatnskerfið, með tilheyrandi jarð-
sigi. Sneed segir þurrkinn forsendu 
þess að rannsóknir hófust að nýju og 
sýndu umfang vandans. Niðurstöður 
USGS sýndu 7500 ferkílómetra 
svæði sem sigið hefur um nokkra 
sentimetra, en afmörkuð svæði 
hafa frá árinu 1925 sigið allt að 8 
metra. Alvarleiki ástandsins felst 
einna helst í að grunnvatnsborðið 
lækkar, innviðir líkt og vegir og 
skurðir verða fyrir gríðarlegu tjóni, 
og eftir stendur spurningin um 
hvort kerfið geti annað eftirspurn. 
Fram að árinu 2014 voru engin lög 
sem takmörkuðu rétt bænda til að 
dæla grunnvatni á eigin landsvæði 
og engin kvöð á að mæla notkun, 
sem var hluti þess að ræktun verð-
mætra en vatnsfrekra tegunda jókst 
stöðugt. Nýju lögin miða að því að 
gefa bændum tækifæri til að finna 
sjálfir lausnir, og takmarka notkun 
grunnvatns. Hlutverk USGS er ekki 
að setja reglur eða bjóða lausnir, 
heldur að veita upplýsingar um 
ástand og líklega þróun. Hins vegar 
munu yfirvöld setja skýrari ákvæði 
ef bændum tekst ekki að finna full-
nægjandi lausnir. Sú tegund land-
búnaðar sem nú einkennir Central 
Valley gerir vandamálið sérlega 
erfitt viðureignar. 

Möndlur í miljónum

Gjöfulasta ræktarland heims er að 
finna í Central Valley í Kaliforníu. 
Það sem áður var heimkynni villtra 
dýra og árlegra flóða er nú orðið 
að umfangsmesta landbúnaðarvæði 
heims þar sem nær öllu náttúrulegu 
vatnsrennsli er stjórnað. Núverandi 
fyrirkomulag hefur frá miðri 20. öld 
þróast í átt að varanlegum nytja-
plöntum, einna helst möndlutrjám 
og vínvið. 

Svæðið í kringum Manteca í 
norðurhluta dalsins einkennist 
nú að mestu af mjólkurbúum og 
möndlurækt, auk þess að vera vax-
andi þéttbýliskjarni fyrir íbúa sem 
sækja vinnu við San Francisco-flóa.

Dave Phippen keyrir glænýjan 
hvítan RAM pallbíl inn á athafna-
svæði Travaille og Phippen, fjöl-
skyldufyrirtæki með 60 heils-
árs starfsmenn, 1.500 ekrur af 
möndlutrjám og nýlega vinnslustöð 
sunnan við Manteca. Innandyra sitja 
mexíkóskar konur við færiband og 
taka út steina og skemmdar möndl-
ur sem nýlegu róbótakerfi yfirsást, 
en karlmenn vinna við að yfirfara 
vélabúnað fyrir haustvinnsluna. 
Dave ekur pallbílnum inn á milli 
trjánna sem blómstra hvítu í febrúar 
og skapa draumkennt gatnakerfi, 
og þylur um leið tölfræði um vöxt 
möndluræktar upp úr sjötta áratugn-
um en ríkið framleiðir nú 80% af 
möndlum á heimsmarkaði. 

Söluverðmætið var 5,3 miljarðar 
dollara árið 2015, 29% minna en 
árið áður sökum mikilla verðlækk-
ana, en þrátt fyrir það bætast við 
30–50.000 ekrur á ári, með 120 tré 
á ekru. 

Hann útlistar mótbyr vegna verð-
lækkana, hækkandi kostnað fyrir 
frjóvgun með býflugum og vöxt 
íbúðarbyggða sem þýðir varanlega 
glötun hágæða ræktarlands. Í þögn-
inni heyrist suð býflugna sem eru í 
óða önn að frjóvga möndlublómin, 
vinnuafl sem kostar Dave 40.000 
kr. á hverja ekru og hefur hækkað 
mikið.

Við keyrum meðfram vatns-
skurðum sem hver um sig nægir 
40 ekrum, en ólíkt bændum í suðri 
hefur dæling grunnvatns enn ekki 
leitt til verulegs jarðsigs í þessum 
hluta dalsins. Lækkun grunnvatns-
stöðu segir hann nema sex metrum 
á 30 árum, nú í 17 metrum undir 
yfirborði. Hann leggur meiri áherslu 
á hversu góð núverandi nýting vatns 

er með notkun dropavökvunar, og 
segist nota þriðjung þess vatns 
sem foreldrar hans notuðu á hverja 
ekru. Góð nýting vatns sé fjárhags-
lega hagkvæm fyrir bændur auk 
þess að tryggja skynsama nýtingu 
á takmarkaðri auðlind, en hann 
segir einnig skorta á nýjar vatns-
veituframkvæmdir í ríkinu.

Varðandi gagnrýni á möndlu-
iðnaðinn bendir hann á að fyrri 
tegundir eins og melónur séu jafn 
vatnsfrekar og möndlur en hins 
vegar mun verðmætari afurð og 

þar með betri nýting á ræktarlandi. 
Sömuleiðis séu kröfur samtímans á 
fjölbreytni ástæða vatnsfreks land-
búnaðar, og bendir á að kjöt og 
mjólk séu mun vatnsfrekari en litlu 
brúnu möndlurnar hans, sem hver 
um sig þarf 3,7 lítra af vatni,

Dave á að baki erfiða áratugi 
í uppbyggingu fyrirtækis sem nú 
blómstrar og er hluti af iðnaði sem 
telur 6.800 ræktendur, 1,1 millj-
ón ekrur og 130 milljón möndlu-
tré. Kynning á jákvæðum hlið-
um iðnaðarins er meginhlutverk 

Möndlunefndarinnar, samtök fjár-
mögnuð af ræktendum frá árinu 
1950. Veruleiki iðnaðarins og þess 
landbúnaðar sem krefst vökvunar 
allt árið um kring, og getur ekki hvílt 
akra nema á margra áratuga fresti, 
er samofin ástandi vatnsmála. Hvort 
að lausnir liggi í bættum innviðum 
eða takmörkun á ræktun ákveðinna 
tegunda, á enn eftir að koma í ljós.

Akuryrkja eða rányrkja

Út um glugga Amtrak-lestarinnar 
á leið til Suður-Kaliforníu blasir 
við landslag þar sem nautgripafóð-
urstöðvar, möndlutré, rafmagns-
línur og fáfarnir sveitavegir þekja 
flatneskjuna upp að fjallsrótum 
Sierra Nevada. Þó Central Valley 
sé um 52.000 km2 að stærð með 
yfir 250 tegundir matjurta í rækt-
un, samanstendur meirihlutinn af 
10 tegundum, þar á meðal vínvið, 
möndlutrjám, tómötum og hrís-
grjónum. Þörfin á vinnuafli hefur 
ávallt gert svæðið að áfangastað 
farandverkafólks og eru störf við 
uppskeru nú nærri 175.000, en 
landbúnaðarstörf Kaliforníu sam-

tals 419.000.  Í steikjandi sumarhita 
hafa Bandaríkjamenn, Kínverjar, 
Filippseyingar, Japanir en umfram 
allt Mexíkóar unnið störfin sem 
erfitt hefur verið að manna. Kosning 
Donalds Trump og yfirlýsinga hans 
um hertari innflytjendalöggjöf hafa 
nú þegar haft neikvæð áhrif á land-
búnað, sér í lagi í Alabama, þegar 
kemur að vinnuafli, en aðgengi að 
vinnuafli, sér í lagi ódýru, hefur 
mestalla 20. öldina verið mik-
ilvægt bændum sem enn þurfa 
mikið handafl til að sinna uppskeru. 
Kaliforníuríki, þvert á alríkisstefnu, 
viðheldur griðarstefnu gagnvart inn-
flytjendum þar sem lögregla spyr 
ekki um dvalarleyfi innflytjenda.

Ímynd landbúnaðar Kaliforníu 
hefur löngum mótast af bágu 
hlutskipti og átökum verkalýðs 
gagnvart stóreignabændum, líkt 
og í bókum John Steinbeck, en sú 
ímynd er að mörgu leyti flóknari. 
Laun í landbúnaði hafa löngum 
verið hærri í ríkinu en víðar og 
störfin sögð þjóna hlutverki 
stökkpalls fátækra innflytjenda inn 
í bandarískt samfélag. Hins vegar 
er löng saga mismununar, fordóma 

Dave Phippen á möndluakri í febrúar.  Myndir / Svavar Jónatansson

Dan Best, stofnandi Sacramento-bændamarkaðarins.

Sölubás á Bændamarkaði Sacramento undir I80 hraðbrautinni.
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og laga sem hindrað hafa ákveðna 
samfélagshópa í að komast ofar í 
samfélaginu, þá hina sömu og vinna 
á ökrum ríkisins. Opinbert tímakaup 
fyrir störf við ávaxtauppskeru í 
Kaliforníu er nú um 200 krónum 
yfir 1100 króna lágmarkslaunum 
ríkisins, en í ljósi þess að um 10% 
af öllu vinnuafli Kaliforníu er talið 
vera ólöglegir innflytjendur, skortir 
upplýsingar um raunveruleg kjör 
þessa hóps.  

Leifar appelsínulunda

Sunnan við Los Angeles tekur við 
ljúft en dýrt andrúmsloft Suður-
Kaliforníu. Appelsínulundir 
Orange County eru löngu horfnir 
undir steinsteypu íbúðarbyggða en 
ímynd brimbrettakappans lifir góðu 
lífi í markaðssetningu verslana og 
veitingastaða, sem og á öldum úti 
fyrir gylltum ströndum.

Mikil eftirspurn eftir fersku og 
lífrænu grænmeti skapar tækifæri 
fyrir smábændur, líkt og hjónin 
George og Rebecca Kibby, sem 
rækta matjurtir á 20 ekrum í San 
Juan Capistrano undir nafninu South 
Coast Farms. Hjólhýsi við jaðar 
akursins þjónar hlutverki skrifstofu 
en mexíkóskir innflytjendur sinna 
uppskerustörfum og umhirðu. Þau 
selja hluta uppskerunnar á eigin 
smásölumarkaði allan ársins hring, 
grænmetiskörfur í áskrift og bjóða 
viðskiptavinum að tína sín eigin 
jarðarber af ökrunum gegn greiðslu.

Landfræðileg staðsetning Suður-
Kaliforníu veitir bændum nokkurra 
vikna tímabil þar sem vissar 
tegundir með stutt geymsluþol, líkt 
og agúrkur, eru í mikilli eftirspurn 
á landsvísu áður en uppskera hefst 
norðar. Á þeim tíma getur George 
selt 40.000 kassa af agúrkum til 
stórmarkaða víðs vegar um landið.

Eftir tuttugu ára ræktun er það 
óheyrilegur vatnskostnaður sem 
rekja má til óheppilegra ákvarðana 
og fjárfestinga vatnsveitu svæðisins, 
og hins vegar hækkandi lóðarverð 
sem veldur tilvonandi endalokum 
ræktunar hjónanna, en lóðarverð er 
ein helsta ástæða þess að bændur 
selji jarðir sínar í Suður-Kaliforníu. 

Síðustu 10 ár hafa þau byggt 
upp búgarð með 600 ekrum fyrir 
nautgripi í Norður-Dakóta. Þaðan 
munu þau selja kjöt með lífrænni 
vottun auk þess að reykja kjöt, 
kallað Beef Jerky, sem eykur 
verðgildi þess til muna. Ég átti 
erfitt með að staðsetja George út 

frá eigin staðalmyndum af lífrænt 
ræktandi smábónda sem nú hyggst 
flytja til Norður-Dakóta, sem er 
órafjarri framúrstefnu Kaliforníu. 
Þrátt fyrir að láta ekki staðalmyndir 

hindra búskaparbreytingu, játaði 
hann að það væri „auðveldara að 
drepa brokkolí en nautgripi“. 

 
 /Svavar Jónatansson

George Kibby, grænmetis- og ávaxtabóndi í San Juan Capistrano, til tuttugu 
ára.
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Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG:  info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.com

DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR  Í SÍMA 540 4900

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT 
DEKK UNDIR FLESTAR GERÐIR 
JEPPA OG JEPPLINGA.  

T 

Hrossabændur - hestamenn!
Vantar hross til slátrunar á næstu vikum. 

Forðist biðlista í haust.

Bjóðum tímabundið hækkað verð!

Sláturpantanir í síma 480 4100.

Sláturfélag Suðurlands
Selfossi

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 
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 HROSS&HESTAMENNSKA

Hestamannafélagið Léttir á Akureyri:

Hver viðburðurinn á fætur öðrum
Það hefur verið mikið um að 
vera hjá Hestamannafélaginu 
Létti á Akureyri undanfar-
ið, Vormóti nýlokið, mótaröð 
æskunnar sömuleiðis og áður 
hafði félagið efnt til tveggja 
stórskemmtilegra viðburða, 
Bellutölts og Norðlensku hesta-
veislunnar.

Mótaröð æskunnar er stiga-
keppni eins og í eldri mótaröð-
unum og þar var hart barist til 
síðasta spretts. Leikar fóru svo að 
nafnarnir Egill Már Vignisson og 
Egill Már Þórsson höfðu sigur úr 
býtum í sínum flokkum og Auður 
Karen Auðbjörnsdóttir fór með 
sigur af hólmi í barnaflokki. 

Hestaveisla

Norðlenska hestaveislan er heil-
mikill viðburður, stóð yfir frá 
föstudegi til sunnudagsmorguns 
og hófst með sýnikennslu Huldu 
Gústafsdóttur á Hnokkasyninum 
Val frá Árbakka. Um kvöldið fór 
fram viðburðurinn Fákar og fjör, 
fjölbreytt og skemmtileg sýn-
ing þar sem m.a. Bjarki Fannar 
Brynjuson úr hestamannafélaginu 
Hring á Dalvík var útnefndur 
Bjartasta vonin. 

Um 80 manns tóku þátt í 
ferðalagi um héraðið sem hófst 
í Líflandi, þaðan lá leiðin í 
Ferðaþjónustuna Skjaldarvík og 
að því búnu litið við í hesthúsinu 
á Skriðu og síðan í Garðshorn. 
Þar sýndu ábúendur, Birna og 
Agnar, hinn feykifallega Adrían 

frá Garðshorni sem þau 
ræktuðu undan Eldingu 
frá Lambanesi þar sem 
þau bjuggu áður. 

Um kvöldið var 
hin margrómaða 
Stóðhesta veisla sem 
hrossarækt.is stendur 
jafnan fyrir, en á hverju 
ári styrkir félagið gott 
málefni, að þessu sinni 
Umhyggju – félag 
langveikra barna. 
Kvöldið var vel heppn-
að, mikil fjölbreytni í 
þeim hestum sem sýnd-
ir voru.

Bellutöltið

Hið árlega Bellutölt var einnig 
haldið fyrir skömmu og óhætt að 
segja að keppnisandinn hafi verið 
í góðu lagi og baráttan mikil. Alls 
skráðu 45 glæsilegar meyjar sig 

til leiks. Háar tölur fóru ótt og títt 
á loft og oftast var það sex og yfir 
enda tilefnið ærið. Búningarnir 
voru líka hverjum öðrum glæsilegri 
enda kúrekaþema mótsins í ár 
og margar báru byssur í streng í 
keppninni.   /MÞÞ

Myndir / Léttir / Bjarney Anna

-

-
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TE
N
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U
G
A
R Fallvarnarbúnaður

Hafðu samband og kynntu þér 
vöruúrvalið og þjónustuna

Fjölbreytt og gott úrval til á lager

Námskeið um fallvarnir fyrir viðskiptavini 

Skoðanir og eftirlit á fallvarnarbúnaði

FA
LLB

LA
K
K
IR

BELTI

Askalind 4, Kópavogi 
Sími 564 1864
www.vetrarsol.is

FYRIR BÆNDUR

Slá uvagn l að slá og gefa grænfóður inanndyra
Hentar einnig l að halda hreinu kringum bæinn
Slær  160cm og tekur 1900 lítra í graskassann 

CANGURO PRO 1600 SLÁTTUVAGN

farvel.is farveltravel farvel_travel farvel@farvel.is415 0770

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á VEFSÍÐU FARVEL.

SrI LaNkA
LITRÍKT MANNLÍF, FJÖLBREYTT NÁTTÚRA

OG ENDALAUS ÆVINTÝRI
FARARSTJÓRN: HAUKUR MÁR HARALDSSON

8.–20. OKTÓBER

 

 
Egilsholti 1 
310 Borgarnesi 
Verslun opin 8-18 virka 
daga  
10-16 laugardaga, sími: 
430-5500 

www.kb.is 
 

 

 

-Annar 20 lömbum 
-Mjólkin alltaf passlega 
heit 
- Tekur allt að 12L af mjólk 
-Einföld og áreiðanleg, 
aðeins að stinga í samband 
og hún er klár 
-Ungviðið hefur frjálsan 
 aðgang að mjólk 
-39.900 með vsk 

Umsóknir um styrki úr Stofnverndarsjóði  
íslenska hestakynsins

Frá Bændasamtökum Íslands:

Fagráð í hrossarækt starfar samkvæmt 15 gr. búnaðarlaga nr. 70/1998.  
Fagráð fer, meðal annarra verkefna, með stjórn Stofnverndarsjóðs sem  
starfræktur er samkvæmt ákvæðum í sömu lögum og reglugerð  
nr. 1123/2015 um sama efni.

Verkefni sjóðsins eru að veita styrki til þróunar- og 
rannsóknarverkefna í hrossarækt. Verkefnin skulu 
stuðla að viðhaldi verðmætra eiginleika í íslenska 
hrossastofninum, verndun erfðafjölbreytileika  
stofnsins og/eða auka þekkingu á stofninum og  
útbreiðslu hans. 

Fagráð í hrossarækt auglýsir eftir umsóknum ár  
hvert og tekur ákvörðun um styrkveitingar.  
Fagráð tekur ákvörðun um styrkveitingar í júní 2017. 
Allar nánari upplýsingar fást hjá Bændasamtökunum.

Frestur til að skila inn umsóknum er til 16. júní 2017  
og skal umsóknum skilað til: Fagráð í hrossarækt, Bændahöllinni 
 við Hagatorg, 107 Reykjavík.

Fagráð í hrossarækt

Bændablaðið
á bbl.is og líka á Facebook
Smáauglýsingar 56-30-300
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SKÓGRÆKT&LANDGRÆÐSLA

Umfangsmikil skógrækt er stunduð 
í heiminum í því augnamiði að 
vernda vatnsauðlindir. Skógivaxin 
vatnasvið og votlendissvæði eru 
uppspretta þriggja fjórðu alls 
ferskvatns á jörðinni. En hvað 
kemur það Íslendingum við?

Ísland er vatns- og vindsorfið. 
Eldfjallajarðvegurinn er rokgjarn og 
ef gróðurþekja rofnar eiga roföflin 
vatn og vindur létt með að skola og 
feykja jarðveginum á haf út. Sú er 
örlagasaga Íslands frá landnámi. 

Meðan birkiskógurinn þakti að 
minnsta kosti fjórðung landsins 
og líklega talsvert meira var 
jarðvegsauðlindin varin. Í öskugosum 
hélt birkiskógurinn velli því yfirleitt 
var öskufallið ekki svo mikið að 
birkið kafnaði þótt lággróðurinn 
færi illa. Landið náði sér fljótt á 
ný og jarðvegurinn hélst á sínum 
stað. Birkiskógurinn er harðger og 
stóð keikur þótt harðindatímabil 
geisuðu í lengri eða skemmri tíma. 
Þegar skógurinn hvarf voru örlög 
jarðvegsauðlindarinnar ráðin. Stór 
hluti hennar er nú glataður. Ekki er þó 
öll von úti því snúa má vörn í sókn.

Meiri skógur, meiri veiði

En hvað kemur skógur vatni við 
að öðru leyti og hvaða vernd felst 
í því fyrir vatnasvið að rækta skóg? 
Jú, þegar vatn rennur óhindrað til 
sjávar grípur það með sér mikilvæg 
næringar- og jarðvegsefni. 
Heilbrigð skógarþekja hægir mjög 
á þessu rennsli vatnsins og þar með 
efnanna. Gróðurinn dregur í sig 
vatnið og nýtir til starfsemi sinnar. 
Sumt gufar upp í stað þess að renna 
áfram. Gróðurmagn er meira í skógi 
og rætur ná dýpra en þar sem aðeins 
vex lággróður og því eru þessi áhrif 
gróðurlendis á vatnsbúskapinn mest 
ef gróðurlendið er skógur. 

Rannsóknir hérlendis sem 
erlendis hafa kennt okkur að þar 
sem skógar vaxa við læki og vötn 
dregur úr streymi frumefnanna 
köfnunarefnis og fosfórs út í vatnið. 
Þetta kom meðal annars skýrt fram í 
rannsóknarverkefninu Skógvatni sem 
unnið var hér á landi. Einnig kom 
fram í rannsókninni að þrettánfalt 
meiri nýmyndun lífræns efnis væri 
á skógarsvæðum en skóglausum 
svæðum. Tuttugu sinnum meira 
lífrænt efni barst út í skógarlæki 
sem runnu um lerkiskóg en læki sem 
runnu um skóglaust mólendi. Það 
þýðir að lífríkið hefur úr mun meiri 
næringu að spila þar sem skógurinn 
er og næringin streymir ekki ónotuð 
til sjávar. 

Þessi kerfi náttúrunnar gagnast 
ekki einungis trjánum sjálfum. 

Skógur er vistkerfi þar sem saman 
spila örverur, sveppir og ýmis smádýr 
ofan og neðan moldar, fuglar, spendýr 
og samfélag jurta. Örverur og smádýr 
nærast á efnunum sem myndast í 
skóginum og því meira sem þessum 
smáu lífverum fjölgar því meira hafa 
stærri dýr eins og fiskar og fuglar 
að éta. Skógur við ár og vötn eflir 
því lífríkið og eykur fiskgengd. 
Vilji Íslendingar auka veiði í ám og 
vötnum er skynsamlegt að rækta þar 
skóga öfugt við það sem oft er haldið 
fram. Vafasamt er að banna skógrækt 
nærri ár- og vatnsbökkum í skipulagi 
sveitarfélaga.

Skógur eflir kolefnisbindingu í sjó

Önnur rannsókn sem gerð var í 
Skorradal sýnir hvernig skógur 
losar efni úr bergi á landi sem nýtast 
lífverum í sjó. Hverjum hefði dottið 
í hug að skógar sæju skeldýrum í 
sjó fyrir frumefninu kalsíni (Ca)? 
Margfalt meira losnar af því efni í 
skógi en á skóglausu landi og hluti 

þess berst til sjávar. Efnið binst 
kolefni og myndar kalsínkarbónat. 
Þetta kolefni getur verið upprunnið í 
sprengihreyflum eða kolaorkuverum 
okkar mannanna og því er þarna ein 
af fjölmörgum aðferðum náttúrunnar 
til að binda kolefni. Óbeint getum 
við stuðlað að slíkri bindingu með 
aukinni skógrækt. Svona eru undur 
náttúrunnar mikil. 

Lausnarorðið í allri náttúruvernd 
er hringrásir. Rofni hringrásir 
náttúrunnar hnignar henni. Saga 
íslenskrar náttúru er saga rofinna 
hringrása. Verkefnið fram undan er 
að loka rofnum hringrásum og efla 
þær. 

Landið þarf skóg

Náttúra Íslands þarfnast hjálpar 
okkar við að klæðast á ný 

heilbrigðum skógi. Til að styrkja 
byggð í landinu og efla landið til 
matvælaframleiðslu er nauðsynlegt 
að rækta nytjaskóga með gjöfulum 
tegundum í sveitum landsins. Stuðla 
ber að sem mestri útbreiðslu birkis 
með því að gróðursetja það í bletti 
þaðan sem það getur breiðst út af 
sjálfu sér. Horfur eru á að birki geti 
vaxið um mestallt hálendi Íslands 
þegar líður á öldina. Væri hálendið 
vaxið birkiskógi drægi úr því 
hitauppstreymi sem nú verður þegar 
sumarsólin skín á svarta sandana. 
Þar með yrði sjaldnar hafgola í 
byggð. 

Bindum kolefni með skógrækt, 
eflum þar með sveitir landsins, búum 
til atvinnutækifæri og verðmæti, 
veitum búpeningi skjól og jafnvel 
fóður með skóginum, skýlum öðru 
ræktarlandi, bætum veðurfarið, 

aukum líf í ám og vötnum og 
stuðlum að bjartari framtíð bæði 
Íslands og alls heimsins með því að 
gera okkar til að binda koltvísýring 
og vinna gegn eyðingu jarðvegs. 
Skógur gefur, hvernig sem á það 
er litið.

Pétur Halldórsson
kynningarstjóri Skógræktarinnar

Tilvísanir:
Stefánsdóttir, Helena Marta 
o.fl. 2010. Áhrif gróðurs á 
vatnasviðum á magn lífræns efnis 
sem berst út í læki Rit Fræðaþings 
landbúnaðarins, 7, 182-191. 
Moulton KL o.fl. 2000. Solute 
flux and mineral mass balance 
approaches to the quantification of 
plant effects on silicate weathering. 
Am. J. Sci. 300, 539-570.
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bíður uppá alhliða lausn fyrir hótelherbergið eða gistiheimilið.

 

Bændablaðið 
Næsta blað kemur út 8. júní

Nánari upplýsingar
www.fuglavarnir.is, sala@fuglavarnir.is, sími: 896 1013 

Fuglavarnir 
fyrir íslenskan 
landbúnað

Scarcrow 360 er ný kynslóð fuglavarna sem er sér- 
hönnuð fyrir íslenskar aðstæður og þá fugla sem eru 
hér á landi, líkt og íslenskar gæsir, álftir, máva, starra, 
hrafna og fleiri tegundir. Notast er við byltingarkennda 
tækni en aðvörunarhljóð í tækjunum eru þróuð og 
unnin hér á Íslandi og í Bretlandi. 

Kristmundur og Ásta Pálmadótt-
ir, sveitarstjóri Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar.

Skagafjörður:

Kristmundur 
verðlaunaður
Samfélagsverðlaun Sveitar-
félagsins Skagafjarðar voru veitt í 
annað sinn við setningu Sæluviku. 
Verðlaunin eru árlega veitt þeim 
einstaklingi, fyrirtæki, stofnun eða 
félagasamtökum í Sveitarfélaginu 
Skagafirði sem þykja standa sig 
afburða vel í að efla skagfirskt 
samfélag.

Atvinnu-, menningar- og 
kynningarnefnd sveitarfélagsins 
valdi úr fjölda tillagna sem bárust 
og var úr vöndu að ráða. Niðurstaðan 
var sú að Samfélagsverðlaun 
Skagafjarðar árið 2017 hlaut 
Kristmundur Bjarnason, fræðimaður 
á Sjávarborg. Kristmundur var 
fyrsti formlegi skjalavörður 
Héraðsskjalasafns Skagfirðinga og 
gegndi því embætti um áratuga skeið 
eða allt til ársins 1990. Hann lagði 
í sinni tíð grunninn að því einstaka 
safni einkaskjala og ljósmynda sem 
Héraðsskjalasafn Skagfirðinga býr 
yfir og munu ekki eiga sinn líka í 
nokkru öðru héraðsskjalasafni. Hefur 
safnið þannig notið einstakra ávaxta 
af fræðistarfi, elju og útsjónarsemi 
Kristmundar.

Kristmundur er löngu landskunnur 
fyrir fræðastörf sín. Eftir hann 
liggur fjöldi verka um söguleg efni. 
Má þar nefna Sögu Sauðárkróks, 
Sýslunefndarsögu Skagfirðinga, 
Skagfirskan annál, Jón Ósmann 
ferjumann og nú síðast ævisögu 
Gríms Jónssonar; Amtmanninn á 
einbúasetrinu, sem kom út árið 2008. 
Kristmundur er einn af stofnendum 
Skagfirðingabókar, ásamt Hannesi 
Péturssyni skáldi og Sigurjóni 
Björnssyni prófessor. Í þeim bókum 
hefur birst gríðarmikið efni um 
skagfirska sögu. Kristmundur var 
afkastamikill þýðandi um áratuga 
skeið.  /MÞÞ
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Erfið staða er hjá mörgum 
sauðfjár bændum vegna lágs 
afurðaverðs. Þrátt fyrir það 
setti landsfundur Landssamtaka 
sauðfjárbænda nýlega metnaðar-
fulla stefnu til ársins 2027, meðal 
annars um kolefnisjöfnun og sjálf-
bærni til framtíðar. 

Stefnan er metnaðarfull og sauð-
fjárbændum til sóma. Við þessar 
aðstæður, metnaðarfulla umhverfis-
stefnu en slæma afkomu, tel ég 
nauðsynlegt fyrir sauðfjárbændur og 
annað sveitafólk að fara í vandlega 
naflaskoðun og gera grundvallar-
breytingar, ekki síst á hugarfari.

Ég tel að tækifæri íslenskra sveita 
séu mikil. En því miður er það stað-
reynd að drjúgur fjöldi Mörlanda vill 
ekki vita sannleikann um sambýli 
manns og náttúru á Garðarshólma 
gegnum aldirnar. Því miður hefur 
það verið svo að það jafngildir nærri 
því ónýtu mannorði innan landbún-
aðargeirans að fjalla af hreinskiptni 
um þessi mál.

Allir þekkja þá fullyrðingu Ara 
fróða að Ísland hafi verið viði vaxið 
milli fjalls og fjöru. Rannsóknir 
bestu manna hníga að því að þetta 
sé rétt. Talið er að skógar hafi þakið 
fjórðung til þriðjung af flatarmáli 
landsins og tveir þriðju hlutar lands-
ins verið grónir. Því miður er alþýða 
ekki nógu meðvituð um þessa stað-
reynd. En hver er staðan í dag? Eftir 
starf okkar í tólfhundruð sumur frá 
landnámi blasir við hryggðarmynd. 
Einungis rúmur þriðjungur lands er 
gróinn. Þar af er stærstur hluti, um 
fjórðungur landsins, rýrt mólendi, 
sem hefur ákaflega litla framleiðni 
og beitargildi. Tæpur helmingur 
lands er lítt gróinn, hálfgróinn eða 
mosavaxinn. Kjarr- og skóglendi 
þekur um 1% landsins. Graslendi, 
og ríkt mólendi nær ekki 10% þekju.

Við lestur fornsagna birtist manni 
gegnum línurnar mynd af öðru 
Íslandi en við þekkjum. Íslendingar 
stunduðu þá kornrækt og stórbúskap 
með kýr og svín. Skógurinn var 
hogginn og í trjálundum þessa tíma 
ríkti annað loftslag en við þekkjum 
úr íslenskum sveitum nútíðar. 

Á fyrstu öldum Íslandsbyggðar 
var hér ríkidæmi sem ól af sér þann 
arf sem skapaði sjálfsmynd okkar 
þjóðar. Höfuðskáld norðurlanda, 
Snorri Sturluson, var einn mesti 
höfðingi Íslands í sinni tíð og bjó 
stórbýli í Reykjaholti og átti bú víða 
um Vestur- og Suðurland. Handritin, 
einstakt framlag lítillar þjóðar til 
heimsmenningarinnar, urðu til í 
ríku samfélagi þjóðveldisaldarinn-
ar. Sögurnar okkar sýna okkur mynd 
af landi sem var um margt ólíkt því 
sem við þekkjum. Byggðamörk 
voru hærri. Gróðurmörk voru hærri. 
Styttra var milli áfanga en síðar varð 
og auðveldara að ferðast milli lands-
hluta.

Landgæðum hnignaði

Snemma fór landgæðum þó að 
hnigna. Í fornum sögum er greint 
frá hnignandi landgæðum strax á 12. 
og 13. öld. Skógurinn var felldur til 
smíða, kolagerðar og annarra nytja. 
Komið var í veg fyrir endurnýjun 
bjarkanna með peningsbeit. Fram á 
þennan dag má sjá birkiskóg vaxa 
upp af gamalli rót þar sem land er 
friðað fyrir beit, jafnvel þó ekki hafi 
sést bjarkarhrísla á svæðinu fyrir 
friðun. Öll rök hníga að því að skógar 
hafi eyðst vegna landnáms manna. 

Öskufall kæfir ekki skóga, 
botngróður getur kafnað í öskunni 
en hávaxinn trjá- og runnagróður 
lifir áfram. Askan getur raunar nært 
skóginn. Íslenskir skógar mynduðu 
verndarhjúp kringum eldfjöllin. 
Þegar þessarar verndunar naut ekki 
lengur við hófst landeyðingin fyrir 
alvöru. 

Skógarnir voru undirstaða vel-
megunar á fyrstu öldum Íslands-
byggðar og við eyddum þeim, óaf-
vitandi um afleiðingarnar. Þó er þeim 

ósannindum sífellt haldið fram að 
kólnandi veðurfari og eldgosum sé 
um að kenna. Fræðimönnum sem 
benda á gögn máli sínu til stuðnings 
eru útmálaðir „óvinir sauðkindarinn-
ar“, en það er einhver versta einkunn 
sem hægt er að gefa fólki í íslensk-
um sveitum. Þar með hefst aldalöng 
niðurlægingarsaga Íslendinga, sem 
lýkur ekki fyrr en Íslendingar efnast 
á fiskveiðum á tuttugustu öld. Á önd-
verðri nítjándu öld var hér „hnípin 
þjóð í vanda“ í landi sem var á barmi 
tortímingar vegna gróðureyðingar.

Afleiðing hnignandi landkosta 
var aukin sauðfjárrækt

Svo óheppilega vildi til að í kjölfar 
á eyðingu skóganna kólnaði loftslag 
sem enn jók á hremmingar þjóðar-
innar. Kornrækt lagðist af og um 
1600 dó íslenski svínastofninn út. 
Afleiðing hnignandi landkosta var 
aukin sauðfjárrækt. Hún þolir vel 
óblítt veðurfar og er dugleg að hafa 
uppi á gróðursneplum og mynda 
afurðir á rýru landi. Sauðkindin er 
táknmynd óláns og niðurlægingar 
okkar þjóðar. Sauðkindin hefur 
gagnast okkur vel, en því miður jók 
hún einnig á hremmingar okkar.

Þess ber að geta að hnignandi 
landgæði vegna skógareyðingar 
og ofbeitar einskorðast ekki við 
Ísland. Ótalmargar þjóðir glíma og 
hafa glímt við sama vandamál og 
Íslendingar. Við Miðjarðarhaf og í 
Austurlöndum nær er ástand víða 
gríðarslæmt. Óvíða hafa hörm-
ungarnar þó verið eins miklar og 
hér á landi. Víðast hjá siðuðum 
þjóðum hefur vörsluskylda búfjár 
orðið regla, eftir því sem ég best veit. 
Nefna má að í Bandaríkjunum hvarf 
starfstéttin „kábojar“ nærri algjör-
lega þegar landeigendur þar vestra 
hófu að girða land sitt af með gadda-
vír, til að koma í veg fyrir átroðning 
annarra manna búfjár. 

En hvernig standa málin nú? 
Orðræða um sauðfé er öll hin undar-
legasta hér í landi. Þess er iðulega 
krafist í umræðum um sauðfé að 
viðurkennd sé hin dygga þjónusta 
hennar við þjóðina gegnum aldirnar. 
Setninguna „ekki má gleyma því að 
sauðkindin hélt lífi í íslensku þjóð-
inni“ heyrir maður oft. Raunar virðist 
þessi viðurkenning vera nauðsyn-
legur inngangur að allri umræðu 
þar sem nokkuð er fundið þessum 
búpening til foráttu. Nokkurskonar 
ritningarlestur eða trúarjátning. 
Fyrirtaksaðferð til þess að ávinna sér 

hatur íslenskra sauðfjárbænda er að 
tala um kindina sem t.d. bitvarg eða 
meindýr. Slíkt er nærri því guðlast. 

Hugarfarsvandinn

Sjaldnar er talað um íslensku mjólk-
urkúnna á þennan andaktuga hátt, þó 
færa megi rök fyrir því að hennar 
þáttur hafi verið mikilvægari við að 
halda lífi í þjóðinni. Í hörðum árum 
var sauðfé skorið niður frekar en 
nautpeningur. Þetta íslenska óeðli 
birtist að nokkru leyti í dálæti okkar 
á Bjarti í Sumarhúsum. Illmennið 
Bjartur, sem elskaði sauðfé en var 
meinilla við kúna, hefur í augum 
margra Íslendinga orðið að hetju. 
Talað er um kindina sem kórónu 
sköpunarverksins og sitthvað annað 
má til telja. Vera má að með skrumi 
þessu sé verið að fela minnimáttar-
kennd. Maður spyr sig.

Stundum fæ ég á tilfinninguna 
að bændur landsins séu að reyna að 
endurgreiða þessari skepnu þjónustu 
sem innt var af hendi á fyrri öldum. 
Því er oft tekið stirðlega af bænda-
fólki ef bornar eru nokkrar brigður 
á meint gæði íslensks lambakjöts. 
Raunar slær menn iðulega hljóða að 
heyra slíka fullyrðingu. Því er oftlega 
haldið fram sem sérstökum rökum 
fyrir beit á örfoka landi að kjötið 
verði óætt ef sauðpeningur fær ekki 
að valsa frjáls um víð heiðalönd, oft 
að stærstu leyti auðnir. Það hefur 
nefnilega verið ákveðið að íslenska 
lambakjötið sé besta lambakjöt í 
heiminum, og jafnvel víðar. Það 
er í hróplegu ósamræmi við þann 
raunveruleika að nóg er til af óætu 
íslensku lambakjöti. Margar sögur 
hef ég heyrt af fólki sem hefur hent 
lambakjöti óétnu því það var varla 
bjóðandi hundum. Og ég hef lent í 
því sjálfur.

Viðkvæmni sauðfjárbænda kemur 
einnig í ljós ef vakið er máls á því að 
nokkur óþægindi séu af lausagöngu 
sauðfjár. Jafnvel ljáð máls á því að 
meiri sómi væri að kindinni innan 
girðingar heldur en utan. Það er þó 
ekkert miðað við viðbrögðin sem fást 
þegar minnst drepið er í hálfkæringi 
á því að enn tíðkist ofbeit á beitar-
svæðum þessara loðnu vinkvenna 
okkar. Það hefur nefnilega verið 
ákveðið að þau mál séu öll komin 
í lag. Að þetta sé besti heimur allra 
heima. Að land sé í framför. Að 
bændur hafi skilning á vandamálinu, 
sem er samt í rauninni ekki til. Og 
því óþarfi að ræða það.

Viðurkenning vandans

Ég fæ ekki séð að mikið rými sé til 
þess að bæta sig þegar því er stað-
fastlega haldið fram að framleiðslu-
kerfið sé fullkomið. Til þess að leysa 
vandamál eins og jarðvegseyðingu 
þarf fyrst að viðurkenna að vanda-
málið sé til staðar. Það er sjaldnast 
gert í þessari atvinnugrein. Frekar er 
talað um eitthvað annað, t.d. villta 
fuglastofna, hross og ágang ferða-
manna. Það má ræða þau mál sam-
hliða. En gæsir eru gæsir og kindur 
eru kindur, eins og Einar í Undirhlíð 
hefði orðað það. 

Hin síendurtekna fullyrðing um 
land í framför er áreiðanlega að 
nokkru leyti rétt. Sjálfur hef ég séð 
miklar breytingar á beittu og óbeittu 
landi frá því að ég fór að muna eftir 
mér. Fregnir herma að víða í létt-
beittu landi sé birki og víðir í mikilli 
sókn, jafnvel svo að til (lúxus)vand-
ræða horfi. Þó er það ekki tilfellið 
allsstaðar. Víða um land, í láglendi 
og á hálendi sér maður brúnar moldir 
og rofabörð sem annaðhvort fjúka 
eða skolast burt með fallvötnum. Á 
vorin sér fólk með opin augun víða 
um land miklar gróðurskemmdir 
vegna vatnsrofs. Víða um land sjást 
fjallshlíðar sem ekki halda jarðvegi, 
sem síðan rennur niður á láglendi. 
Eftir standa gróðurlausar hlíðar. 
Þetta gefur að líta um allt land.

Það má ekki skilja mig sem svo 
að ég telji að friðun lands sé eina 
lausnin. Vandamálið er mun djúp-
stæðara en svo. Víða er landeyðing 
svo mikil að friðun hefur engin 
áhrif, nema litið sé til árhundraða. 
Sérstæð jarðvegsgerð gerir það að 
verkum að frostlyfting heldur landi 
gróðurlausu árhundruðum saman 
ef ekki koma til inngrip önnur en 
friðun. Sums staðar skilar friðun 
þó ótrúlegum framförum á fáum 
árum. Köfnunarefnisbinding er lítil 
í íslenskum vistkerfum og því tekur 
það langan tíma að byggja upp frjó-
semi á auðnum án inngripa. Þó að 
íslenskur jarðvegur sé rofgjarn getur 
hann þó verið mjög frjósamur ef rétt 
er með hann farið. Náttúra Íslands er 
miskunnarlaus en gjöful. Þar er happ 
okkar fólgið.

Hægt að umbylta loftslagi og 
ræktunarskilyrðum með trjárækt

Þörf er á inngripum. Með nýtingu 
belgjurta, áburðargjafar og trjágróð-
urs er hægt að búa til frjósamt land úr 
auðnum Íslands. En einungis ef við 
ákveðum að gera það. Komið hefur í 
ljós að hægt er að rækta timburskóg 
á Íslandi mun víðar en bjartsýnustu 
menn óraði fyrir. Rannsóknir hafa 
sýnt að með aukinni trjá- og skjól-
beltarækt er hægt að umbylta lofts-
lagi og ræktunarskilyrðum í heilum 
héruðum. Veðurfræðingar hafa bent 
á að með því að græða upp auðnir 
hálendisins megi gera út af við hina 
hvimleiðu hafgolu, sem svo víða 
spillir góðviðrisdögum sumars. 

Hvað þýðingu hefur þetta allt 
saman fyrir landbúnað dagsins í 
dag? Viljum við ekki endurheimta 
þau ræktunarskilyrði sem voru við 
landnám? Eða veljum við frekar að 

búa í köldu, vindasömu og harð-
býlu landi? Bændum verður tíðrætt 
um matvælaöryggi. Hversu mikið 
matvælaöryggi væri fólgið í því að 
byggja upp gróðurauðlindina? Með 
vænlegri ræktunarskilyrðum gætum 
við margfaldað ræktun matvæla 
hérlendis. Neðan 200 metra hæðar 
yfir sjávarmáli eru um 5000 ferkíló-
metrar af auðnum. Milli 200 og 300 
metra hæðar yfir sjávarmáli eru 5000 
til viðbótar. Þetta eru einn tíundi af 
flatarmáli Íslands. Verulegan hluta 
þeirra mætti rækta upp. Eftir hverju 
bíðum við? Til hvers að beita snauða 
mela, einstaka holtasóleyjar og 
skriðnablóm, þegar hægt væri að 
koma í þá skógi á örfáum áratug-
um? Skógi sem gæfi skjól fyrir fólk, 
fénað og gróður auk timburs.

Bændum verður tíðrætt um gjald-
eyrissparnað. Væri ekki mikinn 
gjaldeyrissparnað að sækja með því 
að framleiða eigið timbur og spara 
innflutning á því? Timburframleiðsla 
gæti orðið annar hornsteinn í dreifð-
um byggðum landsins. Þess má geta 
að víða í dreifhéruðum Skandinavíu 
er viðarhögg meginatvinnuvegur á 
sambærilegum breiddargráðum og 
hér. 

Bylting hugarfarsins

Hvert verður framlag landbúnaðar 
til baráttu gegn loftslagsbreyting-
um? Sennilega ekki lambakjöt. 
Raunar skilst mér að kolefnisfótspor 
lambakjötsframleiðslu sé algjörlega 
risavaxið hérlendis, þó líklega sé 
það mjög breytileg milli búa og 
landshluta.  Samkvæmt skýrslu 
Landbúnaðarháskólans um losun 
gróðurhúsalofttegunda úr land-
búnaði er um 72% alls útblásturs 
gróðurhúsalofttegunda hérlendis 
vegna landnýtingar. Landgræðsla 
með skógrækt, ásamt endurheimt 
votlendis, gæti orðið mikilvægasta 
framlag Íslands til baráttunnar við 
loftslagsbreytingar. Ef sauðfjár-
bændum er alvara með stefnu um 
kolefnisjöfnun er rétt að bretta 
upp ermarnar, en líka að taka upp 
reiknistokkinn.

Hvar stendur þá sauðfjárræktin? 
Er skynsamlegt, í ljósi sögunnar og 
ástands landsins, að leggja alla þessa 
orku í ræktun á sauðfé? Geta bænd-
ur haldið því kinnroðalaust fram að 
afurðir sauðkindarinnar séu vistvæn-
ar? Ég held ekki. En sauðfjárræktin 
og íslenskar sveitir eiga sér bjarta 
framtíð ef bændur sameinast um 
rétt markmið og hugsa stórt. Það er 
hagur allra Íslendinga að gera metn-
aðarfullar grundvallarbreytingar á 
land nýtingar málum hérlendis, og 
það þarf að byrja á sauðfjárrækt-
inni. Fyrsta skrefið er bylting hugar-
farsins.

Egill Gautason
Engihlíð, Vopnafirði
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Ein algengasta orsök júgurbólgu 
hjá kúm eru rangar mjaltir og 
kemur þar margt til, en auðvitað 
er ýmislegt annað sem getur valdið 
júgurbólgu eins og smitvænlegt 
umhverfi í fjósi, spenastig, 
streita hjá kúm, óhreinar kýr, 
lág mótefnastaða vegna annarra 
sjúkdóma eða fóðrunar og fleira 
mætti nefna.

Þegar við tengjum júgurbólgu við 
mjaltirnar geta skýringarnar fundist 
víða og oftast eru það vinnubrögðin 
við mjaltirnar sem skipta mestu máli, 
en tæknilegar stillingar tækjanna 
eða uppsetning þeirra geta einnig 
valdið vandræðum. Um flest þessi 

atriði, sem hér eru nefnd að ofan, 
hefur verið fjallað í Bændablaðinu á 
undanförnum árum en tómmjöltum 
hefur þó ekki verið gerður nægur 
gaumur en slíkar mjaltir eru líklega 
þær sem valda mestum skaða þegar 
horft er til samspils júgurheilbrigðs 
og mjaltatækja.

Afhverju ekki tómmjaltir?

Þegar kýrnar eru mjólkaðar geta 
tómmjaltir komið til bæði við upphaf 
og lok mjalta. Það sem gerist, þegar 
tómmjaltir eiga sér stað, er að spena-
hylkin ganga óáreitt á spenunum án 
þess að mjólk komi úr spenanum. Þá 

eykst soghæðin við spenaendann og 
blóðflæðið út í enda spenans verður 
mikið. Hætta er á að spenaendinn 
skaðist af þessu, þar geti myndast 
hálfgert sigg og að slímhimnan í 
spenaopinu dragist út. Ef þetta ger-
ist stóreykst hættan á júgurbólgu. 
Ef til vill er auðveldara að útskýra 
tómmjaltir með því að vísa í svokall-
aða sogbletti sem hægt er að búa til 
með því að sjúga húð kröftuglega og 
í raun má segja að það geti myndast 
hálfgerðir sogblettir á spenunum við 
tómmjaltir.

Tómmjaltir í upphafi mjalta

Þegar tómmjaltir gerast við upphaf 
mjalta, þ.e. kýrin selur illa eða 
ekki, er skýringuna langoftast 
að leita í röngum vinnubrögðum 
þar sem hefðbundin mjaltatæki 
eru notuð eða röngum stillingum 
þar sem mjaltaþjónar eru notaðir.  
Afar einfalt er að mæla flæði frá 
mjaltatækjum nú til dags en þetta 
má nú líka sjá all auðveldlega með 
berum augum. Þegar tækin eru sett 
á, á flæði mjólkurinnar að vera jafnt 
frá öllum spenum frá upphafi mjalta 
til lok mjalta og ekki ætti að draga úr 
mjólkurflæðinu á neinum tímapunkti 
eftir að tækin hafa verið sett á. Ef 
það gerist þarf að fara vandlega yfir 
undirbúning kúnna.

Undirbúningur kúa við 
hefðbundnar mjaltir

Sé flæði mjólkurinnar ekki gott 
þar sem hefðbundin mjaltatæki 
eru notuð er skýringuna líklega 
að finna í því að kýrnar eru ekki 
örvaðar nóg fyrir mjaltirnar. 
Hér þarf að huga sérstaklega að 
því að nudda spenaendana og 
tryggja að næg taugaboð berist 
frá spenaendanum sem aftur hefur 
áhrif á losun mjaltavakans, sem aftur 
hefur samdráttaráhrif á vöðvana 
sem umlykja mjólkurblöðrurnar 
og þannig þrýstist mjólkin niður 
í spenann. Í upphafi mjalta er 
alltaf til staðar svolítil mjólk sem 
liggur neðst í júgurholinu og hefur 
mjaltavakinn ekki áhrif á flæðið á 
þessari mjólk. Hún kemur því hratt 
og vel í upphafi en þegar þessi mjólk 
er búin á hin mjólkin, sem kýrin 
geymir í júgurblöðrunum, að vera 

komin niður svo 
flæðið haldist jafnt 
og þétt.

Það er afar 
misjafnt á milli 
kúa hve mikla 
örvun þær þurfa. 
Sumar þurfa mikla 
örvun en aðrar 
bara að heyra í 
sog skiptum. Hér 
þarf því að fara 
einhvern milliveg 
og algeng þumal-
fingurs regla er 
að eftir að örvun 
líkur, oftast gert 

þegar spenarnir og spenaendarnir 
eru þrifnir, er heppilegt að láta um 
60 sekúndur líða þar til mjaltatækin 
eru sett á. Þetta er auðvelt að mæla 
og meta á hverju búi fyrir sig. 
Vinnulagið við mjaltirnar þarf þá að 
taka mið af þessu og getur vinnulagið 
verið afar breytilegt á milli þeirra 
sem mjólka en mestu skiptir að 
kýrnar upplifi mjaltirnar alltaf eins. 
Þannig getur það t.d. hentað einum 
að örva og þrífa 3 kýr í einu og fara 
svo að setja á en öðrum að þrífa 4 
kýr osfrv. Þess má geta að gott getur 
verið að setja litaband á fætur þeirra 
kúa sem selja illa eða eru seinmjólka 
og þurfa því meiri örvun spenaenda 
en aðrar.

Undirbúningur kúa í 
mjaltaþjónum

Þegar við horfum til mjaltaþjónanna 
er það vissulega mikill kostur að þeir 
vinna eins við hverjar mjaltir og því 
eru líkurnar á ólíkri meðhöndlun 
kýrinnar á milli mjalta sama og engar. 
Það breytir þó ekki þeirri staðreynd 
að við höfum oft mælt lélegt flæði 
í upphafi mjalta hjá kúm sem eru 
mjólkaðar með mjaltaþjóni. Þetta 
getur verið afar breytilegt á milli 
búa og einnig innan bús. Streita og 
áreiti á kýrnar hefur áhrif á það hve 
afslappaðar þær eru við mjaltirnar 
og ef eitthvað í umhverfinu veldur 
því að þær eru illa fyrirkallaðar, má 
vænta þess að það bitni beint á flæði 
mjólkurinnar.  Hér skiptir því máli, 
rétt eins og í öllum fjósum, að búa 
kúnum þægilegt og öruggt umhverfi 
þar sem hvorki eru læti, hróp og köll 
né auðvitað slegið til þeirra.

Þrátt fyrir að allt sé gert samkvæmt 
bókinni getur samt verið að kýrnar 
selji ekki nógu vel og þá þarf að fara 
í stillingarnar á mjaltaþjóninum og 
breyta örvunartíma viðkomandi kýr 
eða tíðni örvunar s.s. burstatíðni 
og burstatíma svo dæmi sé tekið 
um mjaltaþjón með bursta. Með 
þessu móti er hægt að vera með 
einstaklingsmeðhöndlun innan 
fjóssins og með því ættu líkurnar 
að minnka á slöku mjólkurflæði.

Tómmjaltir í lok mjalta

Algengustu vandamálin sem 
við sjáum þegar farið er í 

júgurheilbrigðisráðgjöf á kúabúum 
er að of hátt hlutfall kúa eru 
tómmjólkaðar í lok mjalta. Með 
öðrum orðum þá eru tækin tekin af 
of seint. Skýringin felst oftast í því að 
enn er nokkurt flæði í afturspenum 
en framspenar orðnir tómir. Þá hangir 
á þeim og framspenarnir lenda í of 
miklu álagi. Þess utan sést of oft, séu 
sjálfvirkir aftakarar ekki notaðir, að 
tækin hanga allt of lengi á kúnum 
með tilheyrandi álagi á spenana. Til 
viðbótar eru flæðismælingar ekki 
alltaf réttar, sem getur leitt til þess að 
tómmjaltir verða þrátt fyrir að tæknin 
hefði átt að taka af mun fyrr. Þetta 
sést allt sé tölvumæling sem kölluð 
er „Mæling við mjaltir“ framkvæmd.

Tekið af kúnum

Þegar tækin eru tekin af kúnum eru 
nokkrar aðferðir í boði. Algengast 
erlendis er að nota sjálfvirka aftakara 
enda þrautreynd tækni sem virkar 
vel. Þessi búnaður er flæðisstýrður 
og því tiltölulega einfalt að stilla 
kerfið þannig að það taki af í tíma 
svo ekki komi til tómmjalta. Þessi 
tækni er ekki eins útbreidd hér á 
landi og ætla mætti miðað við að 
þessi tækni hefur verið notuð nú í 
hálfa öld. Þegar flæðisstýringarnar 
eru stilltar er víða erlendis miðað 
við að flæðið sé í kringum 500-
700 ml/mínútu þegar mjólkað er 
tvisvar á dag. Þetta er töluvert 
hærra en hér er almennt notað en 
áður fyrr var algengt að miða við 
230-300 ml/mínútu. Ástæðan fyrir 
breytingunni er fyrst og fremst 
kynbótastarfseminni að þakka en 
kýr í dag hanga ekki eins mikið á 
mjólkinni og áður og því hefur reynst 
nauðsynlegt að hækka þetta viðmið 
við flæði. Að sama skapi þarf, sé 
ekki notast við sjálfvirkni, að vera 
afar vakandi yfir tækjunum og taka 
af í tíma.

Þar sem mjaltaþjónar eru notaðir 
er miðað við allt annað flæði enda er 
það mælt frá hverjum júgurhluta og 
þá miða flestir við flæði í kringum 
300 ml/mínútu. 

Hreytiprófið

Þegar tækin hafa verið tekin af 
kúnum er afar einfalt að kanna hvort 
tekið hafi verið af á réttum tíma, of 
seint eða of snemma. Þetta kalla ég 
hreytiprófið og er einfaldlega gert 
með því að handhreyta nokkrar kýr 
í mál um leið og tækin hafa verið 
tekin af. Hreyttu hvern spena í 15 
sekúndur og mældu svo hve mikilli 
mjólk þú náðir að safna. Sé magnið 
í kringum 250 ml. er líklegt að það 
hafi verið tekið af á réttum tíma en 
sé minna eftir aukast líkurnar á því 
að tómmjaltir hafi átt sér stað. Sé 
magnið meira gæti verið að það þurfi 
að skoða stillingarnar.

Snorri Sigurðsson
Sviðsstjóri Mjólkurgæðasviðs  
SEGES – sns@seges.dk

Eins og áður hefur komið fram 
verða á þessu ári greiddir styrkir 
vegna túna sem eru uppskorin 
og hafa þessir styrkir gengið 
undir heitinu landgreiðslur. 
Einnig eru greiddir styrkir 
eins og undanfarin ár vegna 
túna sem eru endurræktuð og 
ræktun korns og grænfóðurs. 

Á þessu ári bætast síðan 
við styrkir vegna útiræktaðs 
grænmetis. Nánar er hægt að 
lesa um þessa styrki og hvaða 
reglur gilda um þá í reglugerð um 
rammasamninginn á milli ríkis og 
Bændasamtakanna sem er meðal 
annars aðgengilegur á bondi.is.

Meðal skilyrða þess að geta 
notið styrkja vegna ræktunar 
og uppskorins lands er að 

skýrsluhaldi í jarðrækt sé skilað í 
Jörð.is. Nú eru allmargir bændur 
notendur að Jörð.is og munu 
þeir trúlega flestir sjá sjálfir um 
að skrá og skila skýrsluhaldinu. 
Þeir sem ekki ætla að sjá sjálfir 
um skráningu skýrsluhaldsins 
geta fengið Ráðgjafarmiðstöð 
landbúnaðarins til að sjá um 
skráninguna. Þeir verða þá fyrst 
að fá skráningareyðublöð hjá 
RML þar sem upplýsingar um 
stærð einstakra spildna kemur 
fram samkvæmt hnitsettu 
túnkorti. Boðið er uppá að gera 
samning við RML um skráningu 
í öll skýrsluhaldskerfin og er það 
hagstæðara heldur en þegar óskað 
er eftir skráningu skýrsluhalds 
óreglulega.

Á FAGLEGUM NÓTUM

 

 
Egilsholti 1 
310 Borgarnesi 
Verslun opin 8-18 virka 
daga  
10-16 laugardaga, sími: 
430-5500 

www.kb.is 
 

 

 

-Annar 30 kálfum eða 
  50 lömbum 
-Mjólkin geymist köld 
-Mjólkin hitnar um leið 
 og sogið er 
-Einföld og áreiðanleg 
-Vinnusparnaður 
-Ungviðið hefur frjálsan 
 aðgang að mjólk 
-119.900kr með vsk 

Nýliðunarstuðningur í landbúnaði
- Umsóknarfrestur framlengdur -

Matvælastofnun hefur framlengt umsóknarfrest vegna 
um sókna um nýliðunarstuðning í samræmi við ákvæði  
IV. kafla reglugerðar um almennan stuðning við land-
búnað nr. 1240/2016. 

Umsóknarfrestur er til 20. júní 2017 og er stefnt að 
opna fyrir rafrænar umsóknir á Bændatorginu 7. júní 2017.

Skráning skýrsluhalds 
í jarðrækt í Jörð.is

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Tómmjaltir
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Varahlutir í flestar tegundir dráttarvéla
New Holland - Fiat - Ford - Case - Steyr - Zetor - Fendt

Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir

Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is

Eigum fyrirliggjandi síur í flestar gerðir þessara véla 
og mikið úrval varahluta. Einnig sérpantanir.

BAJA STZ
JEPPADEKK

Icetrack ehf. · Sími 773 4334 · mtdekk@mtdekk.is

www.mtdekk.is

Hljóðlátt heilsársdekk, með ótrúlega endingu
Sérhannað mynstur tryggir betra grip við allar aðstæður

Vörunr. Stærð Listaverð Afsl. Afsl. verð  

1485 MT 245/70R17 STZ 42.690 50%  21.345

50731 MT 265/70R17 (32”) STZ 40.390 30%  28.273

50760 MT LT285/70R17 (33”) STZ 51.990 30%  36.393

50780 MT LT315/70R17 (35”) STZ 54.490 30%  38.143

50831 MT LT265/60R18 STZ 43.190 30%  30.233

50840 MT LT275/70R18 STZ 54.490 30%  38.143

Um árabil hefur verið talsverð 
umræða í samfélaginu um opin-
bert eftirlit. Þeir sem mest hafa 
látið til sín taka í umræðunni eru 
ýmis hagsmunasamtök og stjórn-
málamenn. 

Við sem sinnum eftirlitinu 
höfum gjarnan setið hjá en hefðum 
mátt taka meiri þátt í umræðunni. 
Almenningur sem síðan nýtur góðs 
af þjónustunni hefur ekki heldur 
látið mikið í sér heyra hvað varð-
ar bætt og öruggara umhverfi og 
matvæli. Einnig gleymist alveg í 
umræðunni að fyrirtæki sem eru 
undir eftirliti Heilbrigðiseftirlits 
sveitarfélaga (HES) eru flest hver 
ánægð með þá þjónustu sem þau 
fá og leiðbeiningar án mikils til-
kostnaðar. 

Skilaboð ráðamanna sem setja 
leikreglur samfélagsins, sem 
opinbert eftirlit framfylgir hafa 
stundum verið misvísandi. Ýmist 
eru skilaboðin að tryggja eigi 
fyllstu gæði, heilnæmi og öryggi 
og efla eigi eftirlitið. Þessi skilaboð 
eru ráðandi þegar upp koma 
alvarlegir misbrestir á borð við 
Brúneggjamálið, en þess á milli er 
rætt um íþyngjandi „eftirlitsiðnað“ 
þegar eftirlitsaðilar leitast við 
að framfylgja regluverkinu og 
rekstraraðilar eða hagsmunasamtök 
þeirra eru ósátt við kröfur 
regluverksins. Þá er sendiboðinn 
skotinn. Heilbrigðisfulltrúar sem 
vinna við heilbrigðiseftirlit sækjast 
eftir skýru og skilvirku regluverki 
og síður að það einkennist af 
misvísandi skilaboðum um að 
markmið laga og reglugerða 
gildi stundum og stundum ekki. 
HES hefur ávallt stutt breytingar 
sem geta orðið til einföldunar 
og að regluverk sé þannig að 
eftirlitsaðilar og þeir sem þurfa að 
fara að reglunum skilji hvað um 
er að ræða.

 
Úttekt á Matvælastofnun vegna 

Brúneggjamálsins

Í kjölfar Brúneggjamálsins 
svokallaða lét atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið gera úttekt 
á starfsemi Matvælastofnunar 
(MAST), sem var birt nýlega. 
Heildarniðurstaða þeirrar skýrslu 
er að miklar athugasemdir eru 
gerðar við starfsemi stofnunarinnar. 
Um er að ræða stofnun sem klofin 
var frá þáverandi Hollustuvernd 
ríkisins fyrir rúmlega 10 árum og 
á að fara m.a. með yfirumsjón og 
samræmingu matvælaeftirlits í öllu 
landinu. Í skýrslunni kom fram að 
í umræddu máli hafi dýralæknir 
MAST staðið sig vel en misbrestur 
verið á verklagi yfirstjórnar MAST 
og ráðuneytisins við vinnslu 
málsins. 

Í stað þess að skýrslan og 
umræðan um hana hafi snúist um 
þá misbresti var umræðan leidd 
að óskyldu atriði, þ.e. framkvæmd 
heilbrigðiseftirlits í landinu. Það 
er rétt að taka fram að HES hefur 
hvorki með velferð dýra í þauleldi 
að gera né eggjaframleiðslu. Síðan 
hefur umræðan um skýrsluna 
jafnvel verið á þann veg að fyrst að 
MAST gengur illa að framkvæma 
hlutverk sitt sem eftirlitsstofnun 
sé um að gera að færa allt 
heilbrigðiseftirlit í landinu með 
matvælum líka undir þá stofnun.

Allir sem vilja sjá að þetta 
gengur ekki upp. Þáttur HES 
varðandi matvælaeftirlit hér á landi 
snýst fyrst og fremst um eftirlit 
með veitingastöðum, mötuneytum, 
matvælavinnslu og neysluvatni. Þar 
er um heildstætt heilbrigðiseftirlit 
að ræða á öllum þáttum er snerta 
matvæli og öryggi þeirra, auk 
hollustuhátta og mengunarvarna. 

Í skýrslunni er verið að 
bera saman fyrirkomulag 
matvælaeftirlits í Danmörku og 

Noregi en ekki við önnur lönd, s.s. 
Svíþjóð, Finnland og Bretland þar 
sem heilbrigðiseftirlit er líkara því 
sem hér er. Fyrrnefndu tvö löndin 
eru hins vegar undantekning frá 
því. Jafnframt er rangt farið með 
staðreyndir og um misskilning 
að ræða varðandi einkavæðingu 
matvælaeftirlits í Danmörku, 
en fullyrt er að allt að 25% 
matvælaeftirlits þar í landi sé á 
hendi einkaaðila. Staðreyndin er 
sú að fyrirtæki þar í landi sem 
eru með vottuð gæðakerfi og fá 
þar af leiðandi eftirlit frá óháðum 
aðilum vegna slíkrar vottunar eiga 
möguleika á að fá það metið og þar 
af leiðandi minna eftirlit frá hinu 
opinbera sem því nemur.

 
Flutningur verkefna frá ríki til 

sveitarfélaga

Sú stefna hefur verið mörkuð af 
stjórnvöldum síðustu áratugi að 
flytja verkefni í auknum mæli frá 
ríki til sveitarfélaga. Ákvarðanir og 
val á verkefnum eru þá í höndum 
þeirra sem þekkja vel til aðstæðna 
og geta nýtt fjármagn og krafta 
með markvissum hætti, þar sem 
þeirra er helst þörf. Þvert á þessa 
stefnu hefur færst í aukana að 
ríkisstofnanir í opinberu eftirliti 
hafi ásælst eða fengið verkefni 
sem HES hefur haft með höndum. 
Oftast eru ekki gefnar neinar 
málefnalegar ástæður fyrir flutningi 
verkefna, s.s. að eftirlitinu hafi ekki 
verið sinnt, að það sé óhagstætt 
eða að tilfærslan muni leiða til 
sparnaðar. Slagorðið „einföldun“ 
hefur gjarnan verið notað. Enn 
koma fram fullyrðingar um að 
HES sé illa samræmt, gjaldskrár 
og verkferlar ólíkir og að því leidd 
rök að einföldun náist með því að 
færa eftirlitið undir ríkisstofnun. Í 
þessari umræðu vill gleymast að 
ríkisstofnanirnar Umhverfisstofnun 
(UST) og Matvælastofnun (MAST)  
hafa lögum samkvæmt það hlutverk 
að sinna samræmingu HES, en 
báðar eru þær illa færar um að 
sinna því hlutverki vegna skorts 
á fjárveitingum og vegna aukinna 
verkefna sem flutt eru til þeirra 
án fjármagns og undirbúnings, 
sbr. fréttaflutning um fiskeldismál 
nýlega.

Síðan hefur komið í ljós að 
eftirlitsheimsóknir sem framkvæma 
átti vegna þessara verkefna hafi 
jafnvel fallið niður svo árum 
skipti eftir að verkefnin voru flutt 
frá HES með tilheyrandi óöryggi. 
Starfsleyfi hafa jafnvel ekki heldur 
verið gefin út. Dæmi um verkefni 
sem hafa verið flutt frá HES til 
MAST er eftirlit með kjötvinnslum, 
litlum fiskvinnslum, mjólkurbúum 
og eggjaframleiðslu. Eftir það er 
um tvöfalt eftirlit að ræða þar sem 
HES fer áfram með mengunarhluta 
eftirlitsins í stað bæði hans og 
matvælahlutans áður. Skoði nú hver 
fyrir sig einföldunina.

Þróunin er þvert á markaða 
pólitíska stefnu. Núna liggur 
fyrir Alþingi breytingarfrumvarp 
á meginlöggjöf HES, lögum nr. 
7/1998. Breytingar sem þar eru 
boðaðar geta haft víðtæk áhrif 
á starfsumhverfi HES og um 
leið á gæði umhverfis og öryggi 
almennings, auk þess sem um 
aukið flækjustig getur orðið að 
ræða með tilheyrandi kostnaði fyrir 
atvinnulífið og sveitarfélög. Þetta á 
einkum við um aðila í samsettum 
rekstri, þ.e. rekstur sem fellur bæði 
undir lög 7/1998, um hollustuhætti 
og mengunarvarnir m.s.br., og þá 
annaðhvort hollustuháttareglugerð, 
nr. 941/2002, eða reglugerð nr. 
785/1999, um starfsleyfi fyrir 
atvinnurekstur sem getur haft í 
för með sér mengun, og jafnframt 
matvælalög, nr. 93/1995.

Dæmin sýna að hætt er við 

að kostnaður, sérstaklega minni 
fyrirtækja, rjúki upp við slíkar 
breytingar. Eftirlitsgjald með litlu 
á fiskeldi var rúmar 20 þús. kr. 
á Norðurlandi vestra en eftir að 
UST yfirtók starfsleyfisútgáfu og 
framseldi eftirlitið til MAST, „til 
einföldunar“ eins og lagt var upp 
með, kostar eftirlitsheimsóknin 
vel á annað hundrað þúsund 
krónur. Annað dæmi má taka 
sem er rekstur hótels í dreifbýli. 
Í dag gefur HES út eitt kaflaskipt 
starfsleyfi fyrir reksturinn, þ.e. 
vatnsveitu, veitingastað, gististað 
og sána, auk þess að hafa eftirlit 
með umhverfismálum einnig. 
Hagræðið er augljóst. Verði af 
breytingu á lögum um hollustuhætti 
og mengunarvarnir á UST að skrá 
veitingasal og snyrtingar, gististað 
og sána og tilkynna HES um þá 
skráningu. HES gefur hins vegar 
út starfsleyfi fyrir vatnsveitu 
og veitingaeldhúsinu skv. 
matvælalöggjöf. Einföldun eða 
sparnaður? Nei, líkast til ekki. 

Til einföldunar og betri nýtingar 
fjármagns er nærtækast að flytja 
aukin verkefni til HES sem hefur 
yfir fjölbreyttri sérfræðiþekkingu 
að ráða og mikilli reynslu við 
eftirlit. Síðast en ekki síst er mikil 
þekking hjá HES á nærumhverfinu 
og viðbragðstími er stuttur. 
Eftirlit og starfsleyfisútgáfa sem 
búið er að taka frá HES ætti að 
flytja aftur til baka og jafnframt 
að skoða með opnum hug að 
flytja þangað frekari verkefni 
ríkisstofnana sem samrýmast vel 
verkefnum HES. Hér má nefna 
verkefni sem nú eru í höndum 
Neytendastofu, Vinnueftirlits o.fl. 
Fjölþætt nærþjónusta á einum 
stað leiðir augljóslega til þess að 
eftirlitsheimsóknir nýtast betur og 
skilvirkni eykst.

HES telur mikilvægt að 
yfirumsjónarhlutverk MAST og 
UST sé skilgreint betur og að þær 
stofnanir sinni sem minnstu eftirliti, 
nema með HES til samræmingar og 
leiðbeiningar. Til þess að geta rækt 
það hlutverk þurfa stofnanirnar að 
hafa fjárhagslegt svigrúm til þess 
að sinna því sem ekki hefur verið 
mögulegt hingað til. Til að tryggja 
yfirumsjónarhlutverkið betur er 
hægt að skoða sambærilega leið og 
er að finna í lögum um mannvirki. 
Í lögunum er Mannvirkjastofnun 
fengið vald til íhlutunar í störf 
byggingarfulltrúa ef sérstakar 
ástæður kalla á.

 
Leiðarvísir Ríkisendurskoðunar

Ríkisendurskoðun hefur skrifað þó 
nokkrar skýrslur um hvernig beri 
að innleiða breytingar í opinberum 
rekstri. Við þær breytingar að fela 
sveitarfélögunum aukin verkefni er 
mikilvægt að hafa þann leiðarvísi 
Ríkisendurskoðunar sem áttavita. 
Mikilvægt er að undirbúa allar 
breytingar vel og hafa skýr 
markmið og framtíðarsýn og 
að ekki gleymist í hvers þágu 
opinbert eftirlit er hverju sinni. 
Það markmið þarf ekki alltaf að 
samrýmast þörfum rekstraraðila um 
að eiga auðvelt með að hefja og 
stunda rekstur. Heilbrigðiseftirlit 
sveitarfélaga þjónustar almenning 
og umhverfi og eiga þeir hagsmunir 
að vera í fyrsta sæti.

 
Fyrir hönd Heilbrigðiseftirlits 
sveitarfélaga:
 

Árný Sigurðardóttir, 
framkvæmdastjóri Heilbrigðis-
eftirlits Reykjavíkur
Sigrún Guðmundsdóttir, 
framkvæmdastjóri Heilbrigðis-
eftirlits Suðurlands
Sigurjón Þórðarson, 
framkvæmdastjóri Heilbrigðis-
eftirlits Norðurlands vestra

Skilvirk stjórnsýsla
LESENDABÁS
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Aðstæður til beitar eru 
mismunandi og því hentar ekki 
sama skipulag öllum. 

Mikilvægt er að hugsa beitina 
sem hluta af heildar-fóðrunar 
skipulagi búsins og finna þann takt 
sem hentar hverjum og einum, hvort 
sem beitin er stór eða lítill hluti af 
framleiðsluferlinu.

Innihald grass til beitar

Góð beit einkennist af háu innihaldi 
próteins og lágu trénisinnihaldi 
(NDF), þetta þýðir að nýtanleg 
orka er há og fóðrið lystugt. 
Fóður með lágu trénisgildi ögrar 
vambarumhverfinu, aukið flæði er 
úr vömbinni sem leiðir til slakari 
fóðurnýtingar. 

Mikilvægt er að tryggja gripum á 
beit góðu aðgengi að verkuðu heyi 
og viðeigandi kjarnfóðri, til að halda 
vambastarfseminni í jafnvægi. Velja 
gróffóður sem hentar hverju sinni 
á móti beitinni, ólíklegt er að sama 
gróffóður henti á öllum tímum 
sumarsins. 

Annars vegar erum við að beita 
á ungt kraftmikið gras í upphafi 

beitartímabilsins og svo fer 
næringargildið lækkandi eftir því 
sem plönturnar þroskast en með 
góðu skipulagi er hægt að halda 
beitinni kröftugri stærstan hluta 
sumarsins.

Þroski grass og áburður hafa mest 
áhrif á næringargildi þess á beitinni, 
en jarðvegurinn, plöntusamsetning 

og veðrið hafa einnig mjög mikið að 
segja um næringargildi beitarinnar. 
Almennt er grænfóður orku-, 
prótein- og steinefnaríkt, en það 
er fljótt að spretta úr sér og vel 
sprottnir hafrar eru próteinsnauðir.

Plöntuval

Lystugleiki plantna hefur áhrif 
á fóðurupptöku á beit. Lystugar 
grastegundir eru til dæmis 
vallarrýgresi, vallarfoxgras, 
hávingull og vallarsveifgras, en 
kýr velja gjarnan tegundir eins og 
hvítsmára ef hann er í túninu. 

Til þess að fá góða beit þegar 
líður á sumarið og fram á haustið 
er nauðsynlegt að hafa grænfóður 
sem stærsta hluta beitarinnar. 
Fljótsprottnar tegundir, eins og 
sumarrýgresi, bygg, sumarhafrar 
og vetrarrýgresi, má rækta til beitar 
snemma sumars, gott er að sá því 
eins snemma og færi gefst. Byrja 
má að beita grænfóður þegar það 
hefur náð 10–20 cm hæð. Þessar 
tegundir, sem voru nefndar, geta 
verið komnar í þessa hæð 40–60 
dögum eftir sáningu. Sumarrepja 
þarf aðeins lengri tíma. Sumarrepju, 
bygg og hafra þarf að randbeita – 
passa að byrja ekki of seint því 

þessar tegundir eru fljótar að spretta 
úr sér.

Rýgresistegundirnar gefa góðan 
endurvöxt. Til þess að hafa alltaf 
í boði úrvals beit á rýgresi má slá 
það þegar sprettan er orðin of mikil 
og nýta endurvöxtinn til beitar. 
Endurvöxtur fer þó eftir veðri og 
úrkomu. Það er öruggara að nota 
vetrarrýgresið því sumarrýgresið 
sprettur hratt úr sér.

Vetrarrepjan er sú grænfóður-
tegund sem hentar best til beitar síðla 
sumars og á haustin. Vetrarrepju 
sem er sáð í byrjun maí má jafnvel 
byrja að beita í júlí í 15–20 cm hæð 
eða snemma í ágúst í 20–30 cm hæð. 
Mikilvægt er að kýr sem eiga að 
mjólka vel og er beitt á vetrarrepju 
hafi einnig aðgang að túni til beitar 
og fá gróffóður. Ekki er ráðlegt að 
vetrarrepjan sé meira en þriðjungur 
af gróffóðrinu síðsumar og minnki 
rólega við innistöðuna.

Það sem mestu ræður þó, þegar 
kemur að því að velja heppilegustu 
plönturnar, er veðrið og aðstæður 
hvers og eins.

Ábendingar:
 

• Hafa alltaf gott aðgengi 
að gróffóðri til að jafna 

vambarumhverfið allt 
beitartímabilið 

• Velja kjarnfóður sem hentar 
hverju sinni 

• Beit á snemmsprottið 
grænfóður, sem ekki gefur 
endurvöxt, er dýr

• Best að slá frumvöxt 
rýgresis þegar uppskera er 
orðin ásættanleg, beita svo 
endurvöxtinn, hann getur verið 
orðinn nýtanlegur tveimur 
vikum eftir slátt. Vegna þess 
að endurvöxtur rýgresis 
nýtist illa til beitar ef beitt 
hefur verið á frumvöxtinn og 
endurvöxtur rýgresis er mestur 
ef frumvöxturinn er sleginn.

Ráðgjafar RML eru innan handar 
varðandi bætta nýtingu beitar fyrir 
mjólkurkýr.

Höfundar greinar:
Berglind Ósk Óðinsdóttir, 
ráðunautur í fóðrun
Eiríkur Loftsson,
ráðunautur í jarðrækt
Elin Nolsöe Grethardsdóttir, 
ráðunautur í nautgriparækt
Sigtryggur Veigar Herbertsson, 
ráðunautur í bútækni og 
aðbúnaði

Nú keppast kúabændur við að 
bæta sína aðstöðu og margir eru 
að breyta yfir í mjaltaþjóna, aðrir 
eru með hlutina í föstum skorðum.  

Ekki er einfalt að ná miklum 
afurðum með beitinni og eins getur 
það kallað á aukna vinnu að setja 
þær út á beit. En til þess að árangur 
náist af beitinni þarf skipulagningu.

Skipulag innandyra

Þegar staðsetja á mjaltaaðstöðu þá 
er margt sem hafa þarf í huga, eitt af 
því er hvernig við ætlum að standa 
að beitinni. Til þess að minnka vinnu 
við beitina er best að flokka þær út 
eftir mjaltir. Til eru nokkrar leiðir 
sem hægt er að nota við að flokka 
kýr út, en besta leiðin er að koma 
á stýrðri umferð og senda þær út til 
beitar þegar þær eru nýmjólkaðar.  

Þannig minnka líkur á að þurfi að 
sækja þær til mjalta, sem er tímafrekt 
og hentar illa með öðrum verkum, 
ef kýrnar eru á næturbeit er þetta 
enn mikilvægara nema verkneminn/
vinnumaðurinn sé frá Ástralíu og illa 
gangi að snúa við sólarhringnum.

Þar sem ekki er stýrð umferð í 
fjósi alla jafna er einfalt að koma 
fyrir grindum og skipta fjósinu í 
tvennt meðan á þessu beitartímabili 
stendur (fyrir og eftir mjaltaþjón).

Skipulag utandyra

Mikilvægt er þegar staðsetja á ný 
útihús að hugsa fyrir nokkrum 
þáttum:

• Stækkunarmöguleikum
• Keyrslu á heyfeng og skít
• Gönguleiðum til og frá beit.

Alltof algengt er að staðsetning fjósa 
sé þannig að erfitt séð að koma við 
beit, stundum er langt í beitina, þvera 
þarf akstursleiðir dráttarvéla o.s.frv. 

Nauðsynlegt er að skoða hvar 
heppilegast sé að nýta beit og hafa 
fjósið staðsett þannig að hægt sé að 
nýta beitina. Atriði eins og halli í 
landi sem kallar á jarðrask, aðgengi 
að hreinu vatni og fleira hefur þar 
áhrif. Til eru bændur sem taka þetta 
lengra en aðrir og var fyrr í vor fyrsti 
færanlegi mjaltaþjónninn tekinn í 
notkun í Noregi og er hann færður 
að beitarlöndum á sumrin.

Beitarsvæðin

Til að hámarka afköst beitarsvæða 
er nauðsynlegt að skipta þeim upp í 
minni svæði, þannig er hægt að hafa 
stjórn á vexti hvers hólfs með t.d. 
ruddasláttuvél og með skipulagningu 
er hægt að stýra hvenær viðkom-
andi hólf eru tilbúin, en auðvitað 
ræður veðrátta miklu um vöxtinn, 
en við ættum að geta stjórnað öðrum 
þáttum. Ef notast á við beitarsvæði 
kallar það á vinnu við uppsetningu á 
girðingum og brynningaraðstöðu og 
eins þarf að vera með gott skipulag 

á hvenær friða á hólf og hvenær á 
að beita.  

Nokkrir punktar:

• Skipta fjósinu í tvennt, mjólk-
aðir gripir komist út, aðrir ekki

• Huga að gönguleiðum og akstri 
dráttarvéla

• Einstefnuhlið til og frá fjósi 
hjálpa til við að stýra umferð

• Hugið vel að jarðsambandi 
rafgirðinga, oft er lítil leiðni í 
malarpúða við byggingar, raki 
í jörðu hefur einnig áhrif.

Ráðgjafar RML eru innan handar 
varðandi bætta nýtingu beitar fyrir 
mjólkurkýr.

Höfundar greinar:

Berglind Ósk Óðinsdóttir, 
ráðunautur í fóðrun
Eiríkur Loftsson,
ráðunautur í jarðrækt
Elin Nolsöe Grethardsdóttir, 
ráðunautur í nautgriparækt
Sigtryggur Veigar Herbertsson, 
ráðunautur í bútækni og 
aðbúnaði

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Í síðasta Bændablaði var 
umfjöllun um beitarmál 
mjólkurkúa á bls. 52 þar 
sem misfórst að skrá alla 
höfunda. Þeir eru Elin Nolsöe 
Grethardsdóttir, ráðunautur í 
nautgriparækt, Jóna Þórunn 
Ragnarsdóttir, ráðunautur 
í fóðrun, ásamt Sigtryggi 
Veigari Herbertssyni, ráðunaut 
í bútækni og aðbúnaði. 

Leiðrétting

Góð beit einkennist af háu innihaldi próteins og lágu trénisinnihaldi (NDF), þetta þýðir að nýtanleg orka er há og fóðrið lystugt. Mynd / Anna Guðrún Grétarsdóttir

Beit er list –2

Vatn er mikilvægt. Mynd / Halla Eygló Sveinsdóttir

Beit er góð –2

Lystugleiki plantna hefur áhrif á fóðurupptöku á beit. Mynd / Halla Eygló Sveinsdóttir
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Á öldum áður var rík hefð fyrir 
nýtingu sauðamjólkur hér á 
landi. Voru fráfærur stundaðar 
eitthvað fram yfir aldamótin 
1900 og á einstaka bæjum allt 
fram undir 1950.  

Þetta var mikilvægur hlekkur 
í matvælaframleiðslu þjóðarinnar 
og trúlega unnið úr sauðamjólk á 
hverjum bæ í þá tíð. Sauðamjólkin 
þykir kostamikil og var hún nýtt 
til osta-, smjör- og skyrgerðar.  Í 
seinni tíð hefur þessi menning 
tapast niður hérlendis. Víða 
erlendis hefur nýting sauðamjólkur 
lifað af byltingar og breytingar í 
landbúnaðinum og framleiðsla á 
sauða- og geitaostum mikils metin.

Eru sóknarfærin meiri í dag?

Á síðustu áratugum hefur verið 
reynt að glæða þessa framleiðslu 
nýju lífi og hafa verið sett á 

laggirnar átaksverkefni í þeim 
tilgangi. Þróunin hefur verið hæg 
en þó eru nokkur dæmi nú í seinni 
tíð um að mjólk úr ám og huðnum 
sé nýtt til matargerðar. Hugsanlega 
er betri jarðvegur nú en áður 
fyrir slíka framleiðslu. Með 
stórauknum ferðamannastraumi 
ætti að vera aukinn grundvöllur 
fyrir sölu á sérvörum úr íslenskum 
landbúnaði. Þá hafa reglur 
um framleiðslu á sauða- og 
geitamjólk verið rýmkaðar sem 
gerir bændum auðveldara fyrir að 
hefja slíka framleiðslu. Þá er ekki 
síður þörf nú, en áður, að auka 
verðmætasköpun í landbúnaðinum.  
Varðandi geitfjárræktina myndi 
það vera stórkostlegt gæfuspor 
m.t.t. stofnverndar á þessum 
merka landnámsstofni ef nýting 
afurðanna næði aukinni fótfestu.

Fræðslufundur fyrir bændur

Ráðgjafarmiðstöð land-
búnaðarins í samstarfi við 
Landssamtök sauðfjárbænda og 
Geitfjárræktarfélag Íslands mun 
standa fyrir fræðslufundi um 

framleiðslu úr sauða- og geitamjólk. 
Fundurinn verður haldinn á 
Hvanneyri föstudaginn 23. júní 
og stendur frá kl. 13.00 til 17.00. 
Markmið fundarins er að kynna 
fólki hvaða aðstaða þarf að vera 
fyrir hendi, hvaða kröfur eru gerðar 
til aðstöðunnar og að hverju þarf að 
huga áður en farið er af stað í slíkt 
verkefni. Erindi flytja:

Sveinn Rúnar Ragnarsson, 
bóndi í Akurnesi. Hann mun fjalla 
um reynslu bænda í Akurnesi af 
framkvæmd sauðamjalta.

Óli Þór Hilmarsson, sérfræðingur 
hjá MATÍS. Óli Þór mun m.a. fara 
yfir hvaða kröfur eru gerðar til 
aðstöðu við vinnslu á mjólkinni.

Sigtryggur Veigar Herbertsson, 
bútækniráðunautur RML, sem mun 
fræða fólk um aðstöðu til mjalta.

Þátttaka er öllum opin og ekki 
krafist þátttökugjalds en áhugasamir 
verða að skrá þátttöku sína.  Skráning 
fer fram í gegnum heimasíðu RML 
(sjá hnapp á www.rml.is) eða hafa 
samband í síma 516-5000.  Frekari 
upplýsingar veitir Eyþór Einarsson, 
sauðfjárræktarráðunautur RML 
(ee@rml.is / 516-5014).

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Eins og flestum er kunnugt um þá 
tók gildi reglugerð um stuðning í 
nautgriparækt um síðustu áramót 
þar sem skýrsluhald er skilyrði fyrir 
greiðslum samkvæmt samningi um 
starfsskilyrði í nautgriparækt. 
Þetta þýðir að til þess að fá 
beingreiðslur, gripagreiðslur og 
aðrar greiðslur sem tilgreindar eru 
í samningnum verður viðkomandi 
að skila skýrslum og kýrsýnum 
(mjólkurframleiðendur) innan 
tilskilins tímafrests.

Fyrir þá mjólkurframleiðendur 
sem voru í skýrsluhaldi er breytingin 
í raun og veru engin. Áfram skrá 
menn burði, afdrif, nyt kúnna og 
taka kýrsýni. Kjötframleiðendur 
þurfa á sama hátt að skrá burði og 
afdrif fyrir tilskilinn frest sem er 10. 
næsta mánaðar fyrir þann mánuð sem 
skýrslu er skilað fyrir.

Fyrir þá gripi sem fara í sláturhús 
er gerð krafa um sláturgögn sem 
lesin eru sjálfkrafa inn í kerfið frá 

sláturhúsunum. Þarna verður þó að 
vanda til verka og tryggja af fremsta 
megni að rétt einstaklingsnúmer skili 
sér inn í kerfið. 

Rétt er að hafa í huga að komi upp 
villur varðandi sláturgögn er betra að 
hafa tímann fyrir sér, þ.e. ekki miða 
við að skila skýrslum á allra síðasta 
degi eða klukkutímum.

Mjólkurframleiðendur ættu 
sérstaklega að hafa í huga kröfur 
varðandi kýrsýni. Gerð er krafa um 
að skilað sé inn sýnum úr öllum 
mjólkandi kúm tvisvar sinnum í 
ársfjórðungi eða 8 sinnum á ári. 
Taka má sýni oftar en sjaldnar 
þýðir brottfall greiðslna. Þessu er 
ákaflega mikilvægt að framfylgja 
með reglubundnum hætti því sýni 
verða ekki tekin aftur í tímann og 
verði misbrestur á getur það þýtt 
brotfall bein- og gripagreiðslna út 
allt árið. 

Það er háalvarlegt mál sem getur 
leitt til mjög slakrar fjárhagslegrar 
afkomu viðkomandi bús.

Skýrsluskil fara fram eins og áður, 
þ.e. fyrst eru skráðir burðir, afdrif og 
flutningar. Því næst er mjólkurskýrsla 
fyllt út og skilað. Lokastigið 
er keyrsla og skil svokallaðrar 

lögbundinnar skýrslu sem er í 
raun yfirferð á gögnum til þess að 
sjá hvort þau uppfylla ákveðnar 
lágmarkskröfur. Þeir bændur 
sem eingöngu stunda framleiðslu 
nautakjöts þurfa að sjálfsögðu ekki 
að skila mjólkurskýrslu heldur 
fara beint í lögbundnu skýrsluna 
að loknum skráningum á burðum, 
afdrifum og flutningum.

Leiðrétting

Í grein eftir mig sem birtist í 
Bændablaðinu 9. mars sl. sagði ég 
að í dag skiluðu um og yfir 90% 
búanna skýrslum mánaðarlega 
en fyrir aðeins 10 árum síðan 
hefði þetta hlutfall verið milli 
60 og 70%. Í þessari fullyrðingu 
gætti ákveðinnar ónákvæmni 
sem rétt er að leiðrétta.  Hið rétta 
í þessu er að á fyrstu mánuðum 
skýrsluhaldskerfisins Huppu voru 
skil með áðurnefndum hætti, þ.e. 
hlutfallið var frá rúmlega 50% 
upp í nálægt 75%. Þetta á við um 
mánuðina frá maí 2008 til og með 
nóvember 2008. Frá þeim tíma 
hafa skil verið um og yfir 90% í 
hverjum mánuði.

RÁÐUNAUTUR
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins  

auglýsir eftir ráðunaut

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Starf í ráðgjafateymi RML.

• Fjölbreytt ráðgjöf með áherslu á nautgriparækt.

• Þróun og sala á fjölbreyttri ráðgjöf á landsvísu í 
samstarfi við annað starfsfólk RML.

• Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.

• Þekking á sviði landbúnaðar.

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

• Geta til að vinna undir álagi.

• Góðir samskiptahæfileikar.

Gert er ráð fyrir að starfsstöð viðkomandi verði á Selfossi.
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins er ráðgjafarfyrirtæki í eigu 
bænda sem sinnir landbúnaðarráðgjöf um allt land.  
Starf   sem in er dreifð um landið á 13 starfsstöðvum. 

Við bendum áhugasömum á heimasíðu fyrirtækisins  
www.rml.is þar sem sótt er um starfið, en þar er einnig  
hægt að kynna sér starfsemina enn frekar.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júní. 
Nánari upplýsingar veita Vignir Sigurðs-
son framkvæmdastjóri, vignir@rml.is og 
Berglind Ósk Óðinsdóttir starfsmanna-
stjóri, boo@rml.is.

Guðmundur Jóhannesson
ábyrgðarmaður í
nautgriparækt
mundi@rml.is

Enn um skil á skýrslum

Eyþór Einarsson
ábyrgðarmaður í
sauðfjárrækt
ee@rml.is

Nýting sauða- og geitamjólkur
– Opinn fræðslufundur fyrir sauðfjár- og geitfjárbændur

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar
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Fyrir réttum fjórum árum próf-
aði ég pallbílinn frá VW sem þá 
var nýkominn á markað. Í byrj-
un maí frumsýndi Hekla nýjan og 
betrumbættan Amarok. 

Mér lék forvitni á að vita hvort 
breytingarnar væru miklar nú í sam-
anburði við bílinn sem ég prófaði 
fyrir fjórum árum.

Ný kraftmeiri vél

Það fyrsta sem ég tók eftir var að 
verðið hefur lækkað, fyrir fjór-
um árum kostaði ódýrasti bíllinn 
7.590.000 og sá dýrasti 8.750.000, en 
nú kostar ódýrasti bíllinn 5.840.000 
(sá bíll er 4 strokka með 140 hestafla 
vél), en sá dýrasti 7.690.000. Fyrir 
fjórum árum var vélin 4 strokka og 
skilaði 179 hestöflum og 420 Nm 
(Newtonmetra) togi, með 8 þrepa 
sjálfskiptingu, dráttargetan var 3.200 
kg. 

Bíllinn sem prófaður var nú er 
með V6 3.0 dísilvél sem skilar 224 
hestöflum og 550 Nm tog, sjálfskipt-
ur og enn með 8 þrepa skiptingu. 
Dráttargetan er komin upp í hámark 
á 50 mm kúlu sem er 3.500 kg. 

Í minningunni er bíllinn og sætin 
nánast eins og fyrir fjórum árum, 
innra rými gott og útsýni. Ekki man 
ég hvort að bíllinn sem prófaður var 
fyrir fjórum árum hafi verið með 
bakkmyndavél, en í nýja bílnum er 
bakkmyndavél og þrátt fyrir að vera 
ekki mjög stór er myndin í henni 
óvenju skýr.

Mjög góð fjöðrun miðað við 
marga pallbíla

VW Amarok-bíllinn sem var inni í 
sýningarsal Heklu var á 255/55/19 
dekkjum og felgum, en bíllinn sem 
ég prófaði var kominn á 265/60/18, 
en að minka felgustærðina um eina 
tommu og hækka belg hjólbarðanna 
gefur bílnum mun betri fjöðrun. Ég 
hefði viljað prófa hvort 17 tommu 
felgur passi undir bílinn, en það gæfi 
enn meiri möguleika á að gera bílinn 
mýkri og hentugri fyrir vonda vegi 
og slóða. 

Er ekki frá því að þessi pallbíll 
hafi verið mýksti pallbíll sem ég 
hef ekið tómum, en vegurinn sem 
valinn var í það var svo grófur að á 
endanum sneri ég við þar sem hann 
bara varð verri og verri. 

Á staðnum þar sem ég sneri við 
ók ég bílnum upp í þannig ójöfnu 
að annað afturhjólið fór á loft, en í 
stað þess að spóla á því hjóli færðist 
aflið yfir á hin hjólin sem voru með 
grip á jörðinni.

Var töluvert frá uppgefinni 
eyðslu

Uppgefin eyðsla í blönduðum akstri 
er 8 lítrar á kraftmesta bílnum sem 
ég prófaði, en eins og mér er tamt 
þegar ég kemst í kraftmikla bíla 
virðist hægri fóturinn á mér ótrúlega 
þungur. 

Í byrjun prufuakstursins ók ég 
bílnum innanbæjar í um 50 km og 
var meðaleyðsla mín innanbæjar 
10,7 lítrar á hundraðið. Í um 50 km 
utanbæjarakstri var ég með eyðslu 
upp á 9,3 lítra. Inni í því var smá 
brölt á vondum vegslóða í um 5 km. 
Miðað við tilfinningu mína á bílnum 
gæti ég trúað að bíllinn sé að eyða á 

bilinu 11–13 lítrum á hundraðið með 
um þriggja tonna kerru í afturdragi 
í langkeyrslu miðað við að ekið sé 
á um 80 km hraða.

Vantar krókinn sem staðalbúnað

Það eru fáir pallbílar sem sjást á 
götunum án dráttarkróks og fyrir 
mér ætti það að vera staðalbúnaður, 
en fyrir auka 150.000 er hægt að 
fá dráttarkrók. Ýmislegt fleira er í 
boði samkvæmt sölubæklingi á VW 
Amarok sem aukahlutir, s.s. læst 
afturdrif, leiðsögukerfi, veltigrind, 
pallhús, palllok o.fl. Allavega var 

ég mjög sáttur við bílinn í alla staði, 
þó sérstaklega mýkt, dráttargetu og 
verð sem er afar gott og verður varla 
hagstæðara á bíl með svona mikla 
dráttargetu.

Amarok Highline Plus 3.0 TDI V6. Myndir / HLJ

Grófur vegslóðinn var eins og malbikaður fyrir mjúka fjöðrunina.

Rúmgóður fyrir aftursætisfarþega

Helstu mál og upplýsingar

É ÁVÉLABÁSINNVÉVÉLÉLALAABÁBÁSÁSISININNNN

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is

Heithúðun á pallinum.

Fjórir stálbogar eru undir vélinni til að verja neðsta hluta hennar. Vel staðsett 
og bráðnauðsynlegt.

Varadekkið er í fullri stærð.

Hæð 1.834 mm

Breidd 2.228 mm

Lengd 5.254 mm

Pallstærð 1.555 mm x 1.620 mm
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Að hugsa vel um dekkin sín eykur 
endingu þeirra og sparar eldsneyti. 
Rangt loftmagn í hjólbörðum 
getur aukið eldsneytiseyðslu um 
allt að 20%. 

Allt of fáir mæla reglulega 
loftþrýsting í hjólbörðum á tækjunum 
sínum. Í öllum tækjum er gefinn upp 
hæfilegur loftþrýstingur, annaðhvort 
á límmiða á tækinu eða í handbók 
tækisins. Algengast er að í hjólbarða 
vanti loft, annaðhvort vegna leka 
eða með ráðum gert til að ná meira 
floti eða fjöðrun með hjólbörðunum. 
Tegundir hjólbarða eru fjölmargar og 
eru flestir hjólbarðaframleiðendur 
með svipað loftmagn í dekkjunum. 
Þó hefur Michelin hannað hjólbarða 

sem má keyra á lægra loftmagni en 
hjá flestum öðrum framleiðendum og 
fyrir vikið er allt að 16% stærri flötur 
Michelin-hjólbarðans sem kemur 
við jörðina miðað við hefðbundna 
dráttarvélahjólbarða.  Hjá 
hjólbarðasölum og innflytjendum 
hjólbarða er hægt að fá upplýsingar 

um rétt loftmagn í hjólbörðunum 
sem þeir eru að selja.

„Galdraefni sett í dekkin svo þau 
springi ekki“

Það getur verið tímafrekt ef hjól-
barði springur undir tæki sem er í 
fullri vinnu. Rífa undan, fara með á 
verkstæði, láta laga og undir aftur. 
Þetta getur tekið marga klukkutíma 
og jafnvel allan daginn, þrátt fyrir að 
öll verkfæri séu til staðar. Kostnaður 
við einn sprunginn hjólbarða getur 
því kostað allt upp undir eitt hundrað 
þúsund og bara út af litlum nagla. Svo 
ekki sé talað um tafir á verkinu og 
útreiknað tímakaup þess sem vinnur 
verkið við hjólbarðaskiptin. 

Margir þeirra sem eru með skot-
bómulyftara, hjólaskóflur og trakt-
orsgröfur á byggingarsvæðum eða 

þar sem vænta má nagla og ýmissa 
annara aðskotahluta sem geta lent í 
hjólbörðunum, láta setja efni inn í 
hjólbarðana til að þeir springi síður 
hjá þeim. Í daglegu tali er þetta efni 
kallað „flaat free“ og er í vökvaformi 
með litlum trefjum inni í vökvanum 
sem fer í gatið. Er þetta selt undir 
ýmsum nöfnum. Ef nagli eða skrúfa 
fer í hjólbarða sem er með þessu efni 
er naglinn/skrúfan tekin í burtu og 
ekið af stað og efnið lokar gatinu.

Reynslan af „flaat free“ er góð 

Gröfumaður, sem lét setja svona í 

gömul lúin framdekkin á gröfunni 
sinni í vetur sem leið, var ánægður  
þegar hann kom til að setja ný dekk 
undir að framan. Sagðist hann hafa 
tekið á milli 5 og 10 nagla og skrúfur 
úr dekkjunum í vetur og aldrei bætt 
lofti í þau. Í venjulegan traktor myndi 
svona efni kosta á bilinu 50–60.000. 
Hægt er að setja þetta efni í hjól-
barðana með sérstöku verkfæri án 
þess að taka hjólbarðana undan 
vélinni. Svona efni fæst á mörgum 
hjólbarðaverkstæðum, en efnið sem 
ég hef kynnst er sagt umhverfisvænt  
og er selt hjá N1 undir heitir Safety 
Wheel2.

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300

 KROSSGÁTA Bændablaðsins

Lausn á krossgátu í síðasta blaði

ÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is

HÁÐGLÓSA ÞORP STRIK ATHYGLI ÍÞRÓTT RÖND TEMUR
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Umhirða dekkja á vinnuvélum

Hér er ein tegundin af svokölluðu 

... Olíur / Síur / Stýrisenda / Legur / Fóðringar / 

Sæti / Drifsköft / Skinnur / Bolta / Rær / Þéttisett 

/ Yfirtengi / Ljós / Bremsuborða / Stimpla / Slífar / 

Pakkningasett / Barka / Púströr / Slöngur / Málningu 

/ Rafgeyma / Beisliskúlur / Splitti / Suðufestingar / 

Vatnsdælur / Startara / Rafala / Kúplingssett / Perur 

/ Pakkdósir / Viftureimar / Spíssa / Keðjur / Stýri / 

Öryggisbelti / Mæla / Gaspumpur / Pústgreinar / 

Dráttapinna / Olíudælur / Takka / ofl.  ofl.  ofl.

Eigum og útvegum varahluti, aukahluti og 

rekstrarhluti í flestar gerðir dráttavéla. 

VIÐ EIGUM...

Austur vegur 69 -  800 Selfoss // Lónsbakk i -  601 Akureyr i  // Sólvangi 5 -  700 Egilsstaðir

Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is
Njarðarnesi 1 sími 460 4350 

Hjólbarðaþjónusta - Smurþjónusta - Þrif á bílum - vönduð handverkfæri og fl.

Úrval hjólbarða á betra verði

Fólksbíla-, traktora-, vinnuvéla-, vagna-, 

jeppa,- og vörubíladekk í úrvali.

Smurþjónusta

(Jason ehf.)

20% 
afsláttur af öllum dekkjum 

Ármann sími 896 8462 og Tryggvi 896 412

Jeppadekk
35x12,5x15

Double Star 
vörbíladekk

Double Star

Vinnu- og 
dráttarvéladekk

LÖGMÁL NYTJAR STRIT KERALD GRIPIÐ YNDIS FLOKKA

HROKA-
FULLUR

HEGNA
EGGJA

KERRA

TÁL

RÖST

FYRIR

FLINKUR
GRÓÐI

RÓMVERSK 
TALA

ALMÆTTIS

EKKI
SIGTI

SJÚK-
DÓMURSLARKA

LEIFTRA

SKOÐUN

TÍSTA

LEIKUR

SUNNA
SNYRTI-
LEGUR

LOK
HRESS TRAPPAAFHENDA

SMÁTOTA

ÚRKOMA

MÆLI-
EINING

NUDDA
ÆVIKVÖLD

GNÆFA 
YFIR

HLUTVERK

KROPPA

FAÐMLAG
GELT

BÁL

SEFAST

VIÐSKIPTA-
VINUR

NEYTA
GRILLADÝRA-

HLJÓÐ

ÍSKUR

STYRKJA

FRAM-
KVÆMA

BÁRA
HUGGI

TVEIR EINS

SMYRSL

REYNDAR

KK NAFN

BIL

MATJURT
ÁVÖXTUR

LUKT TVEIR 
EINSFISKA

FUGL

LEIKFÖNG BLÆR

BRAGAR-
HÁTTUR

DRYKKJAR-
ÍLÁT

ÁTT

61
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„Við keyptum jörðina árið 2003, 
þá hafði ekki verið föst búseta á 
jörðinni síðan 1971. Við höfum 
verið að auka fjárstofn jafnt og 
þétt,“ segja Vignir og Helga á 
Höfnum á Skaga. 

„Einnig hefur verið uppbygging 
á jörðinni en á henni var aðeins 
íbúðarhús og fjárhús.  Í tengslum við 
æðarbúskapinn hefur verið komið 
upp æðardúnshreinsun og einnig eru 
búnar til sængur úr æðardún o.fl. 
eftir pöntunum.“

Býli:  Hafnir á Skaga.

Staðsett í sveit: Austur-Húnavatns-
sýsla. 

Ábúendur: Vignir Sveinsson og 
Helga Ingimars, einnig býr Skafti, 
sonur okkar, með sína fjölskyldu í 
öðru húsi á jörðinni.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Eigum 4 börn:  Sandra Dögg, Skafti, 
Ingimar og Alma Dröfn. Tveir 
smalahundar eru á heimilinu og einn 
köttur hafður til músaveiða.

Stærð jarðar? Jörðin er um 3.100 ha.  
Ræktað land er um 30 ha. 

Gerð bús? Sauðfjárbúskapur, æðar-
rækt og hrossarækt.

Fjöldi búfjár og tegundir? 560 kind-
ur á vetrarfóðrum og slatti af hrossum 
og um 2.200 æðarkollur.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Dagarnir geta verið mjög misjafnir, 
þó má segja að á vetrinum eru 
gjafir kvölds og morgna og unnið 
við hreinsun á æðardúni.  Svo 
ýmis önnur störf sem þarf að sinna 

jafnhliða.
 
Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Skemmtilegast er á vorin 
þegar sauðburður stendur yfir og svo 
tekur við dúntínsla.

Hvernig sjáið þið búskapinn fyrir 
ykkur á jörðinni eftir fimm ár? 
Við búumst við að halda okkar 
striki. Húsakostur verður bættur til 
að vinnuaðstaða verði enn betri

Hvaða skoðun hafið þið á 
félagsmálum bænda? Þau eru í 
ágætum málum, mætti kannski vera 
meiri samstaða meðal bænda.

Hvernig mun íslenskum 
landbúnaði vegna í framtíðinni? 
Eins og staðan er í dag eru horfur 
ekki góðar, en við erum bjartsýn.

Hvar teljið þið að helstu tækifærin 
séu í útflutningi íslenskra búvara?  

Við þurfum að leggja mikla áherslu 
á hvað vörurnar okkar eru vistvænni 
í samanburði við aðrar þjóðir. Að 
sjálfsögðu er góð matreiðsla og 
framsetning á kjöti til ferðamanna 
á Íslandi góð auglýsing.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Mjólk, ostur, egg, skyr og harðfiskur.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Ærfille.
Eftirminnilegasta atvikið við 

bústörfin? Það er erfitt að gera 
upp á milli en það var eftirminnilegt 
þegar nýtt hús var tilbúið fyrir 
dúnhreinsunina. En við hreinsum 
allan okkar dún sjálf og tökum í 
hreinsun frá öðrum.

Líf og lyst
BÆRINN OKKAR

Sælkerapylsur og nautakjöt á naan-brauði 
Það getur aldrei farið úrskeiðis  að 
halda partí með flottum pylsum 
á grillinu. Það má vefja beikoni 
utan um pylsurnar eða fullkomna 
daginn með því að gera heimalag-
aðan steiktan lauk með pylsunum. 

Sælkerapylsur

Hráefni:
 › 4–6 flottar pylsur 

 › 4–6 pylsubrauð - bollur 

 › 4–6 beikonsneiðar

 › 1/3 bolli hunangs BBQ-sósa eða aðrar  
 sósur að eigin vali

Steikur laukur

 › 1 miðlungsstór gulur laukur

 › 1 bolli af súrmjólk eða mjólk

 › 1½ bolli hveiti

 › Salt og ferskur malaður svartur pipar

 › Um það bil 2-3 bollar af jurtaolíu til að  
 djúpsteikja með

Sneiðið laukinn þunnt. Leggðu 
hann í mjólkina og setjið til hlið-
ar í u.þ.b. 30 mínútur. Blandið 
saman hveiti, salti og pipar í stóra 
skál. Hitið olíu í stórum pottinum, 
á meðalhita (eða í djúpsteiking-
arpotti). 
Hreinsið umfram mjólk af laukn-
um og setjið laukinn í hveiti. 
Dreifið úr honum þannig að hann 
festist ekki saman og setjið í sigti 
til að taka af allt umfram hveiti. 
Steikið laukinn í heitri olíu þar til 
hann er orðinn gulbrúnn. Takið 
hann þá upp úr pottinum og dreif-
ið á pappír sem drekkur í sig alla 
umfram olíu.
Vefjið beikoni utan um pylsurnar 

og dýfið þeim í BBQ-sósu í stórri 
skál.
Grillið pylsurnar þar til beikonið 
er stökkt. 
Setjið eldaðar pylsur í pylsubrauð 
með sósu og stökkum laukum.
 
Súrdeigs naan-brauð

 › 1 bolli súrdeigsgrunnur (líka hægt að  
 setja 5 g ger)

 › 1/2 bolli heit mjólk (við rúmlega  
 stofuhita, hægt hitað í örbylgjuofni)

 › 1/4 bolli grísk jógúrt

 › 1 tsk. lyftiduft

 › 2 bollar hvítt hveiti eða heilhveiti

 › ögn sjávarsalt

 › 1 matskeið brætt smjör

 › Hvítlaukur og kryddjurtir (uppáhalds  
 kryddjurtirnar þínar)

Blandið saman 
súrdeigsgrunni 
(eða geri), mjólk 
og jógúrt í skál. 
Hrærið saman þar 
til þetta er orðið 
slétt.
Bætið við lyftidufti og öllu 
hveitinu (eða heilhveitinu). Hrærið 
þar til deigið hefur blandast alveg 
saman. Það verður nokkuð klístrað. 
Setjið filmu yfir skálina eða hylj-
ið með rökum klút og látið deigið 
lyftast á heitum stað í tvær til þrjár 
klukkustundir.
Þegar deigið hefur hvílt sig (og 

stækkað aðeins) færið það þá yfir 
á borð sem búið er að strá hveiti 
yfir. Hnoðið þar til áferðin er orðin 
slétt – í eina mínútu eða tvær. Setjið 
aðeins meira af hveitinu á hend-
urnar til að koma í veg fyrir að það 

festist við ykkur.
Forhitaðu bök-

unarplötu eða 
pönnu yfir 
m i ð l u n g s 
háum hita. 
Skiptu deiginu 

í 8 stykki. Rúllið 
hverju stykki út í um 

það bil hálfs sentimetra 
þykkt. Penslið deigið með olíu og 
setjið það á plötuna undir grill í ofn-
inum eða steikið á pönnunni. Snúið 
við og eldið í 30 sekúndur til eina 
mínútu á hvorri hlið. Endurtakið 
með restina af deiginu.
Þegar búið er steikja deigið er 
brauðið penslað með bræddu smjöri 

og setjið loks krydd að eigin vali 
yfir. 
Gott að framreiða með steik.

Súrdeigs naan-brauð

 › Kjöt - ein lítil steik

 › meðlæti sem gott er að hafa með

 › 1 búnt ferskt kóríander

 › 2 lime og rífið börkinn yfir því hann  
 gefur ferskt bragð

Steikið kjötið. Til að fá það 
miðlungseldað þarf líklega að steikja 
það í tvær til þrjár mínútur á hvorri 
hlið. Það fer eftir þykktinni. 
Setjið það svo til hliðar svo kjötið 
geti hvílt.  Skerið þunnt og framreiðið 
með lime-báti, fersku kóríander, sal-
ati og ögn af sýrðum rjóma – eða 
majónesi sem búið er að blanda við 
gríska jógúrt og hvítlauk. Gott er að 
rífa lime-börk yfir með fínu rifjárni.

MATARKRÓKURINN – BJARNI GUNNAR KRISTINSSON MATREIÐSLUMEISTARI
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Hafnir á 
Skaga

Vignir Sveinsson og Helga Ingimarsdóttir.
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Sívalningur
HANNYRÐAHORNIÐ  

Loksins, loksins, loksins er Drops 
Air fáanlegt hjá okkur mæðgunum 
í Handverkskúnst. 

Drops Air er mjög sérstakt garn 
þar sem það er ekki spunnið held-
ur blásið. Garnið er mjög létt líkt 
og nafn þess gefur til kynna. Flíkur 
úr Drop Air eru töluvert léttari en 
flíkur úr öðru garni í sambærilegum 
grófleika og flíkurnar eru algerlega 
kláðafríar og ættu því að henta öllum.

Þessi dásamlegi hólkur er tilval-
ið verkefni fyrir þá sem vilja prufa 
Drops Air. Við erum sannfærðar um 
að þú munt kolfalla fyrir þessu garni 
líkt og svo margir aðrir.

Prjónakveðjur,
Guðrún María 
& Elín
www.garn.is

Sívalningur 

Prjónaður hólkur með gatamynstri úr Drops Air.

Stærð: Ein stærð.

Mál: DROPS AIR fæst hjá Handverkskúnst, 100 g

Hringprjónar: (60 cm) NR 5 – eða þá stærð sem þarf 
til að 17 lykkjur og 22 umferðir með sléttprjóni verði 
10 cm á breidd og 10 cm á hæð.

GARÐAPRJÓN (prjónað í hring):

*1 umferð slétt og 1 umferð brugðin*, endurtakið 
frá *-*.

MYNSTUR:

Sjá mynsturteikningu A.1.

KRAGI:

Stykkið er prjónað í hring á hringprjóna. 

Fitjið upp 120 lykkjur á hringprjóna 5 með Air. Prjónið 

4 umferðir með GARÐAPRJÓN – sjá útskýringu 

að ofan, prjónið síðan A.1 yfir allar lykkjur (= 12 

mynstureiningar á breidd). 

Endurtakið A.1 á hæð þar til kraginn mælist ca 

40 cm. Prjónið 4 umferðir með garðaprjóni yfir 

allar lykkjur og fellið af.           

Sudoku
Galdurinn við Sudoku-þrautirnar er að setja réttar tölur, frá 1–9, í eyðurn ar. Sama talan má ekki koma 
fyrir tvisvar í línu lárétt og lóð rétt og heldur ekki innan hvers reits sem afmarkaður er af sverari lín um.

Létt

Þung

Miðlungs

9 5 7 1 8

2 8 6 3

2 7 6 4

5 9 1

2 1 4 9

3 4 5

6 5 7 8

1 3 6 9

3 4 1 7 2

Þyngst

7 5

6 8 4

3 9 6 1 5

7 6

4 5 2 9

6 8

2 1 8 7 3

3 6 8

2 9

2 1 6

5

3

3 6 8

1 4 2

7 9 5

9

1

8 5 7

5 2

4 9 5

9 4 8

4 5 7

7 2 5 1

4 1 6

2 8 3

1 7 3

1 2

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Var með krabba, kuðunga og 
fleira sem gæludýr á pallinum
Þorvarður er kátur, vandvirkur 
og skemmtilegur strákur. Hann 
er svolítið feiminn og lokaður en 
vinur vina sinna. 

Nafn: Þorvarður Hinriksson.

Aldur: 8 ára.

Stjörnumerki: Vatnsberi.

Búseta: Stykkishólmi.

Skóli: Grunnskólinn í Stykkishólmi.

Hvað finnst þér skemmtilegast í 
skólanum? Stærðfræði.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Hundur.

Uppáhaldsmatur: Grjónagrautur og 
slátur.

Uppáhaldshljómsveit: Kaleo.

Uppáhaldskvikmynd: Moana.

Fyrsta minning þín? Þegar ég og 
pabbi fórum út á sjó og veiddum risa 
fisk.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á 
hljóðfæri? Ég æfi körfubolta og 

frjálsar og spila á píanó.

Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Kennari.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Vera með krabba, kuð-
unga og fleira sem gæludýr á pallinum.

Ætlar þú að gera eitthvað skemmti-
legt í sumar? Já, fara vestur og hitta 
ömmu Gróu.

Næst » Þorvarður skorar á Valdísi Helgu  
Alexandersdóttur að svara næst.

Mynsturteikning

= Takið 2 lykkjur óprjón-
aðar, prjónið 1 lykkju slétt, 
steypið 2 óprjónuðu lykkj-

prjónuð

= Takið 1 lykkju óprjónaða, 
prjónið 1 lykkju slétt, steyp-

= 2 lykkjur slétt saman

= sláið 1 sinni uppá prjóninn 
á milli 2 lykkja

= slétt frá réttu, brugðið frá 
röngu

ÓDÝR
Gleraugu með 

glampa- og rispuvörn

Verð 19.900 kr
Sérsmíðum samdægurs í styrk +/- 6.0 með cyl. til 2,0.

Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími  552-2002
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„Ný byggðastefna verður ekki 
mörkuð án þess að hafa það að 
leiðarljósi að ein meginforsenda 
lífvænlegrar byggðar er arðsamur 
sjávarútvegur og skilvirkur og 
frjáls landbúnaður.“

   Hvaða spekingur skyldi nú 
skrifa svona fallegan texta? Þetta 
er ekki fært í letur hér fyrir vestan, 
heldur í sjálfri Reykjavíkinni! Það 
er Óli Björn Kárason, þáv. varaþing-
maður Sjálfstæðisflokksins og núv. 
þingmaður, sem tók svo til orða í 
Morgunblaðinu 9. júlí 2014. 

   Svo við höldum okkur við 
sjávarsíðuna, þá var sú tíð að þrótt-
mestu og arðsömustu sjávarútvegs-
fyrirtæki landsins voru staðsett á 
Vestfjörðum. Þar búa einhverjir 
harðsæknustu sjómenn í heimi hér 
og stutt til fengsælla miða. Fiskurinn 
meira að segja oft uppi í kálgörðum 
þeirra þessi árin. Samt er það liður 
í hinum arðsama sjávarútvegi dags-

ins að hætta útgerð og fiskvinnslu 
að mestu hér fyrir vestan. En að því 
hefur verið stefnt leynt og ljóst sem 
kunnugt er. Svo talað sé tæpitungu-
laust: Það hefur beinlínis verið liður 
í atvinnustefnu stjórnvalda næstliðna 
áratugi að leggja niður sjávarútveg á 
Vestfjörðum. Það er að sjálfsögðu ný 
byggðastefna. Hvort hún hefur stuðl-
að að lífvænlegri byggð í landinu er 
aftur önnur saga. 

Orð varaþingmannsins um nýju 
byggðastefnuna eru athyglisverð. En 
ætli jafnvægi í byggð landsins sé liður 
í slíkum áætlunum? Stjórnvöld hafa 
af gæsku sinni afhent kvótaaðlinum 
stjarnfræðilegar upphæðir í veiði-
heimildum til frjálsrar ráðstöfunar. 
Þetta vita allir. En það eru ekki allir 
sem átta sig á einu: Aðallinn ræður 
því hvaða sjávarbyggðir skuli hald-
ast og hverjar lepja dauðann úr skel. 
Þrátt fyrir þá staðreynd að meirihluti 
þjóðarinnar vill að byggðin sé ekki 

bara á suðvesturhorni landsins. En 
fiskvinnslufólk og íbúar byggðarlaga 
vítt og breitt um landið hefur verið 
gert að bónbjargamönnum. Því er 
haldið fram af sumum sem dásama 
þetta fiskveiðistjórnunarkerfi að það 
hafi leitt af sér sérhæfðari fiskvinnslu 
og frekari útvegun markaða. Eins 
og sú þróun hefði ekki getað átt sér 
stað án þessa kerfis. En stórútgerðin 
ræður för hvernig sem á þessi mál 
er litið. 

Frumbyggjarétturinn

Ýmsir hafa bent á að margt sé 
líkt með frumbyggjum til dæmis 
Ameríku og fiskvinnslufólki á 
Vestfjörðum. Í Ameríku voru frum-
byggjarnir rændir nánast öllu sem 
þeir áttu. Mörgum þeirra útrýmt 
eða plantað niður á vonlausum 
eyðilöndum. Þekkt fyrirbrigði um 
alla heimskringluna. Á Íslandi hefur 
fiskvinnslufólk og sjómenn víða í 
ýmsum sjávarbyggðum mátt horfa 
á fiskinn synda langleiðina upp í 
kálgarða hjá sér. Án þess að mega 
nýta hann nema með einhvers konar 
smjörklípuaðferðum. Línuívilnun, 
byggðakvóti, sértækur kvóti, strand-
veiðar, sérstakir byggðakvótar svo 
eitthvað sé nefnt. Fólkinu er gert 
að lifa á einhvers konar bónbjörg-
um eða betli þar sem hver slæst við 
annan. Það er löngu kominn tími til 
að viðurkenna með beinum hætti 
frumbyggjarétt þeirra sem hafa veitt 
fisk, unnið í fiski, etið fisk og talað 
um fisk alla sína tíð. 

Hvað er þessi kvótaaðall? 

Steingrímur Hermannsson ræddi 
um það við Dag B. Eggertsson í 2. 
bindi ævisögu sinnar, bls. 283, Vaka 
Helgafell Rvk. 1999. 

„Kristján Ragnarsson, fram-
kvæmda stjóri Landssambands 
íslenskra útvegsmanna, var eitt sinn 
að því spurður hvers vegna útgerðar-
menn sæktu svo stíft eftir heimildum 
til að kaupa nýrri og stærri togara 
fyrst þeir væru reknir með bullandi 
tapi. Kristján svaraði, og eflaust af 
hreinskilni, að það gerðu þeir vegna 
þess að þeir þyrftu ekki að hætta 
sínu eigin fé við fjárfestingarnar. 
Þeir fengju lánað nær til fulls fyrir 
kaupunum úr opinberum sjóðum og 
veðin væru aðeins í skipunum sjálf-
um. Útgerðarmenn hefðu því engu að 
tapa. Mér þótti þetta heldur vafasamt 
siðferði þótt skýringin ætti eflaust 
við rök að styðjast. 

Það er umhugsunarefni að fáum 
árum síðar voru þessir sömu menn, 
sem ekki hættu eigin fjármagni nema 

að litlu leyti til kaupa á skipum, eftir 
því sem Kristján Ragnarsson sagði, 
taldir sjálfsagðir handhafar, ef ekki 
eigendur kvótans þegar hann kom til 
sögunnar. Þá voru rökin þau að þeir 
hefðu með eigin dugnaði, fjármagni 
og fórnarlund dregið fiskinn úr sjó og 
fært hann á land áratugum saman.“ 

Steingrímur var sjávarútvegs-
ráðherra í ríkisstjórn Gunnars 
Thoroddsen 1980–1983. Hann fékk 
Vestfirðinginn og reynsluboltann 
Baldur Jónsson frá Aðalvík sér til 
aðstoðar. Þeir settu saman tillögur 
um nýtt kerfi í fiskveiðistjórnun. 
Grundvöllur þess var að það leiddi 
ekki til byggðaröskunar. Kvótanum 
átti að deila á milli fiskvinnsluhúsa, 
skipa og báta á hverju tilgreindu 
svæði. Sem sagt beint til fólksins 
á viðkomandi stað. Fólksins sem 
hafði lifað á fiski frá upphafi byggð-
ar í landinu. Ekki skipti máli hvar 
fiskinum yrði landað innan hvers 
löndunarsvæðis. Innan þess mátti 
jafnframt framselja hann milli fisk-
verkenda og báta. 

Nú er þjóðarnauðsyn að rifja upp 
þessar tillögur þeirra félaga. Þær 
voru því miður jarðaðar og tröllum 
gefnar á sínum tíma. Útgerðarmenn 
í LÍÚ gerðu tillögur um kvóta á skip 
með stuðningi sjávarútvegsráðherr-
ans sem tók við af Steingrími. Þeir 
fengu að ráða ferðinni. Þetta var upp-
hafið að þeirri feigðarför fyrir hinar 
dreifðu byggðir sem Íslendingar hafa 
síðan gengið. 

Íslenskir stórútgerðarmenn 
eru alls góðs maklegir. Og það er 
auðskilið að þeir hagi seglum sínum 
eftir vindi. En að þeim skuli afhentur 
á silfurfati frumburðarréttur þjóðar-
innar er algjörlega með ólíkindum. 
Þeir hafa raunverulega ráðið því 
hvaðan sjór skuli stundaður á landinu 
og fiskurinn unninn. Óskiljanlegt 
venjulegu fólki, einkum þeim sem 
hafa unnið við fisk alla sína hunds- 
og kattartíð. 

Steingrímur iðraðist þess helst að 
hafa ekki barist af meiri hörku!

Steingrímur segir í ævisögu sinni 
og má telja þau orð að vissu leyti 
pólitíska erfðaskrá hans hér fyrir 
vestan:

„Fámennur hópur ræður stórum 
hluta af auðlind þjóðarinnar. – Þegar 
ég hugsa til þess hvernig kvótakerf-
ið hefur leikið margar blómlegar 
byggðir landsins iðrast ég þess helst 
að hafa ekki barist af meiri hörku 
fyrir breyttu fiskveiðistjórnunar-
kerfi.“

Svo mörg voru þau orð forsætis-
ráðherrans. Þau standa enn eins og 

stafur á bók. Var hann ekki mark-
tækur maður?

Hvar eiga lífvænlegar 
sjávarbyggðir að vera staðsettar?

En hvað er það sem til þarf svo líf-
vænlegar sjávarbyggðir geti vaxið 
og dafnað? Og hvar eiga þær að vera 
staðsettar? Hvert mannsbarn veit að 
frumskilyrði þess er að fiskur sé í 
sjónum. Þá þarf fiskveiðiheimildir. 
Að ekki sé verið að flytja óunnið 
hráefni þvert yfir landið á risastór-
um flutningabílum á handónýtum 
vegum, jafnvel til útflutnings. Eiga 
þær að vera sem lengst frá fiski-
miðunum? Eiga þær að vera sem 
lengst í burtu frá þeim stöðum þar 
sem auðveldast er að stunda sjó-
sókn? Ef aftur á móti á að vinna 
fiskinn um borð í fiskiskipunum 
sjálfum, þá þarf engar sjávarbyggð-
ir. Það segir sig sjálft.

Tillaga um nýjar leiðir

Það þýðir víst ekkert að vera að röfla 
um það sem liðið er nema kannski 
að læra af því. Það sem skiptir máli 
er dagurinn í dag og framtíðin. Því 
leggjum við til að stjórnvöld hætti 
öllu braski með línuívilnun, byggða-
kvóta, sértæka kvóta, strandveiðar, 
sérstaka byggðakvóta og svo fram-
vegis. Í stað þess fái menn að róa til 
fiskjar eftir hentugleikum. Hluta af 
veiðiheimildum verði úthlutað á viss-
um löndunarsvæðum og fari aldrei 
þaðan, sbr. tillögur þeirra Steingríms 
og Baldurs. Smáskammtalækningar 
á borð við byggðakvóta leysa engan 
vanda segir framkvæmdastjóri LÍÚ. 
Við erum því algjörlega sammála.   

   Nú er fiskur um allan sjó segja 
þeir spekingarnir. Hverjir eiga að fá 
þær aflaheimildir sem væntanlega 
bætast við? Hinir stóru sem allt vilja 
gleypa, spáir múgamaðurinn. En 
frumbyggjarnir? Þeir geta bara lapið 
dauðann úr skel eins og hefðbundið 
er um allan hinn svokallaða siðræna 
heim.

Hallgrímur Sveinsson,
fyrrum stjórnarformaður 
Kaupfélags Dýrfirðinga
Bjarni G. Einarsson,
fyrrum útgerðarstjóri 
Kaupfélags Dýrfirðinga
Guðmundur Ingvarsson,
fyrrum stöðvarstjóri Pósts og 
síma á Þingeyri. 

Á útgerðaraðallinn að ráða því hvar lífvænlegar 
sjávarbyggðir skuli staðsettar á Íslandi?

LESENDABÁS

Dýrafjörður með Sandafell, Þingeyri og Mýrafell fyrir miðri mynd.   Mynd / HKr. 
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Hægt er að skrá auglýsingar og greiða með auðveldum hætti á bbl.is 
Verð: Textaauglýsing kr. 2.200 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 5.400 texti + mynd. 
Skilafrestur: Fyrir kl. 16:00 á þriðjudegi fyrir útgáfu. 

Sími: 563 0300  |  Netfang: augl@bondi.is  |  Veffang: www.bbl.is

Hefurðu skoðað
Sölutorgið okkar ?
www.kraftvelar.is/solutorg

Linde H35D

Árgerð 2013
2200 vinnustundir
3.500kg lyftigeta

3,0m lyftihæð
 Þrefalt vökvaúttak

Lokað ökumannshús

Verð án vsk: 2.390.000

Toyota lyftari

Árgerð 2006
Lyftigeta 3000kg

Lyftihæð 4500mm
Snúningur fylgir

Verð án vsk: 990.000
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VINNUKARL 

Komatsu PC 16, árg. 2007
Vinnustundir 1800.
Verð 1.700.000 + vsk. 

Hinowa HP 1500 A  með 
lyftigálga, árg. 2008.
Vinnustundir  1000.
Verð 1.400.000 + vsk.

Hinowa HS 1200, árg 2008.
Vinnustundir 0.
Verð 1.400.000 + vsk. 

Vélaflutningar kerra,  
0 –4 tonn. 

Nánari upplýsingar hjá 
Sigurði í síma 893 8424

Tækjaleiga Garðheima

Bændur og búalið, verktakar, hús-
eigendur og allir sem eru orðnir 
þreyttir á því að þrífa, gera við og 
eða geyma hlutina utandyra (er að 
fá á lager), nú er tækifærið að næla 
sér í 40, 60 og 84 fm bílskúra í frá-
bærum gæðum og á frábæru verði, 
frá 2,1 m-2,5 m. 100 mm yleiningar í 
veggjum og þaki. Gluggar og hurðir 
og allt sem þarf til að fullklára er inni-
falið. Uppl.: Raggi í síma 862-8810, 
grs@sparenergihus.dk. Ath. mynd af 
óeinangruðum 60 fm skúr.

Ert þú orðinn leið/ur á því að standa í 
roki og rigningu þegar þú ert að grilla? 
Nú er tækifærið að næla sér í 6 hyrnt 
grillhús 11,9 m² með grilli og reyk-
háf, pláss fyrir 15 manns á bekkjum 
í kringum grillið í hvaða veðri sem er. 
45 mm tvínótað timbur í útveggjum, 
gluggar í 5 hliðum, góð lofthæð og 
frábær gæði. Verð aðeins 890.000 
kr. Ath. hús ekki fullklárað á mynd, 
tilbúið til afhendingar í lok maí/byrjun 
júní. Uppl. í síma 862-8810, Raggi, 
netfang: grs@sparenergihus.dk

Óska eftir gamalli verkstæðishurð 

hlutum. Uppl. í síma 663-4606.

Húsafell. Á besta stað, nýuppgert 35 
fm hús +15 fm svefnloft. Gistirými fyrir 

leigumöguleikar. Verð 14.9 m. Uppl. 
í síma 896-5001.

Til sölu 27 fm sumarhús. Fullklárað 
að utan, klætt og einangrað að innan. 

Tilvalið í ferðaþjónustu. Verð 6,8 
millj. m/vsk. Frekari uppl. í s. 893-
4094/464-3206, Hallgrímur.

Palmse sturtuvagnar, 13 tonna, kr. 
1.295.000,- án vsk. Búvís, sími 465- 
1332.

Til sölu rúmlega 6 tonna sturtuvagn, 

ehf., Vesturhraun 3, 210 Garðabær, 
s. 480-0000.

-
um, hjólum og tilti. Verð 698.000 m/

Garðabær, s. 480-0000.

-
ar ehf., Vesturhraun 3, 210 Garða-
bær, s. 480-0000.

Gluggagerðin ehf. hefur þessar tré-
smíðarvélar til sölu. Stemac pússvél, 
grindur í sprautklefa, starfsmanna-
skápar, lítill afréttari, spónlagningar-
pressa, stór afréttari, spónskurðar-
sög, Omgag bútsög, bandslípivél, 

tveggja poka sog-spónsaumavél, 

Uppl. í síma 566-6630.

Rúlluklær, kr. 169.9000,-. Búvís Sími 
465-1332.

þús. km, skráningarnr. DG650. Gott 
eintak. Ásett verð kr. 1.200 þús. Uppl. 
í síma 896-8416.

Til sölu glæsilegt og vel með farið 

sólarsella, markísa, hliðar á markísu 

í síma 892-7197.

sími 566-6000, www.ishusid.is

Polaris Sportsman 800 6x6 hjól, árg. 

vel út sem nýtt. Uppl í síma 849-2401.

utanborðsmótor og góðri kerru, fínn 
vatnabátur eða sjóstöng, græja sem 
virkar. Verð 700.000. Uppl. í síma 
690-3015.

vel við haldið og í góðu ástandi. Er í 
Reykjavík. Verð 1.700 þús. kr. Uppl. 
í síma 896-5787.

Til sölu plastbátur með utanborðsvél. 
Vagn fylgir með. Uppl. í síma 892-
4318.

í síma 893-4563.

Bobcat, verð 850.000 + vsk. Uppl. í 
síma 894-8620

Eldri blöð má 
finna hér á PDF:
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Markaðstorg fyrir notaðar búvélar og tæki

KRONE Round Pack 1250 - árg. 2003 
 Verð áður kr. 1.150.000- án vsk

kr. 9
90.000- án vsk

KRONE CombiPack 1250 - árg. 2000
Verð áður kr. 2.190.000- án vsk

kr. 1
.650.000- án vsk

KRONE CombiPack 1250 - árg. 2001
Verð áður kr. 1.900.000- án vsk

kr. 1
.750.000- án vsk

KRONE Comprima CV150 X26- árg. ´12
Verð áður kr. 5.950.000- án vsk

kr. 4
.500.000- án vsk

DEUTZ-FAHR RB 4.980 - árg. 2005
Verð áður 1.490.000- án vsk

kr. 1
.250.000- án vsk

KRONE Comprima V150 XC17 -  árg. '11
Verð áður kr. 2.950.000- án vsk

kr. 2
.500.000- án vsk

Auglýst verð gilda frá 24. maí 
til 15. júní 2017

Um staðgreiðsluverð 
er að ræða. 

Verðin gilda einungis í beinni 
sölu, engar uppítökur koma 

til greina.
Vélar seljast í því ástandi sem 

þær eru.

Allar nánari upplýsingar 
er að finna á VELATORG.IS

Upplýsingar í síma gefa 
Baldur 568-1512 og Einar 568-1513

VERÐHRUN
á notuðum

vélum VW Transporter Kombi 2005, mjög 
góður bíll. Uppl. í síma 891-9193.

Mitsubishi Galloper, 7 manna, árg. 
'98, ekinn 337 þús. km. Skipt um hedd 
í 180 þús. km. Vetrar- og sumardekk 
á felgum ásamt helling af varahlut-
um. Tilboð óskast. Frekari uppl. gefur 
Einar í síma 899-7375.

Er með árg.´97 af malarvagni til sölu. 
Skúffan er orðin léleg, nýir loftpúðar 
og nýlegt í bremsum. Búið að taka 
grindina í gegn, sandblásin og máluð. 
Með skoðun út sept. Verðhugmynd 
400 þús. eða tilboð. Uppl. í síma 
771-9162.

Til sölu Suzuki Grand Vitara XL7- 7 
manna, árg. '06, ek. 195.000, nýjar 
tímakeðjur, dráttarkúla. Tilboð. Uppl. 
í síma 661-1225.

Tækifæri!! Veitingabíll Chevy Stepvan 
30 1993, vél 6,2 dísil. Breytt í veitinga-
bíl fyrir 3 árum, innréttaður og allur 
einangraður. Klæddur, tilbúinn í 
grillpartý eða hvað sem er. Útbúinn 
sem grillbíll, einn flottasti sölubíllinn. 
Gasgrill, háfur og loftræsting, brauð-
hitari, stór hitaskápur, hitaplata, stál 
hillur og skúffur, 3 kælar, sjóðsvél, 
brendur dúkur og ýmislegt fleira. 
Uppl. gefur Magnús í síma 820-5181.

M. Benz ML 2,7l dísil, árg. 2001, 
ekinn 320 þús., sjálfsk., leður, topp-
lúga, dráttarkrókur, nýleg dekk, skoð-
aður '18. Góður og vel útlítandi bíll. 
Tilbúinn í fríið. Verð 690 þús. Engin 
skipti. Uppl. í síma 893-8831 Magnús.

Skádæla. Með öflugum skera. 
Frábær hönnun, lítil fyrirferð. Mikil 
dælu- og hrærugeta. Dæluöxull úr 
ryðfríu stáli í olíubaði. Burðarvirki úr 
heitgalf. stáli eða SS stáli. Fáanleg 
með hræriskrúfu. Vinnulengd allt að 
6 m. Framleiðandi : www.doda.com. 
Hákonarson ehf, hak@hak.is, www.
hak.is, s. 892-4163.

Trjábolsklær. Búvís ehf. Sími 465-
1332.

Til sölu 2 traktorsdekk 520/70R38, 2 
traktorsdekk 540/65R34. Búvís ehf., 
sími 465-1332.

Traustur og ódýr vinnumaður. Búvís, 
sími 465-1332.

Talía og hlaupaköttur, lyftigeta allt að 
1 tonn. Búvís, sími 465-1332.

Seljum vara- og aukahluti í flestar 
gerðir af kerrum. Sendum um land 
allt. Brimco ehf., sími 894-5111, www.
brimco.is. Opið frá kl.13-16.30.

Weckman sturtuvagnar. Lækkað 
verð. 11 tonn, verð kr. 1.390.000 
með vsk (1.121.000,- án vsk). 13 
tonn, verð kr. 1.590.000 með vsk 
(1.283.000 án vsk). H. Hauksson 
ehf., sími 588-1130.

Cemtec sænskar skeifur og fjaðrir. 
Framleitt skv. reglum FEIF. Leitun 
að betra verði. Afsláttur ef keypt er í 
magni. Sendum um land allt. Brimco 
ehf., Flugumýri 8, Mosf., sími 894-
5111, opið frá kl.13-16.30 www.brim-
co.is

Vökvaknúnar vatnsdælur fyrir tank-
bíla og dráttarvélar. Sjálfsogandi 
dælur sem dæla allt að 120 tonnum 
á klst. Einnig Centrifugal dælur með 
miklum þrýstingi, allt að 10 BAR. 
Stuttur afgreiðslutími, hagstætt verð 
og örugg þjónusta. Hákonarson ehf., 
sími 892-4163, hak@hak.is, www.
hak.is

Byltingarkennd nýjung í dælingu á 
mykju!! Hnífadælur með öflugum 
hræriskrúfum og sprautustútum. 
Traktorsdrifnar eða með rafmóturum 
frá 5,5 kw upp í 30 kw. Brunndælur 
eða skádælur, 100 mm, 120 mm, 
150 mm, 200 mm. Mikil dælugeta. 
Haughrærur í mörgum útfærslum og 
stærðum. Mykjuskiljur sem framleiða 
undirburð. Hákonarson ehf., hak@
hak.is, www.hak.is, s. 8924163.

Framleiðum og eigum á lager krók-
heysisgrindur með eða án gámalása, 
sterkar og ódýrar. Framleiðum einnig 
flatpalla á krókgrindur til vélaflutninga 
og allskonar flutninga. Vagnasmidjan.
is - Eldshöfða 21, Rvk, s. 894-6000.

Taðklær. Breidd 120 cm, kr. 179.000.- 
án vsk. Breidd 150 cm, kr. 239.900.- 
án vsk. Breidd 180 cm, kr 269.000.- 
án vsk. Búvís ehf. Sími 465-1332.

Haughrærur galvaníseraðar með eik-
arlegum. Búvís ehf., sími 465-1332.

Lemigo stígvél. Létt, stöðug og 
slitsterk. Kr. 8.485.- með vsk. G. 
Kvaran í Reykjavík, sími 824-7610. 
Búvís ehf. Sími 465-1332.

Weckman 7 tonna sturtuvagn. Verð 
kr. 1.090.000 með vsk ( kr. 879.000 
án vsk ). H. Hauksson ehf., sími 588-
1130.

Traktorsdrifnar rafstöðvar (Agro-
Watt), www.sogaenergyteam.com - 
stærðir : 10,8 kw – 72 kw. Stöðvarnar 
eru með eða án AVR (spennujafnara). 
AVR tryggir örugga keyrslu á við-
kvæmum rafbúnaði t.d mjólkurþjón-
um, tölvubúnaði, nýlegum rafsuðum 
o.fl. Hákonarson ehf. Uppl. í síma 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.is.

Traktorsdrifnar dælur í mörgum 
útfærslum og stærðum á lager. 
Sjálfsogandi dælur í mörgum stærð-
um fyrir magndælingu á vatni, 
skolpi, sjó, olíu. Háþrýstar dælur 
fyrir vökvun og niðurbrot í haughús-
um. Slöngubúnaður með hraðkúpl-
ingum, flatir barkar á frábæru verði, 
2” – 3” – 4”. Allur búnaður fyrir vökvun 
á ræktunarsvæðum. Haugdælur með 
vacuum búnaði. Aðrir aflgjafar : raf-
magn, bensín / dísil, glussaknúnar ( 
mjög háþrýstar ). Við sérhæfum okkur 
í öllu sem viðkemur dælum fyrir iðnað 
og heimili. Gerum einnig við allar 
dælur. Hákonarson ehf. Uppl. í síma 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.

Háþrýstiþvottadælur fyrir allan iðnað. 
Öflugar og vandaðar dælur á frábæru 
verði frá Comet, www.comet-spa.com 
- aflgjafar; rafmagn, Honda bensín, 
Yanmardísil, aflúrtak á traktor. Heitt 
og kalt vatn, mikið vatnsflæði og 
þrýstingur allt að 500 bar. Hákonarson 
ehf. Uppl. í síma 892-4163, hak@hak.
is, www.hak.is.

Háþrýstibúnaður fyrir stíflulosun í 
skolp og drenrörum. Getum útvegað 
þennan búnað í mörgum útfærslum 
og styrkleikum. Fyrir rör frá 30 mm upp 
í 900 mm. Háþrýstislöngur allt að 150 
metrar á lengd, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”. 
Bensín / dísil, vatnsflæði allt að:132 
l / min @ 3000 Psi. Búnaður á sér-
smíðuðum vagni með þrýstibremsum 
eða á stálgrind. Búnaðurinn hentar 
einnig vel fyrir öflugan háþrýstiþvott. 
Vandaður og hentugur búnaður fyrir 
sveitarfélög og verktaka. Hákonarson 
ehf. Uppl. í síma 892-4163, hak@hak.
is, www.hak.is.

Háþrýstibúnaður fyrir heitt vatn. 
Þrýstingur allt að 500 Bar @ 30 l / 
min. Hákonarson ehf., netfang : hak@
hak.is, sími 892-4163, www.hak.is.
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www.kemi.is

Pantanasími 415 4000 
kemi@kemi.is 

Smurolíur

Koppafeiti og 
smurefni

GLUSSI

Frostlögur

Rúðuvökvi

Innihrærur fyrir gripahús. Rafdrifnar : 
7,5 kw, 9,2 kw, 11 kw glussadrifnar : 
8 kw, 60 l / min., 120 bar. Vinnudýpt : 
130 cm skrúfa : 200 mm. Hákonarson 
ehf. Uppl. í síma 892-4163, hak@hak.
is,www.hak.is.

Rafstöðvar með orginal Honda-vélum 
og YANMAR dísil á lager. Stöðvarnar 
eru frá ELCOS Srl. á Ítalíu, www.
elcos.net. Eigum einnig hljóðlátar 
stöðvar fyrir ferðavagna. Við bjóð-
um upp á allar gerðir af rafstöðvum. 
Mjög hagstætt verð. Hákonarson ehf., 
www.hak.is, s. 892 4163, netfang: 
hak@hak.is. 

Scania 124, árg. 2000, ekin 530.000 
með letingja. Verð 1.650.000 + vsk. 
Uppl. í síma 894-8620.

Krabbagröfur og bakkó á flestar gerð-
ir traktora. Gott verð og góð gæði. 
Svansson ehf., sala@svansson.is, 
sími 697-4900.

Ruddasláttuvélar á allar stærðir af 
dráttarvélum og allt niður í rudda-
-garðsláttuvélar. Svansson ehf., 
sala@svansson.is, sími 697-4900.

Stauraborar fyrir þrítengi, fjórhjól og 
fl. Borastærðir frá 80 mm til 350 mm. 
Svansson ehf., sala@svansson.is, 
sími 697-4900.

Einangrar með skrúfgangi og dropa-
vörn. Fljótlegt að setja á staurinn 
með hettu og borvél. Fata með 150 
stk. aðeins kr. 5.500-. Mikið úrval af 
öðrum rafgirðingarvörum frá Patura. 
Skoðið Patura bækling á www.brim-
co.is. Brimco ehf., Flugumýri 8, Mosf., 
sími 894-5111. Opið kl.13-16.30.

Hliðgrindur. Vandaðar, stækkanlegar 
hliðgrindur frá 1,0-6,0 mtr í tveimur 
þéttleikum. Góð læsing og lamir 
fylgja. Brimco ehf., www.brimco.is, 
Flugumýri 8, Mos., sími 894-5111. 
Opið kl.13-16.30.

Úrval lausna frá þýska stórfyrirtæk-
inu Patura. Fóðurframhliðar, sjálf-
læsigrindur, milligjarðir, kálfafóður-
kassar, brynningarskálar og margt 
fleira. Leitið tilboða og heildarlausna 
fyrir nautgripina. Bæklinga má sjá 
á heimasíðu okkar www.brimco.is, 
Brimco ehf., Flugumýri 8, Mosf., s. 
894-5111, opið frá kl.13-16.30 .

Loftpressur fyrir verktaka og bænd-
ur frá : www.zanon.it. Drifskaftdrifnar, 
bensín, dísil. Afköst allt að 2800 L / 
min, 14 Bar, 20 til 1000 L tankar. 
Hentar mjög vel í skógrækt. 
Hákonarson ehf., sími : 8924163, 
hak@hak.is, www.hak.is

Úrval af viftum og þakblásurum í 
flestum stærðum og gerðum. Einnig 
úrval af stýringum. Íshúsið ehf., sími 
566-6000, www.viftur.is

Ford Transit, árg. 2012, ekinn 177 
þús. km. Skráður fyrir 15 skólabörn. 
Uppl. í síma 893-8877 eða 893-9658.

Iveco Daily 2008, ekinn 120 þús. Verð 
2 milljónir. Uppl. í síma 664-5677.

Mccormick F95 Xl 2008. Verð 2 millj-
ónir. Uppl. í síma 664-5677.

Skóbursti fyrir utan heimilið eða 
vinnustaðinn. Galv.grind með góðum 
burstum. Verðið er aðeins kr. 8.500:- 
m.vsk. Sendum um land allt. Brimco 
ehf. Flugumýri 8, Mosf., sími 894-
5111, opið frá kl.13-16.30, www.
brimco.is

Dacia Duster, árg. 2014, ekinn 93 
þús. km. (ekki bílaleigubíll). Sumar- 
og vetrardekk, dráttarbeisli, einn eig-
andi. Uppl. í síma 892-1755.

Til sölu 10 stk. stálstólar, íslensk 
smíði. 6 bláir, 4 rauðir. Verðhugmynd 
8.000 stk. eða allir saman á 60.000. 
Uppl. í síma 864-9410.

Lambheldar hliðgrindur. Breidd 4,27 
m, hæð 1,10 m. Möskvastærð 10 x 15 
cm. Verð fyrir 1 stk. 24.900 auk vsk. 
Verð 2–4 stk 22.900 auk vsk. 5 stk 
eða fleiri 19.900 auk vsk. Uppl. í síma 
669-1336 og 899-1776, Aurasel ehf.

Til sölu Mazda Tribute, ekinn aðeins 
110 þús. mílur, ssk., 4 cyl., verður 
skoðaður 2018. Tvöfaldur dekkja 
gangur á felgum. Nánari uppl. í síma 
897-5978. Verð 900 þúsund eða til-
boð.

Flatpallur, verð 600.000 + vsk. 
Krókskúffa, 2 m x 5 m, verð 500.000 
+ vsk. Uppl. í síma 894-8620

VINNULYFTUR ehf. Eigum á lager 
nýjar skæralyftur frá Skyjack og 
bómulyftur frá Niftylift, eyvindur@
simnet.is, sími 774-2501.

Patura spennar í úrvali. P1 er bæði 
fyrir 12 v og 230 v. 5 km drægni. 
Frábært verð, aðeins kr. 29.900,- 
Mikið úrval af öðrum rafgirðingarvör-
um, skoðið Patura bækling á www.
brimco.is. Brimco ehf., Flugumýri 8, 
Mosf., sími 894-5111. Opið kl.13-
16.30.

Nalli með saltkassa, sérbúnaður, 
verð 1.000.000 + vsk. Uppl. í síma 
894-8620.

Ljósavél, 400.000 + vsk. Uppl. í síma 
894-8620.

Vélavagn, 3 öxla á lofti, verð 
1.350.000 + vsk. Uppl. í síma 894-
8620.

Rússi, árg.´76, óryðgaður, óskráður, 
verð 600.000. Uppl. í síma 894-8620.

Melroe, árg. 2005, 3,5 tonna, 13 m. 
skotbúmma og lappir. Keyrður 7.500. 
Verð 3.000.000 + vsk. Uppl. í síma 
894-8620.

Efni í krókheysisvagn aftan í traktor. 
Verð 800.000. Uppl. í síma 894-8620.

Ferguson 185, í lagi á nýjum dekkjum, 
verð 900.000 + vsk. Ford 2000, Nalli 
og Deutz , verð: tilboð. Uppl. í síma 
894-8620.
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Ferguson 240, í góðu standi, verð 
800.000 + vsk. Uppl. í síma 894-8620.

Til sölu hraðbátur Bella 572C, áfalla-
laus og lítið notaður. Hægt að ganga 
fram og aftur úr stýrishúsi. 90 hp 
Mercury Optimax tvígengismótor. 
Mikið græjaður ma GPS/plotter, 
talstöð, björgunarbátur, aukabens-
íntankur og flapsar. Vagn fylgir. 
Verðhugmynd 4 milljónir. Uppl. í 
tölvupósti perio@simnet.is

John Deere 6310 Premium, árg. 
'98, 100 hö., fjaðrandi framhásing, 
á nýjum BKT dekkjum, framan 
480/65R24 og aftan 540/65R38, nýtt 
í bremsum. Notkun: 7500 tíma. Tilboð 
óskast. Uppl. 891-9161 eða robert@
rettarholt.net

Til sölu 50 stk vinnupalla-knekti. 
Staðsett á Selfossi. Verð kr. 5.000,- 
stk. Uppl. í síma 822-7064 og 840- 
1673 eða tölvupósti: ivarth@festi.is 
og leifur@ferill.is

Þýskur Farmall DLD-2, árg. 1953. 
Framleiddur á eynni NEUSS á Rín. 
Framleidd voru 5.480 eintök. Er 
keyrsluhæfur (Hægt að prufukeyra). 
Mikið endurnýjað og mikið af varahlut-
um. Verð: 600 þús. eða tilboð. Nánari 
uppl. hjá Arnari í síma 894-6980 eða 
arnar@fjolas.com

Mitsubitshi Canter 2006 - sendibíll. 
Tilboð 1.750.000 kr., 3.908cc - beinsk. 
- dísil -143 hö. Bakkmyndavél - nýr 
ökuriti, lyfta: 1. tonn. Uppl. í síma 
692-1768.

Kane vélavagn. Ber 24 tonn. Verð 
2.250.000 kr. án vsk., án skráningar. 
Vallarnaut.is, s. 8411200 & 8417300.

Kane malarvagnar. Til afgreiðslu 
strax. 16 tonn. Heildarþyngd 19,5 
tonn. Hardox. Dekk 560/45R22 
BKT. Verð 2.500.000 kr. án vsk., 
án skráningar.Kane 15 tonna. Dekk 
445/65R22,5. Verð 2.190.000 kr. án 
vsk., án skráningar. Vallarnaut.is, s. 
8411200 & 8417300.

Innflutningur & sala á vinnuvélum til 
Íslands. Við aðstoðum við flutning & 
kaup á nýjum/notuðum vinnuvélum 
& tækjum frá Bretlandi til Íslands. 
Yfir 20 ára reynsla, örugg og snögg 
þjónusta. www.ice-export.co.uk Erum 
líka á facebook undir: Suður England. 
Net-símar: Haukur 499-0588, Hafþór 
499-0719, sudurengland@gmail.com

Pílagrímaleiðin Bær - Skálholt 120 
km. 18.-23. júlí 2017. Viltu koma 
með í pílagrímagöngu? Sjá nánar 
á vef Ferðafélags Íslands, sími 568-
2533 og á www.fi.is og pilagrimar.is. 
Erfiðleikastig: 3 skór.

Til sölu
Olíuskiljur-fituskiljur-einagrunarplast. 
CE vottaðar vörur. Efni til fráveitu-
lagna. Vatnsgeymar 100-50.000 
lítra. Borgarplast.is, sími 561-2211, 
Mosfellsbæ.

Farmall Cub og Farmall A. Uppgerðir / 
40 ft. hágámur / kamina / ný bílskúrs-
hurð, b.: 250 h.: 300 / Peugeot Vespa 
2012 / panill, ca 250 m² / ísskápur, h.: 
155. Uppl í síma 824-2828.

Tilboð óskast í Galloper jeppa, árg. 
'00, ekinn 185 þús. km. Hentugur í 
varahluti. Uppl. gefur Björn í síma 
553-9159 eða 897-9159.

Til sölu notuð flexibar rúllugrip. Verð 
kr. 50 þús. án vsk. Uppl. í síma 846-
6024.

Pökkunarvigt fyrir poka/sekki frá 
100 gr. upp í stóra sekki, kr. 90.000, 
einnig verslunarfrystir 100 x200 cm, 
kr. 80.000. Tertukælir fyrir kaffihús m/
kúptu gleri að framan, kr. 120.000. 
Uppl. í síma 869-3088.

Bjúgnapressa til sölu, öflug hakkavél 
og ítalskur áleggshnífur. Uppl. í síma 
663-3091.

Ódýrar tr jáplöntur t i l  sölu. 
Heimaræktaðar trjáplöntur til sölu í 
2ja lítra pottum, 60-90 cm háar. Birki 
- ilmreynir - koparreynir - silfurreyn-
ir - rifsber - glæsitoppur, o.fl. Allar 
plöntur á sama verði, aðeins kr. 700 
stk. Frábært tækifæri fyrir garðinn 
og eða sumarbústaðarlandið. Uppl. 
í síma 857-7363 (Er í Reykjavík).

Strekjarar, 50 mm með 7 metra 
ströppum til sölu. Gott verð. Björgvin 
sími 898-0662.

14 feta álbátur með vél og vagni til 
sölu. Verð 550 þúsund. Uppl. í síma 
692-5590.

Rafhitari med spíral, bædi fyrir hita 
og neysluvatn, 10 àra gamall, 18 kw, 
113 lítra frà Rafhitun. Verd 250.000. 
Uppl. í síma 690-3015.

Vandað girðingaefni frá Bretlandi. 
5 strengja túnnet, verð kr. 8.562 rl. 
Iowa gaddavír, verð kr. 5600 rl. Motto 
gaddavír, verð kr. 3.300 rl. Þanvír, 
verð kr. 6.800 rl. Ath! öll verð með 
vsk. H. Hauksson ehf., sími 588-1130.

Timbur í fjárhúsagólf. 32 x 100 mm, 
verð kr. 226 lm með vsk. 38 x 100 
mm, verð kr. 268 lm með vsk. Ath.! 
mínus 20% afsl. H. Hauksson ehf., 
sími 588-1130.

Sérsmíðaðir gluggar frá Færeyjum! 
10 ára ábyrgð. Tré og álklæddir 
trégluggar. PVC gluggar og útidyr. 
Jóhann Helgi & Co, jh@Jóhannhelgi.
is, s. 8208096.

Plast í fjárhúsgólf og stíur. Bása og 
drenmottur, útileiktæki, gúmmíhell-
ur og gervigras. Heildarlausnir á 
leiksvæðum, jh@johannhelgi.is, s. 
8208096.

Helluskeifur auglýsa íslenskar skeifur, 
þessar gömlu góðu, bæði pottaðar og 
ópottaðar. Sendum frítt um allt land ef 
teknir eru 10 gangar. Veljum íslenska 
framleiðslu á hagstæðu verði. Seljum 
líka hóffjaðrir og uppsláttarskeifur nr. 
120. Uppl. í sími 847-6616 eða run@
simnet.is

Til sölu 40 kýr og kvígur. Tiboð ósk-
ast í alla gripina í einu. Uppl. í síma 
864-2484.

Til sölu MCHALE pökkunarvél, árg. 
1999, staðsett í Eyjafirði, góð vél, 
aðeins einn eigandi frá upphafi. 
Verð kr. 350.000,00. Uppl. í síma 
899-3264, Orri.

Massey Ferguson 5450, árg. '12, 
107 hestöfl, dyna 4 skipting, keyrður 
2300 tíma til sölu. Tilboð óskast. Uppl. 
í síma 898-5384.

LAGERHREINSUN 50-70% 
AFSLÁTTUR Á VÖRUM ÚR 
HATTABÚÐ REYKJAVÍKUR, 
KVENHATTAR-KULDAHÚFUR-
ALPAHÚFUR-REGNHATTAR. Uppl. 
í s. 891-6763-568-6763, hattabud@
simnet.is

Óska eftir
Ég kaupi frímerki, póstgengin umslög, 
gömul skjöl, póstkort, seðla og mynt. 
Ef þú lumar á einhverju af þessu og 
vilt koma því í verð eða fá ókeypis 
verðmat þá ekki hika við að hafa sam-
band. Mbk., Magnús, sími 896-1987, 
rvkauctions@gmail.com

Ef einhver á 6x6 Polaris 550 hjól til 
sölu þá væri ég til í að eignast eitt 
slíkt.... í kringum 2004 árg. Uppl. í 
síma 772-6669.

Vantar hagabeit sem næst höfuð-
borgarsvæðinu fyrir 4 reiðhross. Þarf 
að vera nærri reiðleiðum, aðgangur 
að vatni skilyrði. Uppl. í síma 892-
8678.

Kaupi gamlar vínylplötur, kassettur 
og aðra tónlist, plötuspilara, gaml-
ar græjur og segulbönd. Staðgreiði 
stór plötusöfn. S. 822-3710, olisigur@
gmail.com.

Óska eftir Welger RP 12, eða RP 12 S 
rúlluvél. Uppl. í síma 868-0139.

Óska eftir fiskvinnsluvélum. Baader 
189 flökunarvél ásamt hnífabrýni, 
Baader 51 roðvél, oddgeirshausara, 
karfahreystrara frá Kletti. Uppl. hjá 
Steinari í síma 893-1802.

Er að leita af 1000-1500 lítra mjólk-
urtanki. Hafið samband í síma 697-
6700, Þór.

Atvinna
Vanur meiraprófsbílstjóri óskast í 
vinnu í sumar. Mikil vinna framundan. 
Áhugasamir hafi samband á netfang-
ið hi.hss@simnet.is

Sumarhús
Rotþrær og heitir pottar. Rotþrær-
heildarlausnir með leiðbeiningum 
um frágang. Ódýrir heitir pottar. 
Leiðbeiningar um frágang fylgja. 
Borgarplast.is, sími 561-2211, 
Mosfellsbæ.

Jarðir
Til sölu land. Um er að ræða 8,3 hekt-
arar, að stærstum hluta tún, skógrækt 
og holt. Ein flottasta lóð sem boðin 
verður til sölu, staðsett við bæjarmörk 
Akraness. Uppl. í síma 864-2484.

TIL SÖLU 11 ha. spildur austan 
Apavatns. Úr landi Böðmóðsstaða 
í Bláskógabyggð. Uppl. í síma 896-
0071.

Ég óska eftir spildu til leigu sem nýtist 
sem hagabeit fyrir hross, mikilvægt að 
það sé skjól og aðgangur að vatni. 
Skoða allt fá 10 hekturum til 70 hekt-
ara. Mikilvægt að spyldan sé ekki 
mikið meira en klukkustundar akstur 
frá Reykjavík. Öruggar greiðslur og 
tilbúin að gera langtímaleigusamning. 
Skoða líka kaup. Uppl. í síma 864-
7090, Davíð eða david@pm.is

Veiði
VEIÐIBÆNDUR. Veiðið regnboga-
silunginn í nýju netin frá okkur. 
Heimavík ehf., Sporhömrum 3, sími 
892-8655.

Hörðudalsá. Hörðudalsá er tveggja 
stanga lax- og silungsveiðiá. 
Veiðisvæðið er 14 km. Veiðileyfi í 
Hörðudalsá eru seld í Seljalandi. 
Nánari upplýsingar á www.seljaland.
is, seljaland@seljaland.is eða síma 
894-2194.

Þjónusta
Málveldi ehf. Getur bætt við sig verk-
um. Tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu. Mjög sanngjarn-
ir þegar kemur að verðinu, höfum 
sérstaka reynslu í málun á þökum. 
Ekkert þak er of bratt eða erfitt og 
það er alltaf löggildur málarameistari 
á svæðinu. Málveldi reddar málinu. 
Uppl. veitir Roland Þór í síma 778-
6673.

Húsnæði
Félag íslenskra hjúkrunarfræðingar 
óskar eftir íbúð á Akureyri til leigu 
fyrir félagsmenn sína. Hún þarf að 
taka 6-8 manns í rúmi og vera fullbúin 
húsbúnaði. Uppl. veitir Guðrún í síma 
540-6400 á skrifstofutíma.

Til sölu útihús ásamt tveimur hekt-
urum af landi, um er að ræða fjós, 
fjárhús, hlöðu, haughús, votheisturn. 
Staðsett 6 km frá Akranesi. Uppl. í 
síma 864-2484.

Bændablaðið - Smáauglýsingar: 563 0300

Eldhúseiningar  (4 einingar 2,4x7,4m) með öllum 
búnaði  m.a. allur tækjabúnaður fyrir eldhús, leirtau, 
kælar og frystiklefi (sjálfstæð eining 2,4X6m).  

Var sett upp til að þjóna 50 til 60 manna vinnustað.   

Borðstofueiningar (5 einingar2,4x6m) og salernis, 
vinnufata og frystieining (3 einingar 2,4x 6m) 

Eldhús og borðstofueiningar (samt. 12 einingar)

Verð: 
Óskað er eftir tilboði í eignirnar 
- við tilboðsverð bætist vsk. 

Málsetning eininganna er c.a. utanmál 
þeirra.

Upplýsingar veita:  
Óskar í síma 842 6500 
oskar@advance.is og /eða 
Magnús í síma 699 0775 
magnus@logskipti.is.

Til sölu í Vinnubúðir

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Humbaur
kerrur

Ýmsar gerðir 
og möguleikar!

750 kg, 201x102 cm. 
Verð án vsk. kr: 112.823,- 

750 kg, 205x131 cm. 
Verð án vsk. kr: 169.355,- 

750 kg, 251x131 cm. 
Verð án vsk. kr: 201.613,-

2500 kg, 303x150 cm. 
Verð án vsk. kr: 399.194,- með 

skráningu.

750 kg, 251x131 cm og sturtur.
Verð án vsk. kr: 229.839,-

Bændablaðið
Kemur næst út

8. 
júní
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Sími: 527 2600
          VélavitS: 5272600 - www.velavit.is

Varahlutir - Viðgerðir
Vélavit

Sala - Þjónusta     

Við sérhæfum okkur í JCB, Hydrema, , 
,  og nú:

KH Vinnuföt Nethyl 2a
110 Reykjavík Sími: 577 1000
khvinnufot@khvinnufot.is  
www.khvinnufot.is
KH Vinnuföt ehf, sérhæfir sig í sölu og þjónustu á öllum 
tegundum af vinnufatnaði, hlífðarfatnaði, öryggisfatnaði, 
öryggisskóm, öryggisstígvélum, öryggisvörum og 
vinnuvettlingum.

 

  hliðum 

www.heimavik.is
Sporhamrar 3 - 112 Reykjavík

Sími 892-8655

Mótorar og varahlutir á lager
Hröð og góð þjónusta

Dreifingaraðili BRIGGS & STRATTON
á ÍSLANDI

MHG VERSLUN EHF 544-4656 - MHG.IS

Askalind 4, Kópavogi 
Sími 564 1864
www.vetrarsol.is

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
Hafa áhrif um land allt!



48 Bændablaðið  |  Fimmtudagur 6. febrúar 2014

Í öllum þeim fjölbreyttu störfum sem tengjast
íslenskum landbúnaði, hvort sem það er að yrkja landið,

fóðra dýr, girða af land eða framleiða matvæli

- þá er Bústólpi aldrei langt undan.

HJARTAÐ Í ÍSLENSKUM
LANDBÚNAÐI

Bústólpi ehf - fóður og áburður - Oddeyrartanga - 600 Akureyri - bustolpi@bustolpi.is - Sími 460 3350 - www.bustolpi.isww.bustolpi.is


